
ราคา 30 บาท

เผยยอดจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า เดอืนมนีาคม 2566 และไตรมาส 1/2566  

มีผู้ประกอบธุรกิจย่ืนขอจดทะเบยีนจัดตัง้ห้างหุน้ส่วน

บรษิทัใหม่ทัว่ประเทศ ในเดือน มี.ค. 66 จํานวน 9,179 

ราย โดยยอดรวมในไตรมาส 1/2566 มผีูป้ระกอบ

ธรุกจิย่ืนขอจดทะเบยีนฯ จาํนวน 26,182 ราย ธรุกจิ

ทีแ่จ้งเลกิประกอบกจิการ ประจาํเดอืนมีนาคม 2566 

มจีาํนวน 1,102 ราย โดยมยีอดรวมประจําไตรมาส 

1/2566 จาํนวน 3,268 ราย ขณะทีม่ธุีรกจิซึง่ดําเนนิ

กจิการอยูท่ัง้ส้ิน (ณ วนัท่ี 31 ม.ีค. 66) ทัว่ประเทศ 

865,987 ราย มลูค่าการทนุ 21.19 ล้านล้านบาท

โดยจาํนวนธรุกจิจดัต้ังใหม่ มผู้ีประกอบธุรกจิยืน่
ขอจดทะเบยีนจดัตัง้ห้างหุน้ส่วนบรษิทัใหม่ทัว่ประเทศ  
ในเดอืน ม.ีค. 66 จาํนวน 9,179 ราย มูลค่าทนุจดทะเบยีน 
จาํนวน 299,608.53 ล้านบาท ประเภทธรุกิจจดัตัง้ใหม่ 
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
จาํนวน 752 ราย คดิเป็น 8% ธรุกิจก่อสร้างอาคาร
ทั่วไป จํานวน 699 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจ
ภตัตาคาร/ร้านอาหาร จาํนวน 440 ราย คดิเป็น 5% 
ตามลาํดบั

ยอดจดทะเบียนธรุกจิใหม่ ม.ีค. 66
กว่า 9,179 ราย ทุนเฉียด 3 แสนล้าน
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กฟก.เปิดมติส่ิงเสรมิรายได้เกษตรกร
จงูเอกชนหนนุสมาชกิปลกูพชืหมนุเวียน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดมิติใหม่  
แก้ไขปัญหาหนีใ้ห้กับสมาชกิฯ ด้วยมาตรการเชงิรกุเป็นครัง้แรก  
โดยเปิดช่องทางสร้างรายได้เสริม ด้วยการให้สมาชิกฯ  
ปลูกพืชหมุนเวียนในช่วงหน้าแล้ง หลังเก็บเกี่ยวนาข้าวแล้ว  
เริม่ที ่ อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค์ หวงัขยายวงไปสู ่ 77 จงัหวดั 
ทัว่ประเทศ 18

คณะกรรมการป่าไม้แห่งชาต ิ(คปช.) ขณะนีย้งัไม่มคีวามจําเป็นต้องปรบัปรุงนโยบาย 
ป่าไม้แห่งชาต ิ และเหน็ชอบให้มกีารเพกิถอน ป่าสงวนแห่งชาต ิ ป่ากุยบรุ ี (บางส่วน) 
พร้อมเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาต ิ ป่าแม่ตาล และ ป่าแม่ยยุ 
และป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่หาด (บางส่วน) เช่นกนั

คปช.สั่งเพิกถอน 4 ป่าแห่งชาติ
แก้ปมปัญหาชาวบ้านที่อยู่มาก่อน

14

ครั้งที่ 16

การประกวดวงดนตร�ระดับมัธยมศึกษา

ออกอากาศทางสถานีว�ทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง 5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น.ออกอากาศทางสถานีว�ทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง 5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ชมเทปบันทึกภาพงาน “สานฝ�นต�นกล�าสู�ดวงดาวเพ�่อสันติสุข ครั้งที่ 16”ชมเทปบันทึกภาพงาน “สานฝ�นต�นกล�าสู�ดวงดาวเพ�่อสันติสุข ครั้งที่ 16”

สานฝ�นต�นกล�า

สู�ดวงดาวเพ�่อสันติสุข
สานฝ�นต�นกล�า

สู�ดวงดาวเพ�่อสันติสุข

ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 ปักษ์แรกเดือนพฤษภาคม วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566

นิรนัดร์ ย่ิงมหิศรานนท์

สธ.ชูมาตรฐาน SAP 
ส�าหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง
มุ่งให้บริการเต็มศักยภาพ
ตามความต้องการ ปชช.

โครงการเหมืองแร่สร้างสุข 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน

สู่รายได้ชุมชนรอบเหมืองแร่ 
4 อ�าเภอ จังหวัดสระบุรี

7 12

 ธรรมมาภบิาล
เผยช่วง 10 ปี ป.ป.ช./ศาล 
ชี้มูลความผิดและลงโทษ

นักการเมืองโกงรวม 61 คดี 
ผู้กระท�าผิด 68 คน

5

คณุภาพชวีติ

กกพ.แจงกรณใีห้ กฟผ. ซือ้ไฟฟ้าสเีขียว
ส่งผลดต่ีอราคาค่าไฟฟ้า/ลดคาร์บอน 

13

เศรษฐกจิชมุชน

“อปท.นวิส์” เกาะตดิคด ี“ศรสีวุรรณ” ร้อง 
ผบ.วิทยาลยัเสนาธกิารให้ตรวจสอบ นศ.รุ่น 61

ตามท่ีนายศรีสุวรรณ จรรยา ร้องต่อ 
ผูบ้ญัชาการวทิยาลยัเสนาธกิาร สถาบนัวชิาการ 
ป้องกนัประเทศ ให้ตรวจสอบบุคคลสาธารณะ 
เป็นอดีตนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร  
รุ่น 61 ปี 2563 ซ่ึงเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาฯ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที ่2 ตามที ่
ปรากฎเป็นข่าวเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566  
แล้วน้ัน 2

ดร.มานะ นิมิตมงคล นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน แจงกรณ ี“ศรสีวุรรณ จรรยา” 
ฟ้องศาลปกครองเร่ืองการรับซือ้ไฟฟ้าสเีขียว ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าแพง ระบไุด้ทําตาม
มตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ทกุข้ันตอน ช้ีการรบัซือ้ไฟฟ้า
สเีขยีว ไม่ต้องจ่ายค่าพร้อมจ่าย (AP) ส่งผลดต่ีอราคาค่าไฟฟ้า และช่วยลดคาร์บอน
ไปพร้อมๆ กนั คมกฤช ตนัตระวาณชิย์

สมศักดิ ์อยู่รอต

ารมบ้ีานสกัหลงัสําหรบัความมัน่คง 
ในชวีตินัน้ สําหรบัผูม้รีายได้น้อย 

หรือคนจนนัน้ ยากเลอืดตาแทบกระเด็น
นอกจากไม่มีบ้านแล้ว ยังไม่มีที่ดิน 

เป็นของตวัเองอกี แต่แทบไม่น่าเชือ่ว่า  
เมื่อมีองค์กรรัฐที่เรียกว่า 
สถาบันพัฒนาองค ์กร
ชมุชน (องค์การมหาชน)
หรอื พอช. การมบ้ีาน 
ที่ดิน อาชีพ รวมถึง 
เงินออม กาํลงัเบ่งบาน
ไปทั่ ว ทุกชุมชน 
ของไทย 

 แม่ทัพใหม่ พอช. “กฤษดา สมประสงค์”
หนุนชุมชนเข้มแข็ง กินอิ่ม-นอนอุ่น-ฝันดี

2
กฤษดา สมประสงค์

ทินกร เหลือล้น
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานท่ี 9 

20



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

แม่ทัพใหม่ พอช. “กฤษดา สมประสงค์” 
หนุนชุมชนเข้มแข็ง กินอิ่ม-นอนอุ่น-ฝันดี

นอกจากท�าให้คนจนมีบ้านมีที่อยู่อาศัยและ 
ทีด่นิท�ากนิแล้ว พอช.ยงักล้าประกาศว่า ภายในปี 
2579 ชุมชนจะเข้มแข็งทั้งแผ่นดิน “อปท.นิวส์” 
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายกฤษดา สมประสงค ์ 
ผูอ้�านวยการสถาบันพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การ
มหาชน) คนใหม่ ทีเ่ป็นเสาหลกัอยูใ่นขณะนี้

นายกฤษดา เปิดเผยว่า หากพดูถงึบทบาทของ 
พอช.หรอื สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน เป็นสถาบนั
ทีเ่ป็นองค์การมหาชนแห่งแรก จดัตัง้ขึน้มาเมือ่ 23 ปี 
ที่แล้ว มองไปขณะนั้น ตั้งมาบนฐานความคิดว่า
ชมุชนเข้มแข็งจะท�าให้ประเทศพฒันาไปได้ มัน่คง
ยั่งยืน โดยมีภารกิจไปส่งเสริมให้กับขบวนการ
ชมุชนและประขาสังคมไปร่วมงานกบัคนอืน่เพือ่ให้
เกดิความเข้มแขง็ในชุมชนจะก่อให้เกดิคณุภาพชวีติ
ของประชาชน ให้ดขีึน้จุดก่อเกิดมาอย่างนี้

และจรงิๆ แล้วโครงการทีเ่กดิจาก พอช. เรามา
ท�าหน้าทีใ่ห้กิจกรรมเข้มแขง็ในท้องถิน่ ตัง้เป้าไว้ว่า
ภายในปี 2579 ชมุชนเข้มแขง็ท้ังแผ่นดนิ เพราะว่า
ประเทศไทยไปรอด หากถ้าชมุชนมคีวามเข้มแขง็ 
ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งต้องผ่านประเด็นหลาย
อย่าง งานผ่านประเด็นของการท�าทีอ่ยูอ่าศยั แรก

ที่เกิดขึ้นจากสมัยที่แก้ปัญหาน�้าท่วมปี 2554  
ซึ่งชาวบ้านอาศัยอยู่แล้วแต่บ้านที่อยู่กันเป็นการ
รุกล�้าแนวคลอง สร้างปัญหาในการไหลของน�้า
เวลาน�า้ท่วม ส่งผลให้กระทบกบัพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ไปด้วย 
จรงิๆ แล้ว แนวคลองทีม่อียูแ่ล้ว จดัการอย่างไร 
ส่วนไหนเป็นพื้นที่คลอง ส่วนไหนกันเป็นที่อยู่ 
ของชาวบ้านได้บ้าง หากใน กทม. ก็จะกันเป็น 
พนงัก้ันน�า้ พอช.พาพีน้่องไปท�าบ้านในพืน้ทีก่นัมา
ให้ชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว” 

กระบวนการของบ้านม่ันคง พอช.ไปขอ
งบรฐับาลมาสนบัสนนุ 7 หมืน่บาทต่อหลงั  
งบสนับสนุนอุดหนุนอีก 6-7หม่ืนบาท 
ต่อหลงั กไ็ด้แสนกว่าบาท ชาวบ้านเขาซือ้ 
ทีด่นิเอง สร้างบ้านเอง บ้านนีเ้ป็นโฉนด
รวม ค่าเช่าใครก็จ่ายที่น่ัน เช่าการ
รถไฟกจ่็ายรถไฟ เช่าทีธ่นารกัษ์กจ่็าย
ธนารกัษ์ ตวับ้านใช้สนิเชือ่ผ่านสหกรณ์ 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ทีเ่ราคิดสนิ
เชือ่ผ่านสหกรณ์ บ้านเป็นสทิธขิอง
เขา แต่เป็นแปลงใหญ่ที่เขารักกัน 
และยงัมข่ีาวดล่ีาสดุ รฐับาลอนมุตัิ

ไปดูแลที่อยู่อาศัย แต่ผู้มีรายได้น้อยทาง พอช. 
ไปดูแล ชาวบ้านไปอยู่ในท่ีต่างๆ ไปอยู่ท่ีดินของ
รถไฟบ้าง ราชพสัดุบ้าง มีรายได้น้อย แต่หวัใจส�าคญั 
คือไปสร้างบ้านแล้วได้บ้าน แต่เราไปสร้าง 
ความเข้มแขง็ เครือ่งมือในการสร้างความเข้มแขง็ 

ความม่ันคง กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดีคือ เป็น
หวัใจส�าคญั มสีวสัดิการด ีมบ้ีานอยู ่และมสีขุภาพ 
ที่ดีไม่เจ็บป่วย เราไปสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง  
ส่วนสวัสดิการชุมชนได้เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 กลุ่ม 
ออมทรพัย์สร้างภมูคิุม้กนัเป็นของตวัเอง ท�าอย่างไร 
ช่วงหลงัมกีารพฒันาขึน้มาเป็นกองทนุวันละบาท 
หรือสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
ปี 2560 มาตรา40(4) สวัสดิการชุมชนต้องมี
ของตัวเอง เอาเงินมาสมทบจัดการของตัวเอง  

จดัการตวัเองได้มากข้ึน ตรงนีน้�าไปสู่ความเข้มแขง็
ได้มากข้ึน เช่น ล่าสดุ เร่ืองวกิฤตโควดิ คนกลบับ้าน 
ปล่อยคนกลบับ้าน กรงุเทพฯ เอาไม่อยูแ่ล้ว แล้ว
คนกลบับ้านระเบียบของท้องถิน่ยังไม่ออก จะท�า
อย่างไร หน้ากากอนามยั อาหารกลางวนั ยงัไม่ท�า
เลย แต่สวสัดกิารชมุชนได้ท�าไปแล้วและใช้ได้เลย 
“เขาไม่รอแล้วครบั ท�าไปก่อนแล้วครบั” 

ยงัมเีครือ่งมอือ่ืน เรือ่งการสร้างอาชพี มรีายได้ 
เพือ่ไปพฒันาคณุภาพชวิีต ให้พีน้่องประชาชนไป
รวมกลุม่กนัในการประกอบอาชพี แล้วมาใช้สนิเชือ่
ของ พอช. ได้ อกีตวัหน่ึงคอื สภาองค์กรชมุชน เกดิขึน้ 
บนฐานความคดิตาม พ.ร.บ.ปี 2551 รฐับาลสมัยน้ัน 
ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤต ในช่วงนั้นมองว่าความ 
เข้มแขง็ของชมุชนน้อยลง เขต อบต. เทศบาล กทม. 
มาร่วมกลุม่ให้กนัดกีว่า แล้วท�าการจดแจ้ง จดัตัง้  
มีผู้น�าของท้องถ่ินมาร่วมเป็นแกนน�า มีประมาณ 
7,900 กว่าแห่ง เกอืบเตม็ทัง้หมดแล้ว สภาองค์กร
ชมุชนน้ีไม่ได้เป็นองค์กร แต่เป็นพืน้ทีก่ลาง ก�าหนด 
กติกา ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาใช้เวทีกลางแห่งนี้ 
อย่างมกีรณเีร่งด่วนเกดิปัญหาอะไรขึน้ ตรงนีจ้ะมี
แนวทางในการแก้ปัญหา ก็เป็นไปตามกฏหมาย
ของสภาองค์กรชมุชนปี 2551 ยงัมอีกีหลายเรือ่ง

“ยทุธศาสตร์หลงัจากนีจ้ะต้องท�าอะไร ผมเอง 
บอกว่าเป็นผู้อ�านวยการป้ายแดงหมาดๆ ก็เพิ่ง
ท�ามา 8 เดอืนกว่าๆ แต่ด้วยประสบการณ์ในการ
ท�างานของระบบราชการ ผมท�างานมาก่อนทีก่รม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง เรา
มหีน้าทีบ่�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ เราเหน็ว่ามช่ีองว่างอยู่ 
ถนนสายของรัฐลงพืน้ทีน่ะ แต่ถนนอกีเส้นเป็นของ

เริม่ท�าให้บ้านทีเ่รยีกว่า พชม. เป็นหน่วยงานเลก็ๆ 
ที่อยู่ในการเคหะแห่งชาติ มีหน้าที่ท�าบ้านให้ผู้มี 
รายได้น้อยเป็นโครงการเล็กๆ ก่อนและมาท�า
โครงการบ้านมั่นคง ครอบคลุมเขตเมืองทั้ง  
76 จงัหวดัทัว่ประเทศ และ กทม. และจดัท�าท่ีดนิ
ท�ากินของชมุชนรอบๆ นอกด้วย

แต่การสร้างบ้านของ พอช. มาสักหลงัหนึง่นัน้ 
เกดิจากชาวบ้านเอง ไม่ใช่เรามาสร้างบ้านแล้วได้บ้าน  
เราให้ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าต้องจัดการตัวเอง  
รวมกนัเป็นกลุม่ออมทรพัย์ เพราะบ้านทีม่าสร้าง
ให้น้ันอยู่บนที่ดินของราชการทั้งนั้น บางท่ีของ 
การรถไฟ บางแห่งของกรมธนารกัษ์ เป็นทีร่าชพสัดุ  
แต่ พอช.มหีน้าท่ีเป็นพีเ่ล้ียง ส่วนการออกแบบบ้าน
เป็นเรือ่งด้วยตนเอง มกีารจดัสรรดแูลกนัเอง เมือ่มี
บ้านแล้ว ต่อมากค็ดิมาตัง้เป็นสหกรณ์กัน รวมกลุม่ 
แล้ว พอช.สนบัสนนุแล้ว 

“ผมย้อนไปว่าชมุชนเข้มแข็งนัน้ ตอนแรกอาจ
ไม่เข้มแขง็ แต่จากจุดหนึง่มบ้ีาน เกบ็สนิเชือ่ รายได้ 
อาชพี ตวัอย่างบ้านมัน่คงในคลองแม่ข่าทีเ่ชยีงใหม่  
สวยงามมาก เอาชาวบ้านขึน้มาจากคลอง คลองแม่ข่า 
เราร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนคร
เชยีงใหม่ ต่อมาเราเห็นคลองเปรม คลองลาดพร้าว  
ทีม่บ้ีานตัง้กนัอยูเ่รยีงรายเป็นระเบยีบ นัน่เป็นผลงาน 

งบประมาณ 7,700 กว่าล้านบาท ใน 35 จังหวดั  
ที่ต้องจัดให้ความช่วยเหลือชาวบ้านประมาณ  
2 หม่ืน 7 พันกว่าครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการสร้างทางรถไฟความเรว็สงู ซึง่ พอช. 
ตัง้องค์กรเตรยีมไว้แล้ว 

ถ้ามองในประเทศไทย ชาวบ้านไม่มีบ้านอยู่ 
เป็นจ�านวนมาก 1.7 ล้านครวัเรอืน จากข้อมลูของ 
กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ ผู้มรีายได้ปานกลาง การเคหะ 

ประชาชน จะเชือ่มต่อกนัอย่างไร เป็นเนือ้เดยีวกนั
ด้วยวิถชีีวิต เตมิเตม็ ชมุชนท้องถิน่เข้มแขง็ เป็น 
เป้าหมายของเรา ก�าหนดระยะยาว 20 ปี ถ้าท�าได้
เตม็พ้ืนทีป่ระเทศไทย เรากป็ระสบความส�าเรจ็”

 นายกฤษดากล่าวอีกว ่า ท่ีท�าอยู ่ในมิต ิ
ทีท่�าอยู ่คอืเร่ืองส�าคญั ต�าบลบรูณาการ ในต�าบล 
มเีจ้าภาพมากมาย มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
มีแผนเยอะ แต่รัฐบาลให้มีแผนพัฒนาต�าบลนะ  
แต่กม็หีน่วยงานท่ีดแูลอยู ่แล้วแต่ยังมช่ีองว่างแล้ว 
สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่กลางไปเติมเพื่อให ้
พีน้่องเข้าไปน่ังตรงน้ัน ถ้าไม่มีแผนชมุชนกใ็ห้เข้าไป
ท�า กใ็ส่เข้าแผน ในส่วนแผนของจังหวัด อบจ. เช่นกนั  
กฎหมายให้สภาองค์กรชมุชนสามารถเข้าไปนัง่เป็น 
ตวัแทนในระดบัอ�าเภอ จงัหวดัได้ จังหวดักมี็แผน
พฒันาจังหวัด เอาชาวบ้านไปน่ังเป็นคณะกรรมการ
ด้วยเลย กฏหมายก�าหนดให้แต่ละปีมกีารประชมุ
และมีคณะกรรมการนั่งอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 
แล้วเราคิดไปไกลมากกว่านั้น เราเชื่อมเข้าไปถึง 
อบจ.ด้วย 

“เรายังเชื่อมโยงจาก 76 จังหวัด เพื่อเสนอ
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ เป็น

แผนพฒันาภาคประชาชนในระดับใหญ่ แต่ความ
ส�าเรจ็น้ีต้องมีจะภาคเีครอืข่ายต่างๆ สสส. หรือ สช. 
หน่วยงานในมหาดไทย แล้วไปเตมิเตม็กนั ผมว่า 
ประเทศไทยไม่มช่ีองว่างแน่นอนครับ”

นายกฤษดากล่าวปิดท้ายว่า ความส�าเร็จต่างๆ
ที่เกิดขึ้น เพราะเรามีชุมชนเข้มแข็ง กพร.เป็นตัว
วัด ชมุชนเข้มแขง็จะประกอบด้วยอะไรบ้าง ท�าราย
ละเอยีด มีพ้ืนทีร่ปูธรรม ชุมชนเข้มแขง็หลายคนใช้
นยิามของระดับต�าบล โฟกสัไปที ่ อบต. เทศบาล 
เราเปิดงานที่ต�าบล หากเร่ิมที่หมู่บ้านไม่พอพลัง
ยังน้อยไป แล้วมองว่างบประมาณ พอช.ได้มา 
เพยีงพอมัย้ ปีละพนักว่าล้านบาท ไปท�างานขนาด 
เตม็พ้ืนที ่ใช้คนเท่าไหร่ 

“หน่วยงานของเรามีบุคลากรแค่ 300 คน 
ฉะนัน้เราต้องมจิีตอาสา คนท�างานเพ่ือสงัคม ภาค
ประชาสังคม ท�างานโดยไม่มีเงินเดือน ผู้น�าภาค
เอกชนที่อยากจะลุกขึ้นมาท�างานให้แผ่นดินเกิด 
แต่ภายใต้เศรษฐกิจปัจจุบัน พี่น้องประชาชนลุก
ขึน้มาท�า กต้็องมอีะไรมาหล่อเลีย้งเขาด้วย ไม่ใช่มา
ท�าแล้วต้องใช้เงนิส่วนตวัอกี ตรงนีเ้ป็นหวัใจส�าคัญ” 
นายกฤษดากล่าว

วิธีสังเกตบัตรเลือกตั้ง ปี 2566 
แบ่งเขต (สีม่วง)-บัญชีรายชื่อ (สีเขียว)

แนะลูกค้าธนาคารยืนยันตัวตน
ฝาก-ถอน ออนไลน์ ภายใน มิ.ย. 66

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ก�าหนดให้วนัอาทติย์ที ่ 14 พฤษภาคม 2566 

เป็นวันเลือกตั้ง โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ

เลือกตั้งล่วงหน้า ให้ไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่  

7 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้ได้ตัง้แต่เวลา 08.30 น.  

และปิดหบี 17.00 น.

ในการเลือกตัง้ครัง้น้ี ผูท่ี้ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้

จะได้รบับตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ ตามทีค่ณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกแบบบัตร และส ี

ของบตัร ทีแ่ตกต่างกนั โดยให้สงัเกตดุงัน้ี

1. บตัรเลอืกตัง้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 

(เลอืก ส.ส.เขต) เป็น “สม่ีวง” ซ่ึงจะมหีมายเลข

ผูส้มคัร และช่องส�าหรบั

กากบาท (โดยไม่มีชื่อผู ้สมัครและโลโก้
พรรค)

2. บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  
(บตัรเลอืกพรรคการเมอืง) ซ่ึงผลคะแนนจะน�าไป 
ค�านวน จ�านวน ส.ส.บัญชรีายชือ่ เป็น “สเีขยีว” 
 ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของ
พรรคการเมือง และมีชื่อพรรคปรากฎอยู่ใน
บตัรเลอืกตัง้

# บัตรเลอืกตัง้ ส.ส.แบบแบ่งเขต (สม่ีวง) 
จะมีแต่หมายเลข/ไม่มีรายชื่อผู ้สมัคร ส.ส. 
และไม่มีโลโก้พรรคที่จะบอกว่าผู้สมัครสังกัด
พรรคการเมืองใด ผู ้ที่ไปเลือกตั้งต้องจดจ�า
หมายเลขผูส้มคัรทีท่่านจะเลอืกให้ขึน้ใจ จะได้
ไม่สบัสนเมือ่เข้าไปกาบัตรลงคะแนน

ปัจจุบันนี้ มิจฉาชีพจะมีวิธีการ เข้าไป
คัดลอกรหัสผู้ใช้ผ่านของผู้ใช้บัญชีธนาคาร
ออนไลน์ แล้วแอบโอนเงนิออกจากบญัชเีงนิ
ฝาก หลายวธีิ เช่น หลอกให้ดาวน์โหลดลงิค์ 
หรือเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยภาพหรือข้อความ
เชญิชวนให้เหยือ่หลงเชือ่ แล้วเข้าไปคลกิอ่าน 
หรือหลอกให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง
คอมพวิเตอร์ ตดิตัง้โปรแกรมทีแ่ฝงมลัแวร์เอา
ไว้ รวมถึงการส่งข้อความหลอกล่อด้วยการใช้
อเีมลปลอม หรอืลงิค์ปลอม ทีด่คูล้ายกบัว่า ส่ง
มาจากหน่วยงานราชการหรือสถาบนัการเงนิ 
หรอืบรษิทัต่างๆ 

ท�าให้แต่ละธนาคารได้ยกระดับความ
ปลอดภยั ให้กับลกูค้าทีใ่ช้บริการฝากถอนเงนิ
ทางออนไลน์ ตวัอย่างเช่น 

ธนาคารออมสนิ ได้แจ้งผูใ้ช้งานแอปพลเิคชัน่  
MyMo ยกระดบัความปลอดภยั ด้วยการยนืยนั
การท�ารายการด้วยใบหน้า เพือ่ความปลอดภยั
ในการโอนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงวงเงิน โดย
ทางธนาคารขอให้ผูใ้ช้บรกิาร น�าบตัรประชาชน
ไปอปัเดตข้อมูล และถ่ายภาพใบหน้าท่ีธนาคาร
ออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเดือน
พฤษภาคม นี้

ธนาคารกรุงเทพ ก็ได้แจ้งให้ลูกค้ายืนยัน 
ตวัตนด้วยใบหน้า เริม่เดอืน พ.ค. 2566 นี ้เพือ่เพิม่ 
ความปลอดภัย ด้วยการเพิ่มการยืนยันตัวตน
ด้วยใบหน้า เมือ่ท�าธรุกรรมผ่านโมบายแบงกิง้ 

โดยลกูค้าต้องน�าบตัรประชาชนไปอปัเดตข้อมลู
ให้เป็นปัจจบุนัและถ่ายรปูใบหน้าได้ทีธ่นาคาร
กรงุเทพ ทกุสาขาทัว่ประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผ่านเพจ 
เฟซบุ๊ก “SCB Thailand” ว่า ให้ลูกค้าต้อง
ยนืยนัตวัตนด้วยใบหน้า เมือ่ท�าธรุกรรม ผ่าน
แอป SCB EASY โดยจะต้องน�าบตัรประชาชนไป
อปัเดตข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และถ่ายรปูใบหน้า
ได้ท่ี ส�านักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  
ทัว่ประเทศ เช่นเดยีวกัน

ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยัในกรณ ี1. โอนเงนิ
ไปยังบคุคลอืน่ ตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไปต่อครัง้ 
2. มูลค่ารวมของธุรกรรมโอนเงินสะสมต่อวัน 
ทกุๆ 200,000 บาท 3. ปรบัเพิม่วงเงินผ่านแอป 
ให้โอนได้ตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป

เนือ่งจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ประกาศบงัคบัใช้มาตรการยนืยนัตวัตน ภายใน
เดือนมิถุนายน 2566 นี้ หากลูกค้าธนาคาร 
ที่ต้องการท�าธุรกรรมการเงิน และเข้าข่าย
ภายในเงือ่นไข 3 ข้อข้างต้น ไม่ยนืยนัตวัตนตาม 
ที่ประกาศ จะไม่สามารถท�าธุรกรรมการเงิน 
ดังกล่าวได้ ดังนั้นลูกค้าธนาคาร ควรเข้าไป
อัปเดตข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน กับ
ธนาคารซ่ึงตนเป็นลูกค้าอยู่ ส่วนกรณีลูกค้า 
ที่ท�าธุรกรรมอื่นใด โดยไม่ได้เข้าข่ายเงื่อนไข 
3 ข้อ จะยังคงสามารถท�าธุรกรรมการเงิน 
ได้ตามปกติ

คบืหน้าคด ี“ศรีสวุรรณ”
ร้องตรวจสอบบุคคลสาธารณะ

ตามที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ร้องต่อ 
ผูบ้ญัชาการวทิยาลยัเสนาธกิาร สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ ให้ตรวจสอบบุคคลสาธารณะ 
เป็นอดีตนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร 
รุ ่น 61 ปี 2563 ซึ่งเป็นอดีตผู ้ช ่วยเลขาฯ  
รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ี 2 ตามทีป่รากฎ 
เป็นข่าวเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566 แล้วนั้น 

กรณบีคุคลดงักล่าว ถูกกล่าวหาว่า ต้องโทษ
คดีอาญาถงึขนาดรับโทษจ�าคกุมาก่อนนัน้ ซึง่ทมี
ข่าวไม่เชือ่แต่อย่างใด และพยายามตดิต่อบคุคล 
ดงักล่าวตลอดเวลา เพ่ือให้โอกาสช้ีแจงข้อเทจ็จรงิ  
กรณีที่มีผู ้ไปร้องเรียนให้มีการตรวจสอบว่า  
ข่าวดังกล ่าวเป ็นจริงหรือไม ่ รวมถึงกรณี 
มีผู ้สงสัยว่า จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
และปรญิญาจรงิหรอืไม่ และมตี�าแหน่งเป็น ผศ.  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) พิเศษ จริงหรือไม่ และ 
ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งให้ดังกล่าว

ดังนั้น ทางทีมข่าวจึงขอประกาศดังๆ อีก
ครั้งหนึ่ง ให้ ดร.ท่านนี้ได้โปรดรีบติดต่อมาด่วน  
เพื่อจะได ้ชี้ แจงข ้อเท็จจริ งต ่อประชาชน  

อนัเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน รวมทัง้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจะได้คลายข้อสงสัยต่างๆ ที่สังคม 
ให้ความสนใจ เพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะ 
ใช่หรือไม่ เบอร์ติดต่อ  08 6365 3531

นอกจากนี้ ใคร่ขอเรียนให้ทราบด้วยว่า การ
ท�างานของสือ่มวลชน ทีส่�าคญัเรือ่งหนึง่คอื การ
เปิดเผยความไม่ชอบมาพากล ความไม่ชอบธรรม 

หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงให้เกิดการหลงผิด
หรอืเข้าใจผดิ เพือ่ประโยชน์ต่อตวัเองจนกระทบ
ต่อศีลธรรมอันดีของสังคมและประชาชน 

ซึ่งหากเร่ืองทั้งหมดเป็นความจริง มิได้
เป็นการกุเร่ืองหรือเขียนข่าวขึ้นมาเอง ผู้ที่น�า 
ความเข้าแจ้งความด�าเนนิคด ีโดยมไิด้สบืสาวราวเรือ่ง 
ให้เกิดความกระจ่างว่า เป็นเรื่องจริงหรือเท็จ  
ดังนั้น การด�าเนินการแจ้งความเท็จ หรือแม้แต่ 
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ ้าหน้าที ่
ต�ารวจ ย่อมเป็นสิทธิอนัชอบของสือ่มวลชนนัน้ๆ  
ทีจ่ะด�าเนนิการได้ตามทีก่ฎหมายได้ก�าหนดไว้ให้

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

ผู้ด�าเนินรายการ “ฆ่าโง่” ช่อง 7 HD
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.15 น.

“สื่อมวลชนต้องท�ำหน้ำที่เป็นกลำงในกำรรับฟังข้อมูลท้ัง 2 ด้ำน 
เพื่อควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกพำดพิง แต่ถ้ำผู้ถูกพำดพิงไม่ให้ควำมร่วมมือ 
ในกำรชี้แจงข้อเท็จจริง ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่รับฟังได้ เพรำะสื่อมิได้มีเจตนำ 
รบัฟังข่ำวแต่เพยีงด้ำนเดยีวแต่อย่ำงใด จะอ้ำงว่ำสือ่มเีจตนำท�ำให้ตนเสยีหำย 
ไม่ได้ เพรำะสื่อเขำให้โอกำสแก่เรำแล้วใช่หรือไม่”

วันละบาท เดือนหนึ่งมารวมกันไว้ ปีหนึ่ง 
มารวมกนัไว้ มอีงค์กรสวสัดกิารชมุชน ระดบั 
ต�าบล ชมุชน เทศบาล ระดบัเขต 

ในเรื่องกองทุนเรามีชาวบ้านท่ีเป็น
สมาชกิอยูป่ระมาณ 6 ล้านคน มกีองทนุอยู่
ปัจจุบันหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาท โดยจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึง่ชาวบ้านเกบ็
วันละบาท สมทบเข้ากองทุนเพราะเห็นว่า

ประชาชนท�าด ีประมาณ 1.2 พนัล้าน
บาท อกีส่วนรัฐบาลสมทบมาอกี

กว่า 3 พนั 7 ร้อยล้านบาท 
เหน็ว่าส่วนที ่ 3 มหาดไทย
โดย อปท.มีข้อจ�ากดัหลาย
เรือ่ง ท�าได้เฉพาะท่ีเขยีน
เป็นหน้าที่ ปัญหาของ
ชาวบ้านมีซบัซ้อนหลาก
หลาย เพื่อปิดปัญหา
ตรงน้ีให้ อปท.สมทบ 
สนับสนุนสวัสดิการ
ของชุมชนได้ด ้วย 
ล่าสุดมีระเบียบว่า

ด้วยการสมทบของ
ท้องถ่ินประมาณ 2 พนั

ล้าน มาหนุนกับพี่น้อง
ประชาชน บางท่ี 1 ต่อ 1 เอาไป

“พอช.มีบคุลำกรแค่ 300 คน ฉะนัน้เรำต้องมจีติอำสำ  
คนท�ำงำนเพือ่สงัคม ภำคประชำสงัคม ท�ำงำนโดยไม่มีเงินเดอืน  
ผู้น�ำภำคเอกชนที่อยำกจะลุกขึ้นมำท�ำงำนให้แผ่นดินเกิด  
แต่ภำยใต้เศรษฐกิจปัจจุบัน พ่ีน้องประชำชนลุกขึ้นมำท�ำ  
กต้็องมีอะไรมำหล่อเล้ียงเขำด้วย ไม่ใช่มำท�ำแล้วต้องใช้เงนิ
ส่วนตวัอีก ตรงนีเ้ป็นหวัใจส�ำคญั”

กฤษดา สมประสงค์



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย

น้อมน�ำพระด�ำริ “เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรีฯ” 
จำก Sustainable Fashion สู ่ Sustainable 
Village ปลัด มท.-แม่บ้ำนมหำดไทย ลงพ้ืนที่
โค้ชชิ่งผ้ำลำยดอกรักรำชกัญญำ เพื่อสร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ประชำชนภำคเหนือ  
ให้มีคณุภำพชวีติท่ีดอีย่ำงย่ังยนื

เมือ่เรว็ๆ นี ้ทีห้่องมารน่ีาแกรนด์บอลรมู กัซซัน  
พาโนรามา รสีอร์ท ล�าพูน อ.เมอืงล�าพูน จ.ล�าพนู 
นำยสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พร้อมด้วย ดร.วนัดี กญุชรยำคง จลุเจรญิ นายก
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานเปิดกจิกรรม
การพัฒนาศักยภาพผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP 
ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรม (Coaching) 
“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” จุดด�าเนินการท่ี 4 
จังหวัดล�าพูน ตามโครงการยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรม
ชุมชน โดยม ีนำยอรรษษิฐ์ สมัพนัธรตัน์ อธบิดี
กรมการพฒันาชุมชน นำยสนัตธิร ยิม้ละมยั ผูว่้า 
ราชการจังหวัดล�าพูน พร้อมด้วยนำงดวงกมล  
ยิม้ละมยั ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวดัล�าพนู  
พร้อมหัวหน้าส ่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง และ 
ผูป้ระกอบการ OTOP ผ้าไทย ในเขตพืน้ทีจั่งหวดั 
ภาคเหนอื กว่า 200 คน ร่วมในพิธี 

โดยได้รบัเกยีรตจิาก “คณะทีป่รึกษาโครงการ
ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อาทิ ดร.ศรินดำ จำมรมำน  
นักวิชาการอิสระ นำยธนันท์รัฐ ธนเสฏฐกำรย์  
ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าไทยและผู้เชี่ยวชาญการย้อมส ี
ธรรมชาต ินำยศริชิยั ทหรำนนท์ นกัออกแบบและ
เจ้าของแบรนด์ THEATRE นำยกุลวทิย์ เลำสขุศรี 
บรรณาธกิารบรหิาร นติยสาร VOGUE ประเทศไทย 
ดร.กรกลด ค�ำสุข รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทาง
ปัญญาและวจิยั วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำยนุวัฒน ์ 
พรมจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ  
นำยกฤตนิ วงค์สถำน ดีไซน์เนอร์ krit boutique 
ร่วมเป็นวทิยากร

โอกาสนี ้นำยสทุธิพงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวง
มหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยำคง  
จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบ
คอมพวิเตอร์ จ�านวน 2 เครือ่ง ให้แก่ศนูย์พฒันา
เด็กเล็กต�าบลป่าสักเพ่ือใช้ส�าหรับการศึกษา โดย
ม ีดร.วชิำกร ลังกำฟ้ำ รองนายกเทศมนตรตี�าบล

ปลดัมหาดไทยควงแม่บ้านลงพืน้ที ่จ.ล�าพนู
เปิดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูผ้ลติผ้าไทย

ป่าสกั นำยไพศำล ยอดมลูด ีผูอ้�านวยการกองการ
ศกึษา เทศบาลต�าบลป่าสัก รบัมอบ

นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย กล่าวว่า สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำ 
สริวิณัณวร ีนำรรีตันรำชกัญญำ ทรงมีพระกรณุาธคิณุ 

“ทัง้หมดทัง้ปวงนี ้ คือพระปณธิานอันแน่วแน่ 
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
นารรีตันราชกญัญา ในการแบ่งเบาพระราชภาระของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี เพ่ือสนองพระราชปณิธานของ

หนงัสอื Sustainable City ให้กบัปลดักระทรวง
มหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อธบิดี
กรมการพัฒนาชมุชน และประธานแม่บ้านพฒันา
ชุมชน พร้อมทั้งพระราชทานพระด�าริ “หมู่บ้าน
ยัง่ยนื (Sustainable Village)” เพือ่ให้ข้าราชการ 
กระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้น�าบูรณาการร่วมกับ 
ทุกกระทรวง ท�าให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านยั่งยืน  
อนัเป็นการขยายผลมาจากทีพ่วกเราได้น้อมน�าพระด�าร ิ 
Sustainable Fashion อย่างยัง่ยนื จากโครงการผ้าไทย 
ใส่ให้สนกุ ซึง่ประกอบด้วย 

1) การพึ่งพาตนเองจากวัตถุดิบ ปลูกหม่อน 
เล้ียงไหม ปลูกฝ้าย และแลกเปล่ียนซื้อขายจาก
เกษตรกรคนไทยในประเทศทั้ง 76 จังหวัด โดย
สามารถขอรายชื่อได้ที่ส�านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัดทกุจงัหวดั 2) ใช้ความเพยีรพยายามในการ
ใช้ความรู้ความสามารถ ท�าผ้าด้วยแรงกายแรงใจ 
ของพวกเรา น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาใช้กับอาชีพ มาใช้ในการด�ารงชีวิตให้พึ่งพา
ตนเอง 3) ถ่ายทอดองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัจากวิทยากร
ไปสู่ลูกหลาน เพ่ือสร้างโอกาสให้กับเพ่ือนสมาชกิ 
ให้กบัลกูหลาน ได้รบัองค์ความรูไ้ปต่อยอดพฒันา
คณุภาพชวีติ 4) น�าหลกัแฟชัน่สมยัใหม่มาประยกุต์ 
พัฒนางาน ด้วยการเพิ่มเติมบอกเล่าเรื่องราว 
ความเป็นมาของผ้าของชิน้งานทีเ่ราท�า ทีเ่ราเรียกว่า 
Story Telling เพราะมันเป็นเสน่ห์ทีจ่ะท�าให้สนิค้า
เป็นท่ีถกูจดจ�า พร้อมท้ังการจดัท�า Packaging ทีดี่ 
และค�านงึถงึความต้องการของผู้ท่ีสวมใส่ ติดตาม
ข่าวสารการเปล่ียนแปลง ความนิยมชมชอบของ
แฟชัน่ในอนาคต โดยพระองค์ท่านได้พระราชทาน
หนงัสอื Trend book และทรงเป็นบรรณาธกิาร
รวบรวมเรยีบเรยีงและเอาแนวโน้มของวงการแฟชัน่
ในอนาคต ซึง่ทัง้หลายทัง้ปวงประมวลรวมกันเป็น 
Sustainable Fashion

ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่านี้ จะน�าไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน 
(Sustainable Village) อนัมอีงค์ประกอบ คอื ต้อง 
รวมกลุ่มกันท�างาน ท�างานเป็นทีม ด้วย 7 ภาคี 
เครอืข่าย ช่วยกันคดิ ช่วยกนัลงมอืท�า เพิอ่จะได้ร่วมรบั 
ประโยชน์ โดยมพ้ืีนฐานส�าคญั คอื ปัจจัย 4 คอื  
1) น้อมน�าพระราชด�าร ิ“บ้านนีม้รัีกปลกูผกักนิเอง”  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปท�าใน 
ทกุครัวเรือน 2) ดูแลส่ิงแวดล้อม คดัแยกขยะครัวเรือน  
ท�าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 3) สืบสานรักษา
วฒันธรรม ประเพณ ีภูมปัิญญา 4) ดแูลท่ีอยูอ่าศยั
บ้านเรอืนให้มัน่คงแขง็แรง และ 5) มกีระบวนการ
ถ่ายทอดส่ิงทีเ่ป็นภมูปัิญญาให้กับลูกหลาน ด้วยการ
ให้เขาได้เห็นเราท�าและร่วมท�า

ต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้อง
ช่างทอผ้าและผูป้ระกอบการ OTOP ด้านผ้าและ
หตัถกรรม ซึง่ปรากฏอย่างชดัแจ้งว่า ในห้วงระยะ
เวลา 3 ปีทีพ่ระองค์ท่านทรงมุง่ม่ันในการใช้พระสติ
ปัญญาความสามารถ ทรงโน้มพระองค์ลงมาประทับ 
เคียงข้างพี่น ้องช่างทอผ้า และพระราชทาน 
พระวินิจฉยั พระราชทานพระด�าร ิรวมทัง้พระราชทาน 
ลายผ้าพระราชทาน เริม่ตัง้แต่ลายขอเจ้าฟ้าสริวิณัณวรฯี  
ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา และล ่าสุด คือ  
ลายดอกรักราชกญัญา พร้อมทัง้แนวทางในการตดัเยบ็ 
ให้มีความสวยสดงดงามหลากหลาย มีลวดลาย 
สลบักลบัด้านผ่านการออกแบบท่ีทันสมัย และสร้าง 
ความยั่งยืนด้วยการใช้สีธรรมชาติย้อมผ้า ท�าให ้
พวกเราสามารถก้าวข้ามกับดักผ้าไทย เกิดเป็น  
Outcome ทีส่งัคมเกดิความเช่ือมัน่ว่าผ้าไทยสามารถ 
ตอบสนองรสนิยมของคนทุกเพศ ทุกวัย ใส่ได้ 
ทุกโอกาส ทุกสถานท่ี และสามารถท�าให้คนทีส่วมใส่
และคนทีไ่ด้พบเหน็มีความสขุ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการพระด�าร ิ“โครงการผ้าไทยใส่ให้สนกุ” 
และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ทุกคนสามารถ
น�าไปต่อยอดได้ เพราะทุกโครงการของพระองค์ 
ท่านนั้น ทรงปรารถนาท่ีจะท�าให้พี่น้องคนไทย 
ได้มีอาชพี มีรายได้ แล้วน�ารายได้ทีไ่ด้นัน้ไปพฒันา
คณุภาพชวีติตนเองให้มคีวามสขุอย่างยัง่ยนื

เริม่แล้วตลำดเกษตรกร Farmer Market 
ของ กทม. คนสนใจล้นหลำม เตรียมขยำย
ให้ครบ 50 เขตและสวนสำธำรณะ ส่งเสรมิ
เศรษฐกจิด้ำนเกษตรท่ัวกรงุเทพฯ 

นำยศำนนท์ หวังสร้ำงบุญ รองผูว่้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร 
Farmer Market ณ เรอืนเพาะช�า 2 (ฝ่ังประตู
ทางเข้าด้านส�านักงาน ถ.ร่มเกล้า) สวน 60 
พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
เขตลาดกระบงั โดยม ีนำยแสนยำกร อุน่มีศร ี
ผอ.ส�านกัพฒันาสงัคม และผูบ้ริหารส�านกัฯ ร่วม 
ลงพ้ืนที ่ซึง่การจดัตลาดเกษตรกร Farmer Market  
ในครั้งนี้ เพื่อจัดจ�าหน่ายสินค้าการเกษตร 
จากเกษตรกร ผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึน้ทกุวนัเสาร์-อาทติย์ 
เริม่อาทติย์แรกในวนัที ่22–23 เมษายน 2566 
ระหว่างเวลา 06.00-11.00 น. 

ส�าหรับสินค้าเกษตรซ่ึงในพื้นที่ อาทิ เขต
คลองสามวา เขตวังทองหลาง เขตลาดกระบงั 
เขตประเวศ เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ ่ม เขต
บางกะปิ ประกอบด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ  
ไข่เค็ม กล้วยตาก ไอศกรมีข้าว ขนม เครือ่งดืม่  
ผลไม้ ผกัพ้ืนบ้าน ขนมไทย ผลติภณัฑ์อาหารและ 
เบเกอร่ี เพือ่สขุภาพปราศจากไขมนัทรานส์และ 
สารเคม ีโดยใช้วตัถดุบิทีด่จีากธรรมชาต ิฝักบวัสด 
จากมีนบุรี เมล่อนจากหนองจอก ผักอินทรีย์ 
สลัด ฟักทอง ไข่ไก่อารมณ์ดี เห็ดนางฟ้า ผัก 
พืน้บ้าน เมีย่งค�า ข้าวเกรยีบ เต้าส้อ น�า้สมนุไพร  
หมูเส้น หมูแผ่น หมี่กรอบ มะม่วงเบาแช่อ่ิม  
ต้นหม่อน ต้นมะม่วงเบา ปุย๋อินทรย์ี ข้าวสารปลอด 
สารพษิ เป็นต้น โดยมกีารส่งเสรมิการขายเมือ่
ซือ้สนิค้าครบ ทกุ 100 บาท รบัต้นกล้าพชืผกัฟรี  
เช่น มะเขือเปราะ พริกขี้หนูสวน โหระพา  
ซึง่ได้รบัความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม 

นอกจากนี้ ส�านักพัฒนาสังคม โดยกลุ่ม
งานส่งเสริมเกษตรกรรม ส�านักงานส่งเสริม
อาชพี ได้ลงพืน้ทีส่�ารวจสวนสาธารณะทีจ่ะจดั
ตลาดเกษตรกรในรูปแบบ Farmer Market  
เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ สวนจตุจักร สวน 
วชริเบญจทศั (สวนรถไฟ) และสวนลมุพนิ ีซึง่สวน 

ดังกล่าวมีความพร้อมและเหมาะสมในการ
ด�าเนินการตลาดเกษตรกร Farmer Market 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตร น�าสนิค้ามา
จ�าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง สร้างรายได้และ
สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพฯ ได้ซื้อสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพใน
พืน้ทีใ่กล้บ้าน พร้อมส่งเสริมโครงการปลกูพชืผกั
เกษตรปลอดสารพษิ 200 แปลง ให้ประชาชน 
ปลกูผักสวนครัวไว้รบัประทานในครวัเรอืน แบ่งปัน 
ในชมุชน สถานทีร่าชการ และโรงเรยีน เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรอืนอกีด้วย

ทัง้นี ้นำยชชัชำต ิ สทิธพินัธุ ์ ผูว่้าราชการ
กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ส�านักพัฒนา 
สงัคม โดยส�านกังานการส่งเสรมิอาชพี ด�าเนนิการ 
ขยายตลาดในรูปแบบ Farmer Market  
ให้ครอบคลุม 50 เขตและสวนสาธารณะของ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกร ผู ้ค ้า  
ผูป้ระกอบการ น�าผลผลิตมาจ�าหน่ายในพื้นที่
ของราชการ ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม 
ได้ขบัเคลือ่นงานตามนโยบายของผูว่้าราชการ
กรงุเทพมหานคร โดยได้ประสานส�านกังานเขต
จ�านวน 45 เขต 48 แห่ง และสวนสาธารณะ
จ�านวน 12 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมจัดตลาด
เกษตรกรในรูปแบบ Farmer Market ให้
เกษตรกร ผู้ประกอบการสนิค้าเกษตร น�าสนิค้า
มาจ�าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง เป็นการเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายและ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

กทม.เร่งเปิดตลาดเกษตรท่ัวกรุง
เล็งครบ 50 เขตและสวนสาธารณะ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนพีนัปีหลวง อันสอดคล้องกับพระปฐมบรม
ราชโองการ “เราจะสบืสาน รกัษา และต่อยอด และ
ครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่งอาณา
ราษฎรตลอดไป” ท�าให้พวกเรามรีายได้ มคุีณภาพ 
ชวีติทีด่แีละมคีวามสขุ ด้วยการทีพ่ระองค์ท่านน�าเอา 
สิง่ทีส่มเดจ็ย่าของพระองค์ หรอื สมเดจ็พระบรม
ราชชนนพีนัปีหลวง มาสบืสาน รกัษา และต่อยอด 

โดยพระองค์ได้เสด็จไปทรงงานในจงัหวัดต่างๆ  
ด้วยพระปณิธานอันแรงกล้าที่ต้องการต่อยอด 
ผ้าไทย งานหัตถกรรมไทยให้เป็นสากล เป็นทีน่ยิมของ 
คนทกุเพศ ทกุวยั ทกุชาต ิทุกภาษา และทรงมุง่มัน่
ในเรือ่งการสร้างความย่ังยืน ด้วยการส่งเสริมการใช้
สธีรรมชาต ิ เพราะสเีคมเีตม็ไปด้วยสารตะกัว่ โดย 
ทรงแสดงออกด้วยการไม่รบัผ้าท่ีทูลเกล้าฯ ถวายทีเ่ป็น 
สเีคม ี เพราะสเีคมเีทลงดนิดนิกเ็สยี เทลงน�า้น�า้ก็เน่า  
ต้มเพื่อย้อมสีไอก็ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศพร้อม 
สารทีก่่อให้เกิดภาวะก๊าซเรอืนกระจก โลกกจ็ะอายุ
สัน้ลงด้วยความแปรปรวนของสภาพอากาศ” 

นายสทุธพิงษ์ฯ กล่าวต่ออกีว่า ด้วยพระวิสัยทศัน์ 
อันแน่วแน่มั่นคงในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับประชาชน พระองค์ได้พระราชทาน

กรมชลประทำน ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยน�้ำรี 
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ อ�ำเภอท่ำปลำ จงัหวดัอตุรดติถ์ 
เป็นแหล่งน�ำ้ต้นทุนให้กบัชำวอ�ำเภอท่ำปลำ และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
หลังอพยพมำจำกพืน้ทีก่่อสร้ำงเขือ่นสริกิติิ ์กว่ำ 40 ปีทีผ่่ำนมำ 

สบืเนือ่งจากการก่อสร้างเขือ่นสริกิต์ิิ ทีบ้่านผาซ่อม ต�าบลผาเลือด  
อ�าเภอน�า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เม่ือปี พ.ศ. 2511 ท�าให้มีความจ�าเป็น
ต้องอพยพประชาชนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน�้า  
มาจดัตัง้เป็นนคิมสร้างตนเองล�าน�า้น่าน ในพืน้ทีอ่�าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อยู่บริเวณด้านท้ายของเขื่อนสิริกิติ์ จนถึง
ปัจจบุนัเป็นระยะเวลาเกอืบ 50 ปี โดยตลอดหลายปีทีผ่่านมา  
ประชาชนในพื้นที่แปลงอพยพดังกล่าว มักจะประสบปัญหา

“อ่างเก็บน�า้ห้วยน�า้รีอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ แหล่งน�า้ต้นทุนเพือ่ชาวท่าปลา”
ขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภคและการเกษตร เนือ่งจากแหล่งน�า้
ต้นทนุมไีม่เพยีงพอ อกีทัง้ระบบส่งน�า้ยงัไม่ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ที่  
กรมชลประทานจึงได้ด�าเนินก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ 
และช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ที ่ ได้มนี�า้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค 
และท�าการเกษตรได้อย่างเพยีงพอตลอดทัง้ปี 

ส�าหรับอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ได้ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2563 สามารถเกบ็กกัน�า้ 
ได้ 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ก่อสร้างระบบส่งน�า้ คาดว่าจะแล้วเสร็จทัง้ระบบในปี พ.ศ. 2568 
หากด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จะมีพืน้ทีร่บัประโยชน์กว่า 53,500 ไร่  

 ส�าหรับงานก่อสร้างระบบส่งน�้าถึงแม้จะยังไม่แล้วเสร็จ
สมบรูณ์ ปัจจบุนัสามารถส่งน�า้ให้พืน้ทีช่ลประทานได้ประมาณ 
26,600 ไร่ และยงัส่งน�า้ช่วยเหลอืประชาชนเพือ่ใช้การอปุโภค
บริโภคในพื้นที่ได้แล้วบางส่วน อาทิ สระวัดประชาธรรม  
สระวัดห้วยอ้อย สระเก็บน�้าท่าวังโป่ง สระเก็บน�้าโรงพยาบาล
ท่าปลา เป็นต้น

ครอบคลุมพื้นที่ 9 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลจริม ต�าบลน�้าหมัน  
ต�าบลหาดล้า ต�าบลท่าปลา และต�าบลร่วมจิต อ�าเภอท่าปลา 
และ ต�าบลวงัดิน ต�าบลบ้านด่าน ต�าบลแสนตอ และต�าบลหาดงิว้  
อ�าเภอเมอืงอุตรดติถ์ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�า้ในพ้ืนที่ 
และยงัเป็นแหล่งแพร่ขยายพนัธ์ุปลาน�า้จืด เพ่ือสร้างรายได้เสรมิ
แก่ประชาชนอกีทางหนึง่ด้วย



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566สงัคม/ซบุซบิ4 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

โค้งสุดท้ำยของโหมดเลอืกตัง้ ส.ส. ทีจ่ะมข้ึีนในวนัอำทิตย์ที ่14 พ.ค. 2566  “รกัใคร ชอบ
พรรคไหน” อย่าลมืไปใช้สิทธท่ีิหน่วยเลือกตัง้ในพ้ืนที ่ส่วนใครไม่สามารถเลอืกตัง้ในเขตตวัเอง และได้แจ้ง
ขอใช้สิทธเิลอืกตัง้ล่วงหน้ำ ในหน่วยเลอืกตัง้ต่างๆ ไว้แล้ว ไปใช้สทิธไิด้ ใน วนัอำทติย์ที ่7 พ.ค. 2566  

 ย�้าต้องน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประจ�าตัว 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใบขบัขี ่พาสปอร์ต หรอืจะใช้บตัรประจ�าตวัประชาชนอเิลก็ทรอนกิส์จาก แอปพลเิคชนั  
D.DOPA หรอื ใบอนญุาตขบัขีอ่เิล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ไปแสดงเป็นหลกัฐานต่อ 
กรรมการประจ�าหน่วยด้วย ....  สนามเลอืกตัง้คราวนี ้ทกุพรรคต่างงดัเอากลยทุธ์ต่างๆ ออกมาใช้อย่างเตม็ที ่
สร้ำงกระแสเงนิสะพดัทัว่ไทย ชาวบ้านบางคนถึงกับตาฝ้าฟาง นโยบำยและสญัญำว่ำจะให้ ดีๆ  ทัง้นัน้  
แต่อย่าไปคาดหวงัมากนกั หมดหน้าเลอืกตัง้เมือ่ไหร่ อาจจะตามหา ส.ส.ในพืน้ทีไ่ม่เจอ สญัญาต่างๆ  
กท็�าบ้าง ไม่ท�าบ้าง อ้างเหตสุารพัด  พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นายกรฐัมนตรี แคนดิเดตนายก
รฐัมนตร ีพรรครวมไทยสร้างชาติ “หน้าด�าไปแยะ” เพราะเดนิหาเสียงช่วยผูส้มัคร ส.ส. บวกกบั ปัญหำ
ค่ำไฟแพง ช่วงน้ี ผลจากค่า FT ขยบัสูงขึน้ สัง่ให้ กกพ.ไปทบทวน เหลอื ยนูติละ 4.70 บาท ในเดอืน
พฤษภาคมนี ้พร้อมมาตรการอืน่ๆ เพ่ิม โดยเสนอ กกต.พิจารณาก่อน  ป.ป.ช.ยคุนี ้เหนือ่ย คดโีกง
ชกัแถวมาเป็นตบั ของเก่าพะเนนิเทนิทกึ ของใหม่กเ็รียงเข้าไปสู่การพจิารณา ชนดิทีร่บักนัไม่หวาดไม่ไหว   
วนัก่อน พล.ต.อ.วชัรพล ประสำรรำชกจิ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ลงนามในประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.  
โดยระบใุห้ เจ้าพนกังานของรฐัอีก 11 ต�าแหน่ง ต้องยืน่บญัชีทรัพย์สินและหนีส้นิ ตาม ม.103 (ฉบบัที ่10) 
พ.ศ. 2566 ได้แก่ 1. รองอธบิดอัียการ 2. รองอธบิดอียัการภาค 3. ผูต้รวจเงินแผ่นดนิ 4. ผูช่้วยผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ 5. ผูช่้วยผูต้รวจเงนิแผ่นดนิ 6. ผูอ้�านวยการส�านกัก�ากับและส่งเสริมการตรวจเงินแผ่นดิน  

7. ผูอ้�านวยการส�านกัวนิจิฉัยความผดิวินยัการเงินการคลงั 8. รองผูว่้าราชการจงัหวดั 9. รองอธบิดศีาล
ปกครองชัน้ต้น 10. รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร และ 11. รองเลขาธกิารวฒุสิภา กห็วงัว่าจะสกดั
ช่องทางการทจุริตประพฤติมิชอบได้ส่วนหนึง่....  นอกจากนี ้ ยงัเปิดเผยบญัชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ 
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหลายราย เช่น ชชัวำลล์ คงอดุม กรณพ้ีนต�าแหน่ง ส.ส.บญัชรีายชือ่  
พรรคพลังท้องถิ่นไท เมื่อ 26 มี.ค. 2565 มีทรัพย์สิน 1,067,773,945 บาท  เมื่อเทียบกับบัญชี
ทรพัย์สนิทีเ่คยย่ืนไว้ ครัง้เข้ารับต�าแหน่ง ส.ส.บญัชรีายช่ือ เมือ่วนัที ่25 พ.ค. 2562 ทีแ่จ้งว่ามีทรพัย์สนิ 
1,088,573,006บาท ขนหน้าแข้งร่วงไปนดินงึ ทรพัย์สนิลดลง 20.7 ล้านบาท...  ป.ป.ช.ได้ชีม้ลู
ความผิด ภชุงค์ โพธิกุฎสยั เม่ือคร้ังเป็นผู้ว่าราชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ฐานร�า่รวยผดิปกติ 
รวม 10,045,000 บาท โดยได้ส่งรายงานส�านวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน 
และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือด�าเนินการย่ืนค�าร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ เพือ่ขอให้ศาลสัง่รบิทรพัย์สนิทีร่�า่รวยผดิปกตติกเป็นของแผ่นดนิต่อไป... 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยงั
ชี้ มู ลความผิด  วรำ ภัสร ์ 
ลอยขจร เมื่อครั้งเป็นปลัด 
อบต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค์ กับพวก เรียก
รับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการท่ี อบต.โตนด 
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อท่ี
จะช่วยเหลือในการบรรจุเข้า
รับราชการ มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  
ม.143 และผิดวินัยร้ายแรง 

ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542....   
ขณะที ่อิทธพิร บญุประคอง ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) เผยถึงการสบืสวนทจุริตการเลอืกตัง้ว่า  
ขณะนีม้เีรือ่งการซือ้เสยีงเข้ามา 8 เรือ่ง และ 15 เรือ่งเป็นการหาเสยีงหลอกลวง โดยมาตรการการป้องกนั 
ทุจริตเลือกตั้งคราวนี้ กกต.ได้แต่งต้ังผู้ตรวจการเลือกต้ัง 423 คน (แต่ละคนจะมีผู้ช่วย 1 คน)  
นอกจากนี ้ ยงัมชีดุเคลือ่นทีเ่รว็ของต�ารวจ ทีจ่ะปฏิบตัหิน้าท่ี 15 วนัก่อนวนัเลือกตัง้ เพือ่ให้เป็นกลไก 
ทีช่่วยป้องกนัการทจุรติได้อกีทางหนึง่ แถมยงัมอีาสาสมคัรจาก ไอลอว์และววีอตช์ มาช่วยจบัตาการเลอืกตัง้ 
ครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดยหากใครแจ้งเบาะแส

ทจุรติเลอืกตัง้ให้ กกต. และน�าไปสูก่ารพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิ กกต.มเีงนิรางวลั  
กรณีละ 300,000-1,000,000 บาท ให้กับผูช้ีเ้บาะแสด้วยนะจ้ะ !

 พฒันานครเชยีงราย สู่เมอืงแห่งความสขุ 3 มติิ
ณรงค์ศกัดิ ์เตอืนสกลุ รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงราย  

เป็นประธาน โครงการ “พัฒนานครเชียงรายสูเ่มืองแห่งความสุข  
3 มติ”ิ โดยม ีพรทพิย์ จนัทร์ตระกูล พยาบาลวชิาชพีช�านาญ
การพเิศษ รก.ผูอ้�านวยการกองการแพทย์ จดัหลักสูตรการ
เรียนรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ปลอดภัย
เพือ่สขุภาพ (สงูวยักระทะเหล็ก) เพือ่ให้ผูส้งูวัยรังสรรค์อาหาร
ปลอดภัยเพือ่สขุภาพ ทีน่�าไปใช้ประกอบอาชีพได้

 อบจ.สกลนคร มอบลกูประคบให้ศนูย์แพทย์ทางเลอืก
ดร.ชูพงศ์ ค�ำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร ลงพืน้ทีเ่ยีย่มให้ก�าลงัใจ พร้อมทัง้มอบลูกประคบ
จ�านวน 50 ลกูให้กับศูนย์แพทย์ทางเลอืกเพือ่ให้พีน้่องทีม่า
รบับริการ ณ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สวีะรา มณฑลทหารบก
ที ่29 จงัหวดัสกลนคร

 รบัโล่เกียรติคณุเชดิชูเกียรติ ”ต้นแบบดีเด่นแห่งปี”
ผศ.(พิเศษ) ดร.วริะศกัดิ ์ฮำดดำ นายก อบต.คลองสาม  

รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ”ต้นแบบดีเด่นแห่งปี” 
ประจ�าปี 2565 (World ASEAN Awards 2022, CEO & 
BUSINESS Awards) จากสมาพนัธ์สือ่มวลชนเเละช่างภาพ  
เพือ่ประเทศชาต ิ โดย พล.ต.หม่อมรำชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพนัธุ์  
เป็นประธานในพิธ ีณ ศนูย์ประชมุสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์

ชชัวาลล์ คงอุดมพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา อิทธิพร บุญประคองภุชงค์ โพธิกุฎสัย

 คปภ.จับมอื ขนส่งทางบก เชือ่มโยงข้อมลูท�าประกนัภยั พ.ร.บ. 
ดร.สุทธพิล ทวีชัยกำร เลขาธิการคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั  

(เลขาธิการ คปภ.) พร้อมด้วย จิรุตม์ วิศำลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลงข่าว 
เปิดตัวระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบการจัดท�าประกันภัย พ.ร.บ. ส�าหรับการช�าระ
ภาษีรถประจ�าปี ระหว่าง สนง.คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
กับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยม ีเสกสม อคัรพนัธุ ์รองอธบิดกีรมการขนส่งทางบก พร้อมผู้บริหาร 
ขบ. และ สนง.คปภ. ผูแ้ทนจากสมาคมประกนัวินาศภยัไทย เข้าร่วม

 IRPC ร่วมกบั รพ.จฬุาฯ เดนิหน้าโครงการ From Wastes to Walk 
อำรสิรำ สธุำสทุธิ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และทมีบรหิารชือ่เสยีงองค์กรและกจิการ

สัมพนัธ์ ส�านกักิจการองค์กร บริษทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) หรอื IRPC มอบถงัพลาสตกิขนาด 
240 ลติร ให้หน่วยกายอปุกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
โดยม ีรศ.นพ. วสวัุฒน์ กติสิมประยรูกลุ หวัหน้าฝ่าย เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูและ พญ.สรินิดำ ธำวนพงษ์  
แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เป็นผูแ้ทนรบัมอบ ภายใต้โครงการ From Wastes to Walk ส�าหรับใช้ผลิต
อปุกรณ์เสรมิร่างกายให้แก่ผูป่้วย และคนพกิาร

 อธบิดีกรมชลประทาน ลงพ้ืนทีป่่าพรุควนเคร็งเมอืงคอน 
ประพิศ จันทร์มำ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปยังพรุควนเคร็ง จังหวัด 

นครศรธีรรมราช เพือ่ติดตามการบรหิารจดัการน�า้ การป้องกนัการเกิดอคัคภียัในพืน้ท่ีป่าพรคุวนเคร็ง  
ซึง่พรคุวนเครง็ เป็นป่าพรทุีม่ขีนาดใหญ่ มพีืน้ทีป่ระมาณ 195,000 ไร่ คลอบคลมุ 3 จงัหวดั  
ได้แก่ นครศรธีรรมราช พทัลงุ และสงขลา ซึง่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ รองจากป่าพรุสรินิธร  
หรอื ป่าพรโุต๊ะแดง ในจังหวดันราธวิาส

 ตรวจเยีย่ม อ.ส.ค. ขอให้สบืสานอาชพีการเลีย้งโคนมพระราชทาน 
ประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่

ทีเ่ก่ียวข้องเดนิทางตรวจเยีย่มองค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เดนิทางตรวจ
เยีย่มการด�าเนนิงานหน่วยงานรฐัวสิาหกจิภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทีม่วีสิยัทศัน์มุง่ “พฒันาอตุสาหกรรมโคนมเพือ่ชวีติทีด่กีว่า” และพันธกจิในการส่งเสริมการเล้ียง
โคนมให้เป็นอาชพีแก่เกษตรกรไทยอย่างมัน่คง และยัง่ยนื เพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบั อ.ส.ค.และ
เพิม่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ และสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพแก่ผูบ้รโิภค

 ทช.ร่วมเปิดอุทยานการเรยีนรู้ใต้ทะเลเขาหลกั จังหวัดพังงา
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ร่วมกบัมูลนธิริกัษ์เขาหลกั กองทพัเรอื และจงัหวดั

พงังา จดัพธิเีปิดอุทยานการเรยีนรูใ้ต้ทะเลเขาหลกั จ.พงังา ภายใต้โครงการอนรุกัษ์แนวปะการงั
และสิง่มชีวีติใต้ท้องทะเลไทยในพระด�าร ิสมเด็จพระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำสริวิณัณวรีนำรรีตันรำช
กญัญำ โดยมี นริชำ บัณฑติย์ชำติ รองผู้ว่าฯ พงังา เป็นประธาน สมพงศ์ ดำวพเิศษ ประธาน
มลูนธิริกัษ์เขาหลกั กล่าวต้อนรบั โดยมผีูบ้รหิาร-ผูแ้ทน จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน  
นกัด�าน�า้อาสาสมัคร นกัท่องเทีย่ว ประชาชนในพืน้ที ่เข้าร่วม 

 กรมธนารักษ์ ร่วมยนิด ีการยาสบูแห่งประเทศไทย ครบรอบ 84 ปี
พรชยั ควรประเสรฐิ หวัหน้าผูต้รวจราชการกรมธนารกัษ์ ในฐานะผูแ้ทนอธิบดกีรมธนารกัษ์ 

ร่วมแสดงความยินด ีการยาสบูแห่งประเทศไทย เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนาการยาสบูแห่ง
ประเทศไทยครบรอบ 84 ปี พร้อมร่วมบรจิาคเงนิเพือ่เป็นการกศุลให้แก่โรงพยาบาลสวนเบญจกติิ  
เฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา โดยม ีภมูจิติต์ พงษ์พนัธุง์ำม ผูว่้าการการยาสบูแห่งประเทศไทย 
ให้การต้อนรบัและรบัมอบ

 ปตท.สผ.มอบเงินอกี 15 ล้านบาท หนนุสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ 
ชยงค์ บรสิทุธิส์วสัดิ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานทรพัยากรบคุคล กจิการองค์กรและ

ก�ากบัดูแล มอบเงนิสนบัสนนุ จ�านวน 15,000,000 บาท ต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 แก่สมาคมกฬีาแข่งเรือใบ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ โดยม ีพลเรอืเอก สมประสงค์ นลิสมัย ผูบ้ญัชาการทหารเรอื
และนายกสมาคมฯ เป็นผูร้บัมอบ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาเรอืใบไทยในการแข่งขัน 
รายการระดบันานาชาต ิเพือ่สร้างช่ือเสยีงให้กบัประเทศไทย

 กนอ.ลงนามในสัญญาฯ จัดต้ัง บริษทั อนิดสัทรี โปรโมช่ัน จ�ากัด
ปนดัดำ รุง่เรอืงศร ีรองผูว่้าการ กนอ. เป็นประธานในพธิลีงนามในสญัญาโครงการลงทนุจดัตัง้/

ร่วมทนุบริษทั ส่งเสริมเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม ระหว่างการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และ บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ�ากดั เพือ่จดัตัง้ “บริษทั อนิดสัทร ีโปรโมช่ัน จ�ากดั” โดยมผีูบ้รหิาร  
กนอ. เข้าร่วม

 BAM สนับสนนุอาคารเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลด่านขนุทด
บรรยง วเิศษมงคลชยั ประธานกรรมการบรหิาร และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อม

ผูบ้รหิารและพนกังานมอบเงนิจ�านวน 720,000 บาท สนับสนนุการจัดระบบสาธารณปูโภค  สร้าง
อาคารเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า  ให้กบัโรงพยาบาลด่านขนุทด ( หลวงพ่อคณู ปริสทุโธ)  แห่งใหม่  อ�าเภอ
ด่านขุนทด จงัหวดันครราชสมีา
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ส�ำหรับวันแรงงำนแห่งชำติ วันที่ 1 
พฤษภาคม นายจ้างจะต้องปฏบิตัติามกฏหมาย
อย่างเคร่งครดั นัน่หมายความว่าลกูจ้างต้อง ‘ได้
หยดุ’ และ ‘ได้เงนิ’ ด้วย โดยมาตรา 29 ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ก�าหนดว่า นายจ้างต้องให้ลกูจ้างหยดุงานในวนั
แรงงานแห่งชาติ และต้องจ่ายค่าจ้างให้ลกูจ้าง
เท่ากับวนัท�างาน

ถ้าไม่สามารถหยุดงานได้ เนื่องจากมี
ลักษณะงานที่จ�าเป็นหรือต้องท�าติดต่อกันไป  
ถ้าหยดุอาจจะเสยีหายแก่งาน เช่น ท�างานโรงแรม 
ร้านขายอาหาร สถานพยาบาล เรากต้็องได้หยุด
ชดเชยวันอื่นแทน หรือได้รับเงินค่าท�างานใน 
วนัหยดุ โดยต้องได้รบัเงินเพิม่ขึน้อกีไม่น้อยกว่า 
1 เท่าของค่าจ้างในวันท�างานปกติ เพราะวัน
นี ้ เราต้องได้หยดุและได้ค่าจ้างอยูแ่ล้ว ดงันัน้  
ถ้าต้องท�างานจงึต้องได้เงินค่าจ้างเท่ากบัท�างาน  
2 วันหรือมากกว่านั้น หากนายจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย มโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 6 เดอืน ปรบั 
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้จ�าท้ังปรบั 

ดังนั้น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างให้
ลูกจ้างหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติ และ
ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลกูจ้างเท่ากับวนัท�างาน หาก
ฝ่าฝืนจะด�าเนนิคดตีามกฎหมาย กรณใีห้ลกูจ้าง
ท�างานต้องได้เงินเพ่ิมไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าของ
วนัปกติ

จึงขอช้ีแจงการปฏิบัติเนื่องในวันแรงงาน
แห่งชาต ิให้นายจ้างจดัให้ลกูจ้างได้หยดุงาน ใน
วนัแรงงานแห่งชาต ิและจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกูจ้าง
เท่ากับค่าจ้างในวันท�างาน ในกรณีท่ีนายจ้าง 
ไม่อาจให้ลกูจ้างหยุดงานได้ เนือ่งจากมลีกัษณะ
งานทีจ่�าเป็นหรือสภาพของงานต้องท�าตดิต่อกนั
ไปถ้าหยุดอาจจะเสียหายแก่งาน เช่น งานใน
กจิการโรงแรม ร้านขายอาหาร สถานพยาบาล 
งานในทีทุ่รกนัดาร งานขนส่ง เป็นต้น ให้นายจ้าง
ตกลงกบัลกูจ้างว่าจะให้หยดุชดเชยวนัอืน่แทน 
หรอืจะจ่ายค่าท�างานในวันหยดุให้กับลกูจ้าง 

กรณีที่ตกลงกันว่าจะจ่ายค่าท�างานในวัน
หยุดนัน้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้กับลกูจ้าง
เพิม่ขึน้อกีไม่น้อยกว่าหนึง่เท่าของค่าจ้างในวัน
ท�างานปกติ ส�าหรับกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้าง
ท�างานล่วงเวลาในวนัแรงงานแห่งชาติ นายจ้าง
จะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอตัราไม่น้อยกว่าสาม
เท่าของอตัราค่าจ้างต่อชัว่โมงในวนัท�างานตาม
ชัว่โมงทีท่�า

นายจ้างทีไ่ม่ปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย
มโีทษจ�าคกุ ไม่เกนิ 6 เดอืน ปรบัไม่เกนิ 1 แสน
บาท หรือท้ังจ�าทั้งปรับ หากลูกจ้าง นายจ้าง 
มข้ีอสงสยัสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ได้ที ่ ส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1-10 ส�านกังานสวสัดกิาร 
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ 
ทีโ่ทรศัพท์สายด่วน 1546

เปิดรายงานคดีนักการเมืองโกง
10 ปี 61 คดี ผูก้ระท�าผดิ 68 คน

ประเดน็กำรทุจริตคอรัปชนัส�ำหรับรัฐบำล
ในสมยัหน้ำ ยงัน่ำจบัตำมำกและเป็นเรือ่งใหญ่
ที่กระบวนกำรตรวจสอบทุกองค์กรต้องท�ำ
หน้ำทีอ่ย่ำงหนกัหน่วงอกีครัง้ ล่ำสดุทำงองค์กร 
ACT เปิดข้อมลูคดีคอร์รปัชนัของนักกำรเมือง
ในรอบ 10 ปี พบ 61 คด ีมีนกักำรเมอืงกระท�ำผดิ  
68 คน ทัง้จำกพรรคใหญ่และเล็ก ท�ำกนัเป็น
เครอืข่ำยร่วมกบัข้ำรำชกำรประจ�ำ 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
หรอื ACT ได้เผยแพร่ “รายงาน 10 ปีคดโีกง
ของนกัการเมอืงไทย” รวบรวมข้อมลูจากการน�า
เสนอข่าวโดยสื่อมวลชนเฉพาะคดีที่มีการชี้มูล
ความผดิโดย ป.ป.ช. การตดัสนิคดโีดยศาลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึงปัจจบัุน พบว่า ม ี61 คดี 
และมนีกัการเมืองกระท�าผิด 68 คน

ดร.มำนะ นมิติมงคล เลขาธกิาร ACT เปิด
เผยถงึจ�านวน 61 คดว่ีา สามารถจ�าแนกตาม
ลกัษณะความผดิ ดงันี้

โกงเลือกตัง้ 25 คด,ี ยืน่บญัชทีรัพย์สนิเทจ็ 
9 คด,ี โกงจัดซ้ือจัดจ้างและฮัว้ประมูล 8 คด,ี 
เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 8 คดี, 
ประพฤติมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
3 คด,ี แทรกแซงการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการ  
2 คด,ี ร�า่รวยผิดปกต ิ2 คด,ี บกุรุกทีด่นิหลวง  
2 คดี, เรียกรับสินบน 1 คดี, เครื่องราช
อสิรยิาภรณ์ 1 คดี

“ส�าหรบันกัการเมอืง 68 คนในทีน่ีห้มายถงึ  
ส.ส., ส.ว., สนช., รัฐมนตรี ทั้งจากพรรคเล็ก  
พรรคใหญ่ ท้ังฝ่ายรฐับาลและฝ่ายค้าน ซึง่ข้อมลูน้ี 
คอืบทเรยีนความเสยีหายของแผ่นดนิท่ีเกดิจาก
คอร์รัปชนัโดยนกัการเมอืง องค์กรฯ จดัท�าขึน้
ด้วยเจตนาสจุรติ ไม่ได้ต้องการจงใจใส่ร้ายผู้ใด 
แต่เป็นเรือ่งต้องเรยีนรูร่้วมกนัเพือ่หาทางป้องกนั
ไม่ให้เกดิซ�า้” 

ดร.มานะ กล ่าวอีกว ่า โดยท่ัวไปคดี
คอร์รัปชันโครงการขนาดใหญ่มักมีนักการ
เมืองอยู่เบื้องหลัง ท�ากันเป็นเครือข่ายและมี 
เจ้าหน้าท่ีรฐัร่วมด้วย อย่างไรกต็าม พบว่า ส่วนใหญ่ 
มแีต่ข้าราชการท่ีถกูด�าเนนิคดี เช่น คดถุีงมอืยาง 
(ความเสยีหาย 2,000 ล้านบาท) คดสีร้างโรงพกั 
(มลูค่า 5,848 ล้านบาท) และคดแีฟลตต�ารวจ 
ทัว่ประเทศ (มลูค่า 3,700 ล้านบาท) เว้นแต่คดนีัน้ 
มหีลกัฐานแน่นหนาว่าโดยนกัการเมอืง เช่น คดี
สนามฟตุซอล (มูลค่า 4,450 ล้านบาท) คดรีกุป่า

ทั้งนี้ คดีที่ระบุได้ว่าสร้างความเสียหายให้
ประเทศมูลค่าสูงสุดในรอบ 10 ปี ได้แก่ คดี
โครงการจ�าน�าข้าว (มลูค่า 1.3 แสนล้านบาท), 
คดบ่ีอบ�าบดัน�า้เสยีคลองด่าน (มลูค่า 2.49 หม่ืน
ล้านบาท) และไม่เพียงเท่านั้น เฉพาะ 8 คด ี
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และฮั้วประมูล  
มีมูลค่าความเสียหายรวมกัน ราว 5.2 หมื่น
ล้านบาท

ในแต่ละปี เกดิเรือ่งอือ้ฉาวและเร่ืองร้องเรียน
ต่อ ป.ป.ช. และยืน่ฟ้องต่อศาลจ�านวนมาก แต่มี
เพยีงเศษเสีย้วเท่าน้ันท่ีถกูชีมู้ลและศาลตดัสนิว่า
ผดิจริง ความผดิมีโอกาสเกิดขึน้ในทกุกระทรวง
และหน่วยงานรฐัพอๆ กนั โดยไม่จ�ากัดว่าคนผดิ 
ต้องเป็นรัฐมนตรีที่มีอ�านาจบริหารเท่านั้น  
แต่ ส.ส., กรรมาธกิาร และเครอืข่าย กส็ามารถ
เชือ่มโยงกนั ท�าร้ายบ้านเมืองได้ และนกัการเมอืง
ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ก็มีโอกาส
คอร์รัปชนัได้พอกนั นายมานะ กล่าว

รายงานนี้ ยังระบุข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่า 
ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีคดีที่ ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผดินักการเมืองเลย และในการเลอืกตัง้ครัง้ 
2566 นี ้มนีกัการเมอืงหลายคนท่ีถูกด�าเนินคดี
คอร์รปัชนักลบัลงสมัครรบัเลอืกตัง้ ส.ส. ทัง้ทีรู้่ 
กันดีว่า ผู ้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดี
คอร์รปัชนัจะหมดสทิธ์ิการเป็น ส.ส. แล้วเลอืกตัง้ 
ใหม่ทันที อกีท้ังยังมีข้อสังเกตว่า มีการด�าเนนิคดี
นกัการเมอืงข้อหาร�า่รวยผดิปกตน้ิอยมาก ทัง้ที่
พบว่านักการเมืองแจ้งบัญชทีรพัย์สนิ ให้ร�า่รวย
มากข้ึนหรอืลดลงอย่างผดิปกตจิ�านวนมาก 

ขณะเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมประหลาด
ของนักการเมือง เมื่อเกิดคดีความ หรือส่อว่า 
จะมคีด ีเช่น จดทะเบยีนหย่าจากคู่สมรสเปล่ียน
ชือ่–นามสกลุ เป็นต้น และมีคดขีองอดตีนายก
รฐัมนตร ี แม้เสยีชีวิตไปแล้ว ซ่ึงทายาทยงัต้อง
ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่รัฐด้วย

อีกหน่ึงบทพสิจูน์ของความมุ่งม่ัน
ของสถาบันพระปกเกล้ารบัรางวัลองค์กรคนดี

ทีม่คุีณภาพ 
รวมทัง้ การปลกูฝังค่านยิม KPIDNA โดยการ

บ่มเพาะและปลกูฝังให้บคุลากรและนกัศกึษาของ
สถาบนัหลกัสตูรต่างๆ จะต้องท�างานและน�าความรู้
ทีไ่ด้รบัไปใช้บนพืน้ฐานของความรู ้(Knowledge : K )  
และมุง่มัน่ทีจ่ะท�าในสิง่ทีถ่กูต้องเพือ่ประโยชน์ของ
ประชาชนและสังคมเป็นหลัก (Publicness: P) 
ด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใส มุง่มัน่ท�าในสิง่ท่ีถกูต้อง 
(Integrity: I) เป็นการสร้างอตัลกัษณ์ทีแ่ทนสิง่ทีส่่ง
ต่อถ่ายทอดในลกัษณะคล้ายพนัธกุรรมของคนดใีน
องค์กรสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนนั่นเอง 
(DNA) เพ่ือส่งเสรมิให้เป็นคนดมีคีณุธรรม เหน็แก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และยกระดบั
ส�านกึพลเมอืงโดยการน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากสถาบนั
ไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยก�าหนดเป็นหัวข้อ
เนือ้หาวชิาของหลกัสตูรผ่านกจิกรรม Corporate 
Social Responsibility : CSR ให้นักศกึษาได้น�า
องค์ความรู้ไปใช้โดยการปฏิบัติจริงในพ้ืนทีเ่พือ่ให้
เกดิประโยชน์ต่อประชาชนและสงัคม

นอกจากนี ้ สถาบันพระปกเกล้ายงัได้ผลติสือ่
วิดีโอเพื่อรณรงค์และปลูกจิตส�านึกท่ีดีเผยแพร่
ผ่านสื่อสู่สาธารณะ เป็นการกระตุ้นให้บุคลากร 
นักศึกษา รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
ให้ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มจีติสาธารณะ เป็นคนด ี เหน็ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน อาทเิช่น คลปิวดิโีอ เรือ่ง “ความ

ถำบันพระปกเกล้ำ ในฐำนะหน่วยงำน
วิชำกำรด้ำนประชำธิปไตยและธรรมำ 

ภบิำลระดบัประเทศ เลง็เห็นถงึควำมส�ำคญั
ของกำรส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำ
ของสถำบัน ปฏิบติังำนโดยยึดหลักคณุธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมำภิบำล รวมทัง้กำร
อบรมปลูกฝังให้บุคลำกรในองค์กรเป็นคนดี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมำกกว่ำส่วนตน 
ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
ทัง้ในรูปแบบของกำรปฏบิตัจิริงและผ่ำนสือ่
รณรงค์อิเลก็ทรอนกิส์   

สถาบันพระปกเกล้า ก�าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึน้เป็น “ประมวลจรยิธรรมบคุลากรของ
สถาบนัพระปกเกล้า” เพือ่ใช้บังคับเป็นมาตรฐาน 
และเป็นแนวทางในการประพฤตตินทางจรยิธรรม 
การให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้วยการสร้างความเป็นประชาธปิไตยและ
ธรรมาภบิาล โดยการสร้างค่านยิม KPI - D ให้เกดิขึน้ 
ในองค์กร เพ่ือเป็นเครือ่งมอืทางการบรหิาร และ
พัฒนาองค์กรร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ต่อการประพฤติปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยความรูท้ีมุ่ง่ผลติผลงานวชิาการ

ซ่ือตรง” “จติสาธารณะ” “เร่ืองเลวๆ อย่าปล่อย
ให้ชิน” “ต่อมส�านกึอกัเสบ” “จติส�านึกมไีหม” 
“หายไวๆ นะ” เป็นต้น ซ่ึงได้รับรางวลัจากหน่วย
งานและองค์กรทัง้ในและต่างประเทศ 

จำกควำมมุ ่งม่ันดังกล่ำว ที่สะท้อน
ภำพชัดเจนของควำมตั้งใจเป็นท่ีประจักษ์ 
ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ คณะกรรมำธกิำร
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วฒุสิภำ จึงได้มอบรำงวัลองค์กร
คนดีให้แก่สถำบันพระปกเกล้ำ โดยวันท่ี 
5 เมษำยน 2566 นำยวิทวัส ชัยภำคภูมิ 
เลขำธกิำรสถำบนัพระปกเกล้ำ เข้ำรับรำงวลั
ดงักล่ำว ณ ห้องประชมุ ชัน้ B1 อำคำรรฐัสภำ 
ซึง่ถอืเป็นอกีหนึง่ควำมภำคภมูใิจของสถำบนั
พระปกเกล้ำ และสถำบันฯ จะยังคงมุ่งมั่น
และตั้งใจด�ำเนินงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
คุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล
อย่ำงต่อเนือ่งตลอดไป

ดร.มานะ นิมิตมงคล

“วันเมย์เดย์” 1 พฤษภาคม 66
ลกูจ้างต้องได้หยุดและได้เงิน

กสม.เสนอรฐัแก้ กม.แต่งงาน ต้อง 18 ปีอัป
คุ้มครองสิทธิเด็ก/ป้องกนัหาประโยชน์ทางเพศ

นำยวสันต์ ภยัหลกีลี ้กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กสม.ได้รับ
เรือ่งร้องเรยีนขอให้ตรวจสอบกรณกีารจดัให้มกีาร
แต่งงานของผูใ้หญ่กับเดก็หญงิชาวมสุลมิ อายตุ�า่
กว่า 15 ปี ในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ นัน้ ในการ
ประชมุ กสม. ด้านการคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธิ
มนษุยชน เมือ่ 18 เม.ย. 2566 ได้พิจารณาค�าร้อง
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
บทบญัญัตขิองกฎหมาย หลกัสิทธมินษุยชน และ
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องแล้ว เห็นว่าอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธเิด็ก (CRC) ได้รบัรองสทิธเิดก็ไว้ โดยมี
หลกัการพืน้ฐานว่า การกระท�าทัง้หลายต้องค�านงึ
ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก เด็ก
มีสิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนา
ทางด้านจติใจ อารมณ์ สงัคม รวมถึงสทิธใินการ
แสดงความคิดเห็นและการให้ความส�าคัญกับ
ความคิดเหล่านั้น อันสอดคล้องตามหลักการใน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สทิธิทางการเมือง (ICCPR) ทีว่่าเดก็ทกุคนย่อมได้
รบัการคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆ ทีจ่�าเป็นจาก
ครอบครวั สงัคมและรัฐ เช่นเดยีวกับทีไ่ด้รบัรองไว้
ในพระราชบัญญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546

ถึงแม้รฐัจะให้เสรีภาพแก่บคุคลในการนับถอื
ศาสนาและการจัดตั้งครอบครัว ตามที่รับรองไว้
ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2560 มาตรา 31 และมาตรา 32 และกตกิา ICCPR  
ซึง่รวมไปถงึการให้การศึกษาทางศาสนาและศลีธรรม 
ตามหลักศาสนาแก่บุตรตามความเชื่อของตน 
แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อจ�ากัดที่บัญญัต ิ
โดยกฎหมาย และตามความจ�าเป็นเพื่อรักษา 

ความปลอดภยั ความสงบเรยีบร้อย สขุอนามัย หรอื 
ศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ 
และเสรภีาพขัน้มลูฐานของบคุคลอืน่เท่านัน้ ทัง้นี้  
การให้การอบรมเล้ียงดเูดก็ทีอ่ยู่ในความปกครอง แม้
จะสามารถอยูบ่นพืน้ฐานตามธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ต้องไม่ต�่ากว่า 
มาตรฐานขัน้ต�า่ตามทีก่�าหนดในกฎหมาย และต้อง
คุม้ครองสวสัดภิาพของเดก็ไม่ให้อยูใ่นภาวะอนัน่า
จะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายและจติใจ

“กสม.เหน็ว่า การจัดให้มีการแต่งงานในวยัเด็ก 
เป็นหนึง่ในปัญหาทีส่หประชาชาต ิคณะกรรมการ
ประจ�าอนสัุญญา CRC และคณะกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบให้ความห่วงใย 
เพราะถือเป็นความรุนแรงต่อเด็กอย่างหนึ่งที ่
ส่งผลกระทบต่อสทิธเิด็กในหลายมติิ เช่น ความเสีย่ง 
ต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ  
ผลเสียต่อสุขภาพและการอนามัยเจริญพันธุ์จาก
การที่มีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่ร่างกายยังเจริญ
เตบิโตไม่เตม็ที ่และอาจส่งผลต่ออตัราการเสียชวีติ
ของเดก็เม่ือคลอดบตุร รวมถงึบตุรทีเ่กดิมามคีวาม
เสีย่งสงูทีจ่ะเสยีชีวติตัง้แต่วยัเยาว์ อกีทัง้ยงัอาจมี
มิตซ้ิอนทบักบัการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรอื
ทางเศรษฐกจิต่อเดก็ได้เช่นกัน”

นายวสนัต์ กล่าวอีกว่า เมือ่พิจารณาประกอบ
กบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ 
(SDGs) เป้าหมายที ่5.3 ได้แก่การขจดัแนวปฏิบตัิ
ทีเ่ป็นภยัทกุรปูแบบ อาท ิการแต่งงานในเดก็ก่อน
วัยอันควรและโดยการบังคับที่ประเทศไทยร่วม 
ลงนามด�าเนินการตามเป้าหมายดงักล่าว ตลอดจน 
ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจ�า
อนุสัญญา CRC และคณะกรรมการขจัดการ
เลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรูปแบบ สะท้อนให้เหน็
ว่าปัญหาการแต่งงานในวยัเดก็เป็นหนึง่ในปัญหา
ที่ทั่วโลกต้องเร่งรัดการด�าเนินการ เพื่อยุติการ
ปฏบัิตทิีถ่อืเป็นความรนุแรงต่อเดก็ ทัง้มาตรการ
ด้านการบริหารและมาตรการด้านนิติบัญญัติ  
เพ่ือคุ้มครองไม่ให้เกิดการแต่งงานในวัยเด็กหรือ 
การบังคับแต่งงานทกุกรณ ี โดยประเทศไทยได้ให้
ค�ารบัรองต่อคณะกรรมการ UPR ในกระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน คณะมนตรี
สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต ิเมือ่ปี 2559 ว่า  
ประเทศไทยจะด�าเนินการปรับเกณฑ์อายุขั้นต�่า 
ในการสมรสเป็น 18 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลกัสทิธมินษุยชนสากล แต่พบว่าจนถงึปัจจบุนั 
กระบวนการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์อายุขั้นต�่า
ยงัไม่ลลุ่วงบริบรูณ์ 

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ทีป่ระเทศไทยบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั ได้ก�าหนดอายุ 
ขัน้ต�า่ในการสมรสไว้ที ่17 ปีบริบรูณ์ ขณะเดยีวกนั 
แนวทางตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงอายุขั้นต�่า 
ในการสมรสให้เป็น 17 ปีบรบิรูณ์ เพือ่ให้สอดคล้อง
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ แต่กย็งัเป็นอายทุีต่�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดใน
อนสุญัญา CRC และมาตรฐานสทิธมินษุยชนสากล
ทีไ่ทยเป็นภาค ีรวมถงึยงัมช่ีองทางท่ีเปิดโอกาสให้
มกีารใช้ดุลพนิจิพจิารณาอนญุาตให้บคุคลทีม่อีายุ
ต�า่กว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายบัญญตัทิ�าการสมรสได้

กสม.จึงเห็นว่า การที่ประเทศไทยไม่ด�าเนิน
การปรับเกณฑ์อายุขั้นต�่าในการสมรส ตามข้อ
ท้วงติงในรายงาน UPR หรือข้อสังเกตเชิงสรุป
ของคณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา CRC และ
คณะกรรมการขจดัการเลอืกปฏบิติัต่อสตรใีนทกุ
รปูแบบ จงึเป็นการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธ ิ
มนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันหรือแก้ไข  
ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธเิดก็ในประเดน็การแต่งงาน 
ในวัยเด็ก จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะไปยังคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง สรุป
ได้ดงันี้

1. ข้อเสนอแนะในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในระยะเบื้องต้นก่อน
การแก้ไขกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ให้ดาโต๊ะยตุธิรรม 
โต๊ะอิหม่ามประจ�ามัสยิด ด�าเนินการอนุญาต
สมรสตามกระบวนการที่บัญญัติในระเบียบคณะ
กรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
สมรส (นกิาห์) บคุคลทีม่อีายตุ�า่กว่า 17 ปี พ.ศ. 
2561 โดยยดึหลกัการค�านงึถงึผลประโยชน์สูงสดุ
ของเดก็เป็นท่ีตัง้ และป้องกนัไม่ให้เกดิการแสวงหา
ประโยชน์ต่อเด็กทัง้ในด้านเศรษฐกิจหรือทางเพศ 
โดยเม่ือมีการสมรสเกิดขึ้น ขอให้คณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดรวบรวมสถิติให้กระทรวง
มหาดไทย เพือ่เกบ็สถติกิารแต่งงานในวัยเดก็ โดย
ประสานงานส่งให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความม่ันคงของมนษุย์ เพือ่ใช้ประเมินสถานการณ์
และประสานการคุม้ครองกรณพีบการแต่งงานใน
วยัเด็กหรอืการบงัคบัแต่งงานในวัยเดก็

นอกจากนี ้ ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) ออกมาตรการด�าเนนิ
การตรวจสอบกรณพีบเหน็ หรอืได้รบัการประสาน
เกีย่วกบัการแต่งงานในวยัเดก็ทีอ่าจเข้าข่ายกรณี
ความรนุแรงต่อเดก็ เข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศหรอืทางเศรษฐกจิจากเดก็ และด�าเนนิการ
ช่วยเหลอืตามอ�านาจหน้าทีใ่นบทบญัญติัพระราช
บญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546

2. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สทิธมินษุยชน ให้ พม.ร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส�าคัญของการยุติ
ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก หรือการบังคับ
แต่งงาน และน�าเสนอผลกระทบทางด้านสิทธิ
มนุษยชนแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจความส�าคัญในปัญหาดังกล่าว 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความ
ช่วยเหลอืแก่ประชาชนด้วย และการแต่งตัง้คณะ
อนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามบัญญัติ
อสิลาม ตามระเบยีบคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมรส (นกิาห์) บคุคลที่
มอีายุต�า่กว่า 17 ปี พ.ศ. 2561 ขอให้พจิารณาแต่งตัง้ 
บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิเด็กและ
สทิธมินษุยชน เข้าไปในคณะอนกุรรมการเพือ่ช่วย
พิจารณาสัดส่วนผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
ค�าขอสมรสในเด็กทีอ่ายตุ�า่กว่าเกณฑ์ด้วย

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ หรอืค�าสัง่ให้คณะรฐัมนตรี กระทรวง
ยตุธิรรม พม.และคณะกรรมการกลางอสิลามแห่ง
ประเทศไทย ด�าเนินการแก้ไขประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ รวมถึงการออกกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อปรับแก้เกณฑ์อายุขั้นต�่า 
ในการแต่งงานให้เป็น 18 ปี และด�าเนนิการปรบัปรงุ 
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติตามหลักการศาสนา
อสิลาม ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็การบงัคบัแต่งงาน
ในวัยเด็กทุกกรณี อาทิ กรณีที่เกิดขึ้นจากความ
ยินยอมโดยสมัครใจของเด็ก กรณีที่เกิดโดยการ
บังคับด้วยเหตุแห่งเศรษฐกิจ กรณีการบังคับ
แต่งงานเป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้เมือ่เดก็สมคัร
ใจล่วงประเวณ ีหรอืกรณกีารบงัคบัแต่งงานอนัเป็น
ผลมาจากการถูกล่วง 

ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับเกณฑ์อายุขั้นต�่าในการ
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แล้ว ขอให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาปรับแก้อายุขั้นต�่า ในการ
สมรสตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมรส (นกิาห์) บุคคล
ทีม่อีายตุ�า่กว่า 17 ปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกบั
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ด้วย

วสนัต์ ภยัหลีกล้ี

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้อง
ตามพันธกิจข้างต้น สถาบันพระปกเกล้า ได้
มุง่มั่นสร้าง “คนดี” ขององค์กรที่มีความเป็น
พลเมอืงทีด่ขีองประเทศ ซึง่จะต้องเป็นผูท้ีม่จิีต
สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถขับเคลื่อนงานบน 
พืน้ฐานของวชิาความรู้ และการใช้ข้อมูล ข้อเทจ็จรงิ 
เ พ่ือประโยชน ์ของประชาชนและสังคม 
โดยหลักธรรมาภบิาลด้วยกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
มาอย่างต่อเนือ่ง
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Unicef+มหดิล ห่วงเดก็ 1.2 แสนคน
“โตนอกบ้าน” ภาครฐัจะต้องดแูล/คุม้ครอง

นำงอภิญญำ ชมภูมำศ อธิบดีกรมกิจการ
เดก็และเยาวชน เปิดเผยว่า สภาวะแวดล้อมของ
ครอบครัว ถือเป็นสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งในปัจจุบันมีเด็ก
ในประเทศไทยหลายคนถูกส่งไปอยู่ใน “สถาน
รองรับ” เช่น สถานสงเคราะห์ บ้านพักเดก็ หอพัก 
โรงเรยีนประจ�า ศาสนสถาน โรงเรยีนสอนศาสนา 
และสถานทีป่ระเภทอืน่ๆ ทีรั่บเดก็ไว้ในการเล้ียงดู
เป็นระยะเวลาหนึง่ เพราะพ่อแม่ไม่สามารถหรอืไม่ 
ประสงค์จะเลี้ยงดูลูก ซี่งสถานรองรับต่างๆ มีวิธ ี
การเล้ียงดทูีต่่างจากการเลีย้งดใูนรปูแบบครอบครวั 
โดยเฉพาะการมกิีจวตัรประจ�าวนัทีเ่คร่งครดั เพราะ
มเีดก็ทีอ่ยูใ่นการเลีย้งดเูป็นจ�านวนมาก การเลีย้งดู
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อพฒันาการและ
การเตบิโตของเดก็ เช่น ความเสีย่งในการเกดิภาวะ 
ผูกพันไม่มั่นคง การขาดโอกาสในการตัดสินใจ 
ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตนเองโดยตรง และ 

น�าแนวปฏบิตักิารเลีย้งดูทดแทนของสหประชาชาติ
มาใช้เป็นกรอบในการท�างาน โดยยึดหลักแห่ง 
ความจ�าเป็นและความเหมาะสม ผ่านการด�าเนนิงาน  
2 ส่วน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครวั 
และการมมีาตรฐานบรกิารของสถานดูแลเดก็ เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท�าและขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทน
ส�าหรับเดก็ ระยะที ่1 พ.ศ. 2565-2569 มุง่มัน่ให้
เกดิผลลพัธ์ 5 เรือ่ง ได้แก่ 

1) เดก็และครอบครวัทีม่คีวามเสีย่ง สามารถ 
เข้าถึงบรกิารเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั 
ทีม่อีย่างเพยีงพอและหลากหลาย 2) มีกระบวนการ
คัดกรองป้องกันการเลี้ยงดูทดแทนที่ไม่จ�าเป็น
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการเลี้ยงดูทดแทน
ทกุประเภท 3) ทกุสภาพแวดล้อมของการเลีย้งด ู
ทดแทนมีมาตรฐาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของเด็ก 4)  มทีางเลอืกด้านการเลีย้งดทูดแทนในรปูแบบ 
ครอบครัวเพ่ิมขึ้น และลดการพึ่งพิงการเล้ียงด ู
ในรปูแบบสถาบนั และ 5) มีหน่วยประสานงานด้าน
การเลีย้งดทูดแทนแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ

จากการรับฟังการน�าเสนอข้อมูลการวิจัย
จ�านวนเด็ก ในจ�านวนสถานรองรับเด็กใน
ประเทศไทย และการเสวนาแนวทางเพื่อให้เด็ก
ที่เติบโตนอกครอบครัว/ในสถาน ได้รับการดูแล
ทีเ่หมาะสม จะเป็นข้อมลูส�าคัญในการขบัเคลือ่น
การด�าเนนิงานสถานรองรับเดก็ โดยเฉพาะสถาน 
รองรบัเด็กเอกชน ผนวกกบัแผนปฏบิตักิารระดบัชาติ 
ว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนส�าหรับเด็ก เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า เด็ก 120,000 คน จะต้องได้รับการ
ดแูล การคุม้ครอง และเข้าถงึบรกิารทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานการเลี้ยงดูขั้นต�่า และส่งเสริมให้เด็ก
ได้กลับสู่การเติบโตอย่างอบอุ่น และปลอดภัย 
ในสภาพแวดล้อมของครอบครัว โดยจะด�าเนนิการ  
ดงันี้

1. จัดท�าฐานข้อมูลจ�านวนสถานรองรับเด็ก 
ส�ารวจข้อมลูเด็กทีอ่ยูใ่นการดแูลของสถานรองรบั
เด็กแต่ละประเภท และจัดบริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเด็ก รวมถึงทบทวนการก�าหนดนิยามสถาน
รองรับเด็ก ให้ครอบคลุมบริการและบริบททาง
สงัคม ศาสนา และวฒันธรรมในแต่ละพืน้ท่ี เพือ่
น�าไปสู่การก�ากับดูแลการด�าเนินการของสถาน

รองรบัเดก็ทีไ่ด้มาตรฐาน โดยในขณะนี ้กรมกจิการ
เด็กและเยาวชน ร่วมกับส�านักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั ส�ารวจจ�านวน
สถานรองรบัเดก็เอกชนในแต่ละจงัหวัดแล้ว และ
มแีผนขบัเคลือ่นงานด้านการเลีย้งดทูดแทนในพืน้ท่ี
จงัหวดัชายแดนใต้ เพือ่ศกึษาสถานการณ์การเลีย้ง
ดทูดแทนในบรบิทจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตลอดจน 
ประเมินมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กของสถาบัน 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการเล้ียงดทูดแทนทุกรปูแบบ

2. ก�ากับและติดตามการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบการปฏิบตังิานด้านการคุม้ครองเดก็ในสถาน
รองรับเด็ก และเป็นมาตรฐานการด�าเนินงานใน
สถานที่ให้การดูแลเด็กทุกประเภท เพื่อให้เด็ก
ปลอดภัยจากการถกูล่วงละเมดิทกุรปูแบบ รวมถึง
สร้างความเข้าใจและความตระหนกัต่อผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดกับเด็กที่เติบโตภายในสถานรองรับ
เดก็ ซึง่กรมกจิการเดก็และเยาวชน มกีารประกาศ
และน�านโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับไป
ปฏบิตั ิจะมกีารขยายและสนบัสนนุการน�านโยบาย
คุม้ครองเดก็ไปปรบัใช้ในหน่วยงานภาครฐัและภาค
เอกชนทีม่เีด็กอยูใ่นการดแูลต่อไป

3. เพ่ิมประสทิธภิาพของกลไกคดักรองป้องกนั
การเลีย้งดทูดแทนทีไ่ม่จ�าเป็น โดยการท�างานในเชงิ
ป้องกันร่วมกับครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เดก็เข้าสูส่ถานรองรบัเดก็โดยไม่จ�าเป็น การจัด 
ท�าแผนการคืนสู่ครอบครัวแก่เด็กที่เข้ารับบริการ
ภายในสถานรองรบัเดก็ และจดับรกิารการเลีย้งดู
ทดแทนในรูปแบบครอบครัวทดแทนอย่างหลาก
หลาย มีคุณภาพ เช่น บริการครอบครัวอุปถัมภ์
เครือญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัว
บญุธรรมแก่เด็กทีป่ระสบปัญหาทางสังคม

นำงคยองซอน คิม ผู้อ�านวยการองค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า จ�านวนเด็กที่ต้อง

กรมวิทย์ฯ แจงเช้ือโควิด-19 ในไทย
พบ 8 สายพนัธ์ุ พร้อมเฝ้าระวัง

เปิดตวั พญ.ม่ิงขวัญ สุพรรณพงศ์
ผอ.องค์การเภสชักรรม (คนใหม่)

อาศัยอยู่ในสถานรองรับเหล่านี้ สูงจนน่าตกใจ 
เพราะการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งแยกจาก 
ครอบครวัโดยเฉพาะในสถานรองรบัทีม่เีดก็จ�านวนมาก  
อาจส ่งผลกระทบเชิงลบต ่อพัฒนาการทาง 
ร่างกาย สมอง และอารมณ์ของเด็กในระยะยาว  
เนื่องจากเด็กๆ ไม่สามารถสร้างความผูกพัน 
ท่ีม่ันคง หรอืพฒันาทักษะทางสงัคม หรอืได้รบัการ
ดแูลเอาใจใส่ทัง้ทางสขุภาพกายและจติใจ อย่างที่
พวกเขาจะได้รับในสภาพแวดล้อมแบบครอบครวั

ยูนิเซฟระบุว่า ในกรณีท่ีเดก็ไม่สามารถอยูกั่บ
ครอบครัวได้ สถานรองรับหรือสถานสงเคราะห์
ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย และควรอาศัยอยู่ใน
ระยะเวลาทีส่ัน้ท่ีสดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ งานวจัิยพบว่า 
เดก็ท่ีเตบิโตในสถานเหล่าน้ีมีความเสีย่งเพิม่ข้ึน ท่ี
จะเผชญิปัญหาต่างๆ เมือ่เตบิโตขึน้ เช่น ปัญหา
ด้านสุขภาพจิต การเรียน หรือการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ยูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนากลไก  
เพื่อติดตามและก�ากับดูแลสถานรองรับเหล่านี้  
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ 
จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อ
พัฒนาการของพวกเขา ในขณะเดียวกัน ภาค
ประชาสงัคม ภาคเอกชน และกระทรวงท่ีเกีย่วข้อง
ได้แก่ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
วัฒนธรรม ควรต้องร่วมมือกันก�ากับดูแลสถาน
รองรับรูปแบบต่างๆ รวมถึง สถานสงเคราะห์  
บ้านพกัเดก็ โรงเรยีนประจ�า วดัและศาสนสถาน

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเด็กทุกคนควรได้
เตบิโตในสภาพแวดล้อมของครอบครวัท่ีปลอดภยั
และเตม็ไปด้วยความรกัและการดูแลเอาใจ โดยไม่มี
ความจ�าเป็นต้องมสีถานรองรบัเหล่านี ้ทัง้นี ้ยนูเิซฟ
ก�าลงัด�าเนนิงานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายเพือ่ป้องกนั
ไม่ให้เดก็ถกูพรากจากครอบครัว พร้อมกบัส่งเสริม
ให้เด็กได้อาศัยอยู่กับญาติหรือครอบครัวอุปถัมภ ์
ในกรณทีีพ่่อแม่ของเดก็ไม่สามารถเลีย้งดเูองได้

นางคิม กล่าวว่า เด็กทุกคนควรเติบโตใน
ครอบครัวที่รักและดูแลเอาใจใส่ แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนส�าหรับเด็ก 
ถอืเป็นก้าวส�าคัญของประเทศไทย แต่จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ก็ต่อเมือ่นโยบายเหล่านัน้ถกูน�ามาปฏบิตัิ
จริง ยูนิเซฟพร้อมท�างานร่วมกับรัฐบาลและภาคี
เครอืข่ายเพือ่สร้างสงัคมท่ีเด็กทุกคนในประเทศไทย
สามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว
ที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักและการดูแล
เอาใจใส่อย่างแท้จรงิ

กรมวิทยาศาสตร ์การแพทย ์ร ่วมกับ 
เครอืข่ายห้องปฏบิตักิาร ตดิตามการเปลีย่นแปลง 
สายพนัธ์ุเช้ือไวรสั SARS-CoV-2 พบเช้ือไวรสั 
มกีารกลายพนัธ์ุอย่างต่อเน่ือง ส�าหรบัสายพนัธ์ุ
ทีอ่งค์การอนามยัโลกติดตามใกล้ชดิในปัจจบุนั 
ได้แก่ 

(1) สายพนัธุท่ี์เฝ้าระวัง หรอื Variants of 
Interest (VOI) 1 สายพนัธุ ์ได้แก่ XBB.1.5  และ 
(2) สายพันธุ์ที่ต้องจับตามอง หรือ Variants 
under monitoring (VUM) 7 สายพันธุ ์ได้แก่ 
BQ.1*, BA.2.75*, CH.1.1*, XBB*, XBB.1.16*, 
XBB.1.9.1* และ XBF*

นำยแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์
สายพันธุ์ทั่วโลก สัปดาห์ท่ี 12 (วันที่ 20-26 
มนีาคม 2566) สายพนัธุ ์ XBB.1.5 มีรายงาน
การตรวจพบจาก 95 ประเทศ ซ่ึงปัจจุบัน 
มสีดัส่วนสงูทีส่ดุ คดิเป็น 47.9% และเพ่ิมขึน้ 
ต่อเน่ือง ส่วน XBB*, XBB.1.16*, XBB.1.9.1*  
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยพบสดัส่วน 17.6%, 7.6% 
และ 4.0% ตามล�าดบั 

ส�าหรับประเทศไทย สัปดาห์ที่  8-14 
เมษายน 2566 สายพนัธุ ์XBB* มสีดัส่วนลดลง 
แต่ยงัเป็นสายพนัธ์ุทีพ่บมากเป็นล�าดบัที ่1 โดย 
XBB.1.16* พบในตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อช่วง
เดอืนมนีาคม 2566 จ�านวน 22 ราย และเดอืน
เมษายน 2566 จ�านวน 5 ราย (XBB.1.16 = 
26 ราย และ XBB.1.16.1 = 1 ราย) รวม 27 
ราย ส�าหรบั XBB.1.9.1* มีสดัส่วนเพ่ิมขึน้จาก 
5.1% เป็น 15% ในส่วนของ XBB.1.5 พบมาก
เป็นล�าดับที่ 2 โดยพบสัดส่วน 27.5% ทั้งนี ้
ยงัไม่มรีายงานเกีย่วกบัความรนุแรงในการก่อโรค 
ที่เพิ่มขึ้น และข้อมูลจากห้องปฏิบัติการแสดง
ให้เห็นว่า XBB.1.16 มอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้
เมือ่เทยีบกบั XBB และ XBB.1.5 แต่คณุสมบติั
ด้านการหลบภมูคิุม้กนัยงัคงเหมอืนกนั

สายพนัธุ ์ XBB.1.16 เป็นสายพนัธุล์กูผสม
จาก BA.2.10.1 และ BA.2.75 มกีารกลายพนัธุ ์
เพิ่มเติมบนโปรตีนหนาม ได้แก่ E180V,  
F486P และ K478R รายงานครั้งแรกจาก
ประเทศอนิเดยีเมือ่เดอืนมกราคม 2566 ต่อมา 
องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้อง
จับตามอง (VUM) เมื่อปลายเดือนมีนาคม 

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อ�านวยการ
องค์การเภสชักรรม (คนใหม่) คนที ่31 หลงัจาก
เข้าสกัการะพระภมูเิจ้าที ่ และอนสุาวรย์ี ดร.ตัว้  
ลพานกุรม สิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ�าองค์การเภสชักรรม 
ได้ส่ือสารนโยบายในการด�าเนินงานและวิสัยทัศน์
ในการขบัเคลือ่นองค์กร  ให้แก่ คณะผูบ้รหิาร และ
ผูป้ฏบิตังิานองค์การเภสชักรรม  ความว่า ตนมี
ความตั้งใจที่จะท�างานเพื่อพัฒนาระบบยาของ
ประเทศไทย  โดยด�าเนนิงานภายใต้วิสยัทศัน์ของ
องค์การเภสชักรรม ซ่ึงเป็นองค์กรหลกั เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่
มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน พร้อมเดิน
หน้าสานต่อโครงการส�าคญัต่างๆ อาท ิการสร้าง
ความเข้มแขง็ในระบบ Supply Chain เพือ่สร้าง
ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ 
ตัง้แต่การวิจยัและพฒันา การผลติ ตลอดจนการ
สร้างศนูย์โลจสิตกิส์ เพือ่บรูณาการเครอืข่ายการ
จดัส่งและบรกิารจดัหาผลติภณัฑ์ การตลาดและ
บริการ(Marketing Strategy) เพือ่ส่งเสริมการ
เข้าถงึยาและเวชภัณฑ์  โครงการธรุกิจสมนุไพร
ส�าหรับสัตว์อย่างครบวงจร โครงการบ่มเพาะ
ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ การย้ายฐานการผลิตจาก
พระราม 6 ไปโรงงานผลยิยารงัสติเฟส 2 โครงการ
คลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ โครงการ
ผลติภัณฑ์จากกญัชา กญัชง โครงการผลติวัคซีน
โควิด เป็นต้น

ในส่วนของการบริหารงานนัน้ “จะด�าเนนิงาน
โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
ผลติยา วคัซีน เวชภณัฑ์ และผลติภณัฑ์สขุภาพ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพระดบัสากล  โดยมี
ความเป็นเลศิ Excellence คนไทยไว้วางใจ Trust  
และภาคภมูใิจ Pround   ด�าเนินงานภายใต้ระบบ
ธรรมาภบิาล ด้วยความโปร่งใส ส่ือสารทัง้ภายใน

2566 โดยพบมากทีส่ดุในประเทศอนิเดยี รอง
มาคอื สหรฐัอเมรกิา  โดยพบการระบาดมาก
ในช่วงสปัดาห์ท่ี 12 ของปี 2566 (วนัที ่20-26 
มนีาคม 2566) อย่างไรกต็าม มข้ีอสงัเกตจาก
ผู้เชี่ยวชาญพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XBB.1.16 
มีลักษณะอาการทางคลินิกของโรคเยื่อบุตา
อกัเสบ คนัตา มขีีต้า ร่วมด้วย แต่ยังไม่มข้ีอมลู
ช้ีชัดว่าอาการดงักล่าวเป็นลกัษณะจ�าเพาะท่ีเกดิ
จากสายพนัธุ ์XBB.1.16

ทั้งนี้ จากการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี  
Real-time PCR และ ชุดทดสอบ ATK สามารถใช้ 
ตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสัก่อโรคโควดิ-19 
ครอบคลุมทุกสายพันธุ ์ ซ่ึงรวมถึงสายพันธุ ์
โอมคิรอน และสายพนัธุล์กูผสม เพือ่ค้นหาผูป่้วย
ช่วยในการวนิจิฉยัและแยกตวัผูต้ดิเชือ้ได้อย่าง
รวดเร็ว การท�างานของ ATK อาศัยหลักการ
ทดสอบทางภมูคุ้ิมกนั (Immunoassay) ซึง่เป็น
หลักการที่อาศัยการจับกันระหว่างแอนติเจน 
(antigen) และแอนตบิอด ี(antibody) โดยส่วน
ใหญ่ออกแบบให้ตรวจจบัโปรตนี N ซึง่การกลาย
พนัธุบ์นโปรตนีหนามไม่ส่งผลกระทบ

“กรมวิทยาศาสตร ์การแพทย์จะเก็บ
ตวัอย่างจากผูป่้วยโควิด-19 ทัว่ประเทศ และ
ประสานขอให้ รพ.ทัว่ประเทศ ส่งตวัอย่างมา 
ตรวจสายพนัธุเ์พิม่ขึน้ ทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ  
โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง หรือ 
เสียชีวิต เพื่อเฝ ้าระวังการเปลี่ยนแปลง 
สายพนัธุต่์อไป ส�าหรับประชาชนมาตรการป้องกนั 
ส่วนบคุคล สวมหน้ากากอนามัย ล้างมอื และ
ฉีดวัคซีน จะช่วยลดการแพร่เช้ือ และรับเช้ือ 
โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง 
และขอให้ความมั่นใจว่ากรมวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ และเครือข่าย ยังคงเฝ้าระวังติดตาม 
การกลายพนัธุข์องเชือ้ SARS-CoV-2 อย่างต่อเนือ่ง  
และเผยแพร่บนฐานข้อมลูสากล GISAID อย่าง
สม�า่เสมอ” นายแพทย์ศภุกิจ กล่าว

และภายนอก ท�างานเป็นทีม เปลี่ยนแปลงการ
บริหารองค์กรเพือ่ขบัเคลือ่นให้สอดคล้องกบัเป้า
หมายการพฒันาธุรกิจ ดแูลพนักงานและลกูจ้างให้
มคีวามสขุ เพือ่ให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถงึยาทีด่ี 
มคีณุภาพ อย่างทัว่ถงึ และเพียงพอ  ส่งผลภาพ
ลกัษณ์ทีด่ขีององค์กร (Corporate Branding) ใน
การสรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพ่ือชีวติ” 
ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม กล่าว

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแต่งตั้งให้ 
“พญ.มิง่ขวญั สพุรรณพงศ์” เป็นผูอ้�านวยการ
องค์การเภสชักรรม  แทน นพ.วฑูิรย์ ด่ำนวบูิลย์  
ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม (อภ.) ซึง่หมดวาระ 
ลงไปเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2566

ส�าหรับประวติัของ พญ.มิง่ขวญั สพุรรณพงศ์ 
ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ เกดิเมือ่
วันที ่14 เมษายน 2511 ปัจจบัุนอายุ 55 ปี ส�าเรจ็
การศกึษาแพทยศาสตรบัณฑติ จากมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ เมือ่ปี 2534  ประกาศนยีบตัร
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญสาขาตจวทิยา จากสถาบนัโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ แพทยสภาเม่ือปี 2542 
ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชีย่วชาญ สาขาเวชกรรม
ป้องกนัแขนงสาธารณสขุศาสตร์ จากแพทยสภา 
เม่ือปี 2553 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2539  
ปริญาโทบริหารธรุกิจ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทวทิยาศาสตร์ จาก London School 
of Economics and Political Sciences (LSE), 
University of London, UK

 ประวัตด้ิานการบริหารงานนัน้ ด�ารงต�าแหน่ง
แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลสเิกา จงัหวัดตรงั ตัง้แต่ 
ปี 2534-2539 รกัษาราชการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลสเิกา จงัหวดัตรงั ด�ารงต�าแหน่งแพทย์
ด้านเวชกรรม สาขาอายรุกรรม โรงพยาบาลพระ
น่ังเกล้า จงัหวัดนนทบุรี ตัง้แต่ ปี 2539-2553 
ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบนัโรคผวิหนงัและ
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ตั้งแต ่
2556-ปัจจบัุน 

การขาดทักษะในการอยูร่่วมกบัสงัคมเหมอืนกบัเดก็ 
คนอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นครอบครัวและชมุชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตระหนัก 
ถงึสถานการณ์การเลีย้งดูในรปูแบบสถานรองรบัเด็ก 
ของประเทศไทย และมีเป้าหมายการขับเคลื่อน 
การดูแลเดก็ในสถานรองรบั และการส่งเสริมความเป็น 
อยูข่องเดก็ให้มคีณุภาพ สนบัสนนุให้เดก็ได้เตบิโต
ในสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นครอบครวั ส่งเสรมิสวัสดกิาร 
และเสริมสร ้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
ให้สามารถเลีย้งดเูดก็ได้ รวมถงึชมุชน และสงัคม
แวดล้อมต้องมส่ีวนร่วมในการปกป้องคุม้ครองเดก็ 

อภญิญา ชมภมูาศ 

ทบทวนธรรมนญูสขุภาพสงฆ์แห่งชาตฯิ
“ฉบบัใหม่” ชูสขุภาวะทางปัญญา

เมื่อเร็วๆ นี้ พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล 
อำภำกโร) เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ
ประธานคณะท�างานวชิาการทบทวนธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เป็น
ประธานกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นว่าด้วย การทบทวนธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมี
คณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ พระคุณเจ้า และ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ผู้แทน
กรมการปกครอง กรมการศาสนา กรมอนามยั 
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ส�านักงาน
หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิส�านกังานกองทนุ
สนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ ส�านกังานคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาติ เข้าร่วมประชมุด้วย

พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อำภำกโร) 
กล่าวถงึความส�าคญัของคณะสงฆ์ว่า คณะสงฆ์
เป็นทีต่ัง้แห่งศรทัธา เป็นต้นทนุส�าคญัของการ
ท�างานเชงิรกุเพือ่การสร้างสขุภาวะทีค่รอบคลมุ
ท้ัง กาย จิต ปัญญา และน�าไปสู่การสร้าง 
สขุภาวะของสงัคม โดยทีผ่่านมาในช่วงเร่ิมต้น 
การจัดท�าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 อยูใ่นช่วงทีค่ณะสงฆ์ก�าลงัด�าเนนิงาน 

สทิธิพ์ระสงฆ์และสามเณร จ�านวน 164,004 รปู 
พบว่า มสิีทธใินระบบหลกัประกันสขุภาพ จ�านวน 
141,757รูป (2) พัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก(กรม
อนามยั) มกีารตรวจคดักรองสขุภาพพระสงฆ์แล้ว 
จ�านวน 81,542 รปู และอบรมพระคิลานปัุฏฐาก 
รวมทัง้สิน้ 9,588 รูป  (3) วดัส่งเสรมิสขุภาพ/พลงับวร  
โดยมวีดัส่งเสรมิสุขภาพผ่านเกณฑ์ 13,968 แห่ง  
มีเครือข่ายวัดเป้าหมายที่ เข ้าร ่วมโครงการ  
“พลงับวร” จ�านวน 4,911 วัด  (4) การจดัท�าชดุ 
ส่ือส่ิงพมิพ์ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 พฒันา
องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ด้านสุขภาวะของ
พระสงฆ์และความรู้เร่ืองงานสาธารณสงเคราะห์ 

เป็นต้น (5) ขบัเคล่ือนธรรมนูญสขุภาพ (สสส.) 
โดยได้พัฒนาแกนน�าพระสงฆ์ในการสร้าง
เสรมิสขุภาพ /พระสงฆ์นกัพฒันาการสาธารณ
สงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุข
ภาวะ 20 พืน้ท่ีต้นแบบ เป็นต้น

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพฯ คร้ังนี้ 
ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) 
ได้ร่วมลงนามกับ 7 หน่วยงาน ร่วมสร้างสุข
ภาวะพระ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ให้รอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อด�าเนินการ ดังนี้  
(1)จดัท�าธรรมนญูสขุภาพโรงเรียนพระปรยิตัธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา ระดับนโยบาย 1 ฉบับ  
ระดบัเขต 14 ฉบบั และโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา จ�านวน 402 โรงเรียน/ฉบบั  
(2) ขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพในโรงเรยีนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่การปฏิบัติ  
(3) ติดตามผลการด�าเนนิงาน และสรุปบทเรยีน
การสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ซ่ึงธรรมนูญสุขภาพพระ
สงฆ์แห่งชาตนิี ้ นบัเป็นการด�าเนนิงานทีส่�าคญั  
ขับเคลื่อนงานอย่างมีเป้าหมายและเกิดการ 
บูรณาการ ที่ได ้รับความร่วมมือจากภาคี 
เครอืข่ายอย่างเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื

ปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา ท้ัง 6 ด้าน ซ่ึงธรรมนญูฯ  
ถอืเป็นการด�าเนนิงานส�าคัญของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
ของมหาเถรสมาคม ที่เชื่อมโยงการด�าเนินงาน
ของทุกฝ่าย การทบทวนธรรมนูญฯ ในครั้งนี้  
ยังใช้หลักการ “ทางธรรมน�าทางโลก” เช่นเคย  
แต่จะมีการเพิ่มเติมในประเด็นที่จะช่วยให้เกิด 
การเชือ่มโยงการท�างานทีม่ากขึน้ และลดข้อจ�ากัด 
จากการด�าเนินงานที่ผ ่านมา อย่างไรก็ตาม  
การด�าเนินงานภายใต้ธรรมนูญฯ ฉบับเดิมได้
ท�าให้งานส่งเสริมสุขภาวะทางกายของพระสงฆ์ 
มคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อาทเิช่น การตรวจ
คดักรองสขุภาพ หรือการเข้าถงึสิทธิในการรักษา
สขุภาพ เป็นต้น ในการทบทวนธรรมนญูสขุภาพ
พระสงฆ์ฉบับใหม่นี้ จึงน่าจะส่งเสริมการสร้าง 
สขุภาวะทางปัญญาเพิม่มากขึน้

ทั้งนี้ การด�าเนินงานที่ผ่านในการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เกิดรูปธรรม
ความส�าเรจ็หลายเรือ่ง เช่น (1) พฒันาระบบฐาน
ข้อมลูพระสงฆ์ (พศ./สปสช.) จากการตรวจสอบ

“พรีะพนัธุ”์ ชู “ปลดหน้ีด้วยงาน” 
น�าร่อง ลูกหน้ี กยศ.ท�างานภาครฐั

แต่เม่ือเข้าไปเรียนแล้วได้ความรูม้าแล้ว หลายคน
ไม่ยอมกลบัมาใช้หนีก้องทนุทีกู้่ยมืไปจนกลายเป็น
ปัญหาส่งไปถงึรุน่น้องๆ ต่อไป

นายพรีะพนัธุ ์ กล่าวต่อว่า หากพจิารณาจาก 
ผู้ที่ไม่กลับมาใช้หนี้ กยศ.นี้จะเห็นได้ว่า สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ด้วยกนัคอื กลุม่แรกเป็นกลุม่ 
ทีต่ัง้ใจจะไม่ใช้หนีคื้นเลยกลุม่คนประเภทนีจ้�าเป็น
ต้องจัดการเด็ดขาด ด้วยการฟ้องร้องบังคับคดี
เพราะเป็นคนที่ตั้งใจไม่ใช้หน้ี ท�าให้รุ่นน้องเสีย
โอกาส ส่วนกลุม่ทีส่อง เป็นกลุม่ทีไ่ม่ได้ตัง้ใจโกง แต่
ประสบปัญหายงัหางานท�าไม่ได้ หรือได้งานแต่ว่า
เงนิเดอืนไม่เพยีงพอ เขาไม่อยากโกงแต่ไม่มีเงินใช้ 
และกลุม่ท่ีสามคอื มงีานมเีงินแต่ภาระครอบครวั
มีมาก ฉะน้ันแม้มีเงินเดือนมีรายได้แต่ไม่พอ 
ช�าระหนี้

ท้ังนี ้คนสองกลุม่หลงัคอื กลุม่ท่ีไม่ควรจะด�าเนนิคด ี
อะไรอย ่ าง เด็ดขาดเพราะไม ่ ได ้ตั้ ง ใจโกง  
แต่เพราะไม่มี แต่กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้  
เมื่อเรียนมาแล้วในขณะที่รัฐเองก็ต้องการคนมี

ความรูไ้ปช่วยเหลอืสงัคม ดงันัน้จงึเกดิแนวทาง
ว่า “ปลดหนีด้้วยงาน” และ กองทนุ กยศ.เป็น
ตวัอย่าง ไม่จ�าเป็นทีจ่ะฟ้องร้องบงัคบัคดกีนั แต่
เป็นการเปิดโอกาสให้เข้ามาช่วยงานให้กับรัฐ 
เพือ่เป็นการปลดหน้ีแทนเชือ่ว่าจะได้ประโยชน์
ทัง้สองฝ่าย

“การฟ้องร้องกันได้กระดาษหน่ึงแผ่น เป็น
ค�าพพิากษาว่าชนะคด ีแล้วได้อะไร เมือ่เราส่งเขา
ไปมีความรู ้ท�าไมเราไม่ให้โอกาสเขาเอาความรู ้ไป
ช่วยเหลอืสงัคมให้กบัรัฐ ฉะนัน้กลุ่มเหล่านีท่ี้เขา
ไม่ได้ตัง้ใจโกง แต่มภีาระทางครอบครวัไม่มงีาน
ท�า กส็ามารถปลดหน้ีของเขาด้วยการใช้แรงงาน
ใช้ความรู้ท�างานให้กับรัฐแทน ถ้าท�าอย่างนี้ได้  
ผมเช่ือว่าจะได้ประโยชน์ สองฝ่าย ตรงนี้ก็คือ 
เรื่องของการปลดหนี้ด้วยงาน แล้วหลักเกณฑ์ 
อันเดียวกันน้ี เราสามารถขยายไปเรื่องอื่น 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน และอะไรอกีหลายอย่าง” 
หวัหน้าพรรครวมไทยสร้างชาต ิกล่าว

แก้ปัญหำคนเบีย้วหน้ีภำครฐั เปิดโอกำสให้
ใช้แรงงำน ใช้ควำมรู ้ท�ำงำนให้กับภำครฐัแทน
กำรใช้เงนิคนื เริม่ต้นท่ีหนี ้กยศ. ระบหุำกเรยีน
จบแล้วหำกยังไม่มีเงินมำใช้คืนกองทุนฯ ก็ใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เรียนมำท�ำงำนให้กับ
ภำครัฐ เพือ่ปลดหนีไ้ด้ หวงัปรับใช้กบัหน้ีอ่ืนๆ 
เช่น กองทุนหมูบ้่ำน เชือ่ได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย

 นำยพีระพนัธุ ์สำลรีฐัวิภำค หวัหน้าพรรค
รวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) กล่าวถึงนโยบาย 
“ปลดหนี้ด้วยงาน” ว่า เป็นนโยบายที่พรรค 
จะน�ามาใช้แก้ปัญหาหนีภ้าครัฐ เช่น หนีจ้ากกองทนุ 
กูย้มืเพือ่การศึกษา ทีม่ข้ีอถกเถยีงกนัมากก่อน
หน้านีว่้า จะยกเลิกหรอืจะฟ้องร้องบังคบัคดีกบั
ผูท้ีไ่ม่ยอมใช้หนีก้องทนุฯ หลงัจากทีกู่ย้มืไปแล้ว 
โดยเหน็ว่านโยบายการให้กู้ยมืเงนิเพือ่การศกึษา

ดงักล่าว มจีดุประสงค์ส�าคญัคอื การเปิดโอกาสให้
เดก็ๆ ทีข่าดโอกาส ได้เตบิโตขึน้มาเป็นคนทีม่คีวามรู ้
จากการศกึษา โดยเด็กจ�านวนมากไม่มเีงนิทนุพอที่
จะเรียน จงึเกดิโครงการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาข้ึนมา  

พรีะพันธุ ์สาลรีฐัวภิาค
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ  
(สช.) ร่วมกบัศนูย์ควำมเป็นเลศิด้ำนชวีวทิยำศำสตร์  
(องค์กำรมหำชน) หรือ TCELS และภำคี 
เครือข่ำย จัดเวทีสำธำรณะ “ฝ่ำวิกฤตสุขภำพ
จำกปฏิบัติกำรระดับพื้นท่ีสู่นโยบำยสำธำรณะ
เพือ่สขุภำพแบบมส่ีวนร่วม” เมือ่วันที ่ 4 เม.ย. 
2566 เพือ่เป็นกำรน�ำเสนอนวตักรรมทีร่เิริม่จำก
สถำนกำรณ์โควดิ-19 สูก่ำรสร้ำงกำรเปลีย่นแปลง
ระบบสำธำรณสุขแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นชุมชนเป็น

สช.ผนึก TCELS ถอดบทเรยีน ‘โควดิ-19’ 
ท�าคูม่อื  รับวิกฤตสขุภาพระลอกใหม่

เจอกบัวกิฤตใหญ่ครัง้ถดัมาในปี 2563 นัน่คอืการ
ระบาดของโควดิ-19 เราจงึฝ่าฟันและผ่านพ้นมาได้
ด้วยรากฐานและพัฒนาการท่ีส�าคญัเหล่านี ้ภายใต้
ยทุธศาสตร์ท่ีเรารู้จกักนัด ี อย่างสามเหลีย่มเขย้ือน
ภเูขา ทีข่บัเคลือ่นภายใต้การตดัสนิใจทางการเมอืง 
การสร้างความรู้ และการเคลื่อนไหวของสังคม  
รวมเข้าด้วยกัน”

นพ.ประทีป ยังกล่าวอีกว่า หนึ่งในกลไก
การสนับสนุนภาคประชาสังคม คือการสานพลัง
ความร่วมมือจากฐานรากในการพัฒนานโยบาย 
สาธารณะ หรอืเครือ่งมือสร้างสุขภาวะของ สช. ภายใต้  
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไม่ว่าจะเป็น
สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ การประเมิน 
ผลกระทบด้านสขุภาพ (HIA) และยังไม่นบัรวมถงึต้นทุน 
ในชมุชนของหน่วยงานภาคต่ีางๆ ท้ังวิสาหกจิชุมชน  
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน 
หลกัประกนัสขุภาพท้องถิน่ ทัง้หมดถกูบรูณาการ
เข้ามารบัมือกับการระบาดในครัง้น้ี

“ทัง้หมดท�าให้การรบัมือกบัวกิฤตครัง้นี ้กลาย
เป็นการต่อยอดจากระบบที่มี และยังเกิดเป็น
นวตักรรม การบรหิารจัดการใหม่ๆ ขึน้มาในหลาย
พื้นที่ หลายจังหวัด มีตัวอย่างชุมชนท่ีลุกขึ้นมา
รวมตวัจดัท�ามาตรการตนเอง หนนุเสรมิมาตรการ 
จากภาครัฐ ฉะนั้นขณะน้ีเราจึงต้องการน�าเอา 
องค์ความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากการด�าเนนิการ มาร่วมกัน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดบทเรียน เพื่อเอา 
ไปใช้รับมือกบัวกิฤตทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตต่อไป” 
นพ.ประทปี กล่าว

นพ.วิรุฬ ล้ิมสวำท หัวหน้าทีมวิชาการใน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุข
รองรบัสถานการณ์ฉกุเฉิน กล่าวว่า แม้ขณะน้ีวิกฤต
โควดิ-19 อาจยงัไม่หมดไป แต่อย่างน้อยเราจะมา
ร่วมกนัสรปุบทเรยีนทีเ่ป็นรูปธรรม เพราะแนวคิด
ส�าคญัทีจ่ะยตุกิารระบาด อาจไม่ได้แปลว่าการท�าให้
โรคหายไป แต่เราจะยติุความตืน่กลวั ความสญูเสยี
โดยท่ีไม่จ�าเป็น หรือความขัดแย้งต่างๆ มาท�าให้
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยถอดบทเรียน
จากนวัตกรรมทางสงัคมทีเ่กดิข้ึน อนัจะน�าไปสูก่าร
ออกแบบนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาเพือ่ตอบโจทย์ปัญหานัน้

“วนัหนึง่โควดิ-19 จะค่อยๆ คลีค่ลายไป แต่ 
มนักจ็ะมวีกิฤตใหม่เข้ามา เช่น ฝุ่นควนั มลพษิ หรอื
อืน่ๆ ทีจ่ะตามมาอกีอย่างแน่นอน ฉะน้ันถ้าเราเรยีนรู ้
จากโควิดและถอดบทเรียนเพื่อทบทวน จึงเป็น 
สิ่งส�าคัญ ท�าให้เห็นว่าตอนน้ันเราเผชิญกับอะไร  
ท�าอะไร เปล่ียนความเศร้าจากการสญูเสยี ความรูส้กึ 
ผดิ มาเป็นพลังในการพัฒนา ทบทวนเพือ่ค้นหาว่า
เราจะต่อยอดสิง่ต่างๆ อย่างไร สูน่โยบายสาธารณะ
ท่ีจะช่วยให้เรารับมือกบัวิกฤตลกัษณะนีไ้ด้ดย่ิีงขึน้” 
นพ.วริฬุ กล่าว

ส�าหรบัเวทสีาธารณะในครัง้นี ้ได้มกีารแบ่งกลุม่
ผูเ้ข้าร่วมทัง้ onsite และ online กว่า 600 คน เพือ่
สรปุบทเรยีนออกเป็น 5 ประเดน็ย่อย ประกอบด้วย  
1. กระบวนการสร้างนวัตกรรมชุมชนในการ
เฝ้าระวังและรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ  
2. สถานประกอบการกับการรับมือโรคอุบัติใหม่  
3. บทบาทของ อปท. กบัการรบัมอืภาวะวิกฤตสุขภาพ  
4. การสร้างความเป็นกลไกกัลยาณมิตรในกลไก
สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของชมุชนและภาคประชา
สังคมในการจัดการภาวะวิกฤต และ 5. มุมมอง
วชิาการต่อการมส่ีวนร่วมของชมุชนต่อความมัน่คง
ด้านสขุภาพของประเทศ

ขณะที ่นพ.วชิยั โชคววิฒัน ประธานกรรมการ
บริหารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถา

พเิศษ “ชมุชนเข้มแขง็กับการรบัมอืวกิฤตสุขภาพ” 
ตอนหนึ่งว่า ปัจจัยความส�าเร็จของการควบคุม
การระบาดโควิด-19 ในไทย ส่วนหนึ่งมีที่มาจาก
การพฒันาระบบงานระบาดวทิยา ท่ีมมีานบัตัง้แต่
ปี 2504 มาสูก่ารบัญญตัเิป็นสิทธไิว้ในรัฐธรรมนญู 
เรือ่ยมาถงึนโยบายการสร้างโรงพยาบาลทกุอ�าเภอ 
สถานอีนามยัทกุต�าบล การพัฒนาระบบอาสาสมคัร
ตามแนวทางสาธารณสขุมลูฐาน ไปจนถงึการปฏรูิป 
การปกครองท้องถิ่นที่ เข ้มแข็งมากขึ้น และ 

สธ.ชูมาตรฐาน SAP รพ. ทุกแห่ง
ให้บรกิารตามความต้องการของ ปชช.

นพ.โอภำส กำรย ์กวินพงศ ์  ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึง
การปรับระดับใหม่ของโรงพยาบาลในสังกัด 
ส�านักงานปลัด สธ.ว่า หากแบ่งระดับของ 
โรงพยาบาล (รพ.) ตามกฎหมายในการส่ือสาร
ภายนอกจะเป็น รพ.ศนูย์ รพ.ทัว่ไป รพ.ชมุชน 
และม ีรพ.สต. แต่การแบ่งระดบัเพือ่สือ่สารกัน
ภายในกระทรวงฯ เดมิเราจะแบ่งเป็น 4 ระดบั 
คอื F : Fundamental , M : Middle , S : 
Standard และ A : Advance ซึง่เราปรับระดบั
ตามจ�านวนเตยีงและศกัยภาพในการดแูลผูป่้วย 
แต่เมือ่ไปดตูอนนี ้ บคุลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขไม่ได้ขาดมาก อย่าง รพ.ชมุชนเลก็ๆ 
มแีพทย์อย่างต�า่ 4-5 คนขึน้ไป บางโรงกม็เีป็น 
10-20 คน แต่ทีย่งัไม่ได้พฒันาเนือ่งจากเตยีง
และประชากรในพื้นที่มีเท่านี้ จึงไม่ได้พัฒนา
ปรบัระดบั 

ในเร่ืองนี ้คนเรามอียูแ่ล้ว หมอ พยาบาล ฯลฯ 
เครือ่งไม้เครือ่งมอื หากยกระดบัข้ึนไปกห็างบ
ประมาณ ซึง่ตอนนีเ้งนิบ�ารุงกม็อียู ่ ซึง่แผนเงิน
บ�ารุงก็คือดูเรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี ดูความ
ต้องการประชาชน อย่างทีจ่อดรถ ศาลาพกัญาต ิ
และเพิ่มศักยภาพ รพ. เช่น เปิดห้องผ่าตัด  
เปิดห้องฟอกไต เปิดศนูย์ฉายรงัส ีงบประมาณ
ส่วนหนึง่กใ็ช้เงนิบ�ารงุ อกีส่วนของบประมาณ 
พวกสร้างตกึต่างๆ” 

นพ.โอภาส กล่าวอกีว่า ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงของ
การพดูคุยนโยบายให้ตกผลกึกนัก่อน พดูคยุกนั 
2-3 รอบแล้ว โดย 3 ชมรมกม็าคยุแล้ว ก็จะเชญิ 
5 ชมรมมาคยุ ทัง้ชมรมนายแพทย์สาธารณสขุ
จังหวัด ชมรม ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ชมรม 
ผอ.รพ.ชุมชน ชมรมสาธารณสุขอ�าเภอ และ
ชมรม ผอ.รพ.สต. จากนัน้จะให้เริม่ด�าเนนิการ
ทันที ซ่ึงในส่วนของ รพ.สต.ก็จะรวมอยู่ในน้ี
ด้วย ถงึได้มาคยุกนั ทกุอย่างต้องมพีฒันาการ 
รปูแบบจะเป็นอย่างไรกต้็องคยุกนัไป

การพัฒนาระบบบัตรทองทีม่เีรือ่ยมา เป็นต้น
นพ.วิชัย ระบุว่า ความเข้มแข็งของชุมชน

สาธารณสุขจึงท�าให้ไทยเป็น “ม้าตีนต้น” ท่ี
ควบคุมการระบาดในระลอกแรกได้อย่างประสบ
ผลส�าเรจ็ อย่างไรก็ตาม ในการระบาดระลอก 2 ที่ 
จ.สมทุรสาคร และระลอก 3 ทีต่ามมาจากสถาน
บันเทิงและบ่อน จนกลายเป็นการระบาดใหญ ่
ทัว่ประเทศนัน้ มทีีม่าจากความความอ่อนแอของ
ระบบการเมอืงการปกครอง โดยกลไกหลักของรัฐ
ไม่สามารถควบคุมโรคเอาไว้ได้ แต่ขณะเดียวกัน
ชมุชนก็ได้เข้ามามส่ีวนส�าคญัในการบรรเทาปัญหา
ไปได้มาก

นพ.วิชัย ยังสรุปด้วยว่า สิ่งที่ต้องรักษาเอาไว ้
หลงัจากนี ้คอืความเข้มแขง็ของ “ชมุชนสาธารณสขุ”  
และส่ิงทีต้่องพฒันาเพิม่คอื “ชมุชนภาคประชาชน” 
ให้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบในทุกระดับ ทั้งตัว
บคุคล องค์กร เครอืข่าย และระบบนเิวศ อย่างไร
ก็ตาม ส่ิงทีจ่ะต้องพัฒนาเป็นอย่างมาก นัน่คอืกลไก
การเมอืงการปกครองของไทยทีต้่องท�าให้เข้มแขง็

มากขึ้น ด้วยกลไกของ “หีบบัตรเลือกต้ัง” และ 
“ศาลท่ียตุธิรรม”

 ด้าน นพ.ปรีดำ แต้อำรักษ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ผลลพัธ์
จากการถอดบทเรียนเหล่านี้จะกลายเป็น “คู่มือ
การพฒันาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสภาวะ
ฉกุเฉนิทางสาธารณสขุโดยชมุชนมส่ีวนร่วม” หรอื
ไกด์ไลน์ทีชุ่มชนอืน่ๆ จะสามารถน�าบทเรยีนเรยีน
ไปขยายและต่อยอด เป็นรปูแบบ วธิกีารปฏบิตัทิี่ 
เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินไม่ว่า 
จะเป็นในด้านสขุภาพ ภยัพบิตั ิหรอืด้านอ่ืนๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคต

“อกีส่วนทีเ่รายงัจะพฒันาต่อ คอืคู่มอืหรอืแนว
ปฏิบัติของท้องถ่ินในการสนับสนุนชุมชนให้เกิด
ความเข้มแขง็ บนเป้าหมายปลายทางคอืการเตรยีม
ความพร้อมรบัมอืกบัภาวะฉกุเฉนิในอนาคต แม้วนันี้
จะยงัไม่เกดิกไ็ม่เป็นไร แต่เพือ่จะให้มัน่ใจได้ว่าต่อไป 
เมือ่เกิดเหตุแล้ว เราจะไปได้เร็วกว่าเดมิ มัน่คงกว่าเดมิ  
เสยีหายน้อยกว่าเดมิ” นพ.ปรดีา กล่าว

นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์

นพ.ประทปี ธนกจิเจรญิ 

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดใหม่ว่า 
การที่เราจะเป็น รพ.ของประชาชน ก็ต้องยึด
ความต้องการของประชาชนเป็นหลกั อย่าไปยดึ
ศักยภาพของเราเองเป็นหลัก และจริงๆ ตอนนี้
ศกัยภาพของเรามีมากกว่าสิง่ทีเ่ราควรจะท�า เช่น 
ฟอกไตจริงๆ ก็สามารถท�าได้ทุกที่ และเราก็มี
ศกัยภาพทีจ่ะท�าเช่นนัน้

“จากเดมิเรามีระดบั อย่าง F แบ่งเป็น F3 F2  
F1 โดย F3 หากพัฒนาก็ต้องขยับไปเป็น F2  
สกัข้ันหนึง่ กเ็ลยเกดิแนวคดิใหม่ว่าเรามาปรบัระดบั  
รพ.เราใหม่ เราไม่เอา F M S A แล้ว เพราะเข้าใจ
ยาก กเ็ลยเป็นไปได้หรอืไม่ทีจ่ะเหลอืเพยีง 3 ระดบั 
เรยีกว่า SAP หรอื “แซ่บ” ซึง่ทางอสีานแปลว่า
อร่อย บางคนเอามาใช้สือ่ว่าเผ็ด หรอืคนยคุใหม่ก็
สือ่ในท�านองว่าด ีซึง่กจ็ะจ�าง่าย” นพ.โอภาส กล่าว

ทั้งน้ีในการปรับระดับ รพ. เป็น 3 ระดับ 
“SAP” ประกอบด้วย

S : Standard
รพ.แบบมาตรฐาน โดยทกุ รพ.ต้องมีมาตรฐาน

ก่อน ซึง่จะมีมาตรฐานกลางก่อนคอือะไร รพ.ชมุชน
กต้็องมมีาตรฐานแบบ รพ.ชุมชน ส่วน รพ.ศูนย์/
รพ.ทัว่ไปก็ต้องมมีาตรฐานแบบ รพ.ศูนย์/รพ.ทัว่ไป 
อกีแบบหนึง่

A : Academy
คือการสอนคนอ่ืนได้ เนื่องจาก รพ.ของ 

สธ.หลายแห่ง โดยเฉพาะ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไปมี
นกัศกึษาแพทย์ มีแพทย์มาฝึกเป็นแพทย์เฉพาะทาง  
มีพยาบาลมาฝ ึก  ถือ เป ็นอีกภารกิจของ 
กระทรวงฯ เนือ่งจากเวลากระทรวงฯ ฝึกบคุลากร

กเ็หมาะกบัการมาใช้งานของเรา เดมิมหาวทิยาลยั
ผลิตก็ไม่ได้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ 
มหาวทิยาลยัหลายแห่งกเ็อา รพ.ของ สธ.เป็นแหล่ง
ผลิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลของเขาด้วยซ�้า 
ท�าไมเราไม่พัฒนาของเรา เวลาเราสอนคนมันก็
เพิม่ศกัยภาพ ดังนัน้ เมือ่ม ีStandard แล้ว หากมี
สอนคนอืน่ด้วยก็แสดงว่าศกัยภาพคณุต้องเพิม่ขึน้ 
กเ็ปล่ียนเป็นระดับ Academy 

P : Premium/Professionnal
ซึง่จะขอสรปุค�าอกีครัง้ ซึง่จะเป็นระดบัสดุยอด 

ต้องเทียบเท่ากับ รพ.มหาวิทยาลัย ซึ่งหลายที่มี
ศกัยภาพแบบนัน้ เช่น รพ.มหาราชนครราชสมีา 
รพ.ศูนย์ระดับใหญ่ที่รับนักศึกษาแพทย์ได้เยอะ 
เป็นต้น ซ่ึงแม้แต่ รพ.ชุมชนกส็ามารถพฒันาเป็น
ระดบั Premium ได้หากทุกอย่างดเข้าเกณฑ์

“เรายกระดบัใหม่เป็น 3 ระดบั เพือ่ดกู�าลงัคน 
งบประมาณ ศกัยภาพทีจ่ะท�า โดยให้ทกุ รพ.ยก
ระดบัการให้บรกิารประชาชน อย่าไปยึดกรอบกับ
จ�านวนประชากรในพืน้ที ่ ส�าหรบัการด�าเนนิงาน

ฐำนส�ำคัญ ส�ำหรับเวทีสำธำรณะในครั้งนี้ เป็น
หน่ึงในกิจกรรมภำยใต้ “โครงกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถด้ำนสำธำรณสขุรองรบัสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน: กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ
สุขภำพชมุชนในกำรเตรยีมควำมพร้อมและรบัมอื
กบัภำวะฉกุเฉนิด้ำนสำธำรณสุข” 

โดยท่ี สช. และ TCELS ร่วมกันทบทวน 
สังเคราะห์แนวคิด และองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบท่ีมีการน�านวัตกรรมทางสังคม 
มาเพ่ิมขีดความสามารถเฝ้าระวังและรับมือกับ
ภาวะฉกุเฉนิด้านสุขภาพ อันเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด�าเนนิงานภายใต้โปรแกรมการยุตโิรคระบาดด้วย
นวตักรรม หรอื Ending Pandemics through 
Innovation (EPI)

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิเปิดเผยว่า ระบบสขุภาพ
ของประเทศไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าดีที่สุด
แห่งหนึง่ เกดิขึน้จากพฒันาการทีม่มีาอย่างต่อเน่ือง
นับตัง้แต่การเกดิระบบสาธารณสุข ตามมาด้วยการ
ให้สทิธสิวสัดกิารแก่ผู้คนในกลุม่ต่างๆ เรือ่ยมาตัง้แต่
การสงเคราะห์ผูย้ากไร้ สวัสดิการข้าราชการ สทิธิ
ประกันสังคม จนกระท่ังเมื่อประเทศเผชิญวิกฤต
เศรษฐกจิปี 2540 ทีผู้่คนมปัีญหาการเข้าไม่ถงึระบบ
สขุภาพ จงึเป็นตวักระตุ้นให้เกิดอกีอย่างน้อย 2 สิง่ 
ตามมา คอื ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ (บตัรทอง)  
กับการสนับสนุนภาคประชาสังคมที่ มีความ 
ตืน่ตวัขึน้ทัว่ประเทศ

“จากรากฐานของระบบบัตรทอง ท่ีช่วยดูแล
ประชาชนกว่า 47 ล้านคน ไม่ให้ล้มละลายจาก 
ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล และระบบของภาค
ประชาสงัคมทีเ่ตบิโตขึน้มาก ท�าให้เม่ือประเทศไทย

ม.มหิดล ‘เจ๋ง’ ผลติยารกัษามะเรง็เม็ดเลอืดขาว
นวตักรรม (CAR-T cell) แห่งแรกในอาเซยีน

วงกำรแพทย์และสขุภำพได้ก้ำวหน้ำไปอีก
ขั้น เม่ือมหำวิทยำลัยมหิดล แถลงผลส�ำเร็จ 
ในกำรพฒันำนวตักรรม ผลติภณัฑ์ยำท่ีใช้รักษำ 
มะเร็งด้วยเซลล์และยีน (CAR–T cell)  
ภำยใต้มำตรฐำนสำกลแห่งแรกในอำเซยีน สำมำรถ 
น�ำไปใช้จรงิในผูป่้วยทัง้เด็กและผูใ้หญ่ จ�ำนวน 
10 รำย ท่ีดื้อต่อกำรรักษำด้วยยำเคมีบ�ำบัด 
หลำยขนำน ยำมุง่เป้ำหลำยชนิด โดยทัง้ 10 รำย 
หลังได้รับ CAR - T cell ตอบสนองจนโรค 
สงบทกุรำย 100% 

โดยมี ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์บรรจง 
มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรำ 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์
สรุเดช หงส์อิง ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั 
มหิดล และนำยสมโภชน์ อำหุนัย ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั พลงังานบรสุิทธ์ิ จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหดิล ศาลายา

ศำสตรำจำรย ์  นำยแพทย ์บรรจง  
มไหสวรยิะ อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหิดล กล่าวว่า  
มหาวิทยาลัยมหดิล ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดนิ”  
มียุทธศาสตร์ส�าคัญหลายประการที่จะช่วย 
ขบัเคลือ่นและร่วมพฒันาประเทศ สนบัสนนุพนัธกจิ 
ของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวตักรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการวจิยั  
ทีส่่งเสรมิสนบัสนนุการสร้างองค์ความรูใ้หม่ ทีผ่่านมา  
มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลิตผลงานนวัตกรรม 
ต่างๆ มากมาย ภายใต้นโยบายในการส่งเสริม
สนบัสนนุให้ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องมกีารบรูณาการ
ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง

ความเข้มแขง็ให้พร้อมเดนิหน้าสร้างสรรค์งานวจิยั
และนวตักรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของสงัคม 

ความส�าเร็จในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ 
ร่วมท�าการวจิยัและพฒันา เพือ่ผลติยาให้สามารถใช้
ในประเทศไทยได้เอง ลดรายจ่ายในการดแูลสขุภาพ 
อกีท้ังยงัลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ ทีใ่นแต่ละปี 
ประเทศไทยรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาล ซึ่ง
ในครัง้นีเ้ป็นความส�าเรจ็ในการพฒันายารกัษาโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ ด้วยเซลล์และยีน 
หรอืทีเ่รยีกว่า CAR-T cell ซึง่ปัจจบัุนโรคนีม้กีาร 
ดื้อต่อยาท่ีใช้รักษามากขึ้น และต้องน�าเข้ายาจาก 
ต่างประเทศทีม่รีาคาสูงมาก ผลงานวจิยัในครัง้นีไ้ด้เริม่ 
น�ามาใช้จรงิในผู้ป่วย และประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างดี  
ซึง่จะเป็นอนาคตทีส่�าคญัของวงการแพทย์ไทย

การรักษาในผู้ป่วยเบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจ และ
คาดว่าจะน�าไปใช้ในผู้ป่วยวงกว้างได้ในเร็ววันนี้ 
ปัจจบุนั ได้รบัการตดิต่อจากประเทศเพือ่นบ้าน
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยดีงักล่าวอกีด้วย

นำยสมโภชน์ อำหุนัย ประธานกรรมการ 
บรษัิท เจเนพูติก ไบโอ จ�ากดั กล่าวว่า การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็น 
ส่ิงทีส่�าคัญและมีความหมายอย่างยิง่ต่อประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ท่ีต้องเผชิญกับ
โรคภัยที่มีความรุนแรง และยากท่ีจะรับมือขึ้น
เรือ่ยๆ โครงการ CAR-T cell จากความร่วมมือ 
ของภาครัฐและเอกชนนี้จะเป็นส่วนส�าคัญที่ 
จะช่วยท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาสมัยใหม่ได ้
มากยิ่งข้ึน การได้มีโอกาสสนันสนุนต่อยอด 
การด�าเนินงานด้านยนีบ�าบดัในประเทศไทยผ่านการ 
ลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ ในการพัฒนา
ต่อยอดงานวจิยั CAR-T Cell ของทมีแพทย์และ
นกัวจิยัไทย ให้สามารถน�าไปใช้รกัษาผูป่้วยได้ตาม
มาตรฐานสากล

ปัจจุบัน บริษัท เจเนพูติก ไบโอ ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GMP ของโรงงานผลิต 
ผลิตภัณฑ์ CAR-T Cell จากส�านักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา นับเป ็นอีกหนึ่ ง 
ความภาคภูมใิจทีไ่ด้ผลักดันให้ประเทศไทย ได้มโีรงงาน 
ผลิต ผลติภณัฑ์ด้านยนีบ�าบดัตามมาตรฐาน GMP 
แห่งแรกเกดิข้ึนในประเทศไทย ในขณะเดยีวกัน 
บรษัิท เจเนพูติก ไบโอ จ�ากดั อยูร่ะหว่างการน�า
ผลติภัณฑ์ยา CAR-T Cell นี ้ เข้าสู่กระบวนการ
การศกึษาวจิยัทางคลนิคิเพือ่ขึน้ทะเบยีนยาตาม
มาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้
ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้สามารถ
เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มากขึ้น รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
แพทย์ในประเทศ อันจะน�าไปสู่การผลักดันให้ 
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การแพทย์ขัน้สงูเป็นทางเลอืกการดแูลรกัษาสขุภาพ 
ของคนไทยต่อไป

แต่ยงัคงตดิในเรือ่งของการไม่สามารถเข้าสู ่Clinical Trial  
ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทย
สามารถผลิตยาได้เอง ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล จงึได้มี
การขยายความร่วมมอืกบัสถาบนัอืน่ๆ เพือ่น�าไปสู่
การขึน้ทะเบียนยา ซึง่ในการด�าเนนิการผลติภัณฑ์
ยา CAR-T cell นับเป็นการรวมพลังจากภาครัฐ
และภาคเอกชนในการผลักดัน ให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และผลติใช้ได้จรงิ ตามมาตรฐานสากล  
EMA (European Medicines Agency) และขณะนี้ 
ก�าลงัน�าผลิตภณัฑ์ยานีเ้ข้าสูก่ระบวนการการศึกษา
วจิยั ในขัน้ตอน IND (Investigational New Drug) 
ของส�านักงาน อย. เพ่ือข้ึนทะเบียนรับรองตาม
มาตรฐานสากลต่อไป 

สภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ 
นวตักรรมแห่งชาต ิและมลูนธิริามาธบิด ีทีใ่ห้ความ
ร่วมมือในการด�าเนินโครงการคร้ังนี้ และที่ส�าคัญ 
คือ บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จ�ากัด ที่สนับสนุน
โครงการเข้ารับรองมาตรฐานการผลิตยาและอื่นๆ 
อีกมากมาย ท�าให้ได้มีผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็ง
ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทยด้วยเทคนิควิธีการตาม
มาตรฐานสากล

ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรุเดช หงส์อิง ภาค
วชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การวิจัย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษามะเร็งด้วยเซลล์
และยนี (CAR–T cell) โดยทมีแพทย์และอาจารย์
นกัวจัิย มหาวทิยาลยัมหิดล ได้เริม่ท�าการวจัิยตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2557 จนส�าเรจ็ และสามารถน�าไปใช้จรงิ 
ในผูป่้วยทัง้เดก็และผูใ้หญ่ จ�านวน 10 ราย โดยเป็น 
ผูป่้วยมะเรง็เม็ดเลอืดขาวชนดิ บ ีเซลล์ ทีด่ือ้ต่อการ
รกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัหลายขนาน ยามุ่งเป้าหลาย
ชนดิ ตลอดจนบางรายหลงัปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด
เมด็เลอืดแล้วด้วย โดยทัง้ 10 ราย หลังได้รบั CAR- 
T cell ตอบสนองจนโรคสงบทกุราย (100%) ทัง้น้ี 
ในขัน้ตอนการด�าเนนิการเป็นการน�าเมด็เลอืดขาว 
ของผูป่้วยหรอืพ่อแม่พีน้่องผูป่้วย มาท�าการเพาะเลีย้ง 
และดดัแปลงพนัธกุรรม ในห้องปฏบัิติการทีป่ลอดเชือ้  
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ แล้วน�าผลิตภัณฑ์ยา  
CAR–T cell มาให้ผู้ป่วยทางหลอดเลอืดด�า หลงั 
จากนัน้ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ พบว่าเซลล์มะเรง็เมด็
เลอืดขาวหมดไป ไม่พบท้ังในเลอืดและไขกระดกู

ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัมหดิลได้ร่วมมือกบัภาค
เอกชน โดยมี บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จ�ากัด ได้ 
ลงทุนในห้องปฏิบัติการระดับ GMP (good  
manufacturing practice)  ซึง่เป็นมาตรฐานการผลติ 
ทีไ่ด้การรบัรองจากส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาเมือ่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ตามมาตรฐาน
สากล EMA (European Medicines Agency) และ
ขณะนีก้�าลงัน�าผลติภณัฑ์ยานีเ้ข้าสูก่ระบวนการการ
ศึกษาวจิยั ในขัน้ตอน IND (Investigational New 

Drug) ของส�านกังาน อย. เพ่ือข้ึนทะเบยีนรบัรอง
ตามมาตรฐานสากลอกีด้วย

ท�าให้เพ่ิมโอกาสคนไทยสามารถเข้าถึงการใช้
ผลิตภัณฑ์ยานี้ เนื่องจากต้นทุนต�่าลงมาก ซึ่งเป็น
ผลงานของนักวิจัยไทย 100% ซึ่งได้รับการจด 
สทิธบิตัรครอบคลมุทัง้ในและต่างประเทศ เนือ่งจาก
โครงสร้างโมเลกลุแตกต่างชดัเจน โดยทีค่ณุสมบตัิ
ท�าลายเซลล์มะเร็งยงัได้ผลดทีัง้ในหลอดทดลองและ
สตัว์ทดลอง นอกจากนี ้สามารถเตรยีมการผลติโดย
ใช้เม็ดเลอืดขาวของคนอืน่ทีไ่ม่ใช่ของตนเอง ท�าให้
มีโอกาสได้มากข้ึน ทัง้นีเ้พราะผู้ป่วยหลายรายไม่มี 
เม็ดเลือดขาวเพียงพอทีจ่ะน�ามาผลิต CAR-T cell  
ทีผ่ลตินีน้อกจากใช้ในผูป่้วยมะเร็งเมด็เลอืดขาว ชนดิ บี 
เซลล์แล้ว ยังสามารถน�ามาใช้ในผู ้ป่วยมะเร็ง 
ต่อมน�า้เหลอืง ชนดิ บ ีเซลล์ได้ด้วย 

ในอนาคตทางมหาวทิยาลยัมหดิลเองก�าลงัวจิยั
ผลติภัณฑ์ยา CAR-T cell ส�าหรบัมะเรง็มยัอโิลมา 
มะเร็งกระดกู มะเรง็สมอง มะเรง็ต่อมหมวกไต และ
อืน่ๆ อกีตามมา กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลยัมหิดล ได้
วิจัยผลิตภัณฑ์ยา CAR–T cell ท่ีเคยมีราคาสูง  
ให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาและผลิตได้เอง
ในประเทศด้วยต้นทนุทีต่�า่ลงในห้องปฏิบติัการทีไ่ด้ 
มาตรฐานสากลเป็นแห่งแรกในอาเซียน มีผล 

ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรำ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มพีนัธกจิในการผลติบัณฑติ  
การจดับรกิารรกัษาผูป่้วย รวมถงึวจิยั พฒันานวตักรรม 
การแพทย์อยูเ่สมอ ปัจจบัุน นอกจากจะพฒันาด้าน
ระบบการให้บรกิาร นวตักรรมกรรมใหม่แล้ว ยงัม ี
การผลักดันเรื่องงานวิจัยยาซึ่งมีจ�านวนมาก  

โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
มหิดล สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวตักรรม (iNT) ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด ้ านชีว วิทยาศาสตร ์  (องค ์การมหาชน)  
หน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการเพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ส�านักงาน
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เมือ่เรว็ๆ นี ้คณะท�ำงำนขับเคลือ่นนโยบำย
สวสัดกิำรเดก็เลก็ถ้วนหน้ำ เปิดเวทเีวทรีณรงค์
ต่อพรรคกำรเมือง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในหัวข้อ “พรรคกำรเมอืง : สวสัดกิำรเดก็เลก็  
ถงึเวลำต้องถ้วนหน้ำ ได้หรอืยงั” ณ ห้องประชมุ 2  
อำคำร HSO5 คณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 

นำงสุนี  ไชยรส ประธานคณะท�างาน 
ขบัเคลือ่นนโยบายสวสัดกิารเดก็เล็กถ้วนหน้า กล่าว 
ว่า สถานการณป์ระเทศไทยนัน้ ในทกุกลุ่มคนมี
สวัสดิการทั้งหมด ยกเว้นเด็กเล็ก เช่น ผู้สูงอายุ
ได้เงนิถ้วนหน้า เดก็วยัเรยีนได้เรียนฟรีถงึ 12 ปี 
คนวัยท�างานทั่วไปมีบัตรสวัสดิการทั้งหลาย แต่
ประเทศไทยไม่ให้สวสัดกิารถ้วนหน้าเดก็เล็ก โดย
เฉพาะเดก็ในช่วง 0-6 ปี ซึง่เป็นโจทย์ทีต้่องแก้ไข
และขับเคลื่อน จึงเป็นข้อเสนอที่เราจะน�าเสนอ
กบัพรรคการเมืองทีจ่ะเข้ามาเป็นรัฐบาลในอนาคต

“ข ้อ เสนอของคณะท� างานฯ คือ  1 . 
ขอสวสัดกิารถ้วนหน้า ให้เดก็ทกุคนบนผนืแผ่นดินไทย 

VISION ผูส้มัคร ส.ส. 9 พรรค บนเวทีอีสาน
โชว์นโยบายขบัเคล่ือน “สวัสดกิารเด็กถ้วนหน้า”

ได้รับการปกป้อง คุ้มครองและพฒันา 2. ต้ังแต่ 
ในครรภ์มารดา – 6 ปี เพือ่ให้เด็กเลก็ได้รบัการดแูล
ตัง้แต่อยูใ่นท้องเมือ่เริม่ฝากครรภ์ให้เริม่ดแูลทนัที 
และ 3. เดมิ 600 บาท คณุไม่ให้ จึงขอเปลีย่นใหม่
เป็น 3,000 บาทต่อเดอืน ส่วนท�าไมต้อง 3,000 
บาท ซึง่มาจากการสอบถามพ่อแม่ ผูป้กครองถงึ
ค่าใช้จ่ายเป็นข้ันต�า่ ทัง้นีเ้ด็กเกดิน้อยลงทกุปี ต้อง
ดูแลให้ดีที่สุด และสังคมไทยมีครอบครัวรายได้
น้อยสัดส่วนสูงมาก รวมทัง้มแีม่อายนุ้อยและแม่ 
เล้ียงเดีย่วเพิม่ข้ึน จงึต้องมกีารจดัศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
ให้ทั่วถึงและให้เด็กทุกคนในผืนแผ่นดินไทย 
มโีอกาสได้เข้าเรยีนด้วย” นางสนุกีล่าว

จากน้ันเป็นเวทเีสวนา “สถานการณ์เด็กเลก็
ภาคอีสาน และข้อเสนอ” โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับการท�างานกับเด็ก โดยผู้แทนจากเทศบาล
นครขอนแก่น กล่าวว่า จากการท�างานทีผ่่านมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 การกรอกเอกสารเพื่อให้เด็ก
ได้สวัสดิการนี้มีปัญหามาก เนื่องจาก เทศบาล 
ท�าหน้าที่ เป ็นแค่ผู ้ประสาน รับลงทะเบียน  

เป็นตัวแทนให้กับกระทรวง พม. ดงันัน้ แน่นอนว่า
เดก็ทีล่งทะเบยีนตกหล่นทกุปี เพราะปัญหาจาก 
การกรอกเอกสารประชาชนต้องเดนิทางมากรอกเอง  
ต้องจ้างคนเขียน ตวัหนงัสอืเล็กมาก และเงนิทีไ่ด้ 
ก็แค่ 600 บาท บางคนก็เลือกที่จะไม่รับเงินนี้  
ดงันัน้ครอบครวัทีย่ากจน จงึมปัีญหาภาวะเศรษฐกิจ 
มาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 

ในขณะทีภ่าคประชาสังคม อย่างมลูนธิพิฒันา
เครือข่ายสุขภาพ ส�านักงานภาคอีสาน และ 
กป.อพช.ภาคอีสาน ได้ลงเก็บข้อมูลในพื้นที่
ทั้งชุมชนริมทางรถไฟ และพื้นที่จังหวัดต่างๆ  
ในภาคอี ส าน  ระบุ ว ่ า  ป ัญหาที่ พบคื อ  
ความยากจน คณุแม่วัยใส ซ่ึงจะตามมาด้วยโภชนาการ 
บกพร ่องในเด็ก สุขภาพเด็กเล็กที่น�้ าหนัก 
ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามอายุ เดก็มีพฒันาการ 
ทีล่่าช้า นอกจากนี ้ยงัพบว่ากลไกของรัฐ ในการรับ
ลงทะเบยีนยงัมเีดก็ทีต่กหล่น ส่วนของกรอบวงเงนิ 
600 บาท ยงัน้อยมาก และขอเสนอพรรคการเมอืง 
ให้มีนโยบายเด็กอาย ุ0-6 ปี ขอเสนอเป็น 3,000 บาท 
ถ้วนหน้า

“เราไม่ต้องการประชานิยม พรรคการเมือง
ต้องมีแนวคิดสวสัดิการ ข้อเสนอเงินเด็กเลก็ถ้วน
หน้า พรรคการเมืองต้องคิดถึงศักด์ิศรีของความ
เป็นมนษุย์ทีจ่ะได้รบัการดูแล และพฒันาการเดก็ 
คุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ต้องขยายขอบเขต เวลา
เปิด-ปิด สอดคล้องกับเวลาท�างานของแม่ และ 
พีเ่ล้ียงเดก็”

จากนั้น ผู้แทนจากพรรคการเมือง ซึ่งเป็น 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในพืน้ทีภ่าคอีสาน และผูส้มคัร 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้น�าเสนอนโยบายของพรรค 
ในประเดน็สวสัดิการเดก็เลก็ถ้วนหน้า

นพ.กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. 
ขอนแก่น เขต 8 พรรคพลงัประชารฐั กล่าวว่า ขณะนี้ 
สังคมไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นเด็กจึง

เป็นทรพัยากรท่ีมค่ีา พลงัประชารฐัมนีโยบายเน้น
ไปทีก่ลุม่เปราะบาง แม่ทีต่ัง้ครรภ์ 5-9 เดอืนละ 
10,000 บาท ให้อย่างเท่าเทยีม 2. หลงัจากแรกเกดิ 
0-6 ปี ให้เดก็สนบัสนนุเท่าเทยีมเดือนละ 3,000 บาท  
3. เพ่ิมจ�านวนและศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่มีประมาณ 50,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ โดย 
จะเพิม่จ�านวนศูนย์เดก็เลก็ให้ครอบคลมุทกุพืน้ที่ 
และช่วงขยายอายุของเด็ก ตัง้แต่ 6 เดอืน- 6 ปี และ
พฒันาบคุลากร ซึง่งบประมาณทีจ่ะน�ามาใช้มาจาก
การบรหิารจดัการงบประมาณ ทีส่ามารถจะท�าได้

น.ส.ธนชำภำ จันทวำรำ รองโฆษกพรรค
ประชาธปัิตย์ ผู้สมคัร ส.ส. จ.อ�านาจเจรญิ เขต 1 
กล่าวว่า พรรคประชาธปัิตย์ค�านงึถงึการพฒันาของ
คนทกุกลุม่ แต่กลุม่เดก็ยงัขาดระบบสวสัดิการ ซึง่
พรรคประชาธปัิตย์ได้เคยผลกัดนัเงินอดุหนนุเดก็
ถ้วนหน้ามาแล้ว แต่ส�านักงบประมาณยืนยันว่า 
ไม่มงีบประมาณส�าหรบันโยบายดงักล่าว อย่างไร
ก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้สนับสนุน
งบประมาณ แต่มีนโยบายสนับสนุนนมโรงเรียน
ให้มีนมดืม่ 365 วนั จนถึงอาย ุ6 ปี

น.ส.รอมอืละห์ แซเยะ ผูส้มคัร ส.ส. บญัชี 
รายช่ือ พรรคประชาชาต ิกล่าวว่า พรรคจะท�าในทกุ
ช่วงอายมุาสูส่วสัดกิารแห่งรฐั เดก็ในช่วงปฏสินธิ  
0 – 6 ปีก่อน พรรคมนีโยบายที ่3,000 – 4,500 บาท  
ส่วนช่วง 6-15 ปี อาจจะประมาณ 3,000 บาท  
ส่วนผู ้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสวัสดิการให้  
3,000 บาท นอกจากนี ้พรรคยงัมนีโยบายล้างหนี้ 
กยศ. และแปลงเงิน กยศ.เป็นทนุการศกึษา ท้ังนี้ 
ผูแ้ทนจากพรรคประชาชาติ กล่าวด้วยว่า พรรคมี
แนวคิดทีจ่ะน�างบกลางมาด�าเนนิการในนโยบายนี้

น.ส.นัฏฐิกำ โล่ห์วีระ ผู้สมัคร ส.ส. ชัยภูมิ  
เขต 1 พรรคก้าวไกล กล่าวว่า มนีโยบายรัฐสวสัดกิาร  
ตัง้แต่เกดิจนตาย เมือ่สวัสดกิารของเดก็เลก็จ�าเป็น 
ต้องได้รบัอย่างถ้วนหน้า พรรคก้าวไกลมคีปูองรับขวญั 
คุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยคูปองรับขวัญนี้
แม่สามารถเลือดสินค้าได้เองมูลค่า 3,000 บาท 
ขยายวนัลาคลอด เป็นสทิธิท์ีใ่ช้แบ่งกนัได้ทัง้พ่อแม่  
ระยะเวลาทั้งสิ้นรวมกัน 180 วัน นอกจากนี้  
เสนอประกนัสงัคมถ้วนหน้าที ่ ขยายสทิธิก์ารให้มี

เงนิชดเชยลาคลอดให้แม่ทีเ่ป็นแรงงานนอกระบบ 
6 เดอืนๆ ละ 5,000 บาท ส่งเสรมิให้ อปท.ในพืน้ที่
มศีนูย์รบัเลีย้งเดก็ตอนกลางวันหรอืเดย์แคร์เพิม่ขึน้  
รวมทั้งปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลมุ 
มากข้ึน ส่วนสวสัดกิารเดก็เล็กถ้วนหน้า พรรคก้าวไกล 
เสนอว่าเราจ�าเป็นที่จะต้องมีสวัสดิการถ้วนหน้า 
ที ่ 1,200 บาทต่อเดอืนส�าหรบัเดก็ 0-6 ปี ส่วน 
งบประมาณมาจากไหนนัน้ ต้องปฏริปูระบบภาษี 
ตดัลดงบประมาณกองทพั งบกลาง เพือ่ให้สามารถ
มสีวสัดกิารถ้วนหน้าให้กับทกุคนได้

นำยโตบูรพำ สิมมำทนั ผูส้มคัร ส.ส. ขอนแก่น 
เขต 1 พรรคเสรรีวมไทย กล่าวว่า มนีโยบายท่ีจะ
พฒันาเด็กเลก็ โดยจะน�างบประมาณจากกองทพั
มาจดัสรรให้กบันโยบายน้ี อย่างไรกต็าม ขณะนี้ 
ปัญหาทีส่�าคัญของเดก็ๆ คือ เดก็ตดิยาเสพตดิ ทีเ่รา 
ต้องเร่งด�าเนนิการ ปฏิรปูกองทัพ

น.ส.เยำวภำ บรุพลชัย โฆษกพรรคชาตพิฒันา
กล้า ผูส้มคัร ส.ส. บญัชรีายชือ่ กล่าวว่า พรรคชาติ
พฒันากล้า มเีป้าหมายของพรรคคอืจะท�าอย่างไร 
ทีจ่ะเพิม่จ�านวนประชาชนทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนสงูขึน้ 
ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยต้องมเีงนิช่วยเหลอืแม่
ตัง้แต่ตัง้ครรภ์ จนลกูอายุถงึ 8 ขวบ อยูท่ี่เดอืนละ 
2,000 บาท และจะเปล่ียนชือ่ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 
เป็นศนูย์พฒันาและรบัเลีย้งดเูดก็ทารก และต้องม ี
เทคโนโลยีเพื่อเข้าใจสถานการณ์เด็กรายบุคคล 
จัดท�าบิ๊กดาต้าเด็กเช่ือมโยงข้อมูลเด็กตั้งแต่ฝาก
ครรภ์ จนเข้ารบับริการในหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 
โดยพรรคจะด�าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเฉดสี (Spectrum Economy) ที่จะ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พลังของซอฟต ์
พาวเวอร์ อาหารไทย มวยไทย วฒันธรรมไทย แหล่ง 
ท่องเทีย่วสายม ูรวมถงึธุรกจิสเีทาทีจ่ะเปลีย่นส่วย
เป็นภาษี เพือ่สร้างรายได้ 5.5 ล้านบาท ภายใน 4 ปี 
และจะจัดสรรงบประมาณมาใช้ เพือ่ท�าสวสัดกิาร
เดก็เลก็ถ้วนหน้า อย่างจรงิจงั

นำยชัชวำล พรอมรธร รม ผู้สมัคร ส.ส. 
ขอนแก่น เขต 1 พรรคเพือ่ไทย กล่าวว่า พรรคเพือ่ไทย 
ไม่ได้ดแูค่เด็กเพิม่เร่ิมเกดิ แต่เราต้องดใูนช่วงทีเ่ขา
อยู่ในครรภ์ของมาร ดาด้วย รัฐจะต้องให้พ่อได้มี

ส่วนร่วมในการเลีย้งดเูดก็ สิง่ทีส่ามารถท�าได้คอืให้ 
สทิธิพ่์อได้รบักา รลางานจากองค์กรท่ีท�างานเพือ่ 
มส่ีวนร่วมดแูลลกู อกีสิง่หนึง่ทีร่ฐัสามารถจดัท�าได้
คอืเครดติถงุเงิน โดยรฐัสนบัสนนุให้เครดติถงุเงนิ
กบัผูท้ีต่ัง้ครรภ์ครบ 8 เดอืน สามารถน�าไปจัดหา 
สิง่จ�าเป็น เช่น นมผง วติามนิ อปุกรณ์ดแูลเด็กเลก็  
มีการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นร่วมดูแลเด็ก  
เป็นต้น ตนไม่เช่ือว่ารฐัจะมงีบประมาณไม่เพยีงพอ 
ในการดูแลส่วนนี ้และมหีลายนโยบายท่ีพรรคเพือ่
ไทยก�าลังด�าเนินการ โ ดยจะรับฟังจากเวทีและ 
การพบปะประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ เพือ่น�ามาจัดท�า 
เป็นนโยบายต่อไป สวสัดกิารถ้วนหน้า บิก๊ดาต้า

นำยบุญจันทร์ เช้ำวันดี รองหัวหน้าพรรค
เสมอภาค กล่าวว่า เราจ ะให้คนไทยทุกคนเกิด
อย่างมคีณุภาพ อยู่อย่างมคีณุค่าและจากลาอย่าง
มศีกัดิศ์ร ีหากจะให้ประชาชนได้สวัสดกิารจากรฐั
อย่างชดัเจน รัฐบาลจะต้องถกูสัง่ด้วยกฎหมายคอื
กฎหมายสวัสดกิารประชาชน ท่ีเราร่างไว้เรยีบร้อย
แล้วในการดแูลประชาชนทกุกลุม่ตามรฐัธรรมนูญ
ก�าหนด เรามแีนวคดิต่างๆ 54 นโยบายเสรมิทีจ่ะ
ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับสวัสดกิาร มีเงนิอดุหนุน
ถ้วนหน้าอย่างน้อย 2,000—3,000 บาทต่อเดือน 
ผูห้ญิงก่อนคลอด 3 เดือนแรกและหลังคลอด อาจ 
จะได้ 3,000-5,000บาทต่ อเดือน ผู ้สูงอายุ  
3,000-5,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น นอกจากน้ัน เราจะมี  
พ.ร.บ.สภาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านบรหิารจัดการ
ตัวเองได้ โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสวัสดิการ
ประชาชน

นำยสยมพร วรรณปถัมภ์ ผู ้สมัคร ส.ส. 
ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทย 
มนีโยบายดแูลประชาชนตัง้แต่เกิดจนแก่ ซ่ึงการดแูล 
เด็กเล็ก และการให้สวัสดิการถ้วนหน้าเด็กเล็ก 
0-6 ปี ถอืเป็นหนึง่ในสิง่ทีพ่รรคได้ประกาศไปแล้ว 
โดยพรรคจะใช้แนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อจะพัฒนาด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก การให้ความส�าคัญกับแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ 
จนถงึคลอดบุตร การจดัพ้ืนทีใ่ห้นมบตุร ให้หยดุ
การท�างานทีม่คีวามเสีย่งกบัลกูในครรภ์ นโยบาย 
2,000 บาท

รฐัชู Medical Hub เป้า 2.5 หม่ืนล้าน
ป้ันศูนย์การแพทย์+สขุภาพครบวงจร

สอดคล้องกบัศนูย์วเิคราะห์เศรษฐกจิภาคเอกชน 
ที่คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการ
แพทย์ของไทยจะกลับมาฟื ้นตัวอย่างรวดเร็ว
ด้วยมูลค่าเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาทในปี 2566

ส�าหรับนโยบาย Medical Hub มีเป้าหมาย
หลัก คือ 1. เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ (Wellness Hub) เช่น นวดไทยเพื่อ
สุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ น�้าพุร้อน 2. ศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) เช่น การ
บริการการรักษาเฉพาะทาง การตรวจสุขภาพ
ทันตกรรม ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความ 
งาม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
3. ศูนย ์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เช่น การพัฒนาทางด้าน
การศึกษา การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ต่อยอดด้านการแพทย์
ในประเทศได้ ตลอดจนมีการจัดประชุมต่างๆ 
ช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นท่ีได้อีกด้วย 
และ 4. ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Product Hub) เช่น การพัฒนายาแผนปัจจุบัน  
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องส�าอาง อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ทั้งนี้ การด�าเนินโยบายและ
มาตรการด้านสาธารณสุข และนโยบาย Medical  
Hub นอกจากจะช่วยคนไทยทั้งประเทศให ้
มีระบบสาธารณสุขที่ดี มีศักยภาพ ทุกคนเข้าถึง
ได้ง่ายแล้ว ยังจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ 
มลูค่ามหาศาล ลดการพึง่พงิการน�าเข้ายา เครือ่งมอื 
แพทย์ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ สร้าง
ประโยชน์ด้านสาธารณสุขของไทยอย่างย่ังยืน

“ท่านนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันนโยบาย 
Medical Hub ผ่านกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้การ
บริการการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เป็นอุตสาหกรรมการบริการชั้นน�าของภูมิภาค
และของโลก สร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมๆ 
กับการดูแลสุขภาพของพี่น ้องประชาชนใน
ประเทศ ด้วยการยกระดับหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ขยายนโยบาย 30 บาททุกที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ช่วยผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสามารถ 
เข้ารักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได ้
ทัว่ประเทศ เพราะสขุภาพของประชาชนคอืความ 
มั่นคงของชาติ ขณะเดียวกัน การสาธารณสุข 
ยงัเป็นเคร่ืองยนต์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศอกี 
ด้วย” นายอนุชา กล่าว

นพ.รุง่เรอืง กจิผำต ิหัวหน้าทีป่รกึษาระดบั
กระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และ
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน
คณะกรรมการ MIU (MOPH Intelligence 
Unit) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจบุนั 
ประเทศไทยได้เข้าสูส่งัคมสงูอายุอย่างเตม็รปูแบบ  
โดยมีผู ้อายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 11 ล้านคน  
คดิเป็นร้อยละ 18 ของประชากร ซึง่ปัญหาทีพ่บ 
ส่วนใหญ่ในสงัคมผูสู้งอาย ุคอื ภาวะสมองเสือ่ม  
(dementia) ผู ้ป ่วยจะมีความเสื่อมถอย 
ในด้านความจ�า สมาธิ มีอาการหลงลืม  
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ทัง้นี ้มข้ีอมลู 
เกีย่วกบัสมนุไพรพรมมว่ิา ในต�าราอายเุวทของ
อนิเดียใช้เป็นสมุนไพรเพ่ิมความจ�า บ�ารงุสมอง 
และมีรายงานการวิจัยในเด็กวัยเรียนที่ได้รับ
ยาน�า้เช่ือมพรมม ิ พบว่ามกีารเรยีนรู ้ ความจ�า 
ความเข้าใจที่ดีขึ้น ส่วนในผู้ใหญท่ี่มีภาวะวติก 
กังวล พบว่าความกังวลลดลง มีสมาธิดีขึ้น  
ดงันัน้จงึมผีูค้ดิค้นและวจัิยการน�าสมนุไพรพรมม ิ
มาประกอบในเมนอูาหารบ�ารงุสขุภาพผูส้งูอายุ

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ได้ท�าการวจิยั 
พัฒนาต�ารับอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
พรมมิส�าหรับผู้สูงอายุ และได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการสาธารณสุข โดยปรับปรุง
สตูรอาหาร ให้เป็นเมนูเพือ่สขุภาพ 3 ประเภท 
ประกอบด้วย ต้ม/แกง, ผดั/ทอด และตุ๋น/นึง่/
ลวก รวม 20 รายการ ได้แก่ ต้มเลอืดหม,ู ต้มข่าไก่,  
ต้มย�าปลากะพงน�า้ใส, ข้าวต้มหมสูบั, แกงป่า,  
แกงจดื, แกงจดืมะระยดัไส้, แกงส้ม, แกงเหด็,  
แกงเลียง, ข้าวผัด, อกไก่ผัดขิง, คะน้าผัด 
น�้ามันหอย, ปลากะพงผัดขึ้นฉ่าย, ผัดบวบ,  
ผดัผกัรวม, ทอดมัน, ผดัดอกกยุช่าย, ไข่ตุน๋กุ้งสบั  
และไก่อบวุน้เส้น โดยเตมิผกัพรมมสิดลงไปเมนลูะ  
150 กรมั

เปิด 20 เมนูสมุนไพรพรมมิ บ�ารงุสมอง
พร้อม 6 สตูรสมุนไพรช่วยให้หน้าเด้ง

วธิทีี ่3 ใช้กล้วยสกุ 1 ผล มาบดผสมกบัน�า้ผึง้  
1 ช้อนโต๊ะ น�ามาพอกหน้าท้ิงไว้ 15 นาที  
แล้วล้างออกด้วยน�า้เย็น ท�า 2–3 ครัง้ต่อสปัดาห์ 
ช่วยปรบัสภาพผวิให้กระจ่างใส ลดเลอืนร้ิวรอย 
และ จดุด่างด�าบนใบหน้า วธิทีี ่4 ใช้น�า้มะนาว  
2 ช้อนชา ผสมกบัน�า้ผึง้ 1 ช้อนโต๊ะ พอกหน้า  
ทิง้ไว้ 15 นาท ีแล้วล้างออกด้วยน�า้สะอาด ท�า 
2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ ช่วยให้ผวิกระจ่างใส ลดเลอืน 
จดุด่างด�า วธีิที ่5 ใช้เนือ้มะเขอืเทศบดละเอียด 

นำยอนชุำ บูรพชัยศร ี รองเลขาธกิารนายก
รฐัมนตรีฝ่ายการเมอืง ปฏบิติัหน้าทีโ่ฆษกประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนตาม 
เป้าหมายทางการแพทย์ สุขภาพ และเร ่ง 
เตมิเตม็ ธรุกจิทางการแพทย์ในไทย ให้เป็นศนูย์กลาง 
อาเซยีน ผ่านการสร้างมลูค่าจากสนิค้าและบรกิาร
ด้านสุขภาพ โดยก�าชับให้สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และพัฒนาบริหาร 
ภาวะฉุกเฉินด ้านสุขภาพให ้ มีความพร ้อม  
รวมทัง้กระจายผลประโยชน์สู่ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง
ภายในประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม  
ทัง้ทางเศรษฐกจิและสขุภาพของคนไทย 

ขณะเดยีวกัน จากข้อมลูพบว่า มลูค่าของตลาด
อุตสาหกรรมความงามไทย เติบโตขึ้นร้อยละ 5 
มลูค่าสูงกว่า 1.4 แสนล้านบาท โดยคาดการณ์ว่า  
ไทยมีศักยภาพมากพอในการเป็นศูนย์กลาง 
ด้านความงามของอาเซยีน เพราะตลาดผลติภัณฑ์
ประเภทเครือ่งส�าอางเตบิโตขยายตวัมากทีส่ดุใน
กลุม่อาเซียน อย่างไรกต็าม ในปี  2570 คาดการณ์ 
ว่าผลติภณัฑ์ดแูลผวิจะมมีลูค่าเพิม่ขึน้ 1.6 แสน
ล้านบาท

หน่ึงในหมุดหมายส�าคัญ คือ การพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการ
แพทย์และสุขภาพในภูมิภาค โดยส่งเสริมการ
ผลิตบุคลากร ยกระดบัมาตรฐาน และสนบัสนนุ
ให้มีการใช้ประโยชน์ ต่อยอดจากผลการศึกษา
วจิยัและเทคโนโลยทีีก้่าวหน้ามาใช้ในกระบวนการ
รกัษาพยาบาล เพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิม เพ่ือยกระดบั 
สูก่ารให้บรกิารบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยขีัน้สงู  
เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สขุภาพมลูค่าสงู

“นอกจากนี้  ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ถือเป็น
หน่วยงานหลักที่ก�าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน
ระบบทางการแพทย์ และสขุภาพของไทยให้กลาย
เป็นศูนย์กลาง ผ่านการสร้างมลูค่าจากสนิค้าและ
บริการด้านสุขภาพ ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนมูลค่า
เพิม่ GDP อยูท่ี ่1.7% พร้อมสร้างองค์ความรูด้้าน
การแพทย์และสาธารณสขุ สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และพัฒนาบริหาร
ภาวะฉุกเฉนิด้านสขุภาพให้มคีวามพร้อม”

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ย้อนไปในปี 2564 ที ่
ผ ่านมา Medical Tourism Association  
จดัอันดบัให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเชงิการแพทย์
ของไทยติดอันดับ 5 ของโลก เกิดจากแพทย์
ไทยมีศักยภาพและมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ คุณภาพและมาตรฐานการ
รกัษาระดับสากล ค่ารักษาพยาบาลสมเหตุสมผล 
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะภาครัฐมีมาตรการสนับสนุน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ต่างๆ

ทั้งน้ี ยังไม่นับรวมด้าน Wellness ทั้งการ
นวดไทย สปา ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ซ่ึงเป็น 
Soft power ไทยที่สร้างความประทับใจ ช่วย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าประเทศไทย
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเป็นเจ้าภาพ 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทประเด็นด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ Wellness ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ก�าหนดรายได้จากการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ
ขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ตั้งแต่ปี  
2566-2570 ซึง่กระทรวงสาธารณสุขยงัได้เปิดเผย  
รายได้จาก Medical Hub ในปี 2564 โดย
อ้างอิงข้อมูลส�ารวจธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มีมูลค่าถึง 11,903 
ล้านบาท และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่ง

จากการศึกษาในอาสาสมัครผู ้สูงอายุชาย
และหญงิ อาย ุ60-80 ปี ท่ีไม่มโีรคประจ�าตวั ไม่มี
ปัญหาการขบเคี้ยว ในจังหวัดปทุมธานี จ�านวน 
30 คน พบว่า ทุกเมนมูคีณุค่าทางโภชนาการอยู่
ในเกณฑ์เมนชูสูขุภาพของส�านกัโภชนาการ กรม
อนามยั คอื มค่ีาพลงังานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 600 
กโิลแคลอรี,่ ไขมนัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10 กรมั, 
โซเดยีมน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 600 มลิลกิรมั โดย
อาสาสมัครมีความชอบต่อเมนูอาหารจากพรมมิ 
ในด้านสมีากทีสุ่ด ตามด้วยลกัษณะ รสชาต ิและ
กลิน่ ตามล�าดับ เนือ่งจากการเพิม่พรมมลิงไปใน
เมนอูาหารประเภทต้ม/แกง และผดั/ทอด ท�าให้
สีและลักษณะที่ปรากฏดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น 
จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดอาหารเพื่อ
สขุภาพส�าหรบัผู้สงูอายไุด้อย่างดี

ด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก แนะน�า 6 เคล็ดลับ วิธีฟื้นฟูผิวหน้า  
ผวิพรรณ หลังเทศกาลสงกรานต์ ด้วยสมนุไพร ช่วย
ให้ผวิหน้า ผวิพรรณ กลบัมาเนียนใส ส่วนใหญ่มกั
พบปัญหา ผวิหน้าโทรม หมองคล�า้ แห้งกร้านจาก
พษิแสงแดดทีท่�าลายผวิ

นำยแพทย์ขวญัชยั วศิษิฐำนนท์ รองอธบิดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กล่าวว่า  หลงัเทศกาลสงกรานต์ประชาชนส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะสุภาพสตรี มักพบปัญหาที่เกี่ยวกับ 
สภาพผวิพรรณ เนือ่งจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมี 
การเล่นน�า้สงกรานต์กันกลางแจ้ง ท�าให้ผวิพรรณ 
โดยเฉพาะผวิหน้าโทรม  หมองคล�า้ เกดิจุดด่างด�า
บนใบหน้า ผวิไหม้จากแสงแดด และ แห้งกร้าน  
ซึง่เป็นปัญหาส�าคญัทีต้่องเร่งรกัษา ให้ผิวหน้าและ 
ผวิพรรณกลบัคนืสู่สภาพปกติ

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย มเีคลด็ลบัการ
ฟ้ืนฟสูขุภาพผวิหน้า ผวิพรรณ ในสภาพปัญหาที่
แตกต่างกนัด้วยสมนุไพร 6 วิธ ีดงันี ้วธีิที ่1 ใช้ผง
ขมิน้ชันบดละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ (บดเองหรอืซ้ือผง
ส�าเรจ็รปู) ผสมกบัน�า้มะนาวเลก็น้อย  จนได้เป็น
เนือ้ครมีข้น พอกหน้าทิง้ไว้ประมาณ 10 นาท ีแล้ว
ล้างออกด้วยน�า้อุ่น ท�า 2-3 ครัง้ต่อสัปดาห์ จะช่วย
ให้ผวิกระจ่างใส ลดสวิ และ ความมนับนใบหน้า 
วธิทีี ่ 2 ใช้วุน้ใสจากใบว่านหางจระเข้บดละเอียด  
1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับดินสอพองสะตุ (ดินสอพอง
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) 2 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เป็น 
เนือ้เดียว พอกหน้าท้ิงไว้ 15 นาท ีแล้วล้างออกด้วยน�า้ 
สะอาด ท�า 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ จะช่วยให้ผวินุม่ชุม่ชืน้  
กระจ่างใส ลดการอกัเสบของเซลล์ผวิ 
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2 ช้อนโต๊ะ ผสมกบัน�า้ผึง้ 1 ช้อนโต๊ะ พอกหน้า 
ทิง้ไว้ 15 นาท ีแล้วล้างออกด้วยน�า้เย็น ท�า 2-3 ครัง้  
ต่อสปัดาห์ ช่วยปรบัสภาพผิวให้กระจ่างใส ลด
เลอืนร้ิวรอย และ จดุด่างด�าบนใบหน้า และ วธีิ 
ที ่6 ใช้แตงกวา 1 ลกู ป่ันรวมกบัน�า้ผึง้ 1 ช้อนโต๊ะ  
พอกหน้าทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างออกด้วย 
น�า้เย็น ท�า 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์

 ทัง้นี ้ นอกจาก 6 วธิ ี ในการฟ้ืนฟผูวิหน้า  
ผวิพรรณ ด้วยสมุนไพรแล้ว ควรพักผ่อนให้เพยีงพอ  
นอนอย่างน้อยวนัละ 6 – 8 ช่ัวโมง ด่ืมน�า้อย่างน้อย 
วันละ 8 แก้ว ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควรเน้น 
การรบัประทานอาหารทีม่สีมนุไพร รสขม รสจืด 
และ รสเยน็ เช่น ต�าลงึ มะระ ขีเ้หล็ก ฟัก แฟง 
ผกับุง้ ย่านาง บวับก แตงโม มงัคุด แก้วมงักร 
มะพร้าว ฝรัง่ เนือ่งจากสมนุไพรกลุม่น้ี จะช่วย
คลายความร้อนภายในร่างกาย  แก้ร้อนใน  แก้ 
กระหายน�า้ ลดการอกัเสบของเซลล์ผวิ และช่วยให้ 
นอนหลับสบาย และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
แสงแดดเป็นเวลานานๆ เพราะจะเป็นอันตราย
ต่อผวิพรรณได้ 

หากมข้ีอสงสยัประการใด สามารถตดิต่อที่
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
โทรศัพท์ 0 2149 5678 หรอืที ่ FACEBOOK  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  
www.facebook.com/dtam.moph  
และ line @DTAM



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 ประชาคม/เศรษฐกิจ  9

 

เมือ่คนอนิเดยีแซงจนี
วดัปรมิาณกบัคณุภาพ

ลงัเทศกาลสงกรานต์ไม่กีว่นั กระทรวงการ
ต่างประเทศของจนีออกข่าวว่า “คณุภาพ

ของประชากรส�าคัญกว่าปริมาณ ตอนนี้จีน 
มปีระชากร 900 ล้านคน ท่ีอยูใ่นวยัท�างาน”

เป ็นการเผยแพร ่ข ่าวหลังจากองค ์กำร
สหประชำชำติเคยเผยแพร่ข ่าวว ่า จ�านวน
ประชำกรอินเดียจะแซงจ�านวนประชำกรจีน
ในกลางปี 2023 โดยประชากรอินเดียจะเพิ่มถึง
ระดบั 1,428.6 ล้านคน เทยีบกบัจีนทีจ่ะอยูท่ีร่ะดบั 
1,425.7 ล้านคน ห่างกนัแค่ 5 ล้านคน

ที่ผ่านมา ภาพของประเทศจีนนั้นดูยิ่งใหญ่  
ทัง้ด้วยขนาดของพ้ืนทีแ่ละจ�านวนประชากรมากทีส่ดุ 
ในโลกมานานแล้ว นับแต่ยุคโบราณกองทัพจีน 
ย่ิงใหญ่ด้วยจ�านวนทหาร มีแรงงานนับแสนนับ
ล้านท่ีสามารถเกณฑ์มาสร้างก�าแพงเมอืงจนี สร้าง
พระราชวงัใหญ่โต  

พอเข้าสู่ยุคอตุสาหกรรมจีน มีแรงงานราคาถกู 
และขยันขันแข็งจ�านวนมากที่ดึงดูดการลงทุน 
ทั่วโลก ให้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตสินค้าส่งออก
จ�าหน่ายท่ัวโลกด้วยต้นทุนต�า่

เมื่อพัฒนามากข้ึนเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชน
ทีเ่คยยากจนมรีายได้ดขีึน้ กลายเป็นพลังผู้บรโิภค
ที่สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในได้ กลายเป็น
ตลาดใหญ่ที่สินค้าจากทั่วโลกมุ่งหมายจะเข้ามา
เจาะตลาด หรอืลงทุนตัง้โรงงานเพือ่ผลิตจ�าหน่าย

ส่วนสินค้าแบรนด์จีนเองที่เคยก็อปปี้คนอื่น
ออกมาขายราคาถูกๆ ต่อมาค่อยๆ พัฒนาเป็น
แบรนด์จนีขึน้มาแข่งขนัจนตตีลาดแบรนด์ดงัของ
เกาหลี ญีปุ่น่ อเมรกิา ยโุรป  

จีนวันนี้กลายเป็นมหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ 
ท่ีขึน้มาเทียบเคียงสหรฐัอเมรกิา จนนกัเศรษฐศาสตร์ 
หลายส�านกัให้ความเหน็ว่า ไม่ใช่แค่หายใจรดต้นคอ

และยกย่องว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของ
มนษุยชาติ

ช่วงปี 1950 -1970 คนจนีส่วนใหญ่ยากจนมาก  
พูดภาษาอังกฤษได้น้อยมาก การเดินทางออก 
ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งด้านค่าใช้จ่ายและ 
กฎระเบียบของรัฐ แต่ก็เร่ิมมีการส่งคนไปเรียน 
ต่างประเทศทีญ่ีปุ่น่ ฝรัง่เศส เยอรมน ีสหรฐัอเมรกิา 
องักฤษ

ปี 1970-1990 ช่วงท่ีจนีเปิดประเทศรบัการ
ลงทุนจากต่างชาติ มีความต้องการจ�าเป็นในการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ เกิดการตื่นตัวใน
การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศทัง้ภาครัฐและเอกชน 
เพือ่คยุกบัชาวต่างชาติในเรือ่งการค้าการลงทนุ

1990-ปัจจุบนั ช่วงท่ีจีนมีนโยบายเปิดกว้างรับ
ทัง้การลงทนุและการท่องเทีย่ว เปิดโอกาสให้คน
จนีออกท่องเท่ียวต่างประเทศ ยิง่ช่วง 10 ปี หลัง
มีนโยบายขยายการค้าการลงทุนสู่ต่างประเทศ 
เกดิโครงการ “เส้นทำงสำยไหมยคุใหม่ หรอืหนึง่
แถบหนึง่เส้นทำง” ของประธำนำธิบด ีส ีจิน้ ผงิ  
ที่เชื่อมจีนกับโลก วันนี้เด็กจีนรุ ่นใหม่สามารถ
ส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้ท่ัวโลกไม่ใช่เพยีงแค่
ภาษาองักฤษ แต่ยังมีอกีหลายสิบภาษาทีม่กีารเรยีน 
การสอนกนัในสถานศกึษา

ก่อนโควดิระบาดไม่นาน รฐับาลจีนมนีโยบาย
ยกระดบัการศกึษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่แค่
ท่องจ�าต�ารา  ไม่ใช่แค่นัง่เรยีนในห้องมองเหน็แค่ใน
ประเทศ แต่ต้องการให้เดก็จนีเปิดโลกทศัน์ เรยีนรู้
โลกภายนอก ทันโลก ตามนโยบายก้าวสู่ภายนอก

นกัการศกึษาของจีนท่านหนึง่บอกว่า กระทรวง
ศกึษาของจนีมข้ีอก�าหนดส�าหรบันกัศึกษาทีเ่รยีน
ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปว่าต้องไปหาประสบการณ์
ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี แต่หากเป็นครอบครัว

ท่ีมรีายได้น้อย รฐับาลกบัสถานศกึษาจะสนบัสนนุ
ให้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 
2 สัปดาห์ เพ่ือเรยีนรูว้ฒันธรรมต่างประเทศ

เทียบกับอินเดีย การเพิ่มข้ึนของประชากร 
ในหลายพื้นที่อาจมีผลต่อมาตรฐานความเป็นอยู่ 
ให้ตกต�า่ลง เพราะอนิเดยีวนันีย้งัมปัีญหาความยากจน  
ขาดการศกึษา และยงัมกีารแบ่งแยกทางสงัคมด้วย 
“วรรณะ” แม้รฐัธรรมนญูจะบัญญตัว่ิา ห้ามเลอืก
ปฏิบตั ิ และปัจจบุนัอนิเดียมกีารปฏิรปูทางสงัคม
มากข้ึนแล้วกต็าม

กระทรวงพัฒนำเ ด็กและสตรี อินเดีย 
เคยส�ารวจพบว่า วัยรุน่อนิเดยีเกอืบ 50% ไม่สามารถ 
เรียนจบการศึกษาระดับมัธยม และนักเรียนกว่า  
20 ล้านคน ไม่มีโอกาสเข้าเรียนช้ันอนุบาล 
ในระบบ หรอืปัญหาเดก็ผูห้ญงิรูห้นงัสอืน้อยกว่า
เด็กชาย 14.4% คิดเป็นจ�านวน 187 ล้านคน  
ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน ขณะที่รัฐบาลเอา 
งบประมาณมากมายไปทุ่มให้กับกองทัพในการ
พฒันาอาวธุยทุโธปกรณ์ งบความมัน่คงชายแดน

อนิเดยียกความเด่นว่า 47% ของประชากรอายุ
ต�า่กว่า 25 ปี ถอืเป็นแหล่งแรงงำนขนาดมหมึา และ
เป็นกลุ่มผู้บรโิภคขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกจิ แต่มี
การส�ารวจพบว่า เมือ่เทียบผู้หญิงวัยท�างานทีอ่ยู่ใน
ตลาดแรงงานของอินเดยีมสัีดส่วนแค่ 10% ขณะที่
จนีมสัีดส่วนสูงเกอืบ 70%

ความยากจนในชนบทส่งผลให้อินเดยีมปัีญหา
กำรโยกย้ำยถ่ินฐำนระหว่างรฐักบัเขต จากหมูบ้่าน
สู่เมอืงใหญ่เพ่ือหางานหาเงินเป็นจ�านวนสงูถงึ 200 
ล้านคน อนัเป็นทีม่าของสลมัในเมือง ตามมาด้วย
โรคภยัไข้เจบ็ ยงัไม่รวมถงึปัญหาโสเภณ ีทารกทีถ่กู
ทอดท้ิง มาเฟีย และอาชญากรรม 

ขณะที่จีนมีการความเข้มงวดกวดขันในการ
โยกย้ายถิ่นฐานมาก อีกท้ังยังมีนโยบายกระจาย
ความเจริญไปยังทุกภูมิภาคด้วยการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน เช่น สร้างเส้นทางรถไฟความเรว็สูง 
เชือ่มเขตแดนต่างๆ ท�าให้เกดิเขตการลงทนุใหม่ๆ

สรุปแล้วกำรท่ีอินเดียชนะจีนด้วยจ�ำนวน
ประชำกร เป็นควำมน่ำภูมิใจหรือน่ำกังวลใจ 
ในอนำคตกันแน่

“กระทรวงพฒันาเดก็และสตรอีนิเดยีเคยส�ารวจพบว่า วยัรุน่อนิเดยีเกอืบ 50% 
ไม่สามารถเรียนจบการศึกษาระดับมัธยม และนักเรียนกว่า 20 ล้านคน  
ไม่มโีอกาสเข้าเรยีนชัน้อนบุาลในระบบ หรอืปัญหาเดก็ผูห้ญงิรูห้นงัสอืน้อยกว่า
เด็กชาย 14.4% คิดเป็นจ�านวน 187 ล้านคน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน 
ขณะที่รัฐบาลเอางบประมาณมากมายไปทุ่มให้กับกองทัพในการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ งบความมั่นคงชายแดน”

สหรัฐฯ แต่สภาพความเป็นจริงคือ ได้แซงหน้า 
ไปแล้วหากเทยีบดชูวีติความเป็นอยูข่องครอบครวั
ชาวอเมรกินักับครอบครัวชาวจนีในปัจจบุนั

ดังนั้น เมื่อสหประชาชาติบอกว่า จ�านวน
ประชากรอนิเดยีก�าลงัจะแซงจนี คนจ�านวนไม่น้อย 
จึงเกิดมโนภาพว่างั้นอีกหน่อยอินเดียที่วันนี ้
มขีนาดเศรษฐกจิเป็นเบอร์ 6 ของโลก กค็งมโีอกาส
ไต่อันดับขึ้นมาเป็นขาใหญ่ทางเศรษฐกิจโลกได ้
ในไม่ช้าน่ะสิ  

เพราะในขณะทีส่งัคมจนีได้เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ
แล้ว มีคนชราจ�านวนมากท่ีต้องดูแลแบบสังคม
ญ่ีปุ่น คนวัยท�างานไม่มากเหมือนเม่ือก่อน ทารก
เกิดใหม่น้อยลง แต่สังคมอินเดียล้วนเต็มไปด้วย
หนุม่สาว เยาวชน และทารกท่ีแม้อตัราเกิดจะเริม่
ลดลงแต่กย็งัสงูกว่าจีน และคาดหมายว่า ประชากร
อินเดียจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ถึง 1,800 ล้านคน  
ในปี 2060

ยิง่ไปกว่านัน้ ส่ิงหนึง่ท่ีคนอนิเดยีภาคภมูใิจคือ 
คนอนิเดยีส่วนใหญ่พดูภาษาองักฤษได้ดแีม้ภาษา 
ท้องถิ่นหลักคือฮินดี ก็เพราะเคยอยู ่ภายใต ้
การปกครองขององักฤษมานานร่วมร้อยปี แต่แค่นัน้ 
คงยงัไม่พอส�าหรบัการแข่งขนักบัจีน

ม ี2 ข้อส�าคญัท่ีแตกต่าง คือ ระบอบกำรเมอืง 
และ คณุภำพของคน

จีนได้เปลี่ยนแปลงระบบสังคมและเศรษฐกิจ
เป็นสังคมนยิมในชือ่ “สำธำรณรฐัประชำชนจีน” 
มานานกว่า 7 ทศวรรษ ภายใต้การบริหารของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 
100 ปีเมื่อ 2 ปีก่อน วันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีน 
มสีมาชกิร่วม 100 ล้านคน ใหญ่และเข้มแขง็ท่ีสุด
ในโลก มนีโยบายชัดเจน มเีป้าหมายชดัเจน และ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก โดยเฉพาะ 
การแก้ปัญหา “ควำมยำกจน” การสร้างความเท่าเทียม  
ท่ัวถงึและจะมัง่คัง่ไปด้วยกนั

ในปี 1972 จีนมีคนยากจนในชนบทมากถึง 
770 ล้านคน อตัราความยากจน 97.5% ปี 2020  
จีนได ้ประกาศว ่าบรรลุ เป ้าหมายหลุดพ ้น 
ความยากจนอย่างสิ้นเชิงตามแผนพัฒนา 5 ป ี
ฉบบัที ่13 ของจนี (2016-2020) ซึง่นานาชาตต้ิองอึง้ 
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สมุนไพรไทยมานานกว่า 30 ปี รับการถ่ายทอด
องค์ความรูใ้นการน�าสมนุไพรมาใช้ในกระบวนการ
รกัษา และศกึษาความรูด้้านวชิาการทางการแพทย์
แผนไทย ได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรนอกเหนือจากที่
ร�า่เรยีนมา ท�าให้ลงุแดงได้รู้ข้อก�าหนดทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าสมุนไพรแปรรูป ธุรกิจ
เครือ่งส�าอางสมนุไพร 

สร้างมรดกสมุนไพรไทยพื้นบ้าน
โลดทะนงแดง หรือ นางแซง soft power บุกตลาดโลก

วัสดีครับ หำกพูดถึง “soft power” 
เป็นเทรนด์ทีถ่กูพดูถงึค่อนข้ำงมำก โดย

เฉพำะในเอเชีย ซึ่งเป็นทวีปท่ีมีเอกลักษณ์
ทำงวัฒนธรรมสูงโดยเฉพำะประเทศไทยเรำ 
“อำหำร” เป็นหนึง่ในสนิค้ำท่ีนยิมน�ำมำใช้เป็น  
soft power สร้ำงชือ่ให้กบัประเทศ เช่น ต้มย�ำกุ้ง 
 แกงเขยีวหวำน ผดัไทย ผดักะเพรำ แกงเผด็
เป็ดย่ำง ต้มข่ำไก่ ย�ำเน้ือ หมสูะเต๊ะ ไก่ผัดเมด็
มะม่วงหมิพำนต์ และแกงพะแนง 

เมื่อย้อนกลับมามองก็พบว่า อาหารไทย
มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โดยใช้ความคดิสร้างสรรค์เป็นจดุสร้างมลูค่าให้
กับประเทศ แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามหัศจรรย์ 
ไม่แพ้อาหารไทย และเป็นมรดกทีส่บืทอดกันมา
อย่างช้านานนัน้คอื “สมนุไพรไทยพืน้บ้าน” เช่น 
ขงิ ฟ้าทลายโจร ขมิน้ชนั ไพล ใบบวับก กระชายด�า  
กระเทยีม พริกไทย และสมนุไพรอืน่ๆ สิง่เหล่านี้ 
เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกก�าลังมองหาเพื่อน�าไปใช้ใน
ชีวติทัง้ กนิ ดืม่ และใช้ดแูลรกัษาสขุภาพของ
ตนเองด้วยธรรมชาติ

โดยท่ีสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติที่มีคุณค่า และมีสรรพคุณที่ดี เช่น 
ว่านหางจระเข้ ขมิน้ ได้รบัความนยิมในแวดวง 
ธุรกจิท่ีเกีย่วข้องกับสขุภาพ ความสวย ความงาม  
น�าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องส�าอาง  
ผลติภณัฑ์สปา สมนุไพรแปรรปู เครือ่งดืม่ ยาและ 
อาหารเสรมิ ท่ีสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า

ท�าให้วันนี้ ผมอยากให้เห็นโอกาสคุณค่า
มรดกสมนุไพรไทยทีส่ามารถสร้างเศรษฐกจิให้
ประเทศได้ ในฐานะทีผ่มเป็นอาจารย์สอนและ 
ทีป่รกึษาด้านการตลาดออนไลน์ ให้กับ “ลุงแดง”  
คณุมงคลรตัน์ ตะวนัเดอืน ซ่ึงท่านเป็นผูส้บืทอด
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่อยู่่ในแวดวง

ดแูลผวิพรรณ รกัษาสวิ ฝ้าแดด และฝีหนองอกีด้วย
จากความรูแ้ละประสบการณ์ของลงุแดง ด้าน

การใช้สมนุไพรทีร่กัษาคนสัง่สมมายาวนานกว่า 30 
ปี ท�าให้ลงุแดงอยากทีจ่ะพฒันาต่อยอดน�าสมนุไพร
ไทยไปใช้ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น สร้างเป็น
นวตักรรมใหม่ จนเป็นสมุนไพรไทยอดัก้อนภายใต้ 
“แบรนด์ตะวนัเดอืน” ทีด่งึเอาคณุสมบตัเิด่นของ
สมนุไพร 3 ชนดิมาเป็นส่วนผสมส�าคญั คอื นางแซง  
ฟ้าทะลายโจร และว่านนางค�า ลักษณะของ
สมุนไพรไทยอัดก้อนจะเหมือนสบู่แต่มีวิธีการใช้
และคณุค่ามากกว่าสบูโ่ดยไม่มสีารเคมเีป็นส่วนผสม
ในการผลติ นอกจากน�า้มนัมะพร้าว และไขมันสกดั
จากเมลด็ในปาล์ม 

สมุนไพรไทยอัดก้อนตะวันเดือนแต่ละสูตรมี
คุณสมบัติเด่นที่ต่างกัน สมุนไพรไทยอัดก้อนนาง
แซง ลดปัญหาสวิ ฝ้าแดด กระ ติง่เนือ้ สมนุไพรไทย
อดัก้อนว่านนางค�า ลดแบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตขุอง
การเกดิสวิ บ�ารงุผวิพรรณ และสมนุไพรไทยอดัก้อน
ฟ้าทะลายโจร ลดปัญหาเช้ือรา กลาก เกลือ้น ผด
ผืน่คัน ช่วยลดกลิน่ตัวทีเ่กดิจากแบคทเีรยี สมุนไพร
ไทยอัดก้อนตะวนัเดอืนทกุสตุร มี อย. มีงานวิจยั
รองรับมกีารจดแจ้งขึน้ทะเบยีนชดัเจน

ลุงแดง กล่าวว่า การน�าสมุนไพรไทย นาง
แซง ฟ้าทะลายโจร และว่านนางค�า แต่ละชนดิมา
แปรรูปต้องรู้ว่าสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณอะไร เช่น 
สมุนไพรโลดทะนงแดงหรือนางแซงคนโบราณใช้
ในการรักษาสิว ฝ้า ในรูปแบบผงน�าไปผสมกับ
แป้งท้าวยายม่อมและน�้ามะนาว และต้องเข้าใจ
ก่อนว่าสมนุไพรแต่ละชนดิมรีะยะเวลาในการปลกู 
และเก็บเกีย่วต่างกนั การหาซือ้ตามตลาดอาจไม่ได้ 
คุณภาพตามที่ต้องการ จ�าเป็นจะต้องควบคุม
ตัง้แต่กระบวนการปลูกไปจนถงึเกบ็เกีย่ว ส�าหรบั
สมนุไพรนัน้แต่ละขัน้ตอนค่อนข้างมคีวามละเอยีด
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อ่อน เช่น ฟ้าทะลายโจร การเกบ็เก่ียวทีไ่ม่ค�านงึ
ถงึอาย ุขัน้ตอนการท�าความสะอาด เป็นสิง่ทีต้่อง
ระวงัเพือ่น�าสมนุไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
การควบคมุคณุภาพวัตถดุบิส่งผลให้ได้ผลติภณัฑ์
ทีม่คุีณภาพ

วนันี ้สมนุไพรไทยอดัก้อนตะวนัเดือนเป็นที่
รูจั้กท้ังคนไทยและต่างชาต ิ ท่ีลงุแดงได้แนะน�า
ให้ค�าปรกึษาได้ช่วยเหลอืคนท่ีมปัีญหาเกีย่วกบั 
ผวิพรรณบนใบหน้า สวิ ฝ้า กระ จดุด่างด�า ริว้รอย  
และปัญหาบริเวณร่างกาย ติ่งเนื้อ เชื้อรา  
เชือ้แบคทเีรยี ผดผืน่คนั หดู สะเก็ดเงนิ มามากมาย 
สามารถค้นหาได้ในกูเกิล แม้แต่ต่างประเทศ
อย่างจีน อินเดีย เยอรมัน มีผู้คนติดต่อขอน�า
สมุนไพรไทยอัดก้อนตะวันเดือนไปจ�าหน่าย 
ในระเทศน้ันๆ ด้วยสรรพคณุและความมหศัจรรย์ 
ของตัวสมนุไพรเอง

กล่าวได้ว ่าสมุนไพรไทยพื้นบ้านอย่าง  
นางแซง ฟ้าทะลายโจร และว่านนางค�า เป็น 
soft power มรดกสมนุไพรของไทยทีอ่นาคต
จะน�าไปช่วยเหลือรักษาคนได้ทั่วโลกได้ ช่วย
ส่งเสรมิเศรษฐกจิไทย อย่างไรก็ด ี หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องร่วมมือกันในการผลักดัน
สมนุไพรไทยพืน้บ้าน ให้เป็น soft power อย่าง
ต่อเน่ือง โดยภาครฐัควรมีบทบาทส�าคญัในการ 
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสมนุไพรไทย ให้เชือ่มโยง
คณุค่าการใช้รกัษา ควบคูกั่บทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก สถานพยาบาล
และโรงพยาบาล ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ
โลกดจิิทัลและสือ่สงัคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของผู้ป่วยต่างชาติที่ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล และ
วางแผนเดินทางมาเป็นนักท่องเที่ยวและมา
รกัษาพยาบาลในประเทศไทย 

กำรพัฒนำประเทศไทยไปสู ่ประเทศ
สมุนไพรโลกที่สอดรับกับเทรนด์รักสุขภำพ
แห่งอนำคต (Future Health) ซ่ึงเป็นสนิค้ำ
มรดกสมนุไพรไทยทีท่กุภำคส่วน ทกุคน ต้อง
สนบัสนนุให้ควำมรู้และบอกต่อ ซึง่จะช่วยเพิม่
มลูค่ำสมนุไพรไทยเตบิโตในอนำคต

จากการทีไ่ด้ศกึษาสมนุไพรแต่ละชนดิ ท�าให้
เกิดความประหลาดใจว่า ท�าไมสมุนไพรสามารถ
รกัษาโรคบางชนดิให้หายได้ จงึได้ท�าการศกึษาเพิม่
เตมิอย่างลกึซึง้ เพราะก่อนทีจ่ะน�าสมนุไพรมาใช้นัน้ 
จ�าเป็นจะต้องศึกษาจากต�าราต่างๆ รวมถงึข้อมูลที่
ถกูบนัทกึไว้จากหลายแหล่ง นอกจากสะสมความ
รูใ้ห้ได้มาก ประสบการณ์กเ็ป็นเรือ่งส�าคญัในการ
ทีจ่ะน�าสมนุไพรแต่ละชนดิท่ีมคีณุสมบตัเิฉพาะไป
พฒันาให้เกดิประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างสมนุไพร
พืน้บ้าน “โลดทะนงแดง” หรอื “นางแซง” ทีห่มอ
พื้นบ้านน�าใช้มาอย่างยาวนานในการรักษาผู้ที่ถูก 
งพูษิกดั แมลงทีม่พีษิกดัต่อย รกัษาแผลทีเ่น่าเป่ือย
จากพิษงูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการยบัยัง้และลดพษิงชูนดิทีอ่อกฤทธิต่์อระบบ
ประสาท ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นต�ารบัยาแพทย์
แผนไทย นอกจากนีน้างแซงยงัมคีณุสมบติัในการ

มงคลรัตน์ ตะวันเดอืน

 ผ่านไปด้วยด ีกับเทศกาลวันสงกรานต์
ทีผ่่านมา “บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ำรงศกัด์ิ กติติประภัสร์ 
ผบ.ตร. ถือโอกาสอวยพรพร้อมขอบคุณต�ารวจ
ทุกนายทีทุ่ม่เท เสยีสละ ปฏบิตัหิน้าทีด่แูลความ
ปลอดภัย รวมถึงขอบคุณประชาชนที่ให้ร่วมมือ  
ส่งผลให้เกิดผลส�าเร็จความปลอดภัยทุกมิติ 

 เล่นน�า้สงกรานต์ถนนข้าวสาร หวัน่ซ�า้รอย 
โศกนาฏกรรมอินแทวอน เกาหลใีต้ แต่ผ่านไปด้วยดี  
กับการจัดระเบียบปรับแผนการเข้าออกของ 
นกัท่องเทีย่ว  ต้องขอชืน่ชม พ.ต.อ.สนอง 
แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม พร้อมผูใ้ต้บงัคบั
บัญชา ท่ีอ�านวยความสะดวกพ่ีน้องประชาชน 
คล่ีคลายสถานการณ์ช่วงสงกรานต์ ได้อย่างดี
เยี่ยม รับรางวัลโครงการ “ท�าดีมีรางวัล” จาก 
“พทัิกษ์ 1”  งานเข้าต่อเนือ่ง “บิก๊โจ๊ก” 
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพำล รอง ผบ.ตร. น�าทมี ต�ารวจ
ปอศ. ลุยจบัเจ้าของแฟรนไชส์ธรุกจิป้ิงย่าง  หลอก
เหยือ่ร่วมลงทนุ สร้างความเสยีหายกว่า 5 ล้าน  

 สดุยอดนกัสืบ พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัดิ ์ 
รอง ผบช.น. ควง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์  
ผบก . สส . บช . น .  พล . ต . ต . ธ วั ช เ กี ย ร ติ  
จนิดำควรสนอง ผบก.น.5 ท�าทีมสบืสวน กก.สส.
บช.น. ตามแกะรอยตามรวบอดีตนางงาม ร่วมมือ 
กับกิ๊กหนุ ่ม วางแผนอุ ้มซ ้อมนักท ่องเที่ยว 
ชาวจีนยดักล่องเรียกค่าไถ่เกือบ 4 ล้าน   
คดเีลก็คดใีหญ่มนัคอืความเดอืดร้อนของประชาชน 
“บิ๊กจ ๋อ” ส ่งทีมสืบนครบาลท�างานเชิงรุก  
พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.
บช.น. น�าทีมตามตะครุบต�ารวจเก๊ ทหารปลอม 
ก่อเหตุกรรโชกทรัพย์เหยื่อ 3 ล้าน   
อีกทีม พ.ต.อ.ธนำกร อ่อนทองค�ำ ผกก.สส.4 

บก.สส.บช.น พ.ต.ต.นิทัสน์ มทีอง สว.ฯ, ร.ต.อ.วี
ระพงษ์ คณุสมติปัญญำ รอง สว.ฯ ตามจบัหนุม่
หลอกขายเครือ่งดนตรบีรจิาคโรงเรยีนทรุกนัดาร 

 หนีจากเมือนนท์ไปจนมุมในเมืองกรุง 
พล.ต.ต.ไพศำล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.
นนทบุรี น�าทีม พ.ต.อ.เมษนนท์ นำขวัญ  
ผกก.สภ.ไทรน้อย น�าชดุสบืสวน ตามรวบฆาตกร
โหดฆ่าผู ้จัดการแบงก์ ก่อนน�าศพฝังในสวน
หลังบ้าน อ้างโต้เถียงคนตายเบี้ยวจ่ายค่าแรง  

 เป็นท่ีจบัตาท่าที พล.ต.อ.วสิน ุปรำสำท
ทองโอสถ จเรต�ารวจแห่งชาต ิชงเรือ่งให้กองวนิยั  
เอาผดิ พล.ต.ต.ประกำศ พงษ์พำนชิ  พ.ต.อ.กวินศักดิ์  
พีรยศธนนนท์ พ.ต.ต.ปฏิณวิช รอดบำงยำง 

ร.ต.อ.ณฐัศกัดธิชั พงค์ภภิทัรำภำคนิ กระท�าผดิ
วินัยประพฤติตนไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเอี่ยว
การพนันออนไลน์ จะท�าได้ขนาดไหน   
งามไส้ พล.ต.ท.อิทธพิล อิทธิสำรรณชยั ผบช.ภ.2 
นั่งไม่ติดหลังชาวบ้านร้องเรียน มีนายต�ารวจ 
มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ช่วยแก๊งลัก 
จยย. ส่งข้ามชายแดน ก่อนส่งทีมตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จริงพบมมีลูก่อนสัง่เด้ง พ.ต.อ.สุพจน์ รกักำร  
ผกก.สน.ภ.จว.ตราด เข ้ากรุทันที   
“บิก๊เด่น” ห่วงใยภยัไซเบอร์ หลงัมีเหยือ่กว่า 2 แสน  
ส่ง “บิก๊อูด๊” พล.ต.อ.สมพงษ์ ชงิดวง ทีป่รกึษา
พเิศษ ตร. ลยุท�าเวร์ิกชอ็ป ระดมสมองต�ารวจยคุใหม่  
ผลติสือ่ให้โดนใจประชาชน ต้านภยัไซเบอร์

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัด์ิ พล.ต.อ.วิสน ุปราสาททองโอสถ จเร ตร. พ.ต.อ.สนอง แสงมณี 

พ.ต.อ.วชัรวร์ี ธรรมเสมา

พ.ต.อ. ภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี
สมชาย จรรยา...รายงาน

- ได้รบัรางวลัไอยรา Award ผลการปฏบิตัหิน้าทีดี่เด่น
 เป็นท่ีประจกัษ์ ประจ�าปี 2560 
- ได้รบัรางวลัผูป้ฏบิตังิานสบืสวนดเีด่น จาก พล.ต.ท.
 สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ
- ได้รบัรางวลั. COP’S Award  ประจ�าปี 2018 
 (ยอดผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฏร์  TOP COP’S )
- 19 ก.ย. 2561 ได้รบัมอบประกาศเกียรตคิณุ 
 กองก�ากบัทีมี่ผลการปฏิบตัดิเีด่น และรางวัล ก�ากับ 
 ดแูล สืบสวนคดสี�าคญัหรอืคดทีีป่ระชาชนสนใจ
- ได้รบัรางวลั ไอยรา Award ประจ�าปี 2562 
 ผลการปฏบิตังิานดเีด่นในด้านปราบปราม
 อาชญากรรม และประกาศเกยีรตคิณุ ผลการปฏิบตัิ
 หน้าท่ีดเีด่นด้านปราบปรามยาเสพตดิ 
 และได้รบัรางวัลปืนลกูซอง DEYA. MK12 
 จาก พล.ต.ต.สภุธร์ี บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 
- 31 ส.ค. 64 ได้รบัประกาศเกยีรติคณุ 
 ให้เป็นข้าราชการต�ารวจทีป่ระพฤตปิฏบิติัดเียีย่ม 
 ตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ  
 ประจ�าปี 2564

 กำรศึกษำ
- มัธยมต้นทีโ่รงเรียนพระปฐมวทิยาลยั นครปฐม
- มัธยมปลายทีโ่รงเรียนวดับวรนเิวศ กรุงเทพฯ
- โรงเรียนเตรยีมทหาร รุน่ท่ี 33
- ปรญิญาตรรีฐัประศาสนศาตร์ โรงเรียนนายร้อย
 ต�ารวจ รุน่ที ่49
- ปรญิญาโทศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต 
 สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (นด้ิา)
- รองสารวตัรแผนก 3 กองก�ากบัการ 2 กองบงัคบัการ
 กองปราบปราม (รถวทิยสุายตรวจ)  (2539-2542)
- รองสารวตัรแผนก 2 กองก�ากบัการ 1 กองบงัคบัการ
 กองปราบปราม (2542-2546)
- รองสารวตัรแผนก 3 กองก�ากบัการ 2 กองบงัคบัการ
 กองปราบปราม (รถวทิยสุายตรวจ) (2546-2547)
- รองสารวตัรแผนก 2 กองก�ากบัการ 1 กองบงัคบัการ
 กองปราบปราม (2547-2549)
- ช่วยราชการประจ�าส�านกังาน พล.ต.อ.ดร.ชดิชยั. 
 วรรณสถติย์. (ผูช่้วย ผบ.ตร.- เลขาธกิาร ป.ป.ส.- 
 รอง ผบ.ตร. - รอง นายก (ฝ่ายความมัน่คง) / 
 รมว.กระทรวงมหาดไทย (2545-2547)

- หลักสูตร Post. Incident Intelligence Couse by USA 
 ปี 2559
- หลกัสตูร Advanced Law Enforcement Training 
 Seminars (ALETS) ปี 2560
- หลกัสตูรนกัปกครองระดับสงู (นปส.) รุน่ท่ี 77 
 สถาบนัด�ารงราชานภุาพ กระทรวงมหาดไทย ปี 2564
- หลกัสตูรบรหิารงานต�ารวจชัน้สงู (บตส.) รุน่ที ่51 
 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ปี 2565

 เกยีรตปิระวตัิ
- ได้รบัรางวลัหน่วยบรกิารยอดเยีย่มและจดุแวะพักดเีด่น 
 ภาคอสีาน ประจ�าปี 2552 
- ได้รบัรางวลัสถานบีรกิารดเีด่นและชนะเลศิ
 จดุแวะพกัยอดเย่ียมประจ�าภาคอสีานปี 2553
- รบัโล่ประกาศเกียรตคิณุเป็นข้าราชการต�ารวจทีม่ี
 ผลการปฏบิตังิาน ในด้านการพฒันาสถาน ี(สถานทีท่�าการ) 
 ดเีด่นประจ�าปี 2554
- รับโล่ผู ้ท�าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
 ราชวิทยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ประจ�าปี 2554 
- ได้รบัประกาศเกยีรตคุิณรางวลัสถานตี�ารวจ ทีป่ฏบิติั
 ตามโครงการพัฒนาสถานตี�ารวจเพือ่ประชาชนดีมาก 
 (เหรยีญทอง) อนัดบั 1 ระดบัสารวัตร ประจ�าปี 2554 
- ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุเป็นข้าราชการต�ารวจทีป่ระพฤติ
 ปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
 ของต�ารวจ เมือ่ปี 2555 
- ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นข้าราชการต�ารวจทีป่ระพฤติ
 ปฏบิตัดิเียีย่ม ตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
 ของต�ารวจสมควรได้รบัการยกย่องเชดิชเูกียรติ
 เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ ีและได้รบัเข็มเชดิชูเกยีรตติ�ารวจ
 สขีาว ดาวคณุธรรม ประจ�าปี 2560 

เปิดตัว “รองนคิ”
พ.ต.อ.ภาณภุาคยณ์ จติต์ประยรูตี 

รอง ผบก.ตม.6 
กับผลงานสบืสวนปราบปรามดเีด่น

- สารวตัรสถานตี�ารวจรถไฟหาดใหญ่ จว.สงขลา
 (2549-2551)
- สารวตัรสถานตี�ารวจทางหลวง 5 กองก�ากบัการ 3 
 กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง (ปราจนีบรีุ สระแก้ว ) 
 (2551)
- สารวตัรสถานตี�ารวจทางหลวง 1 กองก�ากบัการ 4 
 กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง (ร้อยเอด็ มหารสารคาม 
 กาฬสินธุ ์(2551- เม.ย. 2555)
- รองผู้ก�ากบัการ 1 กองบงัคบัการกองปราบปราม 
 (เม.ย. 2555-2556)
- สารวตัรใหญ่สถานีต�ารวจรถไฟนพวงศ์  กองก�ากบัการ 1  
 กองบงัคบัการต�ารวจรถไฟ (2556-ก.พ. 58)
- ช่วยราชการประจ�าส�านกังาน พล.ต.อ.เรืองศกัดิ ์จรติเอก  
 รอง ผบ .ตร. (1 ต.ค.55-ก.พ. 58)
- รองผูก้�ากับการฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูรจงัหวดันนทบรุี 
 (ก.พ. 58-พ.ค. 59)
- ผูก้�ากับการสบืสวน 1  กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวน 
 ต�ารวจภธูรภาค 1 (พ.ค. 59-ธ.ค. 62)
- ผูก้�ากับสบืสวนภูธรจงัหวดัสมทุรปราการ 
 (ธ.ค. 62-ธ.ค. 63)
- รองผู้บงัคบัการต�ารวจตรวจพลเข้าเมอืง 6 
 (22 ธ.ค.63-ปัจจุบนั)

 กำรศกึษำอบรม
- หลกัสตูรการสืบสวนคดอีาญา รุน่ที ่80  ปี 2545
- หลกัสตูรสารวัตรรุน่ที ่66 ปี 2546 
- หลกัสตูรการยิงปืนพก แบบ PPC  ระบบ FBI ปี 2547 
- หลกัสตูร Tactical Safty and Survival Couse from 
 ILEA  ปี 2548
- หลกัสตูรผูก้�ากบัการรุ่นที ่96 ปี 2557 



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 256610 เศรษฐกจิชมุชน

ผู้ว่าฯ จงัหวดัภเูกต็น�าภาครฐั-เอกชน เยอืนจนี
หวงัเจ้าภาพจดังาน Expo 2028 Phuket Thailand 

นำยณรงค์ วุ ่นซิ้ว ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
ภู เก็ต ร ่วมคณะทีมประเทศไทย น�าโดย  
รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ ทตูไทยประจ�า
สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนทีเส็บ ได้
พบปะกบับรรดาทตูจากประเทศต่างๆ ในจนี เพ่ือ
น�าเสนอเรือ่ง Expo 2028 โดยได้ตอบค�าถามและ 
อธิบายถึงเหตุผลที่จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็น 
เจ้าภาพจดังาน Expo 2028 Phuket Thailand โดย 
ประเด็นแรก สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากวิกฤตโควิด 
และภเูกต็จะสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกจิ 
นอกเหนอืจากการพึง่พาเฉพาะภาคการท่องเทีย่ว 
ได้อย่างไร

 สำมปัจจยัหลกัท่ีจงัหวดัภูเกต็ได้เรยีนรู้
 จำกวกิฤตโควดิ-19

1.1 ภูเกต็ไม่สามารถพ่ึงพิงเฉพาะภาคการท่องเทีย่ว 
เพยีงอย่างเดยีว : บ้านจะไม่ม่ันคงหากมีเพียงเสา
เดียว ด้วยเหตุนี้ เราจ�าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
จากวิกฤตใดที่อาจเกิดข้ึนกับเราได้ในอนาคต  
นีค่อืเหตผุลทีเ่ราจ�าเป็นต้องสร้างยทุธศาสตร์ใหม่ที ่
อาศัยความหลากหลายทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
มากกว่าแค่พ่ึงพิงนกัท่องเทีย่ว อาท ิการจดัประชมุ
สัมมนาระหว่างประเทศ (MICE) ธุรกิจทางด้าน
สขุภาพ ธรุกจิด้านอาหาร เป็นต้น

1.2 เราต้องกล้าท่ีจะสร้างสรรค์ และกล้า 
(พร้อมทีจ่ะลองผดิลองถกูในการ) ทีจ่ะท�าส่ิงใหม่ ๆ  :  
เมื่อธรรมชาติให้ผลมะนาวกับเรา เราต้องเรียนรู้ 
ที่จะท�าน�้ามะนาวอันเลิศรส วิกฤตโควิดสอน 
ให้เราคิดที่จะหาวิธีเอาตัวรอด และนี่คือเหตุผล
ที่เราผลักดันให้เกิดโมเดล Phuket SandBox  

เราภาคภมูใิจทีเ่ป็นผูริ้เร่ิมในการพฒันาโมเดลนี ้ซ่ึงประสบ 
ความส�าเร็จในการน�านักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยว 
อย่างปลอดภยัและมัน่ใจ จนท�าให้ภาคการท่องเทีย่ว 
ของไทยฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด นี่คือเบ้ืองหลัง 
ของความส�าเร็จที่วางอยู ่บนความกล้าและ 
ความสร้างสรรค์ในการตดัสนิใจในนโยบายดงักล่าว

1.3 เราต้องร่วมมอืกนัท�าเพือ่จะรอดพ้นจาก
ภาวะวิกฤต : วิกฤตโควิดสอนให้เราตระหนักถึง 
นยัส�าคญัของ “ความร่วมมือ” ความร่วมมอืระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
“ความร่วมมือ” ทีจ่ะน�าพาภเูกต็ในภาวะ วกิฤต อาจกล่าว 
ได้ว่าโมเดล Phuket SandBox ประสบความส�าเร็จ
เพราะเราท�างานกนัเป็นทีม

บทเรยีนจากภาวะ วกิฤตโควดิทัง้สามมิติข้างต้น 
เป็นแรงจูงใจส�าคัญที่ช่วยผลักดันให้เราเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพจดังานเอกซ์โป 2028 ซึง่แน่นอนว่าเป็น
ความกล้าที่ตัดสินใจเสนอตัวเป็นผู้สมัครแข่งขัน 
เป็นเจ้าภาพจดังานเอกซ์โป 2028 อย่างไรกต็าม  
น่ีเป็นความฝันร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน และภาค 
ประชาสงัคม ของคนภเูก็ต

 เหตผุลส�ำคญัทีจ่งัหวดัภูเกต็ควรได้รบั
 กำรโหวตให้เป็นเจ้ำภำพจดังำน Expo 2028

2.1 คุณปูการต่อจงัหวดัภเูกต็
- เป็นเจ้าภาพจดังาน Expo 2028 จะช่วยสร้าง

รายได้แก่จังหวดัภเูกต็และชมุชนในแถบอนัดามนั 
ซึ่งหมายถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
เศรษฐกจิของเราในระยะยาว

- การเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 เป็น
แรงผลักดนัให้มกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของ 

จังหวัดและยังช ่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
 โดยเฉพาะเยาวชน ในระยะยาว

2.2 คุณปูการต่อประชาคมระหว่างประเทศ
- เราจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย์ที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
Expo 2028

- หวัข้อของการจดังาน Expo 2028 ทีภู่เกต็ 
คอื “เน้นความส�าคญัและความเชือ่มโยงของมนษุย์
กับธรรมชาติ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงนัยส�าคัญของ 
การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและอย่างย่ังยืน  
นีเ่ป็นวถิขีองคนภเูกต็ทีม่องอนาคตของการพึง่พา
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่เน้นหลักของความ 
ยั่งยืน ซ่ึงเราจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต 
ในขณะทีอ่ยูร่่วมกบัธรรมชาติทีดี่อย่างมคีวามสขุ  
เราเชือ่มัน่อย่างจรงิใจว่า รปูแบบของการอยูร่่วมกับ 
ธรรมชาติของคนภูเก็ตคือแบบอย่างที่ประชาคม
โลกน่าจะได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากเรา และหวงัเป็น
อย่างยิ่งว่าประชาคมโลกควรมีโอกาสที่จะแลก
เปลีย่นข้อคดิเหน็กนัในประเดน็หลกันี้

 ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัภเูกต็จะส่งเสรมิ
 ให้คนภเูกต็ ร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดงำน
 Expo 2028 ได้อย่ำงไร

- การเป็นเจ้าบ้านทีดี่ในการต้อนรบันกัท่องเทีย่ว  
รวมทั้งการสร้างมาตรฐานโลกทางด้านการ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว มไิด้เป็นเรือ่งใหม่ของ

จ.สงขลา ต้อนรบัสภาหอการค้าปีนัง 
ศึกษาหาความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ

สงขลำ : นำยวรณฎัฐ์ หนรูอต รองผู้ว่าราชการจงัหวัดสงขลา ให้การ
ต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากสภาหอการค้าปีนงั (Penang Chinese Chamber 
of Commerce) จ�านวน 44 คน ในโอกาสเดนิทางเยอืนอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2566 เพื่อพบหารือกับ 
ผู้แทนหน่วยงานไทยท่ีเกี่ยวข้อง เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจ และประเมิน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในพืน้ที ่รวมทัง้ศกึษาแนวทางการส่งเสรมิความ
ร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ การค้าและการลงทนุทีส่�าคญัระหว่างรฐัปีนงัและ
อ�าเภอหาดใหญ่ โดยม ีนำงสำวดษุฎ ีพฤกษเศรษฐ หัวหน้าส�านกังาน
จงัหวดัสงขลา และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องร่วมให้การต้อนรบั

ผูบ้รหิารไอแบงก์ลงพืน้ท่ีชายแดนใต้
เย่ียมเยียนผูน้�าศาสนาในเดือนรอมฎอน

โอกาสนี ้นำยวรณฎัฐ์ หนรูอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ 
กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลาว่า รู ้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ทาง 
กงสุลใหญ่ ณ เมอืงปีนงัทีน่�าผู้แทนจากสภาหอการค้าปีนงั ในโอกาสเดนิทาง
เยอืนจงัหวดัสงขลา เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างส่วนราชการของ
จงัหวัดสงขลา และหอการค้าจงัหวดัสงขลา พร้อมกล่าวเชิญชวนเยีย่มชม
ย่านเมอืงเก่าสงขลา ชมเมืองพหวุฒันธรรมพาไปสัมผสั 3 วฒันธรรม พทุธ 
มสุลมิ และจีน ในเมอืงสงขลา เท่ียวหาดสมิหลา ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
อนัเป็นเอกลกัษณ์หนึง่ของจงัหวดัสงขลา และทีส่�าคญัจงัหวดัสงขลาเป็นเมอืง 
ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทางด้านอาหารอีกด้วย

จากนั้น ผู้แทนจากสภาหอการค้าปีนัง ได้กล่าวขอบคุณและรู้สึก 
ประทับใจที่ได ้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดสงขลาในครั้งน้ี ซ่ึงจะท�าให ้
ความสมัพนัธ์ระหว่างหอการค้าแน่นแฟ้นมากขึน้ โดยเมอืงสงขลาเองกม็ี 
พหวุฒันธรรมคล้ายคลงึกบัเมอืงปีนงั ม ี3 เช้ือชาต ิทัง้พทุธ มสุลมิ และจนี  
ถอืเป็นจดุเริม่ต้นในการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมกันในอนาคต

กรมพฒัน์ฯ เตอืนระวังภัยมิจฉาชีพ
ให้อัปเดตข้อมูลธุรกจิ “ดดูเงนิเกลีย้ง”
กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ เตอืนภยัมจิฉำชพี 

หลอกให้อัปเดตข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วน
บุคคล หำกหลงเชื่อจะถูกดูดเงินในบัญชี 
จนเกลีย้ง ล่ำสดุมกีำรใช้น�ำ้เสยีง/ข้อมลูธรุกจิ
เชงิลกึสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถือ หว่ำนล้อม และอ้ำง 
ข้อกฎหมำยที่มีบทลงโทษหนัก หวังให้ภำค
ธรุกจิและประชำชนเกดิควำมกลวั และท�ำตำม 
ที่มิจฉำชีพหลอก รู ้ตัวอีกทีเงินหมดบัญชี  
พร้อมย�ำ้ว่ำ กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ ไม่มนีโยบำย 
ทกัหำภำคธรุกิจและประชำชนก่อน 

  นำยทศพล ทังสบุตุร อธิบดกีรมพฒันา
ธรุกิจการค้า เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็น
ช่วงเวลาแห่งความสขุ แต่อาจมมิีจฉาชพีทีท่�าให้
ความสนุกที่เกิดขึ้นหมดส้ินไป โดยใช้ช่วงเวลา
แห่งความสขุนี ้หลอกให้ภาคธรุกิจและประชาชน
อัปเดตข้อมลูธรุกิจหรือข้อมลูส่วนบคุคลผ่านส่ือ 
สังคมออนไลน์ต่างๆ โดยอ้างชื่อและโลโก้ 
หน่วยงานราชการท�าให้ดูน่าเชือ่ถอื รวมถงึ การปลอมแปลง 
หน ้า เว็บไซต ์ ให ้มี รูปแบบคล ้ายกับหน ้า 
เวบ็ไซต์กรมฯ ซึง่ทีผ่่านมา ทกุหน่วยงานได้มกีาร 
ออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง ให้ระวังการให้
ข้อมลูหรอืคลกิลงิก์ท่ีไม่มแีหล่งท่ีมาทีช่ดัเจน เพือ่
ป้องกันความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

ล่าสุด มิจฉาชีพได้มีการพัฒนากลโกงที่มี
ความก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยมีการใช้น�้าเสียง/
ข้อมลูธรุกจิเชงิลึกสร้างความน่าเชือ่ถอื เร่ิมจาก
การแนะน�าชือ่-นามสกุล-ต�าแหน่ง-ชือ่หน่วยงาน 
ราชการ พร ้อมส ่ ง เอกสารข ้อมูลธุ รกิจ 
เชงิลึกประกอบการหลอกลวง เมือ่ภาคธรุกิจหรือ
ประชาชนหลงเชื่อพูดคุยอย่างต่อเนื่อง ก็จะมี 
การหว่านล้อมขอข้อมูลส่วนบคุคล หรอื ให้คลิกลงิก์ 
เพื่ออัปเดตข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล 
พร้อมทัง้ มกีารอ้างข้อกฎหมายท่ีมบีทลงโทษที ่
หนักเพ่ือให ้ภาคธุรกิจและประชาชนเกิด 
ความหวาดกลวั และท�าตามทีม่จิฉาชพีหลอก รูต้วั 
อีกที..เงินที่มีอยู่ในบัญชีถูกโอนออกไปจนหมด  
ท�าให้ภาคธรุกิจและประชาชนได้รับความเสียหาย 
เป็นอันมาก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอย�้าอีกคร้ัง
ว่า กรมฯ ไม่มีนโยบายทักหาภาคธุรกิจและ
ประชาชนก่อน โดยที่ประชาชนท่านนั้นไม่ได้
สอบถามข้อมลูมา รวมถงึให้ความช่วยเหลอืภาค
ธรุกิจด้วยเงนิ จึงฝากให้ภาคธรุกิจและประชาชน

พงึระวงัหากไม่ได้ด�าเนนิการตดิต่อใดๆ กับกรมฯ 
แต่ได้รับข้อมูลหรือการติดต่อจากบุคคลใน
ลักษณะดังกล่าวต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน 
อย่าหลงเชื่อหรือกดไฟล์เอกสารที่แนบมา 
โดยไม่สังเกตความผดิปกต ิและปฏเิสธการให้ข้อมลู 
ส่วนบุคคลแก่บคุคลอืน่

ปัจจุบันมิจฉาชีพได้มีการพัฒนากลวิธีการ
หลอกลวงให้แนบเนยีนยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในยคุที่
เทคโนโลยเีข้าถงึทกุคนอย่างง่ายดาย และได้แอบ
อ้างชือ่หน่วยงานราชการมาใช้สร้างความเสยีหาย 
ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงผ่านช่องทางการ
สือ่สารทีเ่ข้าถึงแต่ละบคุคล เช่น โทรศพัท์ อเีมล 
โซเชียลมเีดยี และเวบ็ไซต์ปลอม เพือ่ล่อลวงเอา
ข้อมลูส่วนบคุคลมาใช้โจรกรรม ซึง่จะใช้การสร้าง
สถานการณ์ให้เกิดความหวาดกลัว หรือได้รับ
ผลประโยชน์บางสิง่จนหลงเชือ่ท�าตามและบอก
ข้อมลูส่วนบคุคลไป ทัง้นี ้ ขอให้ภาคธรุกจิและ
ประชาชนระมดัระวงัการเปิดรบัข้อมลูจากแหล่ง
ทีไ่ม่มัน่ใจ และรู้ทนักลโกงของมจิฉาชพี สามารถ
สังเกตจากถ้าได้รับอีเมลควรเป็นชื่อที่รู้จักหรือ
ตดิต่อไว้เท่านัน้ หากระบใุห้คลกิลงิก์หรอืเปิดไฟล์ 
ต้องแน่ใจว่าไม่มคีวามผดิปกต ิ เมือ่น�าเมาส์ไปชี ้
ทีล่งิค์ URL จะต้องม ีURL ทีต่รงกันกับหน่วยงาน
ทีติ่ดต่อเท่านัน้ อกีทัง้ การเข้าใช้งานในเวบ็ไซต์
ควรพิมพ์ URL โดยตรงจะปลอดภยักว่าการเข้า
ใช้งานผ่านลงิก์

“หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ติดตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้าน
ต่างๆ ตดิต่อได้ที ่สายด่วน 1570 เวบ็ไซต์ www.
dbd.go.th และ FB: DBD Public Relations” 
อธบิดีฯ กล่าวทิง้ท้าย

ทศพล ทงัสบุตุร

ททท.ภูเกต็ คาดช่วงสงกรานต์ 
รายได้เฉล่ียกว่า 4,527 ล้านบาท

ภูเก็ต : นำยเลิศชำย หวังตระกูลดี ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังานภเูกต็ เปิดเผยถงึสถานการณ์ท่องเทีย่ว 
ของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่  
13-16 เมษายน 2566 ว่า จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมจากร้อยละ  
30 ของแต่ละพืน้ทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ ซึง่มจี�านวนห้องพกัทัง้หมด 
101,556 ห้อง จากโรงแรม 1,890 แห่ง มอีตัราการเข้าพกัเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ  
84.03 คืน พกัเฉลีย่ 3.14 คนื มจี�านวนผู้เยีย่มเยอืน 223,452 คน-ครัง้ 
ทัง้น้ี คาดว่าจะมรีายได้เฉลีย่อยูท่ี ่4,526.97 ล้านบาท

นอกจากนี้ การท่าอากาศยานภูเก็ต ได้คาดการณ์จ�านวนเที่ยวบิน 
ขาเข้าและจ�านวนผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างวนัที ่ 13-16 เมษายน 2566  
มจี�านวนเทีย่วบนิระหว่างประเทศ 258 เทีย่วบนิ, (65 เทีย่วบนิต่อวนั)  
ผูโ้ดยสารขาเข้า 48,302 คน (12,076 คนต่อวนั) จ�านวนเทีย่วบนิภายใน
ประเทศ 249 เท่ียวบนิ (62 เทีย่วบนิต่อวนั) ผูโ้ดยสารขาเข้า 37,056 คน  

(9,264 คนต่อวัน) อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (โหลดแฟคเตอร์) อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 85

อย่างไรกต็าม พบว่าในระยะน้ี นกัท่องเทีย่วจนีมีตวัเลขทีน่่าพงึพอใจ
อย่างมาก จากในเดือนมกราคมทีผ่่านมา จะมีจ�านวนอยูใ่นล�าดบัที ่7 แต่
นบัตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์-มนีาคม 2566 มจี�านวนเพิม่ขึน้โดยกระโดดมา
อยูล่�าดบัที ่ 2 ซึง่มัน่ใจว่าภายในครึง่ปีจากนี ้ จ�านวนจะเพิม่สงูเป็นอนัดบั 
1 สิง่ทีน่่าพอใจของการกลบัมาของนกัท่องเทีย่ว คือ การเข้ามาทีไ่ม่ได้เป็น
กรุ๊ปทวัร์ขนาดใหญ่เหมอืนในอดีต แต่เป็นกลุ่มทีเ่ดินทางมาด้วยตวัเอง หรือ 
 FIT และมอีายนุ้อยลง ท�าให้เกดิการกระจายรายได้อย่างทัว่ถงึ และยงัม ี
ค่าใช้จ่ายต่อหวัมากขึน้ เหน็ได้จากบรเิวณย่านเมอืงเก่าภูเก็ต ท่ีมนีกัท่องเทีย่ว 
ชาวจนีมาเดนิเทีย่วและบางส่วนจะหาซือ้ชดุนกัเรยีนนกัศกึษามาสวมใส่
ตามแนวแฟชัน่ของซรีีย์่ทีนิ่ยม

เกษตรล�าปาง ชวนซ้ือสินค้าเกษตร
ฝากญาตมิิตรช่วงเทศกาลสงกรานต์

ล�ำปำง : นำยธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดล�าปาง เชิญชวน
ประชาชนเลอืกซือ้สินค้าเกษตรคุณภาพด ี ฝีมอืเกษตรกรตวัจรงิ มอบแก่
ญาตมิิตรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีน้ี ซ่ึงมีสนิค้าด้านการเกษตรทีเ่หมาะ 
ส�าหรับเป็นของขวัญของฝากจ�านวนมาก สามารถเลือกซ้ือได้ตาม 
ความสะดวก ทัง้แบบช่องทางออฟไลน์ สามารถซ้ือสนิค้าคณุภาพได้ท่ีศูนย์เรยีนรู ้
บริหารจัดการสนิคา้เกษตร (ตลาดเกษตรกร) ตั้งอยูท่ีแ่ยกไฟแดงเฮอืน 
สายค�า ทางไป ม.ราชภฎัล�าปาง เปิดจ�าหน่ายทกุวนัศกุร์ เสาร์ อาทติย์ 
เวลา 07.00-14.00น. 

หรอืช่องทางออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน เกษตรกรจริงจริง  
ทุกสิง่ปลอดภยั เพยีงคณุส่ัง เราพร้อมส่ง ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ทีร่วบรวมสนิค้า
การเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้

ตามฤดูกาล ผกัปลอดสารพิษ อาหารและเครือ่งดืม่เพ่ือสขุภาพ ไม้ดอก 
ไม้ประดบั ผลติภัณฑ์เคร่ืองส�าอางจากธรรมชาต ิชุดผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าทอมอื  
ผ้าย้อมคราม หน้ากากผ้า สินค้าหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ โดย
ปัจจุบนั จงัหวดัล�าปาง มสีนิค้าอยูบ่นเวบ็ไซต์ 15 รายการ อาทิ กล้วยตาก 
พลงังานแสงอาทติย์ ข้าวแต๋นน�า้แตงโม กาแฟคัว่บด น�า้พรกิกรอบสมนุไพร 
สบู ่แชมพแูละครีมนวดผมวุ้นเหด็เยือ่ไผ่ ผกัและผลไม้อินทรย์ีทอดกรอบ 
และมลัเบอรีส่ามรส (แผ่น) เป็นต้น

ธรีะพงศ์ ฤทธโิชติ

จะสามารถพฒันาความร่วมมอืกบัสถาบนัดงักล่าวผลักดนัให้เกดิโครงการต่อย
อดเป็นรปูธรรมภายในกลางปีนีแ้น่นอน

จากนั้น ดร.ทวีลาภ ยังได้เข้าพบ นำยชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ 
ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพือ่รบัฟังปัญหาประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ในระบบได้ โดยมข้ีอเสนอแนะจากทาง ศอ.บต. ให้ไอแบงก์ใช้การเงนิจลุภาค 
(Micro Finance) เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังที่เคยให้บริการในช่วง
ประมาณปี 2554 ทีผ่่านมาเพราะถอืว่าเป็นโครงการทีด่ ีและสามารถยกระดบั
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยไอแบงก์ตอบรับข้อเสนอ
และยนิดีร่วมศกึษากบัทาง ศอ.บต. เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาออกแบบระบบการ
จดัการทีด่ร่ีวมกนัในการแก้ปัญหาการเข้าถงึการเงนิในระบบส�าหรบัประชาชน
ในระดบัรากหญ้าต่อไป

การเดนิสายครัง้นี ้ดร.ทวลีาภ ยงัได้รบัเชญิจากสมาคมธรุกิจมสุลิมจังหวัด
ปัตตาน ีเพือ่รบัฟังความคาดหวงัในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ 
ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ขยายความสามารถในการเข้าถึงบริการและ
ผลติภัณฑ์ของธนาคารมากยิง่ขึน้ โดยม ีนำยอสิมำแอ แวมสุตอปำ ประธาน
สมาคมนกัธรุกิจมสุลมิปัตตาน ีให้การต้อนรบั

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) น�าโดย ดร.ทวลีำภ ฤทธำภริมย์ 
กรรมการและผูจั้ดการ เดนิทางลงพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี 
ยะลา นราธวิาส และสตลู เยีย่มเยยีนผูน้�าศาสนาเนือ่งในเดอืนรอมฎอน ประจ�า
ปี 2566 พร้อมพบปะรองเลขาธิการศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาค
ใต้ (ศอ.บต.)  นกัวชิาการ และกลุม่นกัธรุกิจ ตลอดจนผู้บรหิารสหกรณ์อสิลาม
และผูแ้ทนสภาเกษตรในพืน้ที ่เมือ่วันที ่6-8 เมษายน 2566 ทีผ่่านมา

ดร.ทวีลำภ ฤทธำภิรมย์ และ ผศ.ดร.มะรอนิง  สำแลมิง ประธาน 
ทีป่รกึษาธนาคาร พร้อมด้วยผูบ้ริหารธนาคาร ได้เดินทางเย่ียมเยียนผูน้�าศาสนา
ในพืน้ที ่ 4 จงัหวดัได้แก่ ดร.แวดอืรำแม มะมงิจ ิ ประธานกรรมการอสิลาม
ประจ�าจงัหวดัปัตตาน ีดร.สะมะแอ ฮำร ีประธานคณะกรรมการอสิลามประจ�า
จงัหวดัยะลา นำยซำฟีอ ีเจ๊ะเลำะ ประธานคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั
นราธวิาส และ นำยอรุณ อุมำจ ิประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจงัหวดั 
สตูล เนือ่งในโอกาสเดอืนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจ�าปี 2566 พร้อมเป็น 
เจ้าภาพเลีย้งละศลีอดในจงัหวดัดงักล่าว โดยภายหลงัการเลีย้งละศลีอดในพืน้ที่
จงัหวดัปัตตาน ี ไอแบงก์ได้มีการมอบเงนิซะกาต ให้แก่นกัเรยีนดยีากจน จ�านวน 
14 ทนุ จ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 103,000 บาท และมอบเสือ้ให้ตวัแทนโครงการ
ชุมชนซือ่สตัย์ในพืน้ทีอ่กีด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ 
ในพืน้ที ่อาท ิรศ.ดร.อสิมำอลีลตุฟี จะปะกยีำ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัฟาฏอนี  
รศ.ดร.อำนสิ พัฒนปรชีำวงศ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัอสิลาม และอาหรับศกึษา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.อัสมัน แตอำลี ผู้อ�านวยการ 
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หารือด้าน
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และชมุชนในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนใต้ 
อย่างยั่งยืน ด้วยหลักชะรีอะฮ์ผสานกับแนวคิด ESG โดยไอแบงก์คาดว่า 

คนภูเก็ตแต่อย่างใด ในอดีตที่ผ่านมาภูเก็ตได้รับ
การยอมรบัจากประชาคมโลก ในฐานะจดุหมาย
ของนกัท่องเท่ียวอนัดบัหนึง่มาโดยตลอด และเรา 
เชื่อมั่นว่า ภูเก็ตจะครองใจนักท่องเที่ยวจาก 
ทัว่ทุกมมุโลกในอนาคตด้วย

- ด้วยเหตุนี้ เราจึงเช่ือมั่นอย่างจริงใจว่า  
คนภเูกต็มคีวามพร้อมทีจ่ะเป็นเจ้าภาพในการจดังาน  
Expo 2028 ครัง้นี ้โดยคนภเูกต็ท้ังจงัหวัด จะท�า
อย่างเตม็ทีเ่พือ่เป็นเจ้าภาพทีด่ ีในห้วงเวลาทีผ่่านมา  
คนภูเก็ตทั้งจังหวัดต่างร่วมมือร่วมใจและเป็น 
ส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อช่วงชิงการเป็น 
เจ้าภาพในงานนี ้โดยทางจงัหวดัได้ชักชวนให้คนภเูก็ต 
ทกุวยั ทัง้เดก็และผู้ใหญ่ ร่วมมอืร่วมใจผลกัดนัให้ 
ภูเก็ตประสบความส�าเร็จในการเสนอตัวเป็น 
เจ้าภาพจดังาน Expo 2028

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวสรุป
ว่า การได้รับคดัเลอืกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 
2028 น้ี เป็นความฝันของคนภเูกต็ท้ังจงัหวดั เป็น
ความฝันทีห่วงัจะยกระดบัความอยูด่กีนิดขีองคน 
ทัง้จงัหวดั หากภเูกต็ได้รับความส�าเร็จในการคัดเลอืก 
ครั้งนี้ และนี่คือเหตุผลที่คนภูเก็ตตั้งความหวัง
ไว้กับการแข่งขันในคร้ังนี้ คนภูเก็ตตระหนักดี
ว่า การได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
Expo 2028 นี ้ เป็นเพยีงจดุเริม่ต้น ของการเริม่
ท�างานอย่างจริงจังจนถึงวันที่งานจะเร่ิมขึ้นในปี  
ค.ศ. 2028 เรา ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคม ทกุภาคส่วนทัง้จงัหวดัต่างมุง่มัน่ทีจ่ะ
ท�าให้ดทีีส่ดุ และเรามัน่ใจว่าเราจะท�าได้ ในฐานะ
เจ้าภาพของงานทีม่เีกยีรตใินครัง้นี ้ ขอให้มัน่ใจใน
คนภเูกต็โดยการเลอืกเรา “โหวต” ให้เป็นเจ้าภาพ
จดังาน Expo 2028
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DITP ช้ีโอกาสสมุนไพรท�าจากไพล
‘ยาดม ทานวด’ เจาะตลาดเกาหลีใต้

‘จรุนิทร์’ เผยยอดจดทะเบียนธุรกจิใหม่ มี.ค. 66
มีมากกว่า 9,179 ราย รวมทนุเฉียด 3 แสนล้าน 

เผยยอดกำรจดทะเบียนธุรกิจของกรม
พฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ ประจ�ำ
เดือนมนีำคม 2566 และไตรมำส 1/2566 มผีู ้
ประกอบธรุกิจยืน่ขอจดทะเบยีนจดัตัง้ห้ำงหุน้ส่วน 
บริษัทใหม่ทั่วประเทศ ในเดือน มี.ค. 66  
จ�ำนวน 9,179 รำย โดยยอดรวมในไตรมำส 
1/2566 มผู้ีประกอบธุรกิจย่ืนขอจดทะเบียน
ห้ำงหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 
จ�ำนวน 26,182 รำย ส่วนธุรกิจที่แจ้งเลิก
ประกอบกจิกำร ประจ�ำเดอืนมนีำคม 2566 
มีจ�ำนวน 1,102 รำย โดยมยีอดรวมประจ�ำ
ไตรมำส 1/2566 จ�ำนวน 3,268 รำย ขณะที่ 
มีธุรกิจซึ่งด�ำเนินกิจกำรอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่  
31 มี.ค. 66) ทัว่ประเทศ จ�ำนวน 865,987 รำย  
มลูค่ำกำรทนุ 21.19 ล้ำนล้ำนบำท

นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
เปิดเผยถึงผลการจดทะเบียนธุรกิจของกรม
พฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจ�า
เดือนมีนาคม 2566 และไตรมาส 1/2566 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือน
มีนาคม 2566

จ�านวนธรุกิจจดัตัง้ใหม่ มผีูป้ระกอบธุรกจิย่ืน 
ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ 

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคาร
ทัว่ไป จ�านวน 352 ราย คดิเป็น 11% ธรุกจิ
อสงัหารมิทรพัย์ จ�านวน 157 ราย คดิเป็น 5% 
และธุรกจิภตัตาคาร/ร้านอาหาร จ�านวน 95 ราย 
คดิเป็น 3% ตามล�าดบั

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน 
โดยช่วงทุนที่มีจ�านวนรายธุรกิจเลิกประกอบ
กิจการท่ัวประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุน 
ไม่เกิน 1 ล้านบาท จ�านวน 2,308 ราย คดิเป็น 
70.63% รองลงมาช่วงทนุมากกว่า 1-5 ล้าน 
บาท จ�านวน 806 ราย คิดเป็น 24.66%  
ล�าดบัถดัไป คอื ช่วงทนุมากกว่า 5-100 ล้านบาท 
จ�านวน 141 ราย คดิเป็น 4.31% และช่วงทนุ 
มากกว่า 100 ล้านบาท มีจ�านวน 13 ราย  
คดิเป็น 0.40% ตามล�าดบั

 ธรุกิจด�ำเนนิกิจกำรอยูท่ัง้สิน้
ธรุกิจด�าเนนิกิจการอยู่ทัง้สิน้ (ณ วันที ่ 31 

ม.ีค. 66) ธรุกิจทีด่�าเนนิกจิการอยูท่ัว่ประเทศ  
จ�านวน 865,987 ราย มูลค่าทุน 21.19  
ล้านล้านบาท จ�าแนกเป็น ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั/ห้าง 
หุน้ส่วนสามญันติิบคุคล จ�านวน 202,061 ราย 
คดิเป็น 23.33% บรษิทัจ�ากดั จ�านวน 662,532 
ราย คิดเป็น 76.51% และบริษทัมหาชนจ�ากดั 
จ�านวน 1,394 ราย คดิเป็น 0.16% ตามล�าดบั

ธุรกิจด�าเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน 
ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท  
จ�านวน 508,093 ราย คดิเป็น 58.67% รวม
มลูค่าทุน 0.45 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.11% 
รองลงมา คอื ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท  
จ�านวน 263,508 ราย คิดเป็น 30.43%  
รวมมลูค่าทนุ 0.90 ล้านล้านบาท คดิเป็น 4.25%  
ช่วงถัดไปคอื ช่วงทนุ มากกว่า 5-100 ล้านบาท 
จ�านวน 76,857 ราย คดิเป็น 8.88% รวมมลูค่า 
ทนุ 2.11 ล้านล้านบาท คดิเป็น 9.96% และช่วงทนุ 
มากกว่า 100 ล้านบาท จ�านวน 17,529 ราย  
คดิเป็น 2.02% รวมมลูค่าทุน 17.73 ล้านล้านบาท  
คดิเป็น 83.68% ตามล�าดบั

ทัว่ประเทศ ในเดอืน มี.ค. 66 จ�านวน 9,179 ราย 
มลูค่าทนุจดทะเบยีนจ�านวน 299,608.53 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจจดัตัง้ใหม่สงูสดุ 3 อนัดับแรก 
ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 752 ราย  
คดิเป็น 8% ธรุกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ�านวน 699 ราย  
คิดเป็น 7% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร  
จ�านวน 440 ราย คิดเป็น 5% ตามล�าดบั

ธรุกิจจดัตัง้ใหม่แบ่งตามช่วงทนุ โดยช่วงทนุที่
มจี�านวนรายธรุกจิจดัตัง้ใหม่ทัว่ประเทศมากทีส่ดุ 
ได้แก่ ช่วงทนุไม่เกนิ 1 ล้านบาท มจี�านวน 5,943 ราย  
คิดเป็น 64.75% ช่วงทนุมากกว่า 1-5 ล้านบาท  
จ�านวน 3,090 ราย คิดเป็น 33.66% ช่วงทุน
มากกว่า 5-100 ล้านบาท มจี�านวน 117 ราย คดิ
เป็น 1.27% และช่วงทนุมากกว่า 100 ล้านบาท  
จ�านวน 29 ราย คิดเป็น 0.32% ตามล�าดบั

 ธรุกิจจดัตัง้ใหม่ไตรมำส 1/2566 
ส�าหรับธุรกิจจัดตั้งใหม่ไตรมาส 1/2566  

จ�านวนธุรกจิจัดตัง้ใหม่ มผีูป้ระกอบธุรกิจยืน่ขอจด
ทะเบยีนห้างหุน้ส่วนบรษิทัจดัตัง้ใหม่ทัว่ประเทศ 
ไตรมาส 1/2566 จ�านวน 26,182 ราย เมือ่เทยีบ
กบัไตรมาส 4/2565 จ�านวน 15,692 ราย เพิม่ข้ึน
จ�านวน 10,490 ราย คดิเป็น 67% และเมือ่เทยีบ
กบัไตรมาส 1/2565 จ�านวน 22,347 ราย เพิม่ข้ึน
จ�านวน 3,835 ราย คดิเป็น 17%

ประเภทธุรกจิจดัตัง้ใหม่สงูสดุ 3 อนัดับแรก 
ได้แก่ ธุรกจิก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ�านวน 2,118 
ราย คดิเป็น 8% ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ จ�านวน 
1,916 ราย คดิเป็น 7% และธรุกจิภัตตาคาร/ร้าน
อาหาร จ�านวน 1,228 ราย คดิเป็น 5% ตามล�าดบั

มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีจ�านวนทั้งสิ้น 
339,595.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 
4/2565 จ�านวน 75,891.81 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน  
263,703.62 ล้านบาท คิดเป็น 3 เท่า และ 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1/2565 จ�านวน 74,397.53 

ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 265,197.90.36 ล้านบาท 
คดิเป็น 356 เท่า

ธรุกิจจดัตัง้ใหม่แบ่งตามช่วงทนุ โดยช่วงทนุที่
มจี�านวนรายธรุกจิจดัตัง้ใหม่ทัว่ประเทศมากทีส่ดุ 
ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกนิ 1 ล้านบาท มจี�านวน 17,609 
ราย คิดเป็น 67.26% ช่วงทนุมากกว่า 1-5 ล้าน
บาท จ�านวน 8,293 ราย คดิเป็น 31.47% ช่วงทนุ 
มากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจ�านวน 286 ราย  
คดิเป็น 1.09% และช่วงทนุมากกว่า 100 ล้านบาท 
จ�านวน 48 ราย คิดเป็น 0.18%

 ธรุกิจเลกิประกอบกจิกำร
ธรุกจิเลกิประกอบกิจการ ประจ�าเดอืนมนีาคม  

2566 มจี�านวน 1,102 ราย โดยมมีลูค่าทนุจดทะเบยีน 
จ�านวน 22,684.96 ล้านบาท ซ่ึงสอดคล้อง 
กบัแนวโน้มการเลกิกจิการในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป  
จ�านวน 122 ราย คิดเป็น 11% ธรุกิจอสังหาริมทรพัย์  
จ�านวน 58 ราย คิดเป็น 5% และธรุกจิภตัตาคาร/
ร้านอาหาร จ�านวน 29 ราย คดิเป็น 3% ตามล�าดบั

ช่วงทุนที่มีจ�านวนรายธุรกิจเลิกประกอบ
กจิการทัว่ประเทศมากทีส่ดุ ได้แก่ ช่วงทนุไม่เกนิ  
1 ล้านบาท จ�านวน 758 ราย คดิเป็น 68.78%  
รองลงมาช่วงทนุมากกว่า 1-5 ล้านบาท จ�านวน 285  
ราย คดิเป็น 25.87%  ช่วงทนุมากกว่า 5-100 ล้าน
บาท จ�านวน 55 ราย คดิเป็น 4.99% และช่วงทนุ
มากกว่า 100 ล้านบาท มจี�านวน 4 ราย คดิเป็น 
0.36% ตามล�าดบั

จ�านวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจ�า
ไตรมาส 1/2566 มีจ�านวน 3,268 ราย โดยมี
มูลค่าทุนจดทะเบียนจ�านวน 29,892.62 ล้าน
บาท สอดคล้องกบัแนวโน้มการเลกิกจิการในช่วง 
5 ปีท่ีผ่านมา

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 

ลำดรถยนต์ไฟฟ้ำ ก�ำลงัได้รบัควำมนยิม
เป็นวงกว้ำง ท�ำให้ค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ 

พำเหรดเตรยีมพร้อมเปิดโรงงำนผลติรถยนต์
ไฟฟ้ำป้อนตลำด และไทยเองกเ็ป็นหมดุหมำย
ส�ำคญัอกีแห่งหนึง่ในกำรลงทนุ ผลจำกมกีำร
พฒันำเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก หรอื 
ออีซี ีทีก่ลำยเป็นเป้ำหมำยหลักของนกัลงทนุ
ทัว่โลก ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยสูก่ำรยกระดบั
แรงงำนฝีมอืและเทคโนโลยี

ผูผ้ลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่เข้า EEC
ก้าวสู่อนาคตยกระดับแรงงานฝีมือ

ขณะทีค่่ายรถยนต์จากจนี แม้จะเป็นยกัษ์
ใหม่ส�าหรบัวงการรถยนต์เมอืงไทย แต่ถอืเป็น
ยกัษ์ใหญ่ระดบัโลก อย่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ 
(Great Wall Motor) หรือ GWM ผู้ผลิต 
รถเอสยวูแีละรถกระบะระดบัโลก และก�าลงัจะก้าว 
เป็นผู้น�าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ 
(xEV) ก็ได้ประกาศเปิดโรงงานอจัฉรยิะแห่งแรก
ในภมูภิาคอาเซยีน อย่างเป็นทางการทีจ่งัหวดั
ระยอง หนึง่ในสามจงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ทีอ่อีซี ีเพือ่
ผลติและส่งมอบรถยนต์คณุภาพให้กบัผูบ้รโิภค
ชาวไทย และเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู ่
ผูน้�าอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอนัใกล้  
ตั้ ง เป ้าก�าลังการผลิตแบบเต็มก�าลังของ 
โรงงาน 80,000 คนัต่อปี สดัส่วนของการผลติ
และส่งออกอยู่ที่ 60:40 คือจ�าหน่ายภายใน
ประเทศ 60% และส่งออก 40%

อย่างไรกต็าม ด้วยววิฒันาการทางนวตักรรม 
ของยานยนต์ไฟฟ้าก�าลงัเตบิโตอย่างก้าวกระโดด  
ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จะ
ต้องมีเทคโนโลยี เทคนิคออกแบบท่ีซับซ้อน 
ขึน้เรือ่ยๆ แรงงานในปัจจบุนั อาจไม่ตอบโจทย์ 
หรอืเป็นทีต้่องการของค่ายรถต่าง ๆ  อกีต่อไป

โดยปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานกว่า  
850,000 คน ท�างานในภาคอตุสาหกรรมยานยนต์  
ครอบคลุมทุกขั้ นตอนการผลิต บริ ษัท 
ต่างชาตชิัน้น�าหลายแห่งได้ท�างานร่วมกบัแรงงาน 
ทีม่ทีกัษะในประเทศไทย เพือ่พฒันาเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์  
โดยมเีป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติ 
รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
อาเซียนในอนาคต

โดยญี่ปุ ่น ในฐานะนักลงทุนต่างชาต ิ
รายใหญ่ในไทย มค่ีายรถยนต์มาปักหลกัลงทนุ
มากทีส่ดุ ย่อมไม่พลาดทีจ่ะวางแผนใช้พืน้ทีอ่อีซีี 
ลงทนุผลิตยานยนต์ไฟฟ้าป้อนตลาดโลก หนึง่ในนัน้ 
คอื บรษิทั มติซบูชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ควกักระเป๋ากว่า 5,480 ล้านบาท ปรบัปรงุ
สายการผลิตรถยนต์เดิมที่นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ส�าหรับผลิตรถยนต์ 
ไฟฟ้า โดยมกี�าลงัการผลติรวม 39,000 คนัต่อปี 
แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี ่ (Battery 
Electric Vehicles – BEV) ประมาณ 9,500 
คนัต่อปี และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid 
Electric Vehicles – HEV) ประมาณ 29,500 
คนัต่อปี โดยจะเร่ิมผลติประมาณปี 2566 และ
จะมกีารส่งออกไปตลาดอาเซยีนด้วย

ต

ภสูติ รัตนกลุ เสรีเริงฤทธิ์ 

กรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (DITP) 
ชี้เป้ำส่งออก “สมุนไพรท�ำจำกไพล” ขำย
เกำหลใีต้ เผยมโีอกำสทัง้ยำหม่องไพล น�ำ้มนั
หอมระเหยจำกไพล และยำน�้ำมันผสมไพล  
เผยมแีผนกระตุน้กำรรูจ้กั ผ่ำนกำรน�ำไปใช้ใน
ร้ำนนวดแผนไทย ร้ำนสปำไทย

นำยภสูติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธิ ์อธบิดกีรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิด 
เผยว่า จากการส�ารวจลูท่างและโอกาสการส่งออก 
สินค้าไทยในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
ล่าสุดได้รับข้อมูลจาก นำงสำวชนัญญำ  
พรรณรกัษำ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการค้า 
ในต่างประเทศ ณ กรุงโซล เกาหลใีต้ ถึงโอกาสใน
การขยายการส่งออกสนิค้าสมนุไพรไทยในตลาด
เกาหลใีต้ โดยเฉพาะสนิค้าสมนุไพรทีท่�าจากไพล

โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า ปัจจุบัน 
ผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ ได้ให้ความส�าคัญกับ
การดูแลร่างกาย ท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และยารกัษาโรคทีม่ส่ีวนประกอบของสมนุไพร 
จะเป็นกลุม่สนิค้าทีไ่ด้รับความนยิมเพิม่ขึน้ เช่น 
ผลิตภณัฑ์จากโสม เครือ่งดืม่สกัดจากสมนุไพร 
และชาสมนุไพร เป็นต้น

ส�าหรบัผลติภณัฑ์จากสมนุไพรไทย ท่ีเป็น
ทีรู่จ้กัในเกาหล ี ส่วนมากจะอยูใ่นรปูแบบของ
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป และมักจะเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทการดูแลร่างกาย มากกว่าผลิตภัณฑ์ 
อาหารเสริมหรือยารักษาโรค เนื่องจาก 
ชาวเกาหลจีะคุน้เคยกบัอาหารเสรมิจากสมนุไพร 
ของเกาหลีเองมากกว่า ซึ่งผลิตภัณฑ์จาก
สมนุไพรไทยดงักล่าว อาท ิ ยาสฟัีน ยาหม่อง 
น�้ ามันหอมระเหย และยาดม เป ็นต ้น  

แต่ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรไทย ไม่สามารถพบ
ได้ทัว่ไป ตามร้านค้าในประเทศเกาหล ีส่วนมาก
จะเป็นการสัง่ซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ หรอืร้าน
จ�าหน่ายสนิค้าเฉพาะ อาท ิ ร้านขายสนิค้าจาก
สมนุไพร หรอืร้านขายสนิค้าจากต่างประเทศ

อย่างไรกต็าม แม้ผลติภัณฑ์จากสมุนไพรไทย  
จะยังไม่แพร่หลาย แต่ก็พบว่ามีโอกาสใน 
หลายสินค้า โดยเฉพาะผลติภณัฑ์จากสมนุไพร
ที่มีจุดเด่นในเรื่องของกลิ่น ที่ให้ความรู ้สึก 
ผ่อนคลายและรูส้กึหอมสดช่ืน ช่วยบรรเทาอาการวงิเวียน 
ศีรษะและอาการเหนื่อยล้า ซ่ึงถือว่าเป็น 
จดุขายทีผู่ผ้ลติสนิค้าจากสมนุไพรไทยควรให้ความส�าคัญ  
หากต ้องการตีตลาดในประเทศเกาหล ี
เช่น สนิค้าจากไพล จ�าพวกยาหม่องไพล น�า้มนั
หอมระเหยจากไพล และยาน�้ามันผสมไพล  
ที่มีโอกาสในการท�าตลาดสูง ซ่ึงกรมส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ มแีผนทีจ่ะผลกัดนัให้ 
ร้านสปาและร้านนวดไทยในเกาหล ีน�าผลติภัณฑ์ไพล 
ไปใช้ในการให้บรกิารลกูค้า ซ่ึงสามารถช่วยให้
สนิค้าจากไพลเป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ลกูค้าชาวเกาหลี
ทีช่ื่นชอบสปาและการนวดไทย และจะส่งผลให้ 
มคีวามต้องการสนิค้าดงักล่าวเพิม่ข้ึน และส่งผลด ี
ต่อการส่งออกทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต

ส�าหรบัผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมูล
เพิม่เตมิได้ที ่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th 
หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

บสย.ผนึก SAM  ลงนำมบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมอื บรูณำกำรควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน  
ภำยใต้กลยุทธ์พันธมิตร “ช่วย SMEs มี 
ทำงออก” เพือ่ให้ค�ำปรกึษำทำงกำรเงนิ แก้หนี้ 
ปรบัปรงุโครงสร้ำงหนี ้ ส�ำหรับ SMEs และกำร
แลกเปลีย่นองค์ควำมรูแ้ละแนวทำงกำรบรหิำร
จัดกำรหน้ี 

โดย นำยสทิธกิร ดเิรกสุนทร กรรมการและ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) กบั นำยธรัฐพร เตชะกจิขจร 
กรรมการผู้จดัการ บรษิทั บริหารสนิทรพัย์สขุมุวทิ 
จ�ากดั (บสส.) หรอื (SAM) ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอืดงักล่าว ณ ส�านกังานใหญ่ บรรษทั
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ช้ัน 18 
อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ 2 เพชรบุรีตดัใหม่ เม่ือ
วนัที ่18 เมษายน 2566 ทีผ่่านมา  

นำยสิทธิกร ดิเรกสนุทร กล่าวว่า ความร่วมมอื 
ครัง้น้ี บสย. ได้วางกรอบแนวทาง 3 เรือ่ง ภายใต้ 
ความเชี่ยวชาญของ บสย. มาใช ้ร ่วมกับ 
ความเชีย่วชาญของ SAM คอื 1. การร่วมแลกเปลีย่น 
ความรูด้้านการบรหิารหนีแ้ละแก้ไขหนี ้2. การให้ 
ค�าปรกึษาทางการเงนิและธรุกจิ ในการเข้าถงึสนิเชือ่  

ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์ที่
ปรกึษาทางการเงนิ SMEs (บสย. F.A. Center) 
และ 3. การช่วยลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
ภายใต้มาตรการ การช่วยเหลอืลกูหนีข้อง บสย.

ความร่วมมือคร้ังนีน้บัเป็นก้าวส�าคญัในการบรูณาการ 
ความเช่ียวชาญของ 2 หน่วยงาน ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน ช่วย SMEs  
มทีางออก โดย บสย. พร้อมให้ค�าปรึกษาปัญหา
ทางการเงิน และช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ  
ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ แก้หนี้   
เพือ่เพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs 

ขณะที่  SAM จะใช ้องค ์ความรู ้ และ 
ความเชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ แนะน�า 
ให้ค�าปรกึษาและให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs 
และร่วมกนัศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลอื 
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ของ SAM  
ทีต้่องการเข้าถงึสินเชือ่ แต่ไม่มหีลกัทรพัย์ค�า้ประกัน  
หรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ  ให้สามารถเพิ่ม 
ศักยภาพและความสามารถในการแข ่งขัน  
ต่อยอดธุรกจิได้มากขึน้ อนัจะน�าไปสูค่วามเข้มแขง็
ทางเศรษฐกจิของประเทศ

(พ.ศ. 2564-2568) ซึง่รวมถงึเซมคิอนดกัเตอร์
โดยที่ผ่านมา สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออก

อันดับ 1 ของไทย ในขณะที่จีนเป็นคู่ค้าและ
แหล่งน�าเข้าอนัดบั 1 ของไทย อกีทัง้เศรษฐกจิ
ไทยมกีารเช่ือมโยงกบัตลาด และฐานการผลติ 
ทัง้ในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ซ่ึงการส่งออก 
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยมาอย่างต่อเนื่อง (การส่งออกมีสัดส่วน 
กว่าร้อยละ 50 ของ GDP ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา)  
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อเิลก็ทรอนกิส์ ทีจ่�าเป็นต้องใช้เซมคิอนดกัเตอร์
เป็นส่วนประกอบ เป็นกลุ่มสนิค้าส่งออกส�าคญั
ของไทย (คดิเป็นสดัส่วนเกอืบร้อยละ 40 ของ
มลูค่าการส่งออกทัง้หมดของไทย) เมือ่มกีารโยก
ย้ายฐานการผลติ

ทั้งน้ี การแข่งขันและการแบ่งขั้วทาง
เทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีแนวโน้ม
รนุแรงขึน้ อาจเป็นทัง้โอกาสและความท้าทาย
ต่อเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันาหรอืกลุม่
ประเทศเกิดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย จากการย้ายฐานการผลิตออก
จากจนี ซึง่หลายประเทศก�าลงัเร่งออกนโยบาย
ดงึดดูการลงทนุ เช่น เวียดนาม อนิโดนเีซยี และ
อินเดีย โดยมีการร่วมมือกันระหว่างพันธมิตร
ในการส่งเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน
ส�าหรบัอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลยี
ส�าคญั รวมถงึการกดีกันประเทศอ่ืน 

แนวโน้มกำรแยกห่วงโซ่อุปทำนดงักล่ำว
จึงเป็นเรื่องที่ไทยต้องเร่งศึกษำและปรับตัว
เพื่อช่วงชิงประโยชน์และลดผลกระทบจำก
แนวโน้มกำรปรบัเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้

ผ ลจำกควำมขดัแย้งของสหรฐัฯ และจนี 
ทีเ่คยประทมุำนำนแล้ว วนันีก้�ำลังเข้ำ

สู่ช่วงปะชะดะของท้ังสองฝ่ำย แน่นอนเม่ือ
สองยักษ์ใหญ่ปะทะกันย่อมส่งผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมรอบข้ำง ประเทศไทยทีอ่ยูเ่ป็นกลำง 
และนบัญำตกิบัท้ังสองฝ่ำย เป็นไปไม่ได้เลยที่
จะไม่ได้รบัผลกระทบอะไรเลย 

ในปี 2564 สหรัฐฯ เริ่มมีการทบทวน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมส�าคัญ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ 
และบรรจภุณัฑ์ขัน้สงู แบตเตอรีค่วามจพุลงังานสงู  
รวมถึ งแบตเตอ ร่ีส� าหรับรถยนต ์ ไฟฟ ้ า  
แร่ส�าคญั ยา และสารออกฤทธิท์างเภสชักรรม 
และในปี 2565 ได้ผ่านกฎหมาย The CHIPS 
and Science Act เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์ และกฎหมาย Inflation 
Reduction Act ที่ส่วนหนึ่งภายใต้กฎหมาย
นี้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า 

ขณะทีจี่นได้วางยทุธศาสตร์ส่งเสริมภาคการ
ผลิตเป็นพเิศษ เพือ่สร้างความเข้มแขง็ของห่วงโซ่
อปุทานของตนเอง อาท ิMade in China 2025 
แผนพฒันาปัญญาประดษิฐ์ยคุใหม่ 2030 (AI 
2030) และก�าหนด 7 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิของจนี ฉบบัที ่14 

เกมแบ่งขัว้ทางเทคโนโลยีดุเดอืด 
เร่งแยกห่วงโซ่อุปทานสหรฐัฯ-จนี

 โดย : ไข่เจียวฟู

บสย.ลงนามความร่วมมือ บสส.
ให้ค�าปรกึษาทางการเงิน SMEs

ร้อยตรจีกัรา ยอดมณี

จริุนทร์ ลกัษณวศิิษฏ์ 

รองอธบิดกีรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณชิย์  
เผยหลังสงกรำนต์ผู้คนเริ่มกลับมำใช้สอยตำม
ปกติ หลังตรวจห้ำแม็คโคร สำขำนครอินทร์ 
จ.นนทบรุ ี พบว่ำรำคำสินค้ำไม่ได้ขยบัตวัสงูข้ึน  

ก.พาณชิย์ เกาะตดิราคาสินค้า
ช้ีหลังสงกรานต์ราคายังทรงตวั

รำคำยังคงทรงตัว แม ้จะมีป ัจจัยภำยใน 
และปัจจยัภำยนอกประเทศบำงประกำร มผีลต่อ
ต้นทนุสินค้ำ เช่น ต้นทุนวตัถดุบิทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ตำมสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ

ร้อยตรีจักรำ ยอดมณี รองอธิบดีกรมการ
ค้าภายใน กล่าวภายหลังจากลงพื้นที่ส�ารวจ
สถานการณ์การค้า ณ ห้างแมค็โคร สาขานครอนิทร์  
จ.นนทบรุ ีว่า ต้ังแต่วนัท่ี 17 เม.ย. 66 เป็นต้นมา  
ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันมากตาม 
ปกตหิลังจากทีไ่ด้เดินทางกลบัมาจากต่างจงัหวดั 
โดยราคาสนิค้ายงัคงทรงตวั อาท ิ กลุม่อาหารสด  
เช ่น หมู เนื้อแดง ราคา 127-129 บาท  
น่องไก่ติดสะโพก กก.ละ 69 บาท และไข่ไก่เบอร์ 3  

ราคาฟองละ 3.70 บาท กลุม่สนิค้าอุปโภคบริโภค
อืน่ๆ เช่น ข้าวสารบรรจถุงุ น�า้มนัพชื ซอสปรงุรส 
อาหารกระป๋อง นม นมข้นหวาน/นมข้นจดื สบู่ 
แชมพ ูครมีอาบน�า้ ผงซกัฟอก น�า้ยาซกัผ้า ผ้าอ้อม
ส�าเร็จรูปส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่ ไม่มีการปรับขึ้น
ราคา นอกจากนี ้ห้างได้จดัโปรโมชัน่ลดราคาสนิค้า
อย่างต่อเนือ่ง เช่นเดยีวกบักลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้า โดย
เฉพาะพดัลมและเครือ่งฟอกอากาศ ซึง่เป็นสินค้า
ขายดใีนช่วงนี้

แม้จะมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ประเทศบางประการที่มีผลต่อต้นทุนสินค้า เช่น 
ต้นทนุวตัถดุบิทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ใน
แต่ละช่วงเวลา แต่ละประเภทสนิค้า ค่าจ้างแรงงาน 
และต้นทนุด้านพลงังาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�า้มนั 
เป็นต้น แต่กย็งัมปัีจจยัทีช่่วยบรรเทาภาระต้นทนุ
ของผู้ประกอบการได้ส่วนหนึ่ง เช่น ค่าเงินบาท 
ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2565  

และราคาน�า้มนัดเีซล ทีป่รบัลดลงจากช่วงเดอืน ก.ค.  
65 ที่ราคา 35 บาท/ลิตร เป็น 33 บาท/ลิตร  
ในขณะนี ้ดงันัน้ เพ่ือช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ 
ให้แก่ประชาชนและช่วยกระตุน้ให้เกดิการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึน้ กรมฯ จงึขอความร่วมมอืผูผ้ลิตและ
ผูจ้�าหน่ายสนิค้าจ�าเป็นต่างๆ ในการตรึงราคาสนิค้า
ออกไปก่อน

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะมีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิต่อไป การจ�าหน่ายสินค้า
ในราคาแพงเกนิสมควร มโีทษสงูสดุจ�าคกุไม่เกนิ 
7 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 140,000 บาท หรอืทัง้จ�า
ทัง้ปรบั และการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสนิค้าหรอื
แสดงราคาไม่ตรงกบัราคาทีจ่�าหน่าย มโีทษปรับ
ไม่เกนิ 10,000 บาท หากพบการจ�าหน่ายสนิค้า
หรอืบรกิารทีไ่ม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ทีส่ายด่วน 
1569 หรอืช่องทางแอปพลเิคช่ันไลน์ @MR.DIT 
หรอืส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัทกุจังหวดั
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ส.อ.ท.เผยความสมัพนัธ์ ไทย-ซาอดุอีาระเบยี
ส่งสญัญาณด ีธรุกิจการค้าและการลงทุนพุ่ง

สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
เปิดเผยถงึควำมคบืหน้ำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ
ระหว่ำงไทยกบัซำอดีุอำระเบยี โดยระบุว่ำ ขณะน้ี 
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนของทัง้ 
สองประเทศมคีวำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งกำรส่งออกอำหำรของไทยมีแนวโน้ม 
เติบโตสูง พร้อมแนะธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม
เตรยีมควำมพร้อม เพิม่ขดีควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขัน

ทั้งน้ี ช่วงที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ
ซาอุดอีาระเบียมาอย่างต่อเนือ่ง โดยระหว่างวนัที่ 
27-31 สงิหาคม 2565 นำยเกรยีงไกร เธยีรนกุุล  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เดนิทาง 
ไปซาอุดอีาระเบยีพร้อมภาคเอกชนกว่า 130 ราย 
เพือ่หารอืกบัผู้บรหิารระดบัสงูของหน่วยงานภาครฐั 
และเอกชนประจ�าซาอดุอีาระเบยี ในการเสริมสร้าง 
ความแขง็แกร่งด้านการค้า การลงทุน และเจรจา 
หาลู่ทางขยายการน�าเข้าสินค้าไทยให้เพิม่ขึน้ 

ซึ่งการเดินทางในครั้งนั้น นำยเกรียงไกร 
เธียรนุกุล ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการร่วม 
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ร่วมลงนาม

ความร่วมมอื (MOU) การจดัตัง้ Joint Business 
Council (JBC) กบั The Federation of Saudi  
Chambers of Commerce (FSCC) เพื่อ 
ส่งเสรมิการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร 
อุตสาหกรรม รวมถงึธรุกจิบรกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วเนือ่ง 
ในตลาดซาอดีุอาระเบยี และสนบัสนนุการจัดต้ัง 
สภาธุรกิจไทย-ซาอุดีอาระเบีย เพื่อขับเคลื่อน 
การเจรจาทางการค้า ซ่ึงคาดการณ์ว่า สามารถ
ท�าการค้าร่วมกัน และซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
ได้ไม่ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาท ภายในหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันท่ีมีการลงนามจัดต้ังสภาธุรกิจไทย-
ซาอดุอีาระเบยี

นำยนำวำ จันทนสุรคน กรรมการบริหาร
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กล่าวในการ
แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ว่า ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ 
ขณะนี้ซาอุดีอาระเบียต้องการดึงนักลงทุนจาก
ทั่วโลกและนักลงทุนจากไทย ไปร่วมโครงการ 
Saudi Vision 2030 ที่ตั้งเป้าหมายจะน�าพา
ซาอดุอีาระเบยีไปสูอ่นาคตใหม่ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ
และสังคม กับนโยบายในการสร้างเมืองใหม่ที่ม ี
ชือ่ว่า นอีมุ NEOM (Saudi Arabia Smart City) 
เมืองไฮเทคแห่งอนาคต เพื่อลดการพึ่งพาน�้ามัน 
และเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจ โดย
ประเทศซาอดุอีาระเบยี พจิารณาว่าประเทศไทย
มขีดีความสามารถสงูในหลายอตุสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
ปิโตรเคมี วสัดุก่อสร้าง อาหารและเกษตร จงึได้
ชักชวนอุตสาหกรรมเหล่านี้จากไทยให้ไปลงทุน
ในซาอุดอีาระเบยี

ทัง้นี ้ ซาอดีุอาระเบยีถือเป็นคูค้่าล�าดบัที ่ 17 
ของไทยในตลาดโลกและเป็นคูค้่าล�าดับที ่ 2 ของ
ตะวนัออกกลาง จากข้อมลูจากกระทรวงพาณชิย์ 
ปี 2566 ประจ�าเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พบว่า 

มูลค่าสินค้าส่งออก 15 อันดับแรกของไทยไป
ซาอดุอีาระเบยี ได้แก่ รถยนต์ อปุกรณ์และส่วน
ประกอบยานยนต์ (214.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (36.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั) ผลติภณัฑ์ยาง (26.0 ล้านดอลลาร์
สหรฐั) ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ (22.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) และเครื่องจักรกล ส่วนประกอบของ
เครือ่งจกัรกล (22.3 ล้านดอลลาร์สหรฐั) เครือ่ง
ปรบัอากาศและส่วนประกอบ (13.3 ล้านดอลลาร์
สหรฐั) ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ และส่วนประกอบ (7.6 ล้าน
ดอลลาร์) ข้าว (4.7 ล้านดอลลาร์สหรฐั) เคมีภณัฑ์ 
(4.0 ล้านดอลลาร์สหรฐั) เหลก็ เหลก็กล้า และ
ผลติภัณฑ์ (3.3 ล้านดอลลาร์สหรฐั) ผลไม้กระป๋อง

และแปรรปู (3.2 ล้านดอลลาร์สหรฐั) เครือ่งส�าอาง 
สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว (3.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) อาหารสตัว์เลีย้ง (2.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั) 
ผลติภณัฑ์อลมูเินยีม (2.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั) และ
เครือ่งซกัผ้า เคร่ืองซกัแห้งและส่วนประกอบ (2.4 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามล�าดบั ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าการ
ค้า 1,805.4 ล้านดอลลาร์สหรฐั ขยายตวั 64%YoY 
และมลูค่าการส่งออกคดิเป็น 407.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตวั 62.3%YoY

“การส่งออกสนิค้าอาหารของไทยกม็แีนวโน้ม 
เติบโตได้สูง เพราะไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิต 
อาหารของโลก โดยเฉพาะอาหารฮาลาล  
ซึง่มคีวามได้เปรยีบทัง้ด้านโลจสิตกิส์และมสีนิค้า

ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ผมเช่ือมั่นว่าคนไทย
สนใจดึงนักลงทุนจากซาอุดีอาระเบียมาลงทุนท่ี
ไทย ทัง้การค้า การลงทนุ การท่องเทีย่ว รวมทัง้
ภาคการผลติอืน่ๆ ด้วยเช่นกัน นักธรุกิจและภาค
อตุสาหกรรมจงึควรถอืโอกาสน้ีเตรียมความพร้อม 
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน” 
นายนาวา กล่าวเสรมิ

หน่วยงานทัว่ไปด้านสถติขิองซาอุดอีาระเบีย 
(GASTAT) เปิดเผยเมื่อเดือนเมษายน 2566 ว่า
เศรษฐกจิของซาอดุอีาระเบยีมกีารเตบิโตต่อเนือ่ง 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
เตบิโตร้อยละ 8.7 ซึง่เป็นอตัราการเตบิโตสงูสดุ
ในกลุม่ประเทศ G20 

นอกจากนี ้สงัคมซาอดุอีาระเบยีก�าลงัเปลีย่นไป 
คนรุน่ใหม่เริม่หนัมานยิมบรโิภคอาหารปรงุส�าเรจ็
และสนใจสนิค้าแฟชัน่ ซึง่โอกาสของผูป้ระกอบการ 
ไทยที่จะลงทุนในซาอุดีอาระเบีย คงหนีไม่พ้น
สินค้าจ�าพวกอาหารปรุงส�าเร็จ เครื่องส�าอาง 
อญัมณ ีและภาคการท่องเทีย่วและสขุภาพ ขณะ
เดยีวกนั ซาอดุอีาระเบยี กก็�าลงัเร่งลงทนุในไทย
เป็นจ�านวนเงนิกว่า 300,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้น 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การแพทย์ น�้ามัน และ
ปิโตรเคมใีนพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(EEC) นับเป็นสัญญาณที่ดีท่ีสะท้อนเศรษฐกิจ 
ในซาอดุอีาระเบยี และโอกาสการลงทุนของไทย
ในอนาคต

 นาวา จนัทนสรุคน 

ท้ังในเขตนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคม
อตุสาหกรรม 

กนอ.วางนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานสะอาด 
ควบคูก่บัการพัฒนาศกัยภาพของนิคมอุตสาหกรรม
ให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง BCG อาทิ 
การบริหารจัดการพลังงาน การลดต้นทุน และ 
การมุ่งสูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน ซึง่สอดคล้อง 
กบับรษิทั ไพร์มฯ ทีม่เีป้าหมายในการประกอบธรุกจิ
ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อ
ให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ น�าไปสู่
นคิมอตุสาหกรรมเชงินิเวศ ซึง่ความร่วมมอืภายใต้ 
ชื่อ “PIE” จะเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญเพื่อบรรล ุ
ฅเป้าหมายของประเทศร่วมกนั

“ไพร์มฯ เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของไทยมากว่า 10 ปี 
มีความรู้ความสามารถในด้านพลังงานทดแทน 
ด้านวศิวกรรม สิง่แวดล้อม ทัง้ยงัมนีวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีท่นัสมัย ซึง่การท�างานร่วมกนัภายใต้ช่ือ 
“PIE” จะช่วยสนับสนนุทกุนคิมอตุสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการ ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อมทีด่กีว่า สามารถส่งต่อสงัคมสเีขยีวสู่คน
รุน่หลังได้อย่างยัง่ยนื” นายวรีศิ กล่าว

นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า ไพร์ม ในฐานะผูน้�าธุรกจิด้าน
พลงังานแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร ด�าเนินธุรกจิด้วย
ความห่วงใยต่อส่ิงแวดล้อม จวบจนวนันี ้ทีก่ารนคิม
อุตสาหกรรมให้โอกาสเราร่วมทุนจนเกิดเป็น PIE 
ยิ่งท�าให้เรามีความมุ่งม่ันตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
มุง่เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยความพร้อม 
ด ้านนวัตกรรมที่ทันสมัย และเป ็นมิตรต ่อ 

กนอ.จบัมือ PRIME เปิดตวั PIE 
ชูสมดุล ศก. เตบิโตคู่ส่ิงแวดล้อม

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ร่วมกับ บริษัท ไพร์ม โรด เพำเวอร์ 
จ�ำกดั (มหำชน) หรอื PRIME จดัสมัมนำเชงิ
ปฏิบัตกิำร “กำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอื
ด้ำนพลงังำนเพือ่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก
ในนคิมอตุสำหกรรม” พร้อมเปิดตวั “บรษิทั 
ไพร์ม อนิดสัเทรยีล เอน็เนอร์ยี ่ จ�ำกดั” หรอื 
PIE ประกำศเจตนำรมณ์มุ่งสู่ควำมเป็นกลำง
ทำงคำร์บอน ภำยในปี 2050 เดินหน้ำสร้ำง 
สมดุลทำงเศรษฐกิจ ให้เติบโตควบคู ่กับ 
สิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื

สิ่งแวดล้อม น�าไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ระหว่างปี 2564 ถึง 2573 เรามเีป้าหมายทีจ่ะ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 20-25% 
โดยร่วมผลักดันการใช้พลังงานทดเเทนและ 
การอนุรักษ์พลังงาน จากประสบการณ์และ 
ความเช่ียวชาญท่ีสัง่สมมายาวนานน้ัน เรามัน่ใจว่า  
จะสามารถตอบสนองนโยบายอันส�าคัญยิ่งนี ้
ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ

นำยไกรฤทธิ ์นลิคหูำ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด  
เปิดเผยว่า PIE มคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจ ทีจ่ะประกอบ 
ธรุกจิด้านพลงังานทดแทน (Renewable Energy)  
และอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency)  
โดยรบับทบาทขบัเคลือ่น เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
ของ กนอ. ตามแผนวิสาหกิจเกี่ยวกับด้าน 
การลดก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ซึ่งแผนการ
ด�าเนินงานจะสอดประสานกบันโยบายและการ
ผนกึพลงัของบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู ท�าให้มัน่ใจ
ว่า PIE จะสามารถตอบโจทย์ทกุความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม ด้วยบรกิารและผลติภณัฑ์
ที่หลากหลาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ 
ในการจดทะเบียนคาร์บอนเครดติ การปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยวางระบบ
บริหารการจัดการพลังงาน ระบบจดทะเบียน
คาร์บอนฟตุพริน้ท์ในองค์กร 

ทัง้นี ้การสมัมนาภายในงาน (19 เม.ย. 66) 
มกีารบรรยายสรุปในหวัข้อ “การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านพลังงานเพ่ือลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม” โดย 
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง อดีตผู้อ�านวยการส�านัก
พัฒนาทรพัยากรบคุคลด้านพลงังาน กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวง
พลังงาน การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกัน การแบ่งกลุ่มน�าเสนอรายงานการ 
Brainstorm กจิกรรม One for ALL โดยการน�า
ประเด็นขึน้มาให้สมาชกิในทมีแสดงความคดิเห็น 
หรอืวิธีแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ
ของโรงงานเป้าหมาย ด้านการลดต้นทนุพลังงาน 
แนวทางการจัดการด้านพลังงานของแต่ละ
โรงงาน ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการ
ตลาด เพือ่เพ่ิมโอกาสการเลอืกใช้บรกิารของ PIE 
ในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายต่อไป

นำยวีริศ อัมระปำล ผู ้ว่าการการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย
ภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิาร “การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้าน
พลังงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
นคิมอุตสาหกรรม” พร้อมเปิดตวั “บรษิทั ไพร์ม 
อนิดสัเทรียล เอน็เนอร์ย่ี จ�ากดั” หรอื PIE ว่า 
กนอ.เป็นอีกหนึง่หน่วยงานทีร่่วมขบัเคลือ่นการ
พฒันาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG มุ่งสร้าง
ความสมดลุให้เศรษฐกจิสามารถเตบิโตควบคู่กบั
สิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื โดย กนอ.และ บรษิทั  
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมทนุจดัตัง้  
บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
หรอื PIE ขึน้ เพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการท้ังภาครฐั 
และเอกชน ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

วรีศิ อมัระปาล

ซึง่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชมุเมือ่วนัที่  
5 เมษายน 2566 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ด�าเนิน
โครงการดังกล่าว โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้กับ
เกษตรกรชาวสวนยางงวดแรกในวนัที ่13 เมษายน 
2566 นี ้จ�านวน 55.68 ล้านบาท ซึง่มเีกษตรกรที่
ได้รบัประโยชน์จ�านวน 18,709 ราย

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที่ 4 จ�ำนวน
กว่ำ 55 ล้ำนบำท มผู้ีได้รบัประโยชน์จ�ำนวน 
18,709 รำย ในวนัที ่13 เมษำยนนี้

นำยฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยว่า ตามมตคิณะรฐัมนตรี เม่ือวันที ่ 28 
กมุภาพนัธ์ 2566 เหน็ชอบให้ด�าเนนิโครงการ
ประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที ่4 
กรอบวงเงินงบประมาณ 7,566.86 ล้านบาท 
เกษตรกรได้รบัประโยชน์ประมาณ 1.6 ล้านราย 
พื้นที่สวนยางกรีดได้ประมาณ 18.18 ล้านไร่  

โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
ได้จัดท�าแผนส่งข้อมูลและการโอนเงินเป็น 
รายสปัดาห์ รวม 16 รอบ เพ่ือให้ ธ.ก.ส. โอนเงิน 
ให้แก่เกษตรกรทกุวนัศกุร์ โดยรอบถดัไปจะโอน
ในวนัศกุร์ที ่21 เมษายน 2566 คาดว่าจะจ่ายเงนิ 
ช่วยเหลือตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในเดอืน
กรกฎาคม 2566

 ทั้งนี้  เกษตรกรชาวสวนยางสามารถ 
ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น 
ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 
2 4 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า
บญัชผ่ีาน LINE Official BAAC Family (กรณี
ที่สมัครใช้บริการ BAAC Connect) รวมถึง
สามารถเบกิถอนเงนิสดผ่านตู ้ATM ของ ธ.ก.ส. 
ทั่วประเทศ ส�าหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถาม
เก่ียวกับโครงการดังกล่าวน้ี สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที ่ธ.ก.ส. ทกุสาขาท่ัวประเทศ

โอนเงินประกนัรายได้สวนยาง 
ระยะ 4 “งวดแรก” 18,709 ราย

โครงการเหมอืงแร่สร้างสขุ ส่งเสรมิอาชีพชุมชน
สูร่ายได้ชุมชนรอบเหมืองแร่ 4 อ�าเภอ จ.สระบุรี
ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสระบุรี จัด

โครงกำรเหมอืงแร่สร้ำงสขุ ส่งเสรมิอำชพีชุมชน 
ภำยใต้กำรจัดสรรงบประมำณจำก “กำรเก็บ
เงินบ�ำรงุพเิศษ” โดยกรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำน 
และกำรเหมืองแร่ มุ่งยกระดบัอำชพีชมุชนให้แก่ 
ประชำชน วสิำหกจิชมุชน และผูป้ระกอบกำร  
SMEs รอบกิจกำรเหมืองแร่ ใน จ.สระบุรี  
รวม 4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ.แก่งคอย อ.พระพทุธบำท 
อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ และ อ.มวกเหลก็ รวม 42 
กจิกำร 

หวงัเตมิเตม็เศรษฐกจิให้ชมุชนเตบิโตเข้มแขง็
อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ เน้นผลักดนักระบวนการ
ผลิตและแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตรให้มี
มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมครบวงจร พร้อมติวเข้มพัฒนาทักษะ
ความรูก้ารค้าออนไลน์ทกุแพลตฟอร์ม เพิม่ช่องทาง 
การขายใหม่ๆ เตรยีมทดสอบตลาด โดยจดัแสดง
และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีผ่่านการพฒันายกระดบั 
ระหว่างวนัท่ี 3-7 พ.ค. 2566 ณ ลานกจิกรรม ช้ัน B  
ซคีอน บางแค กรงุเทพมหานคร 

นำยนิรันดร์ ยิ่งมหิศรำนนท์ อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า  
จังหวัดสระบุรี เป ็นจังหวัดที่มีแหล่งแร ่อุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต์และแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐจากการเก็บค่าภาค
หลวงแร่ได้สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 1,300 
ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม พบว่าจังหวัด
สระบุรียังมีความเหลื่อมล�้าทางรายได ้ของ

การประชาสมัพนัธ์เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดท�าให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
เกดิอาชพีมกีารสร้างรายได้ทีม่ั่นคง สร้างชมุชนที่
มีความสุข และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของกจิการเหมอืงแร่ในการอยู่ร่วมกบัชมุชนอย่าง
สมดุล นอกเหนอืจากกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม อนั
เป็นไปตามภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมอืงแร่”

นำยนพดล ชวีะอิสระกุล อตุสาหกรรมจงัหวดั
สระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ เริ่มด�าเนิน
กิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรวม 42 ราย  
แบ่งเป็น ผู้ประกอบการเพิ่งเริ่มต้น (Startup/
New Entrepreneurs) เป็นการเตรยีมความพร้อม 
ผู้ประกอบการ โดยการยกระดับการผลิตสินค้า
ตามกฎหมายของไทย เช่น การขออนญุาตสถานที ่
ผลิต การขอเลขผลิตภัณฑ์ จ�านวน 11 ราย  

ขณะนีผู้้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านการต่อยอด 
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทีมท่ีปรึกษา
สถาบนัอาหาร มคีวามพร้อมเข้าสูธ่รุกจิออนไลน์
และช่องทางจ�าหน่ายใหม่ๆ จ�านวน 31 ราย  
แบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารและ
เครือ่งดืม่ 28 ผลติภัณฑ์ อาท ิเคร่ืองดืม่ข้าวกล้อง
เจ๊กเชยผสมผงกล้วยและผักรวม วิสาหกิจชุมชน
ภูริธาราพรรณ ซอสผัดไทยผสมมัลเบอร์รี่ โดย 
สวนสมุนไพรมงคลพัฒน์ เครื่องดื่มมะขามป้อม
ส�าเร็จรปูชนดิผง โดย วิสาหกจิชุมชนกลุม่แม่บ้าน
เกษตรกรพุแค เครื่องด่ืมมะม่วงหาวมะนาวโห่
ส�าเร็จรปูชนดิผง โดย วิสาหกจิชมุชนตลาดหัวปลี 
จงัหวดัสระบรุ ี กระชายแช่อิม่อบแห้ง 3 รส โดย 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกระชายบ้านช่องใต้  
นมสดมัลเบอร์รี ่โดย วสิาหกจิชมุชนเพือ่การผลติ
พชืผกัผลไม้เพือ่ความปลอดภยั (GAP) ต.หนองย่าง
เสอื น�า้สลดัอะโวคาโด โดย สวนผกัครสูรรเสรญิ 
ปลาดกุสมนุไพรทอดกรอบทรงเครือ่ง โดย วสิาหกิจ

แบ่งเป็นอาหารและเครือ่งด่ืม 9 ราย มใิช่อาหาร 
2 ราย และผูป้ระกอบการเดมิทีต้่องการต่อยอด 
(Regular) โดยผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัอาหารได้เข้า
มาช่วยปรบัปรงุ/พัฒนาผลติภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์
ให้พร้อมเข้าสูธ่รุกจิออนไลน์ และช่องทางจ�าหน่าย
ใหม่ๆ โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 31 ราย แบ่ง
เป็นอาหารและเครือ่งดืม่ 28 ราย มใิช่อาหาร 3 ราย 

นอกจากนี ้ ยังได้จดักจิกรรมอบรมเพิม่ทกัษะ
การจัดท�าสื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมการขาย  
เพือ่เตรยีมความพร้อมในการเข้าสูต่ลาดวถีิใหม่ใน
ทกุแพลตฟอร์ม เช่น การจดทะเบยีน Facebook  
Fan page , Line Official Account และ Instagram  
เป็นต้น รวมถงึการออกแบบหน้าหลกัของกจิการ
ให้มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ ถ่ายทอด
พื้นฐานการใช้งานและการบริหารจัดการเนื้อหา 
เทคนคิการถ่ายภาพสนิค้า และการ live ขายสนิค้า
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเครื่องมือส�าหรับ
การค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยจัดอบรม 2 วนั 
จ�านวน 4 คร้ัง มผู้ีเข้าอบรมรวม 206 คน ซึง่พบว่า 
ผูเ้ข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 88.43 มทีกัษะเพิม่ขึน้
สามารถน�าไปใช้สร้างยอดขายสนิค้าจากช่องทาง 
ตลาดออนไลน์ได้

ชมุชนผลติภณัฑ์แปรรปูปลาบ้านท่ามะปราง เหด็
นางฟ้าภฐูานทอดกรอบปรงุรส โดย วสิาหกจิชมุชน
เกษตรพร้อมใจบ้านโพธิพ์ร้อมจติ งาขีม่้อนอัดแท่ง
ผสมธัญพชื 5 ชนดิ โดย ชวีาพรเฮร์ิบ กะหรีพ่ฟั
แบบอบไส้มสัมัน่เนือ้ โดย วสิาหกิจชมุชนแม่บ้าน
มวกเหลก็ และตะลงิปลิงแช่อิม่อบแห้ง โดย บ้านไร่ 
สมเกยีรตโิฮมสเตย์ เป็นต้น 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และของ
ทีร่ะลกึ 2 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ กระเป๋าจากเชือกมดั
ฟาง โดย วิสาหกจิชมุชนเพชรน�า้หนึง่ และกล่องไม้
ประดบัดอกไม้จากกระดาษสา โดย วสิาหกจิชมุชน
กลุม่แม่บ้านสระบุร ีและกลุม่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรที่
ไม่ใช่อาหาร 1 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ สเปรย์ระงับกลิน่
ปากจากใบโปร่งฟ้า โดย วิสาหกิจชุมชนโอทอป 
คอมเพลก็ซ์ พแุค สระบรุ ีเป็นต้น โดยประเมินว่า
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 46.2 ล้านบาท เกิดการลงทุนผลิต  
สร้างงาน เพิม่ช่องทางสร้างรายได้ คาดว่ามีอตัรา 
เตบิโตรายได้เพ่ิมขึน้เฉล่ีย 32.43%

ทั้งนี้ ก่อนเสร็จสิ้นโครงการฯ ได้เตรียม 
จัดงานแสดงสินค้า เพื่อทดสอบตลาดและสร้าง
โอกาสทางการตลาด เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
น�าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดมาแสดงและ
จ�าหน่าย จ�านวนประมาณ 40 ราย โดยก�าหนด 
จดัขึน้ระหว่างวนัที ่3 - 7 พ.ค. 2566 ณ ลานกจิกรรม  
ชัน้ B ซคีอน บางแค กรงุเทพมหานคร

 นรินัดร์ ยิง่มหิศรานนท์ นพดล ชวีะอสิระกุล

ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีภาระหนี้สิน 
รายได้ไม่พอกบัรายจ่ายเนือ่งจากไม่มอีาชพีเสรมิ
หลังจากการท�าอาชีพหลัก ไม่มีการส่งเสริม 
การรวมกลุม่อาชพีอย่างต่อเนือ่ง

ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัสระบรุจีงึได้จดั
ท�าโครงการเหมอืงแร่สร้างสขุ ส่งเสรมิอาชีพชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณจาก “การเกบ็เงนิบ�ารงุพิเศษ” โดยกรม 
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือยก
ระดบัอาชพีชมุชนให้แก่ประชาชน วสิาหกจิชุมชน 
และผูป้ระกอบการ SMEs รอบกจิการเหมอืงแร่
ใน จ.สระบรุี รวม 4 อ�าเภอ ได้แก่ อ.แก่งคอย  
อ.พระพทุธบาท อ.เฉลมิพระเกยีรต ิและอ.มวกเหลก็  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยกระดับอาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหาร
จัดการผนวกกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง และ 
อยูร่่วมกบัผูป้ระกอบการเหมอืงแร่อย่างยัง่ยนื 

“โครงการเหมืองแร่สร้างสุข ส่งเสริมอาชีพ
ชมุชน มุง่เน้นการเพิม่ศักยภาพด้านกระบวนการ
ผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร 
ยกระดบัราคาสนิค้าภาคการเกษตร เพิม่ทกัษะด้าน

“ขณะนีผู้เ้ข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านการต่อยอด ปรบัปรงุและพฒันา
ผลติภณัฑ์จากทมีท่ีปรกึษาสถาบันอาหาร มคีวามพร้อมเข้าสูธุ่รกจิออนไลน์
และช่องทางจ�าหน่ายใหม่ๆ จ�านวน 31 ราย”
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“กรมอทุยานฯ ด�าเนินการป้องกันการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
ของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธ์ุพืช รวมถึงพืน้ท่ีใกล้เคียง 
อย่างเข้มงวด และได้เร่งรดัให้ทกุหน่วยงานในสงักดัด�าเนนิการส�ารวจ
ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั เพือ่น�าข้อมลูไปใช้ในการบรหิารจดัการพืน้ที่
แก้ปัญหาไฟป่า ฝุน่ละอองและหมอกควนัต่อไป”

อรรถพล เจรญิชนัษา 
อธบิดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำน 
(ส�ำนกังำน กกพ. ) แจงกรณ ี“ศรสุีวรรณ จรรยำ” 
ฟ้องศำลปกครองเก่ียวกับกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำสเีขียว
ส่งผลค่ำไฟฟ้ำแพง โดย กกพ. ระบทุ�ำตำมมติคณะ 
กรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.)  
ทุกขั้นตอน พร้อมชี้แจงและปฏิบัติตำมมติศำล 
ทกุกรณ ีชีร้บัซือ้ไฟฟ้ำสีเขยีว ไม่ต้องจ่ำยค่ำ AP 
ส่งผลดต่ีอรำคำค่ำไฟฟ้ำ และก่อประโยชน์ด้ำนลด
คำร์บอนไปพร้อมกนั 

นำยคมกฤช ตันตระวำณิชย์ เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(ส�านักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ 
ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวถึงกรณีที ่
นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขาธกิารสมาคมองค์การพทิกัษ์ 
รฐัธรรมนญูไทย ได้ย่ืนค�าร้องต่อศาลปกครองกลาง
เมือ่วนัที ่ 18 เม.ย. 2566 เพือ่ขอให้ไต่สวนฉกุเฉนิ
ในคดีหมายเลขด�าท่ี 1961/2565 เนื่องจากคณะ
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก�าหนด
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนาม
ในสญัญาซือ้ไฟฟ้า (PPA) กับเอกชนจ�านวน 175 ราย 

ทีมี่ปรมิาณเสนอขายรวม 4,852.26 เมกะวตัต์ จาก 
ที ่กกพ.ประกาศเปิดรบัซือ้ 5,203 เมกะวตัต์ ซึง่จะ 
ส่งผลให้ส�ารองไฟฟ้าของไทยสงูเกนิไป และมผีลกระทบ 
ต่อค่าไฟฟ้าประชาชนนัน้

นายคมกฤช ชี้แจงว่า กกพ.ด�าเนินการรับซื้อ
ไฟฟ้า “โครงการจดัหาไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
ในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 
ส�าหรบักลุ่มไม่มีต้นทนุเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2565” หรอื
โครงการไฟฟ้าสีเขียว ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาต ิ(กพช.) ทกุขัน้ตอน ทัง้วธิกีารรบัซือ้ 
ไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ส่วนการ 
ฟ้องร้องในครัง้นีถื้อเป็นสิทธิข์องประชาชนทีจ่ะฟ้องร้องได้  
ซึ่ ง  ก ก พ . ก็ พ ร ้ อ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม ค� า สั่ ง ศ า ล 
ทกุประการ โดยหากศาลสัง่ให้ชีแ้จง หรอื ชะลอการ
ลงนามซือ้ขายไฟฟ้า ทาง กกพ.กพ็ร้อมด�าเนนิการตาม 
กฎหมายแน่นอน

ส�าหรบัการรับซือ้ไฟฟ้าสเีขียวในครัง้นี ้ ภาครฐั
มองว่า จะเกิดประโยชน์มากกว่าเสีย ซ่ึงโดยปกติ

กกพ.แจงการรับซือ้ไฟฟ้าสีเขยีว 
ส่งผลดต่ีอราคาค่าไฟฟ้า/ลดคาร์บอน 

ดังน้ัน การที่ค่าไฟฟ้าไทยปัจจุบันมีราคาแพง 
ปัญหาหลกัเกดิจากก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทยประสบ
ปัญหาการผลิต ท�าให้ต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ 
เหลว (LNG) มาทดแทน แต่ LNG ตลาดโลกกม็รีาคา
แพงขึน้ในช่วงทีผ่่านมา ดังนัน้ การทีภ่าครฐัพิจารณา 
รบัซือ้เนือ้ไฟฟ้าเพยีงอย่างเดียวไม่รวมค่า AP หรอืรบัซือ้ 
ไฟฟ้าสีเขียวมาใช้ จะท�าให้ค ่าไฟฟ้าถูกกว่า 
การไปซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีต้่องจ่ายทัง้ค่าเนือ้ 
ไฟฟ้าและค่า AP รวมกัน 

ดงันัน้ ภาครฐัจงึเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีว เพือ่ให้
ได้เนือ้ไฟฟ้าราคาถกูในช่วงนี ้ถอืเป็นผลดีกบัประเทศ
มากกว่า และยังได้ในเรื่องของการลดคาร์บอนฯ  
อกีด้วย แต่ถ้าภาครฐัรบัซือ้ไฟฟ้าสีเขยีวพร้อมกบัรบัซือ้ 
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีต้่องจ่ายค่า AP ไป
พร้อมกนั แบบนีถึ้งจะเรยีกว่าเกิดผลเสยีกบัประเทศ 
แต่ภาครฐัได้พิจารณาซ้ือไฟฟ้าสีเขยีวเพียงอย่างเดียว 
โดยไปลดการซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ท�าให้
ไม่เป็นผลเสยีต่อประเทศแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม กกพ.ยงัคงเดนิหน้ากระบวนการ
ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัผูท้ีผ่่านการ
พิจารณาตามขัน้ตอนต่อไปจนกว่าจะมคี�าส่ังศาลให้
ด�าเนนิการเป็นอย่างอืน่ 

ทัง้นี ้ ในวนัที ่ 19 เม.ย. 2566 ทีผ่่านมา เป็น 
วนัสุดท้ายส�าหรบัข้ันตอนลงนามยอมรบัเง่ือนไขของการ 
ไฟฟ้าทีเ่ป็นผู้ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งแต่ละการไฟฟ้าจะเป็นผู้ส่งหนังสือส่งไปยังผู้ที่
ผ่านเข้าร่วมโครงการทัง้หมด เพ่ือให้ลงนามยอมรบั
เงือ่นไข โดยหากไม่ยอมรบัเงือ่นไขกจ็ะไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้

โดยภายหลังจากลงนามยอมรับเงื่อนไขของ
การไฟฟ้าเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปผูผ่้านเข้าร่วม

โครงการจะต้องลงนามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ซึง่
ตามกรอบทีค่ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ทีผ่่านมา ก�าหนดให้ผูท้ีจ่ะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณชิย์ (COD) ในปี 2567-2568 ต้องลงนาม PPA 
ภายใน 180 วนั นบัจากวนัทีล่งนามยอมรบัเงือ่นไข
การไฟฟ้า ส่วนผูท้ีจ่ะ COD ระหว่างปี 2569-2573 
จะต้องลงนาม PPA ภายใน 2 ปี นบัจากวนัทีล่งนาม
ยอมรบัเงือ่นไขการไฟฟ้า

โดยสรปุมผีูผ่้านเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 175 ราย 
รวมก�าลงัผลติไฟฟ้า 4,852.26 เมกะวตัต์ ต�า่กว่า 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 5,203 เมกะวตัต์ 

ส�าหรบัการยืน่ฟ้องร้องต่อศาล เมือ่วนัที ่18 เม.ย.  
2566 เวลา 11.00 น.ที่ศาลปกครองกลางของ 
นำยศรสุีวรรณ จรรยำ เลขาธกิารสมาคมองค์การพิทักษ์ 
รฐัธรรมนูญไทยนัน้ ได้ยืน่ฟ้องร้องด้วยเหตผุลดงัน้ีว่า 
เป็นท่ีรบัรูก้นัโดยทัว่ไปว่า ประเทศไทยมกี�าลงัการ
ผลติมากถงึ 51,048 เมกะวตัต์ ขณะทีป่รมิาณการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี 2565 มเีพียง 30,135 
เมกะวัตต์เท่านัน้ อนัท�าให้มีปรมิาณการผลิตไฟฟ้า
ส�ารองล้นประเทศ หรอืมากเกอืบ 60%

แต่ทว่าคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
กลับมีมติให้คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ไปด�าเนินการจัดซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเพิ่ม
ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในรปูแบบ Feed-in Tariff (Fit) ปี 2565-2573  

คมกฤช ตนัตระวาณชิย์

การรบัซ้ือไฟฟ้าจะม ี 2 แบบหลักๆ คือ 1. การซ้ือ 
เนือ้ไฟฟ้าโดยตรง คอื การซ้ือเน้ือไฟฟ้าโดยตรง เปรยีบเหมอืน 
การเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวในรอบนี้ ซ่ึงรับซื้อ 
เนือ้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่ายค่า AP ประโยชน์ทีไ่ด้คอื 
ค่าไฟฟ้าถกูกว่า และช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีเ่ป็นปัญหาโลกร้อน และยงัขาย
คาร์บอนเครดติได้ด้วย ข้อเสยีคอื การผลติไฟฟ้าจะไม่
เสถยีร ข้ึนกบัสภาพดนิฟ้า อากาศ 

และ 2. การซ้ือเนือ้ไฟฟ้า รวมกบัค่าความพร้อมจ่าย  
(AP) โดยที่ผ่านมาไทยจะซื้อไฟฟ้าในแบบที่ 2  
คอื ซือ้เนือ้ไฟฟ้ารวมกบัค่า AP ซึง่ค่า AP นีเ้ป็นการ
จ่ายเพือ่ให้โรงไฟฟ้ายนืยนัว่าจะพร้อมจ่ายไฟฟ้าเสมอ
ตามทีภ่าครฐัก�าหนดแน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้กบั
ประเภทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อน เช่น โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นต้น ซึง่จะ
ท�าให้การจ่ายไฟฟ้ามัน่คงและเสถยีร แต่ข้อเสยีคอื 
แม้ไม่มกีารสัง่เดนิเครือ่งโรงไฟฟ้า กย็งัต้องจ่ายค่า 
AP อยูด่ ีซึง่จะสะท้อนไปท่ีค่าไฟฟ้าประชาชนด้วย 

ส�าหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ัง 
บนพ้ืนดิน, พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพ้ืนดินร่วมกับระบบกักเก็บ 
พลังงาน (Battery Energy Storage 
System : BESS), ส�าหรับพลังงานลม, 
ส�าหรบัก๊าซชวีภาพ (น�า้เสยี/ของเสยี) และ
โครงการผลติไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม 
ซึง่จะท�าให้ประเทศไทยมกี�าลงัการผลติ 
ไฟฟ้าล้นประเทศมากถงึ 53,659 เมกะวตัต์  
หรือมีก�าลังไฟฟ้าส�ารองมากกว่า 62%  
ซึ่ งมาตรฐานสากลก�าหนดไว ้ เพียง

ประมาณ 15-20% เท่านัน้
ซึง่การทีมี่พลังงานไฟฟ้าส�ารองมากกว่า 53,659 

เมกะวัตต์ หรือกว่า 62% จะมีผลต่อการเพ่ิมขึ้น
ของค่าเอฟที (Ft) ซึ่งการไฟฟ้าก็จะไปไล่เก็บจาก
ประชาชนทกุครวัเรอืนเพือ่เอามาชดเชยให้เอกชน 
เจ้าของโรงไฟฟ้าที ่กฟผ.ได้ลงนามในสญัญาซ้ือส�ารองไว้  
แบบเสียเปล่า เพราะปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
ของประเทศไทยมีเพียงแค่ 3 หมื่นกว่าเมกะวัตต์
เท่านัน้ และหากพจิารณาบรษัิทต่างๆ ใน 175 รายนัน้ 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ ผู้ร�่ารวย
ระดบัปะเทศทีอ่ยูใ่นตลาดหลักทรพัย์แทบทัง้สิน้

การฮึกเหิมในการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจและ
น่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการของฝ่าย 
การเมืองดังกล่าว ในที่สุดผู้ที่จะต้องแบกรับภาระ 
ค่าจัดซือ้จัดหาไฟฟ้าจากผู้ประกอบการผลติไฟฟ้าของ 
เอกชน คือ พลเมืองไทยทกุครวัเรอืน ทกุห้างร้าน  
ทกุผู้ประกอบกจิการ แม้แต่วัดวาอาราม ศาสนสถานก็ 
ไม่เว้น เยีย่งนีส้งัคมไทยจะปล่อยให้เลยตามเลยไปมิได้  
เพราะจะมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
บนความทุกข์ของประชาชนทุกครัวเรือน ตามที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ในคดีท่ี 1/2566  
ลงวนัที ่9 ม.ค. 2566 ทีผ่่านมา สมาคมองค์การพทิกัษ์ 
รัฐธรรมนูญไทยจึงจ�าต้องมาร้องขอให้ศาลไต่สวน
ฉกุเฉนิเพือ่มคี�าสัง่คุม้ครองชัว่คราวระงบัการลงนาม
ซือ้ไฟฟ้าในวนันี ้นายศรสีวุรรณ กล่าวในทีส่ดุ

ศรสีวุรรณ จรรยา



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 256614 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

เพือ่นชมุชนและภาคเีครอืข่ายสานฝันป้ันน้องปี 66
ผลติบคุลากรป้อนศนูย์บรกิารสุขภาพฯ จ.ระยอง

สมาคมเพือ่นชมุชน ก่อต้ังข้ึนจากความร่วมมือ
ของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด  
จ.ระยอง ได้แก่ กลุม่ปตท. เอสซจีี โรงไฟฟ้าบแีอลซพีี  
กลุ ่ม บ.ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี เพ่ือ 
สร้างความร่วมมอืของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
ในมาบตาพุดท่ีรวมตัวกันเป็นครั้งแรกและที่เดียว
ของประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมประสาน
และพฒันาอตุสาหกรรมสูอ่ตุสาหกรรมสะอาด เป็น 
มติรต่อสิง่แวดล้อม ด้วยความจรงิใจ จริงจงั มุ่งม่ัน 
แก้ปัญหาร่วมกนั ถ่ายทอดความรู ้แบ่งปันประสบการณ์  
และมุง่หวงัให้อุตสาหกรรมและชมุชนอยูร่่วมกนัได้
อย่างยัง่ยนื ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชมุชน ทัง้ในด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการดูแลสุขภาพ  
จากความร่วมแรง ร่วมมอืและร่วมใจของผูป้ระกอบการนี้  
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและ 
ยัง่ยนืต่อชมุชน อุตสาหกรรมและประเทศชาตต่ิอไป

นำยมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อน
ชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2566  
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี ้ระยอง สมาคมเพือ่นชมุชนร่วม 
กบัองค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง มหาวิทยาลัย
บรูพา และมลูนธิิตากสนิระยอง จัดโครงการ “สานฝัน  
ป้ันน้อง เตรยีมพร้อมบคุลากรศนูย์บรกิารสขุภาพ  
ฟ ื ้ น ฟู  และดู แล ผู ้ สู งอายุ จั งหวั ดระยอง”  
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 โดยเริม่ด�าเนนิโครงการปีการศกึษา  
2564-2566 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรด้าน
สาธารณสุขให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรองรับศูนย์บริการ
สขุภาพ ฟ้ืนฟ ูและดแูลผูส้งูอายจุงัหวัดระยองต่อไป

ปัจจุบันมีนิสิตเข้าร่วมโครงการที่ได้รับทุน
สนบัสนนุการศกึษาตัง้แต่ปี 2564-2566 รวมทัง้ส้ิน 
จ�านวน 51 ทุน ส�าหรับปีการศึกษา 2566 ได้
สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งส้ิน 15 ทุน โดย 

สมาคมเพือ่นชมุชน ให้การสนบัสนนุ 
รวมจ�านวน 13 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 
3,480,000 บาท (สามล้านสี่แสน
แปดหม่ืนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จ�านวน 10 ทุน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการ
แพทย์ จ�านวน 2 ทนุ หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต และสาขาจิตวิทยา 
จ�านวน 1 ทนุ มลูนธิติากสินระยอง 
ให ้การสนับสนุนหลักสูตรวิทยา

ผูป่้วยระยะกลาง และให้บรกิารดแูลระยะยาวในกลุม่
ผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยตดิเตยีงทีไ่ม่สามารถดแูลทีบ้่านได้ 
โดยบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั 
ระยอง เพ่ือให้รปูแบบบรกิารมกีารเช่ือมระบบแบบ
ไร้รอยต่อ ระยะที ่2 จดัตัง้ศนูย์พฒันาคุณภาพชีวติ 
ผู ้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู ้สูงอายุได้มาท�า
กจิกรรมร่วมกัน และระยะที ่3 เป็นบ้านพักผูสู้งอาย ุ
ครบวงจร (Senior complex)

การมอบทนุการศกึษาดงักล่าวของสมาคมเพ่ือน
ชมุชน มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร เตรยีมพร้อม 
บุคลากรให้กับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และ 
ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ที่ได้เริ่มการก่อสร้าง
ระยะที่  1 คาดว ่าจะแล ้ว เสร็จภายในป ีนี้  
(พ.ศ. 2566)   โดยมส่ีวนส�าคญัในการขบัเคลือ่น จ. ระยอง  
มกีารบรหิารจดการด้านสาธารณสขุทีด่ยีิง่ขึน้ เพือ่ 
“บ้านเราน่าอยู ่ สงัคมยัง่ยนื” เพือ่นชมุชนขอเป็น
ส่วนหนึง่ในการพฒันาคณุภาพชวีติทีดี่ของชาวไทย
อย่างต่อเนือ่ง

กองทุนน�า้มนัฯ ต้ังเป้ากูค้รบ 2 หมืน่ล. 
ขณะทีก่องทนุฯ ติดลบ 8.9 หมืน่ล.

ไม่เกนิ 1.5 แสนล้านบาท และกูภ้ายในวนัที ่5 ต.ค. 
2566 นีเ้ท่านัน้ ซึง่การทีก่องทนุฯ จะเริม่กู้เงนิกบั
สถาบนัการเงินได้ จะต้องรอให้ส�านกังานบรหิาร
หนีส้าธารณะ (สบน.) ทยอยบรรจเุป็นกรอบวงเงนิ
หนีส้าธารณะก่อน

ทีผ่่านมา สบน.ได้บรรจวุงเงินหนีส้าธารณะไป 
11,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรอบแรก 30,000 ล้าน
บาท ซึง่กองทนุฯ ได้น�าไปช�าระหนีผู้ค้้ามาตรา 7 
หมดแล้ว และรอบทีส่องอกี 80,000 ล้านบาท ซึง่
วงเงินก้อนน้ีก�าลังอยู่ระหว่างทยอยกู้กับสถาบัน
การเงนิ ทีต่ัง้เป้าหมายจะกู ้ 20,000 ล้านบาทใน 
เดอืน เม.ย. 2566 ก่อน อย่างไรก็ตาม กองทนุฯ  

แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เรียกเก็บ 2 บาทต่อลติร 
และน�า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เรยีกเกบ็ 
0.01 บาทต่อลติร

ส�าหรับค ่าการตลาด ซึ่งรายงานโดย
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ในวันที่ 11 เม.ย. 2566 พบว่าค่าการตลาด
ดเีซลอยูท่ี ่1.80 บาทต่อลติร ส่วนค่าการตลาด
กลุม่เบนซนิอยู่ทีป่ระมาณ 3-4 บาทต่อลิตร โดย 
เฉลีย่ค่าการตลาดระหว่าง 1-11 เม.ย. 2566  
อยูท่ี ่2.20 บาทต่อลติร โดยยงัอยูใ่นเกณฑ์ค่าการ 
ตลาดปกต ิตามทีค่ณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังาน (กบง.) เมือ่วนัที ่14 ก.พ. 2566 ได้มีมต ิ

กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เริ่มกู้เงินอีกครั้ง 
ประเดิม 5 พนัล้ำนบำท ตัง้เป้ำกูค้รบ 2 หมืน่
ล้ำนบำทภำยในเดือน เม.ย. 2566 นี ้ระบแุม้
กองทนุฯ เริม่ตดิลบต�ำ่กว่ำหลกัแสนล้ำน แต่ยงั
มหีนีต้้องช�ำระผู้ค้ำมำตรำ 7 อกี 7 หมืน่ล้ำนบำท  
และใช้เสรมิสภำพคล่องชดเชยรำคำ LPG ต่อไป  
ชี้ล่ำสุดกองทุนฯ ติดลบ 89,800 ล้ำนบำท  
แต่ยังมีเงินไหลเข้ำ 345 ล้ำนบำทต่อวัน  
จำกกำรเรียกเก็บเงินผู้ใช้น�้ำมันกลุ่มเบนซิน 
ทกุชนดิตัง้แต่ 0.01-8.58 บำทต่อลิตร และผูใ้ช้ 
ดเีซลส่งเข้ำกองทุนฯ 4.19 บำทต่อลิตร

ส�านกังานกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ (สกนช.) 
ได้เริ่มกระบวนการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง
กองทนุฯ อีกครัง้ โดยเมือ่วนัที ่ 5 เม.ย. 2566 
ทีผ่่านมา กองทนุฯ ได้ท�าเรือ่งกูเ้งนิกับสถาบนั 
การเงินไป 5,000 ล้านบาท จากเป้าหมาย 
การกูเ้งินในเดอืน เม.ย. 2566 ทัง้สิน้ 20,000 ล้าน 
บาท โดยหลังจากนี้จะทยอยกู ้เงินจนครบ 
ตามเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

ทัง้น้ี เนือ่งจากกองทุนฯ ยงัมีสถานะตดิลบ 
จากการน�าเงินไปพยงุราคาดเีซลตลอดปี 2565 
ทีผ่่านมา แม้ปัจจบุนัสถานการณ์กองทนุฯ จะเริม่ 
ดขีึน้ โดยตดิลบน้อยกว่า 1 แสนล้านบาท แต่
กองทนุฯ กย็งัต้องชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) 
และน�าเงินไปเสริมสภาพคล่องการช�าระหนี ้
ทีต้่องจ่ายผูค้้ามาตรา 7 รวม 70,000 ล้านบาท 
(ข้อมูลจนถงึ ณ วนัที ่9 เม.ย. 2566) 

โดยล่าสุดสถานะกองทนุฯ ณ วนัที ่9 เม.ย. 
2566 กองทุนฯ ตดิลบรวมทัง้สิน้ 89,800 ล้าน
บาท โดยเป็นการตดิลบของบญัชนี�า้มนั 42,921 
ล้านบาท และบญัช ีLPG ตดิลบ 46,879 ล้าน
บาท แต่เนือ่งจากราคาน�า้มนัโลกปรบัลดต�า่กว่า  
100 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้กองทนุฯ  
หันกลับมาเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ดีเซลกลับคืน
กองทุนฯ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบัน
กองทนุฯ มเีงนิไหลเข้าถงึวนัละ 345 ล้านบาท  
ส่วนเงินไหลออกจากการชดเชยราคา LPG  
อยูท่ี ่26.36 ล้านบาทต่อวนั

ส�าหรับภาพรวมการกู้เงินนั้น ที่ผ่านมา
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้กู ้เงินได ้

ยงัเหลอืวงเงนิอกี 4 หมืน่ล้านบาท ก็จะครบ 1.5 แสน 
ล้านบาทตามที ่ครม. ให้กรอบวงเงนิไว้ ซึง่ กองทนุฯ 
ยังสามารถขอให้ สบน.บรรจเุป็นหนีส้าธารณะได้อกี  
ก่อนครบก�าหนด 5 ต.ค. 2566 นี้

ส่วนการเรียกเก็บเงินจากผู ้ใช้ดีเซลส่งคืน 
กองทนุฯ น้ัน ล่าสดุเมือ่วันที ่10 เม.ย. 2566 คณะ
กรรมการบริหารกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (กบน.) 
ได้มีมติลดเก็บเงินผู้ใช้ดีเซลส่งเข้ากองทุนฯ ลง 
เหลอื 4.19 บาทต่อลติร จากเดิมเกบ็อยู ่4.41 บาทต่อ 
ลิตร ส่วนผู้ใช้ดีเซลเกรดพรีเมียม ถูกเรียกเก็บ 
5.69 บาทต่อลิตร เนื่องจากราคาน�้ามันโลก 
ผันผวน ส�าหรับกลุ่มเบนซินนั้น กบน.ได้เรียก 
เกบ็เงนิจากผูใ้ช้น�า้มนักลุม่เบนซนิส่งเข้ากองทนุฯ ดงันี้  
น�า้มนัเบนซนิ เรยีกเก็บ 8.58 บาทต่อลติร, น�า้มนั

คืนค่าการตลาดผู้ค้าน�้ามันให้กลับมาอยู่อัตรา
ปกตปิระมาณ 1.80-2 บาทต่อลติร หลงัจาก
ก่อนหน้านีไ้ด้ขอความร่วมมอืให้คงค่าการตลาด
ไว้ที ่1.40 บาทต่อลติร ในช่วงราคาพลงังานแพง

ด้านสถานการณ์ราคาน�้ามันโลก ณ วันท่ี 
11 เม.ย. 2566 เวลาประมาณ 15.30 น. ราคา
น�า้มนัดบิดไูบอยู่ทีร่ะดบั 84.99 เหรียญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.39 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
อยูท่ี ่80.28 เหรยีญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิม่ข้ึน  
0.54 เหรยีญสหรฐัฯต่อบาร์เรล และราคาน�า้มนัดบิ 
เบรนท์ (BRENT) อยู่ที ่ 84.67 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้ 0.49 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

ศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ�าบัด รวมจ�านวน 
2 ทนุ มูลค่าทัง้สิน้ 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมืน่
บาทถ้วน)

ทั้งนี้ ศูนย์บริการสุขภาพ ฟื ้นฟู และดูแล 
ผู้สูงอายจัุงหวัดระยอง ตัง้อยูท่ี ่หมูท่ี่ 2 หลงัสวนสน  
ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ด�าเนินการ
ก่อสร้าง โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
มรีปูแบบให้บรกิารเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที ่1 เป็น
สถานบริการท่ีมีแพทย์ท่ัวไป ให้บริการประชาชน 
ในเขต ต.เพ และ ต.แกลง ให้บริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรป่ำไม้
แห่งชำติ (คปช.) เห็นชอบ 3 เร่ืองส�ำคัญ  
ยดึทบทวนนโยบำยป่ำไม้แห่งชำตเิดมิ พร้อม
เพกิถอน 4 ป่ำแห่งชำต ิ แก้ควำมเดอืดร้อน
ชำวบ้ำน

นำยจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  
เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุได้พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
เรือ่งทีเ่สนอเพือ่พจิารณา รวม 3 เร่ือง ได้แก่ 
หน่ึงเห็นชอบการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ
กรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 
ซ่ึงก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่ง
ชาติ ทกุ 3 ปี ซึง่นโยบายป่าไม้แห่งชาตไิด้รบั
ความเหน็ชอบ

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่  
6 พฤศจกิายน 2562 จงึครบก�าหนดทีต้่องมกีาร 
ทบทวนตามระเบยีบดงักล่าว ดงัน้ัน ทางคณะ
อนุกรรมการจัดท�าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายป่าไม้ 
แห่งชาต ิรวม 3 ครัง้

“ส�าหรับผลการทบทวน พบว่า นโยบาย 
ป่าไม้แห่งชาติยังเป็นนโยบายที่มคีวามทา้ทาย 
ในการจดัการทรพัยากรป่าไม้ ภายใต้ข้อจ�ากดัหรอื 
เงือ่นไขด้านนโยบาย กฎหมาย สถานการณ์และ
บรบิทต่างๆ จงึยังไม่มคีวามจ�าเป็นต้องปรบัปรงุ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

คปช.สัง่เพกิถอน 4 ป่าแห่งชาติ
แก้ปมปัญหาชาวบ้านทีอ่ยู่มาก่อน

จตพุร บุรษุพฒัน์ 

โดยให้คงวตัถปุระสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
จ�านวน 4 ประการ บทบัญญัตินโยบายป่าไม้ 
แห่งชาต ิจ�านวน 24 ข้อ ครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการจัดการป่าไม้ 2. ด้านการใช้ประโยชน์
ผลติผลและการบรกิารจากป่าไม้และอตุสาหกรรม
ป่าไม้ 3. ด้านการพฒันาระบบบรหิารและองค์กร
เกีย่วกบัการป่าไม้ ไว้เช่นเดมิ จากน้ัน ได้มอบให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามขัน้ตอนต่อไป” นายจตพุร กล่าว

เร่ืองทีส่อง ทีป่ระชุมได้เหน็ชอบการเพกิถอน
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี บางส่วน ในท้องที่
ต�าบลบ่อนอก ต�าบลอ่าวน้อย ต�าบลเกาะหลัก 
ต�าบลคลองวาฬ ต�าบลห้วยทราย อ�าเภอเมือง 
จ.ประจวบครีีขนัธ์ นายจตุพร กล่าวว่า เนือ่งจาก
เมือ่ปี 2552 ได้เกดิกรณีทีส่มาชกินคิมสร้างตนเอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่สามารถน�าหนังสือ
แสดงการท�าประโยชน์ หรอื น.ค.3 ไปออกโฉนด
ที่ดินได้ เนื่องจากพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับซ้อน
กับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี จึงได้มีการ 

ประจวบครีขีนัธ์ พร้อมมอบให้กรมป่าไม้ด�าเนนิการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
ตามขัน้ตอนต่อไป

นายจตพุร กล่าวอกีว่า เรือ่งที ่3 ทีป่ระชุม 
ได้พจิารณาเหน็ชอบการเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าแม่ตาล และ ป่าแม่ยยุ และป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าแม ่หาด บางส ่วนที่ทับซ ้อนกับพื้นที ่
ตามพระราชกฤษฎกีาการจดัตัง้นคิมสร้างตนเอง  
อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ พ.ศ. 2512 โดยภายหลงั
การประกาศจัดตัง้นคิมสร้างตนเองเขือ่นภมูพิล 
อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ เมือ่ พ.ศ. 2512 แล้ว แต่ 
ต่อมาปรากฏข้อเทจ็จรงิว่า มพีืน้ทีบ่างส่วนทบัซ้อน 
กบัป่าสงวนแห่งชาต ิ ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยยุ 
และป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่หาด

ปลดั ทส. กล่าวต่อไปว่า จากทีก่รมป่าไม้
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบ 
การทับซ ้อนของพื้นที่  พบว ่า ป ่าสงวน 
แห่งชาต ิป่าแม่ตาล และป่าแม่ยยุ ทบัซ้อนกบัพืน้ที่ 
นิคมสร้างตนเอง เนื้อที่ประมาณ 31,106 ไร่ 
ประกอบด้วยพื้นท่ีในกิจการนิคมสร้างตนเอง
เขือ่นภมูพิล เนือ้ท่ีประมาณ 16,011 ไร่ เห็น
ควรให้เพกิถอนป่าสงวนแห่งชาตอิอกจากพืน้ที่
นคิมสร้างตนเอง ส่วนพืน้ทีท่ีมี่สภาพป่า เนือ้ที่

ร ้องเรียนผ่านส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน  
กระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่ 
เกีย่วข้อง ร่วมกนัตรวจสอบการทับซ้อนของพ้ืนที่
ดงักล่าวแล้ว พบว่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบรุี  
ทบัซ้อนพืน้ทีน่คิมสร้างตนเองจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์  
เนือ้ท่ีประมาณ 56,605 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา

จงึเหน็ควรให้มกีารเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติ
บริเวณที่ทับซ้อนดังกล่าว ซ่ึงที่ประชุมได้มีการ 
พจิารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติให้ความเหน็ชอบ 
ในการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี  
บางส่วนที่ทับซ้อนพื้นที่นิคมสร้างตนเองจังหวัด

ประมาณ 15,096 ไร่ ให้กันไว้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  
โดยให ้อยู ่ ในความดูแลและรับผิดชอบ 
ของกรมป่าไม้ต่อไป ส�าหรับป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่หาด ทับซ้อนกับพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง 
เนือ้ท่ีประมาณ 31,521 ไร่ ประกอบด้วย พืน้ท่ี
ในกิจการนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล เนื้อที่
ประมาณ 24,002 ไร ่ เหน็ควรให้เพิกถอนป่า
สงวนแห่งชาติออกจากพื้นที่นิคมสร้างตนเอง 
และพืน้ทีท่ีมี่สภาพป่า เนือ้ทีป่ระมาณ 7,519 ไร่  
ให้กันไว้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้อยู่ใน 
ความดูแลและรบัผดิชอบของกรมป่าไม้ต่อไปเช่นกนั

“พล.อ.ประวิตร” สัง่กำร “กรมทะเลชำยฝ่ัง” 
เร่งก�ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยคุ้มครอง  
“วำฬบรดู้ำ” จำกกจิกรรมท่องเทีย่ว พร้อมส�ำรวจ
ตดิตำมแหล่งหญ้ำทะเล ยกระดบัควำมสมบรูณ์ 
ของระบบนเิวศทำงทะเลและชำยฝ่ัง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาต ิ (กทช.) 
กล่าวภายหลังการประชุมว่า การประชุมคณะ
กรรมการฯ ครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการ
ก�าหนดสถานสี�ารวจตดิตามสถานภาพทรพัยากร
หญ้าทะเลประจ�าปีของประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยพบแหล่งหญ้าทะเลครอบคลุมพ้ืนที่  
17 จงัหวดัชายฝ่ัง โดยมพีืน้ทีป่ระมาณ 160,628 ไร่  
แบ่งออกเป็นฝ่ังอ่าวไทย 54,148 ไร่ และฝ่ังทะเล
อันดามัน 106,480 ไร่ ซึ่งหญ้าทะเลถือเป็น
ทรพัยากรทีม่คีวามส�าคัญต่อระบบนเิวศทางทะเล 
เป็นอย่างยิ่ง เป็นทั้งแหล่งที่อยู ่อาศัยและ 
แหล่งอาหารของสัตว์ทะเล รวมถงึเป็นระบบนเิวศแรก 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้
ทีเ่กดิจากมนษุย์และจากธรรมชาต ิ จงึต้องมกีาร
ศกึษาส�ารวจเพือ่อนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งหญ้าทะเลให้
คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื 

“กรมทะเลชายฝ่ัง”เร่งก�าหนดมาตรการกฎหมาย
คุม้ครองวาฬบรดู้า ยกระดบัความสมบูรณ์ระบบนิเวศฯ

ประวติร วงษ์สวุรรณ

อภชิยั เอกวนากุล

จตพุร บรุษุพฒัน์

โดยการก�าหนดสถานสี�ารวจติดตามสถานภาพ
แหล่งหญ้าทะเลประจ�าปีของประเทศไทย จ�านวน 
128 สถาน ี ตนได้มอบหมายให้กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ส�ารวจติดตามสถานภาพฯ 
นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลและเขตห้ามล่า
สตัว์ป่า 80 สถาน ีและกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธุพื์ช (อส.) ส�ารวจตดิตามสถานภาพฯ ในเขต
อทุยานฯ 48 สถาน ีพร้อมทัง้ได้ก�าชบัให้กรม ทช. 
รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากการส�ารวจดังกล่าวบรรจุใน
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และ การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
ประจ�าปีอีกด้วย 

ในระยะที่อาจเป็นอันตราย หรืออาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบและรบกวนพฤติกรรมของวาฬ 
ในธรรมชาต ิซึง่นอกจากจะประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้  
และสร้างความเข้าใจให้ผู ้ประกอบการแล้ว  
ควรมมีาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองวาฬ 
บรดู้าจากกจิกรรมการท่องเทีย่ว ตนจงึมอบหมายให้  
รรท.อทช. ติดตามและก�าชับหน่วยงานใน 
สังกัดให้ด�าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายและให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ โดยให้ออกเป็นประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรือ่ง มาตรการคุม้ครองวาฬบรดู้าจากกจิกรรม
ท่องเทีย่ว พ.ศ. ... ต่อไป 

นำยอภิชัย เอกวนำกุล รองอธิบดีกรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รรท.อทช. กล่าว
เสริมว่า กรม ทช.ได้ด�าเนินการศึกษารวบรวม
ข้อมลูสถานการณ์สภาพปัญหาและผลกระทบจาก
การท่องเทีย่วชมวาฬบรดู้า พร้อมทัง้ ได้จดัประชมุ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 

นำยจตุพร บุรุษพัฒน ์  ปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กล่าวว่าภายใน
ทีป่ระชมุ พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ ในฐานะ
ประธาน กทช. ได้แสดงความห่วงใยในเรือ่ง “สตัว์
ทะเลหายาก” เป็นอย่างยิง่ ซึง่ถอืว่าเป็นอกีเรือ่งหน่ึง
ทีส่�าคญัและมคีวามจ�าเป็นต้องเร่งหาแนวทางในการ
อนรุกัษ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “วาฬบรดู้า” ซึง่ก�าลัง
ได้รบัความสนใจและเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่ว การ
ท่องเทีย่วชมวาฬบรดู้าได้สร้างรายได้ให้กับชมุชนและ
ประเทศปีละประมาณ 26.7 ล้านบาท มนีกัท่องเทีย่ว
มาเทีย่วชมมากกว่า ปีละ 8,000 คน มผีูป้ระกอบการ
การท่องเท่ียวและเรอืน�าเทีย่วมากกว่า 38 ล�า ซึง่ม ี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีความเส่ียงที่จะก่อให้เกิด 
ผลกระทบกบัวาฬบรดู้า เนือ่งจากวาฬบรดู้าเป็นสัตว์ทีไ่ม่ชอบ 
การถูกรบกวน แต่จากการที่มีเรือน�าเที่ยวเข้าไป 
เทีย่วชมเป็นประจ�าทกุวนั ท�าให้วาฬเกดิความคุ้นเคย 

ซึ่งหลายครั้งพบว่าเรือน�าเที่ยวเข้าไปใกล้ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในพืน้ที ่จากการประชมุมคีวามเหน็ 
ให้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองวาฬบรูด้าจาก
กจิกรรมท่องเท่ียวเพือ่ให้เป็นกตกิาทีมี่ผลบงัคบั
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ ตนจะเร่งด�าเนินการตามทีไ่ด้
รับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ 
กทช. อย่างเต็มก�าลังความสามารถ รวมถงึส่งเสรมิ 
การมส่ีวนร่วม สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน เพื่อน�าไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังในทกุมติิ
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PEA เปิดกำรใช้งำนเคร่ืองอัดประจุ 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำพิกัดสูงท่ีสุดในประเทศไทย  
(EV Super Charge) ขนำด 360 kW เพือ่ขยำย 
บริกำรให้ตอบรบัควำมต้องกำรของผูใ้ช้ยำนยนต์ 
ไฟฟ้ำท่ีมำกขึน้

นำยศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค กล่าวว่า สถาน ีPEA VOLTA 7-11 
บาลีฮายของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคแห่งนี ้ เป็น
สถานีท่ีมีเครื่องอัดประจุแบบพิกัดสูง หรือ 
Super Charge ขนาด 360 kW แห่งแรกของ
ประเทศไทย และเป็นสถานทีีส่ามารถ อดัประจุ
ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าได้รวดเรว็ทีส่ดุ ซึง่กเ็ป็นการ 
ต่อยอดจากแนวความคิดที่ว่า “ครอบคลุม 
ทัว่ไทย ชาร์จมัน่ใจทกุเส้นทาง” ทีก่ารไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคพยายามสือ่สาร และยดึถอืเป็นแนวทาง
ในการให้บรกิารสถานอีดัประจยุานยนต์ไฟฟ้า
มาโดยตลอด 

ที่ผ่านมา PEA เปิดให้บริการสถานีอัด
ประจไุฟฟ้าจ�านวน 163 สถาน ีบรเิวณถนนสาย
หลกั 64 จงัหวัด และในปี 2566 PEA จะเปิด
ให้บรกิารเพ่ิมอกี 150 แห่ง รวมเป็น 313 แห่ง 

PEA ลุย EV Super Charge ขนาด 360 kW 
รองรบัความต้องการผูใ้ช้ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีเพิม่ข้ึน

ครบ 74 จงัหวัดทัว่ประเทศ เพือ่ครอบคลมุพืน้ที่
การบรกิารทีม่ากขึน้

และนอกเหนือจากความมุ ่งมั่นที่จะขยาย
บริการให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นท่ีแล้ว การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคกย็งัมุง่มัน่ทีจ่ะขยายบรกิารให้ตอบรบั 
กับความต้องการที่มากขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า
รุ ่นใหม่ๆ ที่มีสมรรถนะสูงและรองรับการอัด
ประจุไฟฟ้าด้วยพิกัดก�าลังไฟฟ้าสูง ท�าให้ระยะ
เวลาชาร์จลดลง

 ส�าหรับเครื่องอัดประจุแบบพิกัดสูง หรือ 
Super Charge ขนาด 360 W แห่งนี ้ ตัง้อยู่ใน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่ือว่าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองการใช้
งาน ที่หลากหลายเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
ที่มีการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธภิาพ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ซ่ึงนบัว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจส�าคัญของกระทรวงมหาดไทยและ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ด้านการพฒันาเมอืงน่า
อยู่อัจฉริยะ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับ
การให้บรกิารเพือ่มุง่สูร่ฐับาลดจิทิลั สอดคล้อง
กับกระแส Carbon Neutrality หรือความ
เป็นกลางทางคาร์บอน โดยมแีนวทางเป็นเรือ่ง
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที ่
ต้นทาง และการชดเชยคาร ์บอนเครดิต  
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และ 
สนบัสนนุ การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ตอบสนอง 
ความต ้องการของผู ้ ใช ้ยานยนต ์ ไฟฟ ้า  
ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผู ้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด  
คอื ประชาชนและประเทศชาตขิองเราต่อไป

กกพ.แจงขัน้ตอนโครงการไฟฟ้าสีเขยีว 
กลุ่ม Gulf เข้าร่วมโครงการมากท่ีสดุ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำร
พลงังำน (ส�ำนกังำน กกพ.) แจงขัน้ตอนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำสีเขียว ส�ำหรบัผูท้ีผ่่ำนเข้ำร่วมโครงกำร 
ต้องลงนำมยอมรับเงื่อนไขของกำรไฟฟ้ำที่
เกีย่วข้องภำยใน 14 วนั จำกนัน้จะลงนำมสัญญำ
ซือ้ขำยไฟฟ้ำ (PPA) ต่อไป โดยผูท้ีจ่ะผลิตไฟฟ้ำ
เข้ำระบบ (COD) ปี 2567-2568 ต้องลงนำม 
PPA ภำยใน 180 วัน ส่วนผู้ทีจ่ะ COD ระหว่ำง
ปี 2569-2573 จะต้องลงนำม PPA ภำยใน  
2 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมยอมรับเง่ือนไขของกำร
ไฟฟ้ำ สรปุ 175 รำย ผ่ำนด่ำน รวมก�ำลังผลิต
ไฟฟ้ำ 4,852.26 เมกะวตัต์ โดยบรษิทัในกลุ่ม 
Gulf ได้เข้ำร่วมโครงกำรมำกทีสุ่ด 21 โครงกำร 
รวมประมำณ 1,322 เมกะวตัต์ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักิจการพลังงาน 
(ส�านักงาน กกพ.) ชีแ้จงการลงนามสญัญาซ้ือขาย 
ไฟฟ้า (PPA) โครงการรับซ้ือไฟฟ้าสีเขียวว่า  
ภายหลงัจากทีค่ณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน  
(กกพ.) ได้ประกาศรายชือ่ผูผ่้านเข้าร่วม “โครงการ
จัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565–2573 ส�าหรับกลุม่
ไม่มต้ีนทนุเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2565” หรอื โครงการ
ไฟฟ้าสเีขยีว เมือ่วนัที ่5 เม.ย. 2566 ทีผ่่านมานัน้  
หลังจากนี้ ผู ้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะมีเวลา
ภายใน 14 วนั ส�าหรบัลงนามยอมรับเงือ่นไขของ
การไฟฟ้าทีเ่กีย่วข้อง คอื การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเข้า
ร่วมโครงการ ซ่ึงการไฟฟ้าจะเป็นผู้ส่งหนงัสือไป
ยงัผูท้ีผ่่านเข้าร่วมโครงการทัง้หมด เพือ่ให้ลงนาม
ยอมรบัเง่ือนไข โดยหากปฏเิสธไม่ยอมรบัเงือ่นไข 
กจ็ะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ทัง้น้ี ภายหลังจากลงนามยอมรบัเง่ือนไขของ 
การไฟฟ้าเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปผูผ่้านเข้าร่วม 
โครงการจะต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
(PPA)  ซึง่ตามกรอบท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ  
(กพช.) ที่ผ่านมา ก�าหนดให้ผู ้ที่จะผลิตไฟฟ้า 

เข้าระบบเชงิพาณิชย์ (COD) ในปี 2567-2568 ต้อง
ลงนาม PPA ภายใน 180 วนั นบัจากวนัทีล่งนาม
ยอมรบัเงือ่นไขการไฟฟ้า ส่วนผูท้ีจ่ะ COD ระหว่าง
ปี 2569-2573 จะต้องลงนาม PPA ภายใน 2 ปี นบั
จากวนัทีล่งนามยอมรบัเงือ่นไขการไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงนาม PPA 
ได้ทันก�าหนด จะต้องท�าหนังสือชี้แจงไปยังการ
ไฟฟ้าถึงสาเหตุที่ไม่สามารถลงนาม PPA ได้ทัน 
และการไฟฟ้าจะเป็นผู้พิจารณาแต่ละกรณีว่า 
จะอนมุตัใิห้ขยายเวลาการลงนาม PPA ได้หรือไม่ 
จากนัน้การไฟฟ้าจะรายงานข้อมลูมายงั กกพ. ให้
รบัทราบต่อไป

 ส�าหรบั “โครงการจดัหาไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 
2565–2573 ส�าหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเช้ือเพลิง  
พ.ศ. 2565” หรอื โครงการไฟฟ้าสเีขยีว มผีูผ่้านเข้าร่วม 
โครงการทั้งส้ิน 175 ราย รวมก�าลังผลิตไฟฟ้า 
4,852.26 เมกะวตัต์ ต�า่กว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
5,203 เมกะวตัต์ 

โดยแบ่งเป็นประเภท พลงังานลม จ�านวน 22 ราย  
รวม 1,490.20 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์
แบบตดิต้ังบนพ้ืนดนิร่วมกบัระบบกกัเกบ็พลงังาน 
(Battery Energy Storage System: BESS)  
มีเฉพาะผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จ�านวน 24 ราย 
รวม 994.06 เมกะวตัต์ พลงังานแสงอาทิตย์แบบ
ตดิตัง้บนพืน้ดนิ (โซลาร์ฟาร์ม) จ�านวน 129 ราย 
รวม 2,368 เมกะวตัต์ ส่วนก๊าซชีวภาพ (น�า้เสยี/ 
ของเสยี) ไม่มีผูผ่้านการพจิารณา

โดยบรษิทัในกลุม่ Gulf ได้เข้าร่วมโครงการ
มากทีส่ดุ 21 โครงการ ประมาณ 1,322 เมกะวตัต์  
รองลงมาได้แก่ บริษัทในกลุ่ม Gunkul ได้ 
เข้าร่วมโครงการ 6 โครงการ ประมาณ 279 เมกะวตัต์  
บริษัทในกลุ ่ม Super ได้เข ้าร ่วมโครงการ  
5 โครงการ ประมาณ 118 เมกะวตัต์ บริษทัในกลุม่ 
BlueCircle SG ได้เข้าร่วมโครงการ 5 โครงการ 
ประมาณ 436 เมกะวตัต์ บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี 
เอน็เนอร์จี ้จ�ากดั (มหาชน) หรอื ACE  ได้เข้าร่วม
โครงการ 18 โครงการ ประมาณ 112.73 เมกะวตัต์ 
บมจ.ดบับลวิเอชเอ ยทูลิต้ีิส์ แอนด์ พาวเวอร์  หรอื  
WHAUP ได้เข้าร่วมโครงการ 5 โครงการ ประมาณ 
125.4 เมกะวตัต์ และกลุม่บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร์  
ได้เข้าร่วมโครงการ 15 โครงการ ประมาณ 339.3 
เมกะวตัต์ เป็นต้น

รุ ่นใหม่ๆ ที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและสามารถ
รองรบัการอดัประจไุฟฟ้าด้วยพกิดัก�าลงัไฟฟ้าสงู  
ระยะเวลาอัดประจุลดลง นอกจากน้ี PEA  
พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการให้
บริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เช่น เคร่ืองอัด
ประจุ VOLTA DC25, Pupaplug ซ่ึงเป็นอกีทาง
เลือกหนึ่งในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม  
และ PEA VOLTA Platform ส�าหรับผู้ประกอบการ 
ที่ต ้องการมี เครื่องอัดประจุให ้บริการผ ่าน  
Platform ดงักล่าว

บ้านปู เนก็ซ์ มุง่สูส่งัคมไร้คาร์บอน 
‘พลงังานสะอาดท่ีน่าจับตาในปี 2023’

แอมโมเนีย รวมถึงวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเคมี 
เป็นต้น โดยต่อยอดน�าไปใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม 
ระบบขนส่งและการเดนิทาง ระบบผลติความเยน็
แบบรวมศนูย์ (District Cooling System) และ
อกีมากมาย ถอืเป็นเทคโนโลยจีะช่วยเพิม่โอกาส
ในการยกระดับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ได้มากขึน้

ไฮโดรเจนสเีขยีว (Green Hydrogen) อกีหนึง่
จิก๊ซอว์ส�าคญัในการลดคาร์บอน

ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) คือ 
ไฮโดรเจนทีผ่ลติขึน้จากพลงังานหมนุเวยีน ไม่ก่อ
ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สามารถน�าไปปรับใช้ได้
ในหลายภาคส่วน เช่น ใช้เป็นวตัถุดบิในการกลัน่
น�า้มนั การผลิตปุย๋ หรอืเหลก็ หรอืใช้เป็นเช้ือเพลงิ
ในการผลติไฟฟ้าและการขนส่ง ปัจจบุนัต้นทนุใน
การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวยังคงสูงกว่าไฮโดรเจน
ประเภทอืน่ๆ แต่เชือ่ว่าในอนาคตต้นทนุการผลติ

จะลดลงและไฮโดรเจนสีเขียวจะเป็นเชื้อเพลิง 
สเีขยีวทีม่กีารใช้อย่างแพร่หลาย

นอกจากพลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ อีก 
หนึง่สิง่ทีข่าดไม่ได้คอื การน�าเทคโนโลยี เช่น AI 
IoT Big Data ระบบคลาวด์ ฯลฯ มาใช้ควบคูก่บั
การผลติพลงังานสะอาด เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการ สามารถควบคมุ-สัง่การ-มอนิเตอร์
การใช้พลงังานได้แบบเรยีลไทม์ ซ่ึงบ้านปู เน็กซ์ 
น�าเทคโนโลยแีละดจิทิลัแพลตฟอร์มมาผนวกกบั
โซลูชันพลังงานสะอาดที่ออกแบบเหมาะสมกับ
แต่ละธรุกจิ เพือ่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้พลงังาน
สะอาดได้อย่างไร้ขดีจ�ากัด ทรานส์ฟอร์มสู่ Smart 
Business และบรรลุเป้าหมายด้าน ESG ขณะ
เดียวกันก็เดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาด
และพัฒนาโซลูชันพลังงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อ
รองรบัเทรนด์การใช้พลงังานในอนาคต และมีส่วน
ช่วยขับเคลือ่นสงัคมไร้คาร์บอนให้เกดิขึน้จรงิ

เมือ่โลกก�าลงัเข้าสูย่คุ Net-Zero ท่ี “พลงังาน
สะอาด” จะกลายเป็นพลังงานหลกัขับเคลือ่นโลก 
บ้านป ู เนก็ซ์ บรษิทัลกูของกลุม่บ้านป ู เป็นผูใ้ห้
บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นน�าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และมุ่งเป็น Net-Zero Energy 
Provider ขอแนะน�า 5 เทรนด์ ‘พลงังานสะอาด
รปูแบบใหม่’ ทีจ่ะช่วยเปลีย่นผ่านสงัคมและภาค
ธุรกิจสู่ยุคไร้คาร์บอน พร้อมสร้างคุณภาพชีวิต 
ทีด่ข้ึีนให้กบัทกุคน นัน่กค็อื ระบบกักเกบ็พลงังาน
ด้วยแบตเตอรี ่(BESS) เซลล์แสงอาทติย์ผสานวสัดุ
อาคาร (BIPV) พลงังานลมนอกชายฝ่ัง (Offshore 
Wind) การแปรรปูพลังงานไฟฟ้า (Power-to-X) 
และไฮโดรเจนสเีขยีว (Green Hydrogen)

รายงานจากส�านักงานพลังงานระหว่าง
ประเทศ (IEA) เผยว่า หากทัว่โลกเดินหน้าพชิติ
ภารกจิ Net-Zero ตามค�าสญัญาภายในปี 2030 
ตลาดส�าหรับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาด 
เช่น ระบบโซลาร์ พลงังานลม แบตเตอรีร่ถยนต์
ไฟฟ้า อเิลก็โทรไลเซอร์ส�าหรบัผลติไฮโดรเจน ฯลฯ 
จะมมีลูค่ารวมประมาณ 6.5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี 
โดยบ้านป ูเนก็ซ์ เลง็เหน็ว่า ในอนาคตเทคโนโลยี
พลงังานจะถกูพฒันาให้หลากหลาย ฉลาด และ
สะอาดยิง่ขึน้ (Greener & Smarter) ซึง่ 5 พลงังาน
สะอาดทีน่่าจบัตามอง มดัีงนี้

 ระบบกกัเกบ็พลงังำนด้วยแบตเตอรี่ 
 (Battery Energy Storage System: BESS) 
 สร้ำงเสถยีรภำพกำรจดักำรไฟฟ้ำ

BESS เป็นระบบกกัเกบ็พลงังานทีใ่ช้แบตเตอรี่
มาเป็นองค์ประกอบ ท�าหน้าทีกั่กเกบ็ไฟฟ้าส่วนเกนิ 
และดึงกลับมาใช้ในช่วงที่มีความต้องการใช  ้
ไฟฟ้าสูง โดยจุดเด่นของ BESS คือ ช่วยลด 
ความผนัผวนของไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน รกัษา 
เสถียรภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการ

พ้ืนที่ที่ มี ศักยภาพของเมืองพัทยา ภายใต  ้
ความร่วมมืออันดขีองพนัธมติร ทัง้บรษิทั ซพี ีออลล์  
จ�ากัด (มหาชน), ผู ้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น,  
เซเว่น เดลิเวอร่ี และเมอืงพทัยา ส�าหรบัการบรกิาร 
เครือ่งอดัประจยุานยนต์ไฟฟ้าพกิดัสงู (EV Super 
Charge) ขนาด 360 kW ซ่ึงเป็นเคร่ืองอดัประจุ
พิกัดสูงที่สุดในประเทศไทย (Super Charge) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้า

ศภุชัย เอกอุน่ 

ไฟฟ้า รวมไปถงึมคีวามจุพลงังานสงู สามารถตดิตัง้
ได้ทกุพืน้ที ่เคลือ่นย้ายง่าย และเช่ือมต่อการท�างาน
ได้ทัง้ระบบไฟฟ้าในครวัเรอืนและโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ โดยบ้านป ูเนก็ซ์ได้น�า BESS ของดรูาเพาเวอร์  
ซึง่เป็นบรษิทัลกูและผูน้�าด้านระบบแบตเตอรีแ่บบ
ลิเธียมไอออนระดับโลก ไปใช้ในระบบโซลาร์ที่
ประเทศอนิโดนเีซีย เพือ่ให้สามารถใช้ไฟฟ้าภายใน
ไซต์ได้อย่างเสถยีรตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน

 เซลล์แสงอำทติย์ผสำนวสัดอุำคำร 
 (Building Integrated Photovoltaics:  
 BIPV) นวตักรรมขบัเคลือ่นอำคำรคำร์บอนต�ำ่ 
 BIPV แตกต่างจากระบบโซลาร์ทีห่ลายคนคุน้เคย 
โดยเป็นนวัตกรรมที่น�าแผงโซลาร์มาออกแบบ 
สร้าง และตดิตัง้ไปในส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น 
หลงัคา แนวกนัสาด หน้าต่าง ฯลฯ ซ่ึงนวตักรรมนี ้
จะช่วยให้อาคารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทติย์ได้เอง ช่วยลดค่าไฟฟ้า ป้องกนัความร้อน 
ลดเสยีงรบกวน และลดการปล่อย CO2 ได้มาก
ขึน้ ทัง้ยงัช่วยยกระดบัสูอ่าคารคาร์บอนต�า่ หรอื
อาคารสเีขยีว

 พลงังำนลมนอกชำยฝ่ัง (Offshore Wind) 
 แหล่งพลงังำนท่ีไม่มวีนัหมด

หลายประเทศวางแผนจะพัฒนาการใช ้
พลังงานลมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเป็นแหล่งพลังงาน
สะอาดทีไ่ม่มวัีนหมด ไม่มค่ีาเชือ้เพลงิ มศัีกยภาพ
ในการลดการปล่อย CO2 ได้มากทีสุ่ด ช่วยสร้าง
การเติบโตที่ย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งพลังงานลมนอกชายฝั่งมีความเร็วและก�าลัง
ลมแรงกว่าบนฝั่ง ท�าให้สามารถผลิตพลังงานได้ 
มากกว่า ปัจจบุนัเริม่มกีารเปิดโครงการฟาร์มกงัหนัลม 
นอกชายฝั่งในหลายๆ ประเทศ เช่น เดนมาร์ก 
สหรัฐอเมรกิา จนี ญีปุ่่น เป็นต้น

 Power-to-X หนทำงสูพ่ลังงำนสะอำด
 ในอตุสำหกรรม

Power-to-X เป็นเทคโนโลยีในการเปล่ียน
ไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากพลังงานสะอาดต่างๆ 
อย่างพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ไป
เป็นเชื้อเพลิงรูปแบบอื่น เช่น ไฮโดรเจนสีเขียว 

ผูว่้าการ กปภ. กล่าวเพิม่เติมว่า เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 
ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ กปภ.ขอความร่วมมือ
ประชาชนร่วมกันใช้น�้าอย่างประหยัดและ 
รู ้คุณค ่า ทั้ งนี้  หากประชาชนไม ่ ได ้รับ 
ความสะดวกหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น�า้ประปา  
สามารถติดต่อได้ท่ี PWA Contact Center 
1662 ตลอด 24 ช่ัวโมง

องค์การอนามัยโลก (WHO) ก�าหนด (ค่าคลอไรด์ 
ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร) การเพิ่มความถี่
ในการเฝ้าระวงั การวางแผนจ่ายน�า้จาก กปภ.
สาขาใกล้เคยีงทีไ่ม่ได้รับผลกระทบ การส�ารวจ
แหล่งน�้าดิบส�ารอง ซ่ึงในขณะนี้ยังไม่เกิด 
ผลกระทบต่อการผลติและต่อคณุภาพน�า้ประปา 
แต่อย่างใด 

พร้อมกันน้ี กปภ.ยังได้บูรณาการการ 
ด�าเนินงานร่วมกบักรมชลประทานและหน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสาน 
ความร่วมมือในการผลกัดนัน�า้เคม็และร่วมกนั
เฝ้าระวังคุณภาพน�้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อสขุอนามยัของประชาชนในทกุพืน้ท่ี

กำรประปำส่วนภมูภิำค (กปภ.) เตรียม
ป้องกันและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์น�้ำเค็ม 
รกุล�ำ้เข้ำสู่แหล่งน�ำ้ดบิ เปิดมำตรกำรควบคมุ
คณุภำพน�ำ้ พร้อมบรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำน
ร่วมกับกรมชลประทำนและหน่วยงำนส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง ยันไม่กระทบต่อกำร
ผลติและปลอดภัยต่อสขุภำพของประชำชน

นำยวิบูลย ์ วงสกุล ผู ้ว ่าการ กปภ.  
เปิดเผยว่า กปภ.ได้เตรียมป้องกนัและเฝ้าระวัง
สถานการณ์คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าดิบอย่าง
ใกล้ชดิ เนือ่งจากในช่วงฤดแูล้งปริมาณน�า้ดบิใน
แหล่งน�า้ลดน้อยลงจากฝนทิง้ช่วง ประกอบกับ
น�า้ทะเลหนนุสงูส่งผลกระทบให้แหล่งน�า้ดบิมค่ีา
ความเคม็ (ค่าคลอไรด์) สงูขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ที่ 
กปภ.สาขา ท่ีรับน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาและ
แม่น�า้บางปะกง ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชงิเทรา 
บางปะกง และปทมุธาน ี ซึง่เป็นพ้ืนทีเ่ฝ้าระวัง
คณุภาพน�า้ดบิและค่าความเคม็ ดงันัน้ เพือ่สร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ประชาชน กปภ.จึงได้เตรียม
มาตรการไว้อย่างรดักมุ 

โดยในเบือ้งต้นเมือ่เกดิสถานการณ์ทีส่่งผล 
กระทบต่อคุณภาพน�า้ กปภ.จะมนัีกวิทยาศาสตร์ 
ลงพื้นที่ด�าเนินการเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้า 
ในทันท ีตลอดจนมกีารเตรยีมแผนทัง้ในระยะสัน้ 
และในระยะยาวเพือ่จดัการคณุภาพน�า้ดบิด้าน
ความเค็มในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ อาทิ 
การเก็บตัวอย่างน�้าดิบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
น�้าและค่าความเค็มให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

กปภ.กางแผนป้องกนัน�า้เค็มรกุ
ยนัไม่กระทบการผลติน�า้ประปา



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

พพ.ช่วยคลำยร้อน จัดกิจกรรมประหยัด 
พลงังำนหน้ำร้อน สอนล้ำงแอร์ด้วยตวัเอง หวังช่วย  
ปชช. ลดค่ำใช้จ่ำย พร้อมขยำยผลสอนล้ำงแอร์
ด้วยตัวเอง ฟรี! ทั่วประเทศผ่ำนศูนย์บริกำร
วชิำกำร พพ. ท้ัง 10 แห่ง คำดช่วยสร้ำงทักษะ
กำรล้ำงแอร์ด้วยตัวเองกว่ำ 1,300 คน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) 
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานโลก 

ความเย็นสบายภายในอาคารหรือบ้านอยู่อาศัย
ย่อมเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ แต่เครือ่งปรับอากาศ 
เหล่านีเ้มือ่มกีารท�างานในช่วงทีส่ภาพอากาศร้อนจดั 
กจ็ะย่ิงท�าให้กนิไฟมากขึน้ไปด้วย

ทัง้นี ้ ด้วย พพ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการ
รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัด
พลงังาน “พพ.ช่วยคลายร้อน สอนล้างแอร์ด้วย
ตนเอง” เพือ่เป็นจดุเริม่ต้นการรณรงค์และส่ือสาร
การประหยดัพลงังานแก่ภาคสงัคม และประชาชน 
คนไทยทุกภาคส่วน ได ้ รับความรู ้ เกี่ยวกับ 
การประหยัดพลงังานและการใช้พลงังานอย่างรูคุ้ณค่า  
โดย พพ.ได้ขยายผลสอนล้างแอร์ด้วยตัวเองให้กบั
ผูท้ีส่นใจ ฟรี! ผ่านศูนย์บรกิารวชิาการทัง้ 10 แห่ง 
ทัว่ประเทศ ซึง่จะสามารถช่วยประชาชนให้มทัีกษะ
ในการล้างแอร์ด้วยตัวเองได้อย่างถูกวิธี และยัง

ทีป่รบัราคาสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ประเทศไทย 
ได้รบัผลกระทบด้วยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ในปี 2566  
คาดการณ์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประเทศจะเพิม่ขึน้ 
อยูท่ีร่ะดบั 203,000 ล้านหน่วย เพิม่ขึน้ 3.1%  
เมือ่เทยีบกบัปี 2565 และคาดว่า ความต้องการใช้ 
พลงัไฟฟ้าสงูสดุจะอยูท่ี ่33,842 เมกะวตัต์ เพิม่ขึน้ 2%  
ซึ่งมาจากสภาพอากาศที่ร ้อนมาก รวมทั้ง 
การขยายตวัของการลงทุนทัง้การลงทนุภาคเอกชน 
และภาครฐั และความต้องการใช้ไฟฟ้าทีม่ากขึน้
ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และภัตตาคาร  
ร้านอาหาร มปีรมิาณการใช้ไฟฟ้าเพิม่สงูขึน้อีกด้วย

ดร.ประเสรฐิ กล่าวว่า ซึง่ในช่วงฤดรู้อนแบบนี ้
จะมกีารใช้ไฟฟ้ามากทีส่ดุในรอบปี โดยเครือ่งใช้ 
ไฟฟ้าประเภทท�าความเยน็จะท�างานหนกัในฤดรู้อน 
มากกว่าฤดูอื่นๆ แม้เปิดใช้งานเท่ากัน และ 
ตั้งค่าแบบเดียวกัน โดยอุณหภูมิภายนอกบ้านที่
สงูขึน้ทกุ 1 องศาเซลเซยีส จะส่งผลให้เครือ่งปรบั 
อากาศใช้ไฟฟ้ามากขึน้อย่างน้อย 3% เมือ่อณุหภมูขิึน้ 
มากกว่าปกติการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อสร้าง

ล้างแผ่นกรองอากาศของเครือ่งปรบัอากาศ ทุกๆ  
1-2 เดือน และล้างท�าความสะอาดใหญ่ ทุกๆ  
6 เดอืน ตัง้อณุหภมูกิารท�างานเคร่ืองปรบัอากาศ
ช่วง 26-27 องศาเซลเซยีส และเปิดพดัลมเพือ่ช่วย 
กระจายความเย็น อีกทั้งลดระยะเวลาใช้งาน 
เครือ่งปรบัอากาศ ลง 1 ชัว่โมง/วนั 

นอกจากเคลด็ลบัการประหยดัไฟในเครือ่งใช้ 
ไฟฟ้าประเภทที่ท�าความเย็นแล้ว การเปลี่ยน
อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟให้
เป็นชนิด LED เลอืกเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีมสีญัลกัษณ์
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว และใช้วัสดุในการ
ก่อสร้างบ้าน ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน
ประสทิธภิาพสงู รวมถงึควรปิดสวติช์และดงึปลัก๊ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าออกทกุคร้ังเมือ่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทัง้ 
หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู ่ในสภาพ
สมบูรณ์เนื่องจากการช�ารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ในบางครั้งก็ส ่งผลให ้เกิดการใช ้พลังไฟฟ้า 
โดยไม่จ�าเป็นได้เช่นกนั เปิดใช้งานอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า 
เท่าที่จ�าเป็น เพียงเท่านี้ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้า  
และประหยดัเงนิในกระเป๋าได้อกีด้วย 

พพ.สอนล้างแอร์ด้วยตวัเอง
หวงัช่วย ปชช. ลดค่าใช้จ่าย

 เทศกาลสงกรานต์ผ ่านพ้นไป
อย ่ าง เรียบร ้อยหน ่วยงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทีถ่อืเป็นอกี
หนึง่ในสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วต้องพาครอบครวัไป
เทีย่ว อยา่งแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลและชายฝ่ัง
ก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่ออ�านวยความสะดวก 
และรกัษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่วกเ็ป็นไป 
ได้ด้วยด ี ซึง่ อภชิยั เอกวนำกุล รองอธบิดกีรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(รรท.อทช.) เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยส�านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังที ่1-10 ได้ต้ังศนูย์บริการนกัท่องเทีย่ว 
ทางทะเล ในช่วงสงกรานต์ เน้นท่องเท่ียว 

	 ทส.ลงนามก่อสร้างสวนสตัว์แห่งใหม่	คลองหก	คาดเสรจ็ปี	2570	
วรำวุธ ศิลปอำชำ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) 

เป็นประธานในพิธลีงนามสญัญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ขององค์การสวนสตัว์แห่ง
ประเทศไทย ทีไ่ด้รบัพระราชทานโฉนดทีด่นิเนือ้ที ่ 300 ไร่ บรเิวณคลองหก ต�าบลรงัสิต อ�าเภอ 
ธญับรุ ี จงัหวดัปทมุธาน ี จดัสร้างเป็นสวนสตัว์แห่งใหม่และเป็นส�านกังานขององค์การสวนสตัว์ 
แห่งประเทศไทย โดยม ีธเนศพล ธนบณุยวฒัน์ เลขานกุาร รมว.ทส. และอรรถพร ศรเีหรัญ ผูอ้�านวยการ 
องค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธ ีณ ห้องประชมุ ชัน้ 2 ส�านกังานองค์การสวนสัตว์ 
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นี้ได้รับงบประมาณในการ 
ก่อสร้างจากคณะรฐัมนตรีในวงเงนิงบประมาณ 10,974.65 ล้านบาท มรีะยะเวลาในการก่อสร้าง  
5 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 โดยแบ่งระยะเวลาการด�าเนนิงานเป็น 2 ระยะ 

บ ่อน�้ าบาดาลในพื้นที่ที่ เหมาะสมเพื่อเป ็น 
แหล่งน�า้ต้นทนุ พร้อมทัง้ก่อสร้างและออกแบบระบบ 
ประปาบาดาลด้วยระบบเทคโนโลยส่ีงน�า้ระยะไกล 
เอือ้ประโยชน์ให้กบัพีน้่องประชาชนในพืน้ท่ีบ้าน
บ่อตะกัว่ หมู ่3 ต�าบลท่าแลง รวมไปถงึบ้านน�า้ลดั 
ต�าบลท่ายาง อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีจะได้
รบัประโยชน์จากโครงการนี ้ไม่น้อยกว่า 1,214 คน 
รวม 408 ครวัเรือน

เพิม่อกี 1 ล�า โดยให้ทิง้น�า้ดบัไฟไม่น้อยกว่า 30 รอบ  
พร้อมให้น�าโดรนตรวจจับความร้อนเข้าร่วม
สนบัสนนุปฏบิตักิาร เพือ่ดบัไฟให้ได้ภายใน 2 วนั 
ทัง้ยังได้เน้นย�า้ให้ดแูลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ที่ร่วมสนับสนุนการดับไฟ และเพิ่มสมรรถนะ 
ชดุดบัไฟป่าด้วยการฝึกอบรมหลงัสถานการณ์ไฟป่า 
คลีค่ลายให้เข้มแขง็มากยิง่ขึน้ด้วย

 เดินหน้าแก้ปัญหาน�้าแล้งเร่งเพิ่ม
น�า้ต้นทนุ ลดความเดือดร้อนให้กบัราษฎร ท่ีบ้าน
บ่อตะกั่ว หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าแลง อ�าเภอท่ายาง 
จงัหวัดเพชรบุร ีดร.ยทุธพล องักนินัทน์ ท่ีปรกึษา
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการจัดหา
แหล่งน�า้บาดาลระยะไกลเพือ่แก้ปัญหาในพืน้ทีแ่ล้ง
ซ�า้ซากหรอืน�า้เคม็ การจดัหาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที ่
ทีป่ระสบปัญหาภยัแล้งและปัญหาน�า้เคม็ หรอืพืน้ที่ 
ที่มีระบบประปาไม่สามารถจ่ายน�้าได้ซึ่งไม่เพียง
พอต่อความต้องการการใช้น�า้ของพีน้่องประชาชน 

 โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ได้ด�าเนนิการขุดเจาะและพัฒนา 

จตพุร บรุษุพฒัน์

ประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ

อรรถพล เจรญิชนัษา ดร.ยุทธพล องักินนัทน์

อย่างปลอดภยั ใส่ใจสิง่แวดล้อม ประจ�าปี พ.ศ. 2566 
โดยระดมก�าลงัเจ้าหน้าที ่479 นาย รถยนต์ 64 คนั  
เรอื 31 ล�า ดแูลสถานทีท่่องเทีย่วทางทะเล 41 แห่ง  
ซึง่แบ่งเป็นท่าเทยีบเรอืเพือ่การท่องเทีย่ว 13 แห่ง  
ชายหาด 24 แห่ง และป่าในเมอืงอกี 4 แห่ง 

เพือ่รองรบัประชาชน และนกัท่องเทีย่วเข้ามา
เทีย่วในพืน้ดงักล่าว

 โดยคาดว่าในปีน้ี จะมนีกัท่องเทีย่ว
เดนิทางมาพกัผ่อนเป็นจ�านวนมาก และมาพร้อม
กับปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  
จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ 
มาตรการ ลด ละ เลกิ ใช้พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้  
ซ่ึงปัญหาขยะพลาสตกิจะต้องอาศยัความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง หากขยะพลาสติก
หลดุรอดลงสูท่ะเล จะสร้างปัญหาต่อระบบนเิวศ  
สตัว์น�า้ ฝากถงึนกัท่องเทีย่วให้ช่วยกนัเป็นหเูป็นตา
รกัษาสิง่แวดล้อมกนัด้วย

เป็นการช่วยให้แอร์ท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
ส่งผลให้ช่วยประหยดัค่าไฟได้อกีด้วย โดยคาดว่า 
จะมีผู้เข้าร่วมการอบรม “ล้างแอร์ด้วยตัวเอง” 
กว่า 1,300 คน 

ดร.ประเสรฐิ กล่าวเพิม่เติมว่า เราสามารถล้าง
ด้วยตวัเองอย่างน้อยล้างเดอืนละ 1 ครัง้ โดยน�า

อภชิยั เอกวนากุล

 ปลดั ทส. บนิด่วน ส่ังการดบัไฟป่า  
จ.นครนายก คุมเข้มป้องกันไฟเข้าพืน้ทีม่รดกโลก 
อช.เขาใหญ่ จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
พร้อมด้วย อรรถพล เจรญิชนัษำ รกัษาการอธบิดี
กรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงฯ ลงพืน้ทีร่่วมกับ อุดมเขต  
รำษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัด
นครนายก โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  
บนิตรวจสภาพพืน้ทีป่่าทีถ่กูไฟไหม้บรเิวณรอบจงัหวดั 
นครนายก พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์ไฟป่า 
ในภาพรวม และให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าทีจ่ากทกุภาคส่วน 
ที่เข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับ 
เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที่ 

 โดย ปกท.ทส. ได้แสดงความห่วง 
กังวลถึงสถานการณ์ไฟป่าของ จ.นครนายก  
ในครัง้นีว่้า ไฟอาจลกุลามเข้าในบรเิวณพืน้ทีอ่ทุยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่บางส่วน จึงสั่งการให้ชุดเสือไฟ
และเจ้าหน้าท่ีเร่งเข้าดบัไฟ เพือ่ปกป้องพืน้ทีม่รดก
โลก ซึง่เป็นผนืป่าหัวใจของประเทศ พร้อมทัง้ก�าชับ 
ให้มีการวางแผนก�าลังพลเข้าดับไฟให้ชัดเจน  
มยีทุธวธิใีนการวางก�าลงั รวมทัง้สัง่การให้เสรมิก�าลงั 
สนบัสนนุเฮลคิอปเตอร์ ทส. เข้าร่วมปฏบิติัการดบัไฟ 

โดย มนวภิำ จภูบิำล
		 กรรมการบรษิทั	วอีาร์ทวินส์	จ�ากัด

อุตสาหกรรมยานพาหนะเปรียบได้กับ
เครื่องยนต์ของเศรษฐกิจโลก ท่ีมีมูลค่าหลาย 
ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี การขนส่งเป็นแหล่ง 
ส�าคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก (GHG) ซึง่คดิเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ 
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
เช่น แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง และเชื้อเพลิง
ชวีภาพ ท�าให้ยานพาหนะสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจนเหลอืน้อยหรอืไม่มีเลย ซึง่
จะช่วยให้ภาคธุรกิจและรัฐบาลสามารถบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศนูย์ได้   

การขนส่งทางถนน การปล่อยไอเสียจาก
รถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะอื่นๆ  
เป็นกิจกรรมที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 
คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยมลพิษ 
จากกจิกรรมการขนส่งท้ังหมด เทยีบกบัการบิน  
13 เปอร์เซน็ต์ การขนส่งทางทะเล 11 เปอร์เซน็ต์ 
และ 1 เปอร์เซ็นต์ จากการขนส่งทางรถไฟ  
การเปลีย่นไปสูส่ภาพการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ ย่อมท�าให้เกิดความต้องการ
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้  

จากการวิเคราะห์ของ McKinsey แสดง
ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงน้ีสามารถสร้าง
ทั้งโอกาสและความเส่ียงให้กับผู้ผลิตรถยนต ์

เคร่ืองยนต์ของเศรษฐกจิโลก

ทัว่โลก เนือ่งจากต้องมกีารปรบัเปลีย่นการผลติ
และใช้เงินลงทนุสงูข้ึน ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  
อุตสาหกรรมยานยนต์มีการลงทุนมากกว่า 
400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประมาณ 
100,000  ล้านดอลลาร์สหรฐั ตัง้แต่ต้นปี 2020 
บรษัิทต่างๆ ในธุรกิจยานยนต์  OEM ซพัพลายเออร์  
รวมถงึผูผ้ลติและผู้ประกอบการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ต้องบริหารจัดการธุรกิจเดิมอย่างระมัดระวัง 
การประเมนิพลวตัเหล่านีอ้ย่างแม่นย�าและปรบั
กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมเท่าน้ัน ที่จะท�าให้
สามารถเปล่ียนแปลงธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้  
ผู ้บริโภคและองค์กรต่างๆ ก็เช่นกัน ต้องมี
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นใหม่ในช่วงที่เปลี่ยนไป
ใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือทางเลือกการขนส่งอื่นๆ 
ทีป่ล่อยมลพษิต�า่ 

ในขณะเดยีวกนั รฐับาลและเมอืงต่างๆ ได้
แนะน�ากฎระเบียบและส่ิงจูงใจเพื่อสนับสนุน
การลดคาร์บอนของการขนส่งทางถนน ตวัอย่าง
เช่น คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอเป้าหมาย 
ที่จะลดการปล่อย CO2 เฉลี่ยจากรถยนต์ใหม่
ลง 55 เปอร์เซน็ต์ไม่เกนิปี 2030 และรฐับาล
กลางของสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้รถยนต์ที่
ปล่อยมลพษิเป็นศนูย์ คดิเป็นครึง่หนึง่ของยอด
ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาด
เลก็ใหม่ทัง้หมดภายในปีนัน้ หลายประเทศยังได้
น�าเสนอไทม์ไลน์ส�าหรบัการห้ามขายรถยนต์ใหม่ 
ทีม่เีครือ่งยนต์สนัดาปภายใน (ICEs) หรอืบางแห่ง 
ให้เงินอุดหนุนส�าหรับยานพาหนะท่ีปล่อย 
มลพษิต�า่ เป็นต้น

ทดสอบในรถบรรทกุ รถบสั เรอืและยานพาหนะ 
อื่นๆ มากมาย หลักฐานในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า  
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงน่าจะโดดเด่นที่สุด 
ในการใช้กบัรถบรรทกุ  

ในตลาดเชิงพาณิชย์คาดว่า รถบรรทุกที่ใช้
พลงังานจากแบตเตอรีข่นาดกลางซึง่ใช้งาน 200 
ถงึ 300 กโิลเมตรต่อวัน จะมีต้นทุนเท่ากบัรถ 
ICEs ภายในปี 2025 ส่วนรถบรรทกุระยะไกล
ส�าหรับงานหนักคาดว่าต้นทุนจะเท่ากันภายใน
ปี 2030 ในยโุรปและภมูภิาคอืน่ๆ ในระยะต่อมา 
นอกเหนือจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ท่ีปล่อย 
มลพิษเป็นศูนย์หรือต�่าแล้ว การเปลี่ยนผ่านสู่
อตุสาหกรรมยานพาหนะทีส่ทุธเิป็นศนูย์ อาจน�ามา 
ซึ่งการด�าเนินการลดคาร์บอนอื่นๆ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ลดการ
ใช้ยานพาหนะส่วนตวัไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
เพิม่ขึน้ และยอมรบัทางเลือกทีม่ากขึน้

ผูป้ระกอบการในไทยก็เดนิหน้าสูเ่ป้าหมาย 
Net Zero 2050 เช่นกัน เนสท์เล่ ประเทศไทย น�า
รถบรรทกุขนส่งสนิค้าทีข่บัเคลือ่นด้วยพลงังาน
ไฟฟ้า 100 เปอร์เซน็ต์มาใช้น�าร่อง 2 คนัในปี 
2023 คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงได้ประมาณ 230 ตนัต่อปี  ส่วนธรุกจิค้าปลกี  
โลตสั กร่็วมมอืกบัพนัธมติร คห์ูเน่ พลสั นาเกิล้  
ประเทศไทย น�ารถไฟฟ้าเต็มรูปแบบมาใช้
ขนส่งและกระจายสนิค้า ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลง 24.7 ตนั ต่อรถบรรทกุ
หนึง่คันในหนึง่ปี  

climate change เป็นควำมเสีย่งของโลก 
5 อันดับแรก ต่อเนือ่งมำยำวนำนตัง้แต่ปี 2553

รัฐบาลอังกฤษประกาศแผนห้ามจ�าหน่าย
รถบรรทุก (HGV) ที่ใช้น�้ามันดีเซลหรือน�้ามัน
เบนซนิ หลงัปี 2040 เพือ่สนบัสนนุเป้าหมายลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่ง 
ซ่ึงสมาคมการขนส่งทางถนน (Road Haulage 
Association) ไม่เห็นด้วย เนือ่งจากบรษัิทขนส่ง
หลายแห่ง กังวลเก่ียวกบัต้นทุนของยานพาหนะ
ใหม่ และมูลค่าการขายของยานพาหนะเดิม 
อย่างไรกต็าม แผนดงักล่าว เป็นก้าวส�าคญัในการ
เปลีย่นแปลงระบบการขนส่งของประเทศองักฤษ
ให้มคีวามยัง่ยนื และยงัสนบัสนุนแผนของรฐับาล
ท่ีจะผลติรถยนต์และรถตูท้ีป่ล่อยมลพษิเป็นศนูย์ 
ประมาณ 40,000 คัน ภายในปี  2027

เพือ่ให้เข้าใจถงึความเสีย่งและโอกาสเหล่านี้
ได้ดขีึน้  McKinsey วเิคราะห์ว่า ความต้องการ
รถยนต์ ICEs จะค่อยจางหายและหมดไปในท่ีสดุ 
เนือ่งจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี ่(BEV) 
และเซลล์เชือ้เพลงิรถยนต์ไฟฟ้า (FCEVs) จะเพ่ิม
ขึ้นจาก 5 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรถยนต์ใหม่
ในปัจจุบันเป็นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 
2050 เซลล์เชือ้เพลงิทีพ่บได้น้อยกว่าแบตเตอรี่
ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
การผลิตไฮโดรเจนมีราคาแพงและขนส่งยาก 
ถึงกระน้ันผู้ผลิตหลายรายได้ผลิตรถยนต์เซลล์
เชื้อเพลิง และเซลล์เช้ือเพลิงก�าลังได้รับการ 

“รัฐบาลอังกฤษประกาศแผนห้ามจ�าหน่ายรถบรรทุก (HGV) ที่ใช้
น�้ามันดีเซลหรือน�้ามันเบนซิน หลังปี 2040 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่ง ซึ่งสมาคมการขนส่งทางถนน  
(Road Haulage Association) ไม่เหน็ด้วย เนือ่งจากบรษิทัขนส่งหลายแห่ง 
กงัวลเกีย่วกบัต้นทุนของยานพาหนะใหม่ และมลูค่าการขายของยานพาหนะ
เดิม อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าว เป็นก้าวส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การขนส่งของประเทศอังกฤษให้มีความยั่งยืน และยังสนับสนุนแผนของ 
รฐับาลท่ีจะผลติรถยนต์และรถตูท้ีป่ล่อยมลพษิเป็นศนูย์ ประมาณ 40,000 คนั  
ภายในปี  2027”
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มกอช.ร่วมหารืออาเซยีน 9 ชาติ
พฒันาระบบแจ้งเตอืน ARASFF 

นอกจากนี ้ไทยยงัได้เสนอแนวทางการเผยแพร่
ข้อมลูการแจ้งเตอืนในระบบบางส่วนสูส่าธารณะ 
เช่น ชนดิของสนิค้า อนัตรายทีพ่บ และประเทศ
ต้นก�าเนิดสินค้า เป็นต้น ซึง่จะท�าให้ทกุภาคส่วน
โดยเฉพาะผูบ้รโิภค สามารถเข้าถงึข้อมลูดงักล่าวได้ 
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวด้านความปลอดภัย
อาหารมากขึน้ เป็นการยกระดบัความตระหนกัรู้ 
ด้านสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารภายใน
ภมูภิาค ซึง่ประเทศสมาชิกอาเซยีนได้ตอบรับข้อเสนอ 
ฝ่ายไทย และจะหารือแนวทางการเผยแพร่ 
ข้อมลูดงักล่าวร่วมกนัต่อไป อย่างไรกต็าม ทีป่ระชมุ
เหน็ชอบให้มกีารพฒันาระบบ ARASFF ให้ใช้งาน
ได้อย่างสะดวก และรวดเรว็มากขึน้ เพือ่อ�านวย
ความสะดวกแก่ประเทศสมาชิกในการน�าข้อมูล 
เข้าสู่ระบบ โดยไทยในฐานะผู้ดูระบบจะต้องจัด
ท�าร่างแผนการพัฒนา และปรับปรงุระบบต่อไป

ในด้านการด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ 
แผนปฏบัิตงิานฯ ทีป่ระชมุได้เหน็ชอบทีจ่ะขยายอายุ 
ของแผนปฏบิตังิานฯ ฉบับปัจจบุนัออกไปจนถึงปี 
2569 เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 

โดยไทยได้น�าเสนอร่างโครงการสมัมนาด้านระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบัส�าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
ของสินค้าเกษตร และอาหารของอาเซียนตลอด
ห่วงโซ่ โดยอาจขอรบัการสนบัสนนุด้านบคุลากร
ผูเ้ชีย่วชาญ และงบประมาณจากองค์กรระหว่าง
ประเทศต่อไป

“อย่างไรกด็ ี ไทยได้ขอให้สมาชกิอาเซยีนเพิม่
การแจ้งเตอืนข้อมลูในระบบ ARASFF อย่างต่อเนือ่ง  
และสม�่ า เสมอ ตลอดจนร ่ วมกันผลักดัน 
ให้การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยอาหารของ
อาเซยีนเป็นภาคบงัคบั ซึง่จะท�าให้ประเทศสมาชกิ
ได้รบัทราบข้อมลูสถานการณ์ด้านความปลอดภัย
อาหารอย่างครบถ้วน และชดัเจน สามารถจดัการ
ความเสีย่งได้อย่างรวดเรว็ ตามหลกัความโปร่งใส
ของ WTO/SPS รวมทัง้สามารถน�าข้อมูลในภาพรวม 
ไปใช้ประกอบการจัดท�านโยบายด้านความ
ปลอดภัยอาหารภายในประเทศ และในภูมิภาค 
ได้อย่างครอบคลมุ และมปีระสทิธิภาพ” เลขาธกิาร 
มกอช. กล่าว

พศิาล พงศาพิชณ์

ล้านตนั เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.52 โดยแบ่งเป็นผลผลิต
ในฤดจู�านวน 7 แสนตนั ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 
5.25 ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผลเฉลีย่ 709 กโิลกรมัต่อ
ไร่ ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 1.53 เนือ่งจากปัจจัย
ด้านราคาไม่จงูใจให้เกษตรกรดูแลรักษา และสภาพ
อากาศหนาวเย็นในช่วงต้นปี 2566 ไม่เพียงพอ 
ต่อการออกดอกของล�าไย โดยมอีากาศหนาวเยน็
เพยีงช่วงสัน้ๆ สลบักับอณุหภมูทิีส่งูข้ึน ประกอบกับ 
บางพ้ืนทีป่ริมาณน�า้ไม่เพยีงพอท�าให้ต้นไม่สมบรูณ์ 
การแทงช่อดอกของล�าไยในฤดจูงึลดลง 

ขณะทีผ่ลผลตินอกฤด ูจ�านวน 3.29 แสนตนั 
เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 15.51 ผลผลิตต่อ
เนือ้ทีใ่ห้ผลเฉลีย่ 1,282 กโิลกรมัต่อไร่ ลดลงจากปี 
2565 ร้อยละ 0.23 ซึง่ผลผลิตล�าไยนอกฤดเูพิม่ขึน้ 
เนือ่งจากราคาล�าไยในช่วงปลายปี 2565 ดขีึน้ จึง
จงูใจให้เกษตรกรใช้สารกระตุน้การออกดอกนอก
ฤดูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตล�าไยภาคเหนือ 
จะออกสูต่ลาดมากตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ถงึเดอืน
กนัยายน และจะออกมากทีสุ่ดในเดอืนสิงหาคมนี้  

สศก.คำดปีนี้ล�ำไย 8 จังหวัดภำคเหนือ
ให้ผลผลิต 1.03 ล้ำนตนั ด้ำนลิน้จี ่4 จงัหวดั 
ภำคเหนือให้ผลผลติ 3.4 หมืน่ตนั

นำยวนิติ อธิสขุ รองเลขาธกิารส�านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิต
และพยากรณ์ปรมิาณการผลติไม้ผล ล�าไย และ
ลิน้จ่ี ภาคเหนอื ปี 2566 (ข้อมลูผลพยากรณ์ ณ 
วนัที ่27 มนีาคม 2566) คาดว่าเนือ้ทีใ่ห้ผลล�าไย 
8 จังหวดัภาคเหนอื (เชยีงราย พะเยา ล�าปาง 
ล�าพนู เชยีงใหม่ ตาก แพร่ และน่าน) มจี�านวน 
1.24 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2565 ทีม่จี�านวน 1.25 
ล้านไร่ (ลดลงร้อยละ 0.31) เนื่องจากปัจจัย
ด้านราคาของล�าไยในฤดูไม่จูงใจ เกษตรกร 
บางส่วนจงึโค่นล�าไยเพ่ือเปลีย่นไปปลกูพชือ่ืน  
เช่น ยางพารา ทุเรยีน เงาะ มะม่วง และข้าวโพด
เลีย้งสตัว์

ผลผลิตท้ัง 8 จงัหวดั คาดว่ามปีรมิาณ 1.03 
ล้านตนั เพิม่ขึน้จากปี 2565 ทีม่จี�านวน 1.02 

สศก.คาดผลไม้ภาคเหนอืปีนี้ 
ล�าไย 8 จงัหวดั 1.03 ล้านตนั 
ล้ินจี ่4 จังหวดั 3.4 หมืน่ตัน

มกอช.ร่วมหำรอือำเซยีน พฒันำระบบแจ้งเตอืน 
ARASFF ให้ทันสมัย มุ่งสร้ำงควำมโปร่งใส 
และควำมเข้มแขง็ด้ำนกำรควบคมุควำมปลอดภัย 
อำหำรในภมูภิำค

นำยพศิำล พงศำพชิณ์ เลขาธิการส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้มอบหมายให้ 
นำยสัญชยั ตนัตยำภรณ์ ท่ีปรึกษา มกอช. เป็นหัวหน้า 
คณะฝ่ายไทยในการประชุม ARASFF Steering 
Committee คร้ังที ่ 8 และ ARASFF National 
Focal Points ครัง้ที ่10 ซึง่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ
จดัขึน้ ผ่านระบบวิดโีอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมผีูแ้ทน
จากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศเข้าร่วม
ประชมุ และมผีูแ้ทนกองนโยบายมาตรฐานสนิค้า
เกษตรและอาหาร ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร และกองควบคุมมาตรฐาน มกอช. เป็น
คณะผูแ้ทนไทย 

ทั้งนี้ ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร
และอาหารสตัว์อาเซยีน (ARASFF) เป็นเครือ่งมอื
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและ
อาหารสตัว์ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน ก่อตัง้
ขึน้ในปี 2551 ซึง่ประเทศไทยโดย มกอช. เป็นผูก่้อตัง้ 
และดแูลระบบ และไทยได้มบีทบาทส�าคญัในการ
พัฒนา ส่งเสริม และยกระดับการใช้งานระบบ
แก่ประเทศสมาชกิอาเซยีนมาโดยตลอด ส�าหรบั
ในการประชุมคร้ังนี้ ไทยในฐานะผู้ดูแลระบบได้
รายงานผลการใช้งานระบบ ARASFF ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งระบบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศที่มีการ
แจ้งเตือนมากที่สุดคือมาเลเซีย 283 รายการ  
ไทย 67 รายการ อนิโดนเีซยี 33 รายการ สงิคโปร์ 
31 รายการ และฟิลปิปินส์ 1 รายการ

ทัง้น้ี ทีป่ระชมุได้หารอืความคบืหน้าของแผน
ปฏบิตังิานภายใต้ ARASFF ซึง่ไทยในฐานะผู้ดแูล
ระบบได้น�าเสนอความส�าเรจ็ในการเช่ือมโยงข้อมลู
ระหว่างระบบแจ้งเตอืนของไทยและระบบอาเซยีน 
เพ่ือช่วยลดความซ�า้ซ้อน และข้อผดิพลาดในการ 
กรอกข้อมูล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบการ
ใช้งานในขั้นสุดท้าย คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยง
ข้อมลูได้อย่างสมบรูณ์ในเดอืนมถินุายน 2566 นี ้
ซ่ึงรูปแบบการเช่ือมโยงดังกล่าวจะเป็นต้นแบบ
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถน�าไปใช้ใน 
การเชื่อมโยงระบบแจ้งเตือนของแต่ละประเทศ
กับ ARASFF เพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้
งานระบบต่อไป

ประมาณ 382,493 ตนั หรอืร้อยละ 37.15 ของ
ผลผลติท้ังหมด

ลิน้จ่ี ปี 2566 ในแหล่งผลติส�าคญั 4 จงัหวดั
ภาคเหนอื (เชยีงราย พะเยา เชยีงใหม่ และน่าน) 
เนือ้ท่ีให้ผลมีจ�านวน 7.56 หมืน่ไร่ ลดลงจากปี 
2565 ทีม่จี�านวน 8.11 หม่ืนไร่ (ลดลงร้อยละ 
6.76) เนือ่งจากเกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพชือืน่ 
ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือดูแลง่ายกว่าแทน 
เช่น ยางพารา ทเุรยีน และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
ภาพรวมผลผลติ 4 จงัหวัด 34,620 ตนั ลดลง 
จากปี 2565 ทีมี่จ�านวน 39,961 ตัน (ลดลงร้อยละ  
13.37) และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลเฉล่ีย 458 
กโิลกรมัต่อไร่ ลดลงจากปี 2565 ท่ีเฉลีย่ 493 
กโิลกรมัต่อไร่ (ลดลงร้อยละ 7.10) เนือ่งจาก
ลิ้นจี่เป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น แต่ในปีนี้
พบว่าอากาศหนาวเยน็เพียงช่วงสัน้ ไม่ต่อเนือ่ง 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ท�าให้ลิ้นจี่
แทงช่อดอกช้ากว่าปีที่ผ่านมา บางส่วนก็แตก
ใบอ่อนแทนการออกดอก ประกอบกบัหลายปี
ทีผ่่านมา เกษตรกรไม่ดแูลรกัษา เนือ่งจากลิน้จ่ี
เป็นพืชทีด่แูลยาก ท�าให้ต้นไม่สมบรูณ์ ช่อดอก
ไม่สามารถพฒันาเป็นผลได้ อกีทัง้พบเพลีย้ไฟ
และโรคเชือ้รา 

ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตล้ินจ่ีภาคเหนือจะเริ่ม
ออกสูต่ลาดในเดือนเมษายน ถึงเดอืนกรกฎาคม 
และจะออกมากทีส่ดุในช่วงเดอืนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายนนี ้ผลผลติรวมประมาณ 33,444 ตนั 
หรอืร้อยละ 96.60 ของผลผลติท้ังหมด ส�าหรบั
ท่านที่สนใจข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตสินค้า
เกษตร สามารถสอบถามได้ที ่ ศนูย์สารสนเทศ
การเกษตร โทร. 0 2561 2870 และอีเมล 
prcai@oae.go.th

กรมประมง...แจ้งให้ ผูม้สีตัว์น�ำ้ ซำกสตัว์น�ำ้ 
ผลิตภัณฑ์จำกซำกสัตว์น�้ำ 18 รำยกำร  
ตำมบญัชี CITES ไว้ในครอบครอง รบีแจ้งขึน้ 
ทะเบียน ภำยใน 31 พ.ค.นี้ เพื่อประโยชน์ 
ในกำรส่งออกในอนำคต

กรมประมง แจ้งให้ผู้ที่มีการครอบครอง
สัตว์น�้า ซากสัตว์น�้า ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก
สัตว์น�้า ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES  
จ�านวน 18 รายการและมคีวามประสงค์จะส่งออก  
หรือจ�าหน่ายให้แก่ผู ้ส ่งออกต้องยื่นเรื่อง 
เพ่ือแจ้งครอบครองตัง้แต่บดันี-้31 พฤษภาคม 
2566 ณ ส�านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ 
ส�านกังานประมงจงัหวดั ณ ท้องทีท่ีค่รอบครอง  
หรือ ทางไปรษณีย ์ลงทะเบียน/E-mail  
ของส�านักงานประมงจงัหวัด สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น�้า 
ตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากร 
และก�าหนดมาตรการ โทร. 0 2561 1418  
ในวันและเวลาราชการ หรือ ทาง E-mail : 
frmd_dof@fisheries.go.th หรอื citesdof@
yahoo.com

นำยบญัชำ สขุแก้ว รองอธิบดกีรมประมง 
เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศ
ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น�้า ซากสัตว์น�้า 

กรมประมงให้ผูม้สัีตว์น�า้ฯ 18 รายการ 
รบีแจ้งขึน้ทะเบยีน ภายใน 31 พ.ค.น้ี

หรือผลติภณัฑ์ทีท่�าจากซากสตัว์น�า้ตามบญัชท้ีาย
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
ของสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สญูพนัธุ ์ (CITES) มา
แจ้งการมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2566 กับทาง
ราชการให้แล้วเสรจ็ ภายในวนัที ่ 31 พฤษภาคม 
2566 โดยสตัว์น�า้ ซากสตัว์น�า้ หรอืผลติภัณฑ์ทีท่�า
จากซากสตัว์น�า้ จ�านวน 18 รายการ ได้แก่ 

1) เต่ามาตามาตา จ�านวน 2 ชนดิ : (1) Chelus 
fimbriata (2) Chelus orinocensis 

2) เต่าไม้ทุกชนดิในสกุล Rhinoclemmys spp. 
3) เต่ากระดองแคบ Claudius angustatus
4) เต่าโคลนทกุชนดิในสกลุ Kinostemon spp.  

(ยกเว้นชนดิทีอ่ยู่ในบญัช ี1) 
5) เต ่าชะมดยักษ ์ จ�านวน 2 ชนิด : 

(1) Staurotypus salvinil (2) Staurotypus 
triporcatus 

6) เต่าชะมดทกุชนดิในสกุล Sternotherus spp. 
7) เต่าอลัลเิกเตอร์ จ�านวน 2 ชนดิ : (1) Chelydra  

serpentine (2) Macrochelys temminckii 
8) เต่ามิสซิสซิปปี้แมพ หรือเต่าลายแผนที่ 

จ�านวน 5 ชนิด : (1) Graptemys barbori 
(2) Graptemysernstri (3) Graptemys gibbonsi 
(4) Graptemys pearlensis (5) Graptemys 
pulchra

9) ตะพาบทุกชนิดในสกุล Apalone spp. 
(ยกเว้นชนดิทีอ่ยู่ในบญัช ี1)

10) กบแก้วทกุชนดิในวงศ์ Centrolenidae 
11) กบลเีมอร์ หรือ กบใบลีสกลุ Agalychnis 

lemur
12) ซาลาแมนเดอร์ หรอื นิวท์ (Lao warty 

newt) Laotrition laoensis
13) ฉลามทกุชนดิในวงศ์ Carcharhinidae 
14) ฉลามหวัค้อน ในวงศ์ Sphynidae 
15) ปลากระเบนน�้าจืด จ�านวน 7 ชนิด 

ได้แก่ (1) Poyamotrygon albimaculata /  
(2) Poyamotrygonhenlei / (3) Poyamotrygon  
jabuti / (4) Poyamotrygon leopoldi /  
(5) Poyamotrygon marquesi / (6) Poyamotrygon  
signata / (7) Poyamotrygon wallacei

เพือ่ประโยชน์แก่ผูท้ีค่รอบครองทัง้สตัว์น�า้ 
ซากสัตว์น�้า ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากสัตว์น�้า  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ประสงค์จะท�าการค้า 
ระหว่างประเทศหรอืจะจ�าหน่ายให้แก่ผูส่้งออก 
และประชาชนทั่วไปที่มีเคร่ืองประดับที่ท�า
จากซากสตัว์น�า้ตามกฎหมายระบดุงันัน้ จงึขอ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้รีบมาขึ้นทะเบียนให้
เรยีบร้อยภายในระยะเวลาและสถานทีท่ีก่�าหนด

16) ปลาโรนันทกุชนดิ ในวงศ์ Rhinobatidae 
17) ปลาซักเกอร์ม้าลาย Hypancistrus zebra
18) ปลงิทะเลทกุชนดิ ในสกลุ Thelenota spp.

อธบิดกีรมข้าว ชวนร่วม BCG Model 
เดนิสายตวิเข้ม ผอ. ศนูย์ฯ ภาคอสีาน

อธบิดกีรมข้ำว รวมพลครอบครวัศูนย์ข้ำว 
ชุมชนภำคอีสำน ชวนร่วม BCG Model  
ลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
พร้อมเดนิสำยตวิเข้ม ผอ.ศนูย์ฯภำคอสีำน

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้นำยณฏัฐกติติ ์ ของทพิย์ 
อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
กรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพ่ือ
พบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน จาก  
4 จังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวนทัง้สิน้  
24 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัด
ขอนแก่น จ�านวน 13 ศนูย์ ศูนย์ข้าวชมุชนจาก
จงัหวัดอดุรธาน ีจ�านวน 7 ศนูย์ ศนูย์ข้าวชมุชน
จากจงัหวดัชยัภมู ิจ�านวน 2 ศูนย์ และศนูย์ข้าว
ชมุชนจากจงัหวดัมหาสารคาม จ�านวน 2 ศนูย์ 
โดยได้ร่วมหารอืกนัถงึแนวทางการส่งเสรมิการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model 
ณ ศนูย์เมลด็พนัธุ์ข้าวขอนแก่น

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการ
หารือดังกล่าวว่า ส�าหรับการลงพื้นที่หารือใน
ครั้งนี้ เป็นการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว เพ่ือรบัทราบถงึข้อมูลการด�าเนนิงาน และ
รบัฟังถงึปัญหาอปุสรรคต่างๆ ทีเ่กษตรกรก�าลงั
ประสบ พร้อมแนะแนวทางการแก้ไขให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุด และเชญิชวนให้เกษตรกร
หนัมาปลกูข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model  

ที่เป็นการท�านาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี  
สารเคมี และยาฆ่าแมลง ท�าให้ได้ข้าวที่ดี 
มคีณุภาพ ปลอดสารพษิ ดีต่อสขุภาพ เป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม 

พร้อมกบัแนะน�าให้ใช้จลุนิทรย์ีและสาหร่าย
แกมเขยีวมาผสมผสานในการเพาะปลกู อีกท้ัง
น�าองค์ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการน�า้แบบเปียก
สลบัแห้งมาถ่ายทอดให้กบัชาวนา ซึง่การท�านา
แบบเปียกสลับแห้งนั้นจะช่วยลดก๊าซมีเทนใน
ดนิ ทีจ่ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
และเน้นย�้าการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 
สร้างคาร์บอนเครดติให้ชาวนาน�าไปสร้างรายได้ 
เสรมิต่อไป

หลงัจากนัน้ อธบิดกีรมการข้าวได้ประชุม
ตดิตามก�ากับงานตามนโยบายกรมการข้าว และ 
เข้าตรวจรับทราบผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข้าว 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยได้รับฟังปัญหา 
อปุสรรคในการท�างานทีผ่่านมา รวมถงึได้ให้ข้อ
เสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือ่
การขบัเคลือ่นโครงการส�าคญัของกรมการข้าว
ให้ไปสูเ่ป้าหมาย โดยเน้นย�า้ให้บคุลากรทกุคน 
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 
ความสามารถ ยดึมัน่ในประโยชน์ท่ีพีน้่องชาวนา 
จะได้รบัเป็นหลกั เพราะเราคือครอบครวัเดยีวกนั

ณฏัฐกิตติ ์ของทิพย์
บญัชา สขุแก้ว



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566เกษตรน�าไทย18 

การปรบัปรงุบ�ารงุดนิ “พ้ืนทีป่ลูกข้าว”  ไม่ยากอย่างทีคิ่ด

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

ส่งออกทเุรยีนไทยไปจนี 7 แสนตนั
กวาดรายได้เข้าประเทศ 1 แสนล้าน

อธบิดกีรมวิชำกำรเกษตร มัน่ใจดันยอด 
ส่งออกทเุรยีนไทยสูจ่นี 7 แสนตนั ปี 2566 กวำด 
รำยได้เข้ำประเทศ 1 แสนล้ำนแน่

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้นำยระพภีทัร์ จนัทรศรีวงศ์ 
อธบิดีกรมวชิาการเกษตร เปิดเผยว่า คาดว่าใน
ฤดกูาลผลไม้ภาคตะวนัออก ปี 2566 จะสามารถ 
ส่งออกทเุรยีนสดไปตลาดจนีได้ปรมิาณไม่น้อยกว่า  
700,000 ตนั มลูค่ากว่าแสนล้านบาท

“กรมลงพื้นที่เพ่ือตรวจเย่ียม ให้ก�าลังใจ 
และขอบคณุเกษตรกรผูป้ระกอบการล้ง เอกชน
ทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ สมาคมผูป้ระกอบการส่งออก
ทเุรยีน สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ (MAFTA) 
สมาคมผูค้้าและส่งออกผลไม้ไทย สมาคมการค้า 
ธรุกิจเกษตรไทย-จนี สมาคมทเุรยีนไทย (TDA) 
สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยที่ท�างานร่วมกับกรม
วิชาการเกษตรอย่างใกล้ชิด เข้มข้น รักษา
คณุภาพทเุรยีนส�าหรบัส่งออกไปยงัประเทศจนี”

ทัง้นี ้ตามประกาศจงัหวดัในพ้ืนทีภ่าคตะวัน
ออก ทีป่ระกาศวนัตดัทเุรยีนหมอนทอง ประจ�า
ปี 2566 วันที ่ 15 เมษายน 2566 หากจะตดั
ทเุรียนก่อนก�าหนดวนัเกบ็เกีย่ว เกษตรกรต้อง
น�าตัวอย่างทุเรียนไปตรวจเปอร์เซ็นต์น�้าหนัก
แห้ง ทีส่�านกังานเกษตรจงัหวดั ส�านกังานเกษตร
อ�าเภอ หรอืจุดทีก่�าหนด

โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นผูรั้บผิดชอบ
ตรวจเปอร์เซ็นต์น�้าหนักแห้งแป้งทุเรียนตาม
มาตรการตรวจก่อนตดัจากสวน ส�าหรับโรงคัด
บรรจุ (ล้ง) ต้องแจ้งด่านตรวจพืช และส�านัก
วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6)  
เข้าตรวจก่อนการตรวจปิดตูข้องด่าน ซึง่ทีผ่่านมา 
ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร โรงคัดบรรจ ุ

เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องทกุภาคส่วน ในการด�าเนนิการ 
ตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

กรมวชิาการเกษตร โดย สวพ.6 มีมาตรการ
ร่วมกบัจังหวัดในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก เร่งสร้าง
ความเข้าใจกบัเกษตรกร ผู้ประกอบการ ทีส่�าคญั 
มือตดัทเุรียน ต้องย�า้ให้เข้าสูก่ระบวนการของ
ส�านักงานเกษตรจังหวัดที่รับผิดชอบ ในการ
ขึน้ทะเบยีน นักคดั นกัตดัทเุรียน ซ่ึงส�านกังาน
เกษตรจงัหวดัและภาคเอกชนในพ้ืนที ่ ร่วมกบั 
ศูนย์วิจัยพืชสวนของกรมวิชาการเกษตร  
จดัอบรมนักตดัทเุรียนมอือาชพีโดยเปิดอบรมฟรี  
ซึ่งการอบรมดังกล่าวประสบความส�าเร็จ  
ลดปัญหาการตดัทเุรยีนอ่อนได้ กรมวิชาการเกษตร  
จึงขอขอบคุณ มือตัดทุเรียนที่เข้ารับการฝึก
อบรม รวมถงึหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทกุภาคส่วน 
ในการจดัอบรมนกัคดันกัตดัทเุรยีนมืออาชพี

พร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการแยกสีล้ง  
สเีขยีว เหลอืง แดง และวางแผนการเข้าตรวจตาม 
ประเภททีไ่ด้จดัเกรดไว้ ล้งทีไ่ด้เป็นสเีขยีว หมายถงึ  
ล้งที่มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมก�าหนด  
และให้ความร่วมมอืดกัีบหน่วยงานและมคีวามเข้าใจ 
กบัแนวปฏบัิต ิ อาจจะลดการเข้าไปตรวจสอบ  
ส่วนสีเหลือง และแดง คือล ้งที่อาจจะมี 
การปฏบิตัทิีค่ลาดเคล่ือนไปบ้าง และจะต้องเพิม่
ความถีใ่นการเข้าตรวจ

ดังนั้น ขอเชิญชวนให้ทุกล้งปฏิบัติตาม
แนวทางทีก่รมก�าหนดเพือ่เป็นสเีขยีว อย่างไร
กต็าม ขอให้ทกุล้งช่วยตรวจสอบทเุรียนก่อนซ้ือ 
ไม่ซือ้ทเุรยีนอ่อนจากมอืตดัทีไ่ม่รกัษากตกิา เพือ่ 
รักษาคุณภาพไม่ให้มีทุเรียนอ่อนหลุดรอด 
ออกมาตลาดหรอืส่งออก

สอบถามเพิม่เติม	:	กลุ่มวจิยัและพัฒนาการปรบัปรงุ	บ�ารงุดนิ	
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	
โทร.	0	2561	4516

กฟก.เปิดมิติส่งเสริมรายได้เกษตรกรสมาชิกฯ
จูงเอกชนหนุนปลูกพืชหมุนเวียนพร้อมรับซื้อ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร หรือ  
กฟก. เปิดมติใิหม่ เพือ่แก้ไขปัญหำหนีส้นิให้แก่ 
เกษตรกรสมำชกิฯ ด้วยมำตรกำรเชงิรกุเป็นครัง้แรก  
โดยกำรเปิดช่องทำงสร้ำงรำยได้เสริม ด้วย 
กำรเสนอแนะให้สมำชกิฯ น�ำพืชหมนุเวียนมำ
ปลูกในช่วงหน้ำแล้ง หลังเกษตรกรเก็บเก่ียว
นำข้ำวแล้ว

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้นำยสมศกัดิ ์อยูร่อต รองเลขาธกิาร  
ส�านักงานกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ได้น�าทีมงานของส�านักงานฯ พร้อมตัวแทน 
จากบริษทั นายฮัง่ อนิเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากดั ลงพ้ืนที่  
บ้านใหม่พฒันา หมู ่10 ต�าบลส�าโรงชยั อ�าเภอไพศาลี 
จงัหวัดนครสวรรค์ เพือ่หารอืและขอความคดิเหน็ 
จากเกษตรกรสมาชกิฯ ในการเสนอแนะให้น�าถัว่เขยีว 
มาปลูก สลับกับการปลูกข้าวหลังการเก็บเกี่ยว 
ข้าวแล้ว ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อเป็นการเสริม 
สร้างรายได้เพิม่ให้แก่เกษตรกรอกีทางหนึง่ หลงั
ว่างเว้นจากการปลกูข้าวหน้าแล้ว

โดยบริษัทเอกชนให้การยืนยันที่จะร่วม
สนบัสนนุทัง้ด้านเมลด็พนัธุถ์ัว่เขยีว และการรบัซือ้ 
ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อน�าไปแปรรูปต่อไป  
ซ่ึงโครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
เกษตรกรสมาชิกฯ 

ทัง้น้ี มาตรการเชงิรกุดงักล่าวนี ้จะขยายไปยงั 

พื้นที่ของเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่อื่นๆ รวมถึง
การเลอืกพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีนัน้ๆ ท่ีมใิช่ 
เพียงถั่วเขียวต่อไปด้วย ที่ส�าคัญจะมีเอกชน 
เข้ามาร่วมสนบัสนนุด้านการเพาะปลกูและด้านการ 
ตลาดไปพร้อมกัน

รองเลขาธิการ กฟก. กล่าวภายหลังการ
หารอืร่วมกบัเกษตรกรสมาชิกฯ ว่า ในนามของ
ส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย
นำยสไกร พมิพ์บงึ เลขาธกิารส�านกังานกองทุน
ฟื้นฟู ได้มอบหมายให้ตนเองในฐานะที่ดูแลงาน
ฟื้นฟู มาด�าเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ให้กับเกษตรกรในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ 
และเรือ่งของการตลาด ซึง่จะเป็นการเชือ่มโยงกบั
โครงการในเรื่องของสมุนไพรที่ได้ลงนาม MOU  
ไว้กบัโครงการของกรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
ของมูลนิธิฯ และก็มาเชื่อมโยงเรื่องการตลาด 
ซี่งในครั้งนี้จะเป็นส่วนของการน�าพันธ์ุเมล็ด 
ถัว่เขยีวมาให้เกษตรกรสมาชกิฯ มาปลกูหมนุเวยีน
หลงัการท�านาข้าว โดยมบีริษทัเอกชนคอื บรษัิท 
นายฮัง่ อนิเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากดั โดยการน�าของเพจถาวร  
เผดจ็สวุนันกุลู กรรมการผู้จดัการ ได้มาด�าเนนิการ 
ในการที่จะช ่วยให ้ เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี  
ขายได้ราคา และท�าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต 
ทีดี่ข้ึน นีค่อืส่ิงทีเ่ป็นหัวใจ 

นำยประพศิ จนัทร์มำ อธิบดกีรมชลประทาน 
เปิดเผยว่า ปัจจบุนั (20 เม.ย. 66) อ่างเก็บน�า้
ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่ประเทศ มีปรมิาณ
น�า้รวมกนั 45,564 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 60 
ของความจอุ่างฯ รวมกัน เฉพาะ 4 เขือ่นหลัก 
ลุ่มน�า้เจ้าพระยา (เข่ือนภมูพิล เขือ่นสิริกิต์ิ เข่ือนแควน้อย 
บ�ารุงแดน และเขือ่นป่าสักชลสิทธิ)์  มปีริมาณน�า้
รวมกัน 13,857 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 56  
ของความจุอ่างฯ จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน�้า 
ในฤดแูล้งปี 65/66 ทัง้ประเทศไปแล้ว 23,780 ล้าน  
ลบ.ม. หรอืคดิเป็นร้อยละ 86 ของแผนฯ (แผน 
จัดสรรน�า้ทัง้ประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะ 
ลุม่เจ้าพระยามกีารจัดสรรน�า้ไปแล้ว 8,579 ล้าน ลบ.ม.  
หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนฯ (แผน 
จดัสรรน�า้ลุม่เจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.) ด้าน
ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งประเทศมีการ 
เพาะปลูกไปแล้ว 10.36 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 99 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน�า้เจ้าพระยามีการ 
เพาะปลกูไปแล้วประมาณ 6.35 ล้านไร่ คดิเป็น
ร้อยละ 96 ของแผนฯ 

ซึง่ขณะนีบ้างพ้ืนทีม่กีารเก็บเก่ียวแล้วเสร็จ
จึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดการท�านาปรัง 
ต่อเน่ือง (นาปรังรอบ 2) เพือ่ให้การบรหิารจดัการ
น�้าเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ส�าหรับพื้นที่ 
ลุม่ต�า่ 11 ทุง่ ทีก่รมชลประทานได้ปรบัปฏทินิ
เพาะปลกูให้เกษตรกรได้เพาะปลูกและเก็บเก่ียว 
ผลผลิตก่อนฤดูน�้าหลากจะมาถึง ปัจจุบันใน

พ้ืนที่ทุ ่งบางระก�าได้เร่ิมเพาะปลูกแล้วตั้งแต ่
วนัที ่1 เมษายน เป็นต้นมา ส่วนอกี 10 ทุ่งลุม่น�า้
เจ้าพระยา กรมชลประทานได้เริม่ส่งน�า้เข้าระบบ
ชลประทาน ตัง้แต่วนัที ่ 15 เมษายน ทีผ่่านมา 
เพือ่ให้เกษตรกรเตรยีมเพาะปลกูได้ในช่วงวนัที่  
1 พฤษภาคม เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิด 
ความเสยีหายจากอทุกภยั

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า 
สถานการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณ 
ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ จึงได้ก�าชบัไปยังโครงการ
ชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตาม
สภาพอากาศอย่างใกล้ชดิ น�าข้อมูลมาวเิคราะห์
เพื่อวางแผนบริหารจัดการน�้าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ สามารถรองรับสถานการณ์น�า้ทีอ่าจ
จะเกิดขึน้ในอนาคต พร้อมปฏบิติัตามมาตรการ
บรหิารจดัการน�า้ฤดฝูนปี 66 ท่ีกรมชลประทาน
ก�าหนด ได้แก่ 1. จัดสรรน�้าเพื่อการอุปโภค 
บรโิภค และรกัษาระบบนิเวศให้เพยีงพอตลอด
ทั้งปี 2. บริหารจัดการน�้าท่าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น�า้ฝนเป็นหลัก
ในการเพาะปลกู 4. กกัเกบ็น�า้ในเขือ่น รวมไป
ถงึแหล่งน�า้ต่างๆ ให้มากทีสุ่ด 5. วางแผนป้องกัน
และบรรเทาอทุกภยัควบคูไ่ปกบัการปฏบิตัติาม
มาตรการรองรบัฤดฝูนปี 66 ทีก่องอ�านวยการน�า้ 
แห่งชาติก�าหนด เพ่ือลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 
กบัประชาชนให้มากทีส่ดุ

ชลประทานเร่งเกบ็กกัน�า้ 
รบัมอืสถานการณ์เอลนโีญ

3. การใช้น�้าหมักชีวภาพในนาข้าว ใช้ 
2 คร้ัง

ครัง้ที ่1 ช่วงเตรยีมดิน ใช้หมกัฟางในนาข้าว 
โดยการฉดีพ่น หรอืรดลงดนิระหว่างเตรยีมดนิ 
หรอืก่อนไถกลบตอซงั อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ 

ครัง้ที ่2 ช่วงข้าวเตบิโต เมือ่ข้าวอาย ุ30 50 
และ 60 วนั โดยการเทน�าหมกัชวีภาพลงในนา
ข้าว อตัรา 5 ลติรต่อไร่

4. การใช้ปุย๋เคมีตามค่าวเิคราะห์ดนิ หรอื
ปุย๋รำยแปลง (กรณเีกษตรกรมคีวามพร้อมใช้
เครือ่งมอืสือ่สาร)

1) ตดิตัง้ดาวน์โหลดโปรแกรมลงบนโทรศพัท์มอืถอื หรอืเครือ่งคอมพวิเตอร์ ค้นหาค�าว่าปุย๋รายแปลง 
หรอืกรมพฒันาท่ีดนิ แล้วติดตัง้โปรแกรมปุย๋รายแปลง

2) เปิดโปรแกรมปุย๋รายแปลง
3) เลอืกหวัข้อ การจดัการดนิและปุย๋ เลอืกสถานทีป่ลกูพชื เลอืกชุดดนิ เลอืกชนดิพชื เมือ่เลอืกครบแล้ว  

จะได้ค�าแนะน�าการใช้ปุย๋ท่ีเหมาะสม เช่น สูตรปุย๋ อตัรา และวิธกีารใส่ปุย๋

5. การใช้ว้สดุปรบัปรงุดนิ
 ปูนมาร์ล ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ นิยมใช้ในพื้นที่ดินเปรี้ยว ใส่ช่วงเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  

หว่านให้ทัว่นาไถคลกุเคล้ากบัดนิ หมกัไว้อย่างน้อย 7 วัน ในสภาพดนิช้ืน เพือ่ให้ปนูออกฤทธ์ิ ท�าให้
ความเป็นกรดของดนิลดลง 

การใส่ปนูตามความต้องการของดนิ ดงันี้
1) ดนิเปรีย้วจัด รนุแรงน้อย มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 4.6-5.0 ใส่ปนูอตัรา 0.5 ตนัต่อไร่
2) ดนิเปรีย้วจดั รนุแรงปานกลาง มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 4.0-4.4 ใส่ปูนอตัรา 1.0 ตนัต่อไร่ 
3) ดนิเปรีย้วจัด รนุแรงมาก มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 4.0 ใส่ปนูอตัรา 1.5-2.0 ตันต่อไร่

วธิกีารปรบัปรงุดนิในพ้ืนทีป่ลกูข้าวท�าได้ไม่ยาก

ประพศิ จนัทร์มา

“ในวันนี้ที่เราได้มีการคุยกัน คุณถาวรเอง 
แล้วก็ทางมูลนิธิฯ ก็ลงมาดูพ้ืนท่ีจริง แล้วก ็
วางแผนร่วมกับทางองค์กรและสมาชกิทีจ่ะก้าวเดนิ 
ไปสู ่การปลูกถั่วเขียวที่พัฒนาสายพันธุ ์ให้มี
คณุภาพ แล้วกมี็ราคาทีเ่ป็นการขายได้จนกระทัง่
ส้ินฤดกูารเกบ็เกีย่ว อันนีก้ถื็อว่าเป็นภารกจิของ
ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ในการแก้ปัญหาให้กับ 
พีน้่องเกษตรกร ฉะนัน้ วนันีก็้ถือว่าเป็นโอกาสอันด ี
ที่ จะ เป ็นแนวทาง ในการ ท่ีจะขับ เค ล่ือน 
ในเรว็ๆ นี้

   อย่างไรกต็าม นอกจากการปลกูถัว่เขยีวแล้ว 
จากการพูดคุยกับบริษัทเอกชน ก็จะมีเรื่องของ
พรกิและกระเทียมอะไรพวกนีต่้อไป โดยพรกิน่าจะ 
เป็นไปได้สูง เพราะว่าพ้ืนท่ีตรงนีป้ลูกพรกิได้ค่อนข้างด ี 

จะเป็นพืน้ทีน่ครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ในภาคเหนอืตอนล่าง  
ถ้าเป็นเหนือตอนบน อย่างเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล�าพูน แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ ก็ไม่ได้ท้ิงภาค
อืน่ ภาคอสีานกม็อียูแ่ล้ว หรอืทางสายใต้กม็คีน
ช่วยดูด้วย กเ็ป็นภาพรวมทัง้ 4 ภาค 

ด้านนำยถำวร เผด็จสุวันนุกูล กล่าวว่า 
บรษัิทฯ ก็ได้ท�า BCG ของโครงงานอยูแ่ล้ว และ
กไ็ด้สนบัสนนุเกษตรกรในระดบัของธรุกจิอยูด้่วย 
และก็ประสบความส�าเร็จในการที่ให้ชาวนารู้จัก
การผสมผสานระหว่างข้าวกับตะไคร้ จนตอนนี้
ทางเกษตรกรที่ได้ให้การสนับสนุนในการปลูก
ตะไคร้ ก็สามารถลมืตาอ้าปากได้ ได้รายรบัมากขึน้ 
เรากเ็ลยได้พดูคยุกบัทางผูใ้หญ่จากกองทนุฟ้ืนฟฯู 
ว่าจะขยายผลไปสูเ่กษตรกรไปทีจ่งัหวดัอืน่ๆ ทีม่ี
ความเชีย่วชาญหรอืช�านาญในเร่ืองของการเกษตร
ต่างๆ ทีเ่ราจะสามารถน�ามาใช้แปรรปูอาหารได้ 
ผมคดิว่าจะประสบความส�าเรจอย่างแน่นอน

ขณะทีน่ำงทพิสรรณ์ เกตหุนู หวัหน้าส�านักงาน
สาขาจงัหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ในการหารอืคร้ังนี้  
ถอืเป็นการตอบรับทีด่ ีฝ่ังสมาชกิของกองทนุฟ้ืนฟฯู  
ที่อยู่ในเขตอ�าเภอน้ี ที่จะได้รับโอกาสอันดีที่จะ 
ส่งเสริมอาชีพหลัก หรืออาจจะเป็นอาชีพเสริม 
หลงัจากการท�านา จะได้มผีลผลติทีม่ผีูป้ระกอบการ 
มารบัซือ้โดยตรง แล้วกม็กีารประกันราคาได้ ซึง่เรา
กห็วงัว่าจะเป็นจดุเริม่ต้นทีอ่�าเภอไพศาล ีแล้วอาจ
จะขยายวงกว้างไปสูภ่าคเหนอืตอนล่าง หรอืเป็น
ภาคเหนอืทัง้หมด หรอืใน 77 จงัหวัดในอนาคต 
อันใกล้น้ี ถ้าเรามีจดุเริม่ต้นทีด่ ีเราก็จะมีการเชือ่มโยง 
ไปยังพืชพันธุ์อ่ืนๆ แล้วก็เชื่อมโยงไปยังสมาชิก
กองทนุฟ้ืนฟฯู ทีอ่ยูท่ัง้ส่วนของจงัหวัดนครสวรรค์ 
และจงัหวดัข้างเคยีงในอนาคตต่อไป

ทพิวรรณ์ เกตหุนูถาวร เผดจ็สวุนันกุลูสมศกัดิ ์อยูร่อต

ระพีภทัร์ จนัทรศรีวงศ์

นเหนียว เป็นดินค่อนข้ำงอุดมสมบูรณ์กว่ำดินชนิดอ่ืนๆ หลังเกี่ยวข้ำวควรไถกลบตอซัง 
ขณะทีด่นิมีควำมช้ืนเหมำะสม กำรปรบัปรงุดนิโดยกำรหว่ำนพืชปุย๋สดก่อนปลกูข้ำวแล้วไถกลบ 

ระยะออกดอก เนือ่งจำกมีธำตุอำหำรสงสูด ุหรอืใช้ร่วมกบัน�ำ้หมกัชวีภำพ และปุย๋เคมตีำมค่ำวิเครำะห์ดนิ 
ส�ำหรับในดนิเปร้ียวกำรใส่วัสดปุนู จะท�ำให้สภำพดนิเหมำะสมต่อกำรปลูกเพิม่ขึน้

ดินร่วนและดินทรำย เป็นเนื้อ
ดินหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ และ 
อนิทรยีวตัถตุ�า่กว่าดนิเหนยีว แนะน�าให้ 
ปรบัปรงุดนิด้วยการปลกูพชืปุย๋สดแล้ว 
ไถกลบในช่วงที่ออกดอก เพ่ือเพ่ิม 
อนิทรยีวตัถ ุและท�าให้ดินอุม้น�า้ได้ดขีึน้  
ร่วมกับการใช้น�้าหมักชีวภาพและปุ๋ย
เคมตีามค่าวเิคราะห์ดิน

1. การไถกลบตอซังข้าว
1) ไถกลบตอซงัข้ำว หลงัเกบ็เกีย่วข้ำวในขณะท่ีดนิมคีวำมช้ืน
2) ปล่อยย่อยสลำยในดนิกจ็ะได้อนิทรียวตัถแุละธำตอุำหำรพชื แล้วจึงปลกูข้ำวตำมทีต้่องกำร

2. การใช้ปุย๋พืชสดในนาข้าว
1) หว่ำนปอเทืองก่อนปลูกข้ำว 

อัตรำ 5 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ
ระยะออกดอก

2) ปล่อยย่อยสลำยประมำณ  
10-15 วนั จงึปลูกข้ำว

3) ดนิเคม็ ใช้โสนอฟัรกินัเพรำะทน 
สภำพดินเค็มได้ดี อัตรำ 5 กิโลกรัม 
ต่อไร่ เนือ่งจำกเมลด็โสนอฟัรกัิน มีเปลือก 
หุ้มแขง็และหนำ ก่อนปลกูต้องน�ำไปแช่
ในน�ำ้เดือด 1 นำที แล้วน�ำมำผ่ำนน�ำ้เยน็  
จะท�ำให้เมล็ดงอกพร้อมกัน เป็น 
กำรก�ำจดัปัญหำเมลด็ท่ีงอกช้ำ ซ่ึงจะ
กลำยเป็นวชัพชืในนำ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 ส่ือสาร/คมนาคม   19

ทล.เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ 3 สายทาง 
วงเงนิ 1.3 แสนล้าน เปิดบรกิารปี 71

‘กรมทำงหลวง’ กำงแผนสร้ำงมอเตอร์เวย์  
3 โปรเจกต์ มลูค่ำรวม 1.31 แสนล้ำน พร้อมเข็น  
2 เส้นทำง M9 ช่วงบำงขนุเทยีน–บำงบวัทอง & M5  
ช่วงรังสิต–บำงปะอิน ประเดิมชง ครม.ชุดใหม่ 
ไฟเขยีวภำยในปีน้ี คำดเปิดให้บรกิำรปี 71

นำยสรำวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง 
(ทล.) เปิดเผยว่า ทล.เร่งด�าเนนิโครงการทางหลวง
พเิศษระหว่างเมอืง (มอเตอร์เวย์) ตามแผนแม่บท
การพฒันาทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคม ระหว่างกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
สู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยในระยะเร่งด่วน 
ทล. เร่งผลกัดนัมอเตอร์เวย์สายใหม่อกี 3 เส้นทาง 
มลูค่าลงทุนก่อสร้างรวม 131,809 ล้านบาท

ทัง้นี ้ ได้แก่ 1. มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (M9) 
สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน
ตก ช่วงบางขุนเทียน–บางบัวทอง–บางปะอิน 
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร (กม.) โดยแบ่ง
การพัฒนาเป็น 2 ช่วง คอื มอเตอร์เวย์หมายเลข 9  
สายวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครด้านตะวันตก  
ช่วงบางขุนเทียน–บางบัวทอง เป็นการก่อสร้าง 
เป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ตามแนวถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
หรือถนนกาญจนาภิเษก รวมระยะทางประมาณ 
35.9 กม. วงเงนิลงทนุก่อสร้าง 56,035 ล้านบาท

อย่างไรกต็าม โดยจะด�าเนนิโครงการในรปูแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ในรปูแบบ  
PPP Net Cost โดยเอกชนลงทนุก่อสร้างงานโยธา  

เป็นการก่อสร้างทางยกระดบัช่วงรงัสติ–บางปะอนิ 
บนเกาะกลางถนนพหลโยธิน ขนาด 6 ช่องจราจร 
โดยมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์มีจุด 
เริ่มต้นอยู่ที่ปลายทางยกระดับอุตราภิมุขปัจจุบัน  
ทีป่ระมาณ กม. 34 ของถนนพหลโยธนิ และสิน้สดุที ่
ประมาณ กม. 52 ของถนนพหลโยธนิ บรเิวณทาง 
แยกต่างระดับบางปะอิน อีกทั้ง ก่อสร้างทาง
ยกระดับเชื่อมโยงมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 สาย
บางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทางรวมท้ังสิ้น
ประมาณ 22 กม. วงเงินค่าลงทนุก่อสร้าง 31,358 
ล้านบาท

วนัน้ี ETDA ขอเสนอแนวทำงป้องกันกรณี
ข้อมูลส่วนบคุคลรัว่ไหล! ท่ีคัดพเิศษมำให้ส�ำหรับ 
คนท่ัวไป และหน่วยงำนท่ีท�ำกำรพสิจูน์และยนืยนั 
ตวัตน ว่ำต้องปฏบิตัติวัอย่ำงไร ? ตำมไปดกูนั
ได้เลย

 แนวทำงป้องกนัตวัเองจำกผูไ้ม่หวงัดี 
 ทีอ่ำจจะแอบใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของเรำ
 ทีร่ัว่ไหล

1. หยดุ
โอนเงิน ให้ข้อมูลส่วนบคุคล หรอืข้อมลูส�าคญั 

กบับุคคลทีไ่ม่รูจ้กั ทีต่ดิต่อเรามาทาง อเีมล SMS 
หรือโทรศัพท์เพราะผู้ไม่หวังดีอาจปลอมตัวเป็น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ติดต่อมาหาเรา 
และใช้ข้อมลูทีร่ั่วไหล สร้างความน่าเชือ่ในการพดู
คยุกับเรา

2. คดิก่อนคลกิ
หลีกเล่ียงการเปิดลิงก์หรือไฟล์แนบ จากอเีมล

หรอื SMS ทีไ่ม่รูจ้กั เพราะผูไ้ม่หวงัดี อาจส่งลงิก์
หรอืไฟล์แนบ มายงัอเีมลหรอื SMS และหวงัให้เรา
หลงกล กดคลกิตดิต้ัง malware เพือ่ขโมยข้อมลู
ส�าคญัของเราไปใช้ท�าธุรกรรมการเงนิต่อได้

ดงันัน้ เมือ่ได้รบัการตดิต่อจากคนทีเ่ราไม่รูจ้กั 
หรอืไม่แน่ใจว่าเป็นตวัจรงิ โปรด!!! หยดุ โอนเงนิ 
ให้ข้อมลู หรอืคลกิลิงก์ แล้วใช้เวลาสกันดิ ตรวจ
เชก็ข้อมูลกับหน่วยงานก่อน (ควรตรวจสอบผ่าน
ช่องทางการติดต่อทางการของหน่วยงานนั้นๆ 
เช่น เบอร์โทรศพัท์ ทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน  

ไตรมาส 1 ผูโ้ดยสารสนามบนิอดุรฯ 
ทะล ุ5 แสนคน จนี-ลาวแห่ใช้บรกิาร

จดุหมายต่างๆ ในประเทศ เพิม่ขึน้ทกุสายการบนิ จงึ 
คาดว่ายิง่จะท�าให้จ�านวนของผูโ้ดยสารเพิม่จ�านวน
มากขึน้อกีอย่างแน่นอน เพราะผูโ้ดยสารสามารถ
เลอืกเวลาในการเดินทางได้มากขึน้ เป็นการอ�านวย 
ความสะดวกและช่องทางให้กับผู ้ใช ้บริการ  
ภายใต้การดแูลควบคมุการให้บรกิารของสายการบนิ 
แต่ละสายอย่างใกล้ชดิ

สะท้อนถึงศักยภาพในตัวเองของสนามบิน
อุดรธานีเอง และจากปัจจัยเสริมที่ผู ้โดยสาร 

จนีเปิดประเทศ อนญุาตให้คนจีนเดินทางออก
นอกประเทศได้แล้วนัน้ ท�าให้เกดิการเดนิทาง
มากขึน้ โดยเฉพาะการใช้บรกิารของสายการบิน

จงึท�าให้สนามบนิอดุรธาน ี ฟ้ืนตัวกลบัเข้า
สภาพเดมิๆ เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์ มผีูโ้ดยสาร 
ใช้บรกิารสนามบนิเฉลีย่วนัละ 5-6,000 คนต่อวนั  
มีเที่ยวบินให้บริการวันละกว่า 40 เท่ียวบิน  
สงูทีส่ดุส�าหรบัสนามบนิภายในประเทศ สังกดั
กรมท่าอากาศยาน และเป็นอนัดบั 2 รองจากสนำมบินอุดรธำนีฟื้น ไตรมำสแรกปีนี้ 

ผูโ้ดยสำรทะลุ 5 แสนคน โตเฉยีด 2 แสนคนจำกปีก่อน  
แนวโน้มสดใสจำกกำรเพิ่มจ�ำนวนเที่ยวบิน  
และผูโ้ดยสำรลำว-จนีมำใช้บรกิำรเพิม่

นำยก�ำแหง สำยวิภู  ผู ้อ�านวยการ 
ท่าอากาศยานนานาชาตอิดุรธาน ีเปิดเผยถงึผล 
ประกอบการในช่วง3เดือนแรกปี 2566  
(ม.ค.- มี.ค .2566) มเีทีย่วบนิประจ�า จ�านวน 3,480  
เที่ยว มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานีเพิ่มขึ้นเป็น 511,605 คน 
จ�านวนผู้โดยสารสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 
2565 ทีมี่ 341,483 คน เพิม่เกอืบ 2 แสนคน 
ท�าให้สนามบินอุดรธานีเป็นสนามบินในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน ที่ไม่มีเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ แต่มีจ�านวนผู้โดยสารมากที่สุดของ
ประเทศ 

ทัง้น้ี ในช่วงระหว่างเดอืนม.ีค.–ต.ค. 2566 
ทางกรมท่าอากาศยานได้อนุมัติตารางบินให้
กบัสายการบนิทัง้ 5 สาย ท่ีให้บรกิารผูโ้ดยสาร
ท�าการบินออกจากสนามบินอุดรธานี ไปยัง 

 กำรป้องกนัในขัน้ตอนกำรยนืยนัตวัตน 
 (authentication)

เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูไ้ม่หวงัด ีสวมรอยใช้ Digital 
ID หรอืบญัชผีูใ้ช้งาน (User Account) ของเรา  
เข้าถึงบรกิารออนไลน์ของเราได้

3. หน่วยงานควรใช้การยืนยันตวัตนแบบหลาย 
ปัจจัย (Multi-Factor Authentication)  

ก�าแหง สายวิภู

สนามบินกระบี ่ท่ีมเีทีย่วบินระหว่างประเทศ 
ในช่วงนี้แม้ว่าเป็นช่วงโลว์ซีซัน จากเดือน

ม.ีค. ถงึ ต.ค. 2566 กค็าดว่าจ�านวนผูโ้ดยสาร
ของสนามบินอุดรธานี จะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น 
เพราะตารางบนิประจ�าวันเพิม่เทีย่วบนิมากขึน้  
และคาดการณ์ว ่าจะเพิ่มมากขึ้นจากใน 
ช่วงเดยีวกนัของปี 2565 เนือ่งจากผูโ้ดยสารมี
ความสะดวกในการเลือกวันเวลาการเดินทาง 
ได้เพิม่ขึน้แล้ว ยงัมปัีจจัยเสรมิทีส่�าคญัคอื มคีนจนี 
ส ่วนหนึ่ งที่ เดินทางมากับรถไฟจีน-ลาว  
มาถงึลาวแล้วต้องการเดนิทางไปท่องเทีย่วหรอื
ท�าธรุกจิทีก่รงุเทพฯ หรอืพืน้ทีภ่าคตะวนัออก
กม็าใช้บรกิาร อกีส่วนทีเ่ป็นชาวลาวทีเ่ดนิทาง
ข้ามแม่น�้าโขงมาใช้บริการด้วย สังเกตได้จาก
ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่จอดค้างคืนท่ีสนามบิน
อดุรธานี 

อย่างไรกต็าม ทางสนามบนิอดุรธาน ี กย็งั 
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเช้ือ 
โควคิ-19 ในแบบมาตรการเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ  
เน่ืองสนามบินเป็นสถานที่รวมคนเป็นจ�านวน
มาก จึงมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในกรณดีงักล่าว นายก�าแหง กล่าว

ซ่ึงจะด�าเนนิการในรปูแบบ PPP Gross Cost 
โดยเอกชนลงทนุในส่วนก่อสร้างงานโยธาและงาน 
O&M โดยรฐัเป็นผูไ้ด้รบัรายได้ค่าผ่านทาง และจ่าย
ค่าตอบแทนการให้บรกิารให้แก่เอกชน โดยสถานะ
ปัจจบัุนบอร์ด PPP เหน็ชอบในหลกัการโครงการแล้ว  
คาดว ่ ากระทรวงคมนาคมจะเสนอ ครม .  
พจิารณาอนมัุตกิารด�าเนนิโครงการภายในปี 2566 
ด�าเนินการคัดเลือกเอกชน ในปี 2567 ก่อสร้าง
โครงการในปี 2568-2570 และเปิดบรกิารในปี 2571

3. โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 8 (M8) สาย
นครปฐม–ชะอ�า ช่วงนครปฐม–ปากท่อ เป็นส่วนหนึง่ 
ของมอเตอร์เวย์หมายเลข 8 สายนครปฐม–ชะอ�า 
ระยะทางรวมประมาณ 109 กม. โดยแบ่งการ
ก่อสร้างเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงนครปฐม–ปากท่อ 
และช่วงปากท่อ–ชะอ�า โดยจะด�าเนนิการก่อสร้าง 
ช่วงนครปฐม–ปากท่อ ก่อน ระยะทางประมาณ 61 
กม. ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างทางหลวง
พเิศษขนาด 4 ช่องจราจร วงเงนิลงทนุก่อสร้างรวม 
29,156 ล้านบาท ซึง่ปัจจบัุน ทล. อยู่ระหว่างเสนอ
แผนความต้องการเงนิกูร้ะยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 
2567-2571)

เป็นต้น)
 แล้วเรำจะป้องกนัตัวเอง ได้อย่ำงไรก่อน

เปิดใช้ “วิธีการยืนยันตัวแบบหลายปัจจัย” 
กับบริการส�าคัญ (ถ้ามี) นอกเหนือจากการใช้ 
Password หรอื PIN เพยีงอย่างเดยีว เช่น OTP 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าเราทีเ่ป็นตวัจรงิเท่านัน้ เข้าใช้งานได้

เปิดใช้งาน “ระงบับญัช ี(Account) ช่ัวคราว” 
(ถ้าม)ี เมือ่ไม่ได้ใช้งานบญัชีหรือ Account ในขณะ
นัน้ เพือ่ป้องกนัการเข้ามาท�าธรุกรรมของผูไ้ม่หวงัดี 

หมัน่ตรวจสอบประวตักิารเข้าใช้งาน (Log in)  
บัญชีออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ หาก 
พบว่ามกีารใช้งานจากอุปกรณ์ทีไ่ม่รูจ้กั หรอืไม่ใช่
ของเรา ควรรีบลงชือ่ออก (Log out) และเปลีย่น 
Password ทนัที

หมั่นตรวจสอบข้อมูลหรือประวัติการท�า
ธุรกรรมทางการเงินว่า มีการโอนเงินเข้าออก 
ทีผ่ดิปกตหิรอืไม่ หากผดิปกตใิห้รบีตดิต่อธนาคาร 
โดยเร็ว

เมือ่ข้อมลูรัว่ไหล ให้แจ้งธนาคารทราบว่าข้อมลู
ส�าคญัของเราได้รัว่ไหล เพือ่ธนาคารจะได้เพิม่กลไก 
ตรวจสอบตวัตนของเรา หรอืให้ค�าแนะน�าทีเ่หมาะสม 
กบัเราต่อไป

 เมือ่ข้อมลูส่วนบุคคลของผูใ้ช้บรกิำรของเรำ
 รัว่ไหล จำกหน่วยงำนอืน่! 

และเราเป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร e-Service 
และให้ผูใ้ช้บริการของเราใช้ Digital ID ท่ีเราออก
ให้ (เช่น บญัชผู้ีใช้งาน (User Account)) เข้าถงึ

ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถ 
เข้าถงึและเลือกซือ้สนิค้า/บรกิารดจิทิลัคณุภาพ
ผ่านแพลตฟอร์ม TECHHUNT

โดยกระทรวงดจิิทลัฯ (ดป้ีา) และกระทรวง
การคลงั (กรมบญัชีกลาง) จะร่วมผลกัดนับัญชี
บริการดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครฐั และเป็นหนึง่ในหมวดพัสดุทีร่ฐัต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนนุ ตามขัน้ตอนการประกาศ
กฎกระทรวงการคลงั ก�าหนดพสัดแุละวธิกีาร
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนบัสนนุ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
สามารถเลือกใช้บริการดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
ในราคาที่เหมาะสมจากผู้ประกอบการดิจิทัล 
ที ่ดีป้าให้การรบัรอง 

รวมทัง้ร่วมพฒันาการเช่ือมโยง API ข้อมลู
บญัชบีรกิารดิจทิลักบัระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement:  
e-GP) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ 
ซือ้จ้างรายการสินค้าและบริการดิจทิลัที ่ กรม
บญัชกีลาง และดป้ีา พิจารณาเหน็ชอบร่วมกัน
ได้โดยเรว็ หลังจากมกีารประกาศใช้ต่อไป

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้นำยชยัวุฒิ ธนำคมำนสุรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะผู้บริหาร 
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า 
หารือแนวทางการผลักดันบัญชีบริการดิจิทัล 
เข้าสู่กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ ร่วมกับ  
นำยสันต ิพร้อมพฒัน์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 
การคลัง และคณะผูบ้รหิาร กรมบญัชกีลาง ณ  
กระทรวงการคลงั

ทัง้นี ้ ทีป่ระชมุฯ มกีารหารือแนวทางการ
ผลักดันบัญชีบริการดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐั ตามทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ
เหน็ชอบสาระส�าคญัเรือ่งการจดัท�าบัญชีบริการ
ดิจทิลั เมือ่วนัที ่ 13 ธนัวาคม 2565 เพ่ือเป็น
มาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและ
บริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการไทย พร้อม 
เป ิดโอกาสสู ่ตลาดภาครัฐ ขณะเดียวกัน  
หน่วยงานภาครฐัสามารถจดัซือ้จดัจ้างสนิค้า/บริการ 
ดจิทิลัทีม่รีาคากลางทีชั่ดเจน และน�าไปสูก่าร 
พัฒนาบรกิารเพือ่ประชาชน สอดรบัการพฒันา 
เมืองอัจฉรยิะน่าอยู ่รวมทัง้เตรยีมพร้อมให้ภาครัฐ  

ดอีีเอส-คลงั ผลักดนับญัชบีรกิารดจิทิลั
เข้าสูก่ระบวนการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐั

ชยัวุฒ ิธนาคมานสุรณ์  สนัติ พร้อมพฒัน์ 

เมือ่ข้อมลูส่วนบคุคลของเรารัว่ไหล! 
เราจะรบัมอืแล้วป้องกนัอย่างไร?

(identity proofing) 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูไ้ม่หวงัด ีใช้ข้อมลูส่วนบคุคล

ทีร่ัว่ไหล มาสวมรอยเป็นบคุคลอืน่ ในขัน้ตอนการ
พสิจูน์ตวัตน ท้ังทีไ่ม่ใช่ตวัจรงิ

1. หน่วยงานควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
อตัลกัษณ์ของบคุคลกบัหน่วยงานทีอ่อกหลกัฐาน
แสดงตน เช่น ตรวจสอบข้อมลูโดยใช้เครือ่งอ่าน
บัตรประจ�าตัวประชาชน เพื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมลูจากชปิ

2. หน่วยงานควรหลีกเลี่ยงการพิสูจน์ตัวตน 
โดยใช้แค่การตรวจสอบข้อมลูหน้าบตัรประชาชน
และหมายเลขหลงับตัรประจ�าตวัประชาชน (laser 
code) เท่านัน้

ซึง่มกีารใช้ปัจจยัของการยนืยนัตวัตน (authentication factor)  
ทีแ่ตกต่างกนัมากกว่าหนึง่ปัจจยั เช่น

- การกรอกรหสัผ่าน (ซึง่เป็นปัจจัยประเภท 
สิง่ทีค่ณุรู้) ร่วมกับรหสั OTP ทีส่่งมายังโทรศพัท์ของ 
ผูใ้ช้บรกิาร (ซึง่เป็นปัจจยัประเภทสิง่ทีค่ณุม)ี หรอื

- การเปรยีบเทยีบชีวมติ ิ (biometrics) ของ 
ผูใ้ช้บรกิาร (ซ่ึงเป็นปัจจยัประเภทส่ิงทีคุ่ณเป็น) และ 
เรยีกใช้กญุแจเข้ารหสัท่ีอยูใ่นแอปพลเิคชนั (ซึง่เป็น
ปัจจยัประเภทส่ิงทีค่ณุม)ี เพือ่น�ามากุญแจเข้ารหสั
มาใช้ยนืยนัตวัตน (cryptographic software) 

ที่มา	 :	 www.etda.or.th/th/Useful- 
Resource/protect_data.aspx

บรกิารออนไลน์ของเราได้
 เรำจะรบัมอืแล้วป้องกนัอย่ำงไร?

วนันี ้ ETDA ขอเสนอแนวทางป้องกนัส�าหรบั
หน่วยงานทีท่�าการพสิจูน์และยนืยนัตวัตน ดงันี้

กำรป้องกันในขั้นตอนกำรพิสูจน์ตัวตน 

ชาวลาว นยิมท่ีจะเดนิทางมาใช้บริการของสนามบนิ 
อุดรธานี เนื่องจากมีเท่ียวบินในแต่ละวันเป็น
จ�านวนมาก สามารถเลือกเวลาการเดินทางได้  
แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่จะใช้บริการ
สนามบินนานาชาติวตัไต ทีก่รงุเวยีงจันทน์ 

นายก�าแหง กล่าวเปิดเผยรายละเอียดต่อไป
อกีว่า หลงัจากทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้โควคิ-19 คลีค่ลายลงไป การเปิดด่านชายแดน
ไทย-ลาว ประชาชนสามารถเดนิทางไปหาหาสูกั่น
ได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง และประเทศ

และการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา (O&M)  
โดยเอกชนรับรายได้จากค่าธรรมเนียมผ่านทาง
สถานะปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน (บอร์ด PPP) เหน็ชอบ
ในหลักการโครงการแล้ว คาดว่ากระทรวงคมนาคม 
จะเสนอคณะรฐัมนตร ี (ครม.) พจิารณาอนมุติัการ
ด�าเนินโครงการภายในปี 2566 ด�าเนนิการคดัเลือก
เอกชนในปี 2567 ก่อสร้างโครงการในปี 2568-2570 
และเปิดบรกิารในปี 2571

ขณะทีอ่กีช่วง คอื ช่วงบางบัวทอง–บางปะอนิ 
เป็นการด�าเนนิการปรบัปรงุถนนวงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานครด้านตะวนัตกเดมิ ให้เป็นทางหลวง 
พเิศษระดบัพืน้ดนิขนาด 6 ช่องจราจร สามารถเชือ่มต่อ 
ไปยงัทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 6 ได้ 
โดยมีระยะทางรวมประมาณ 34.1 กม. วงเงนิลงทุน
ก่อสร้าง 15,260 ล้านบาท ซึง่ปัจจบุนั ทล.อยูร่ะหว่าง
เสนอแผนความต้องการเงนิกูร้ะยะปานกลาง 5 ปี 
(พ.ศ. 2567-2571) หากได้รับการอนมุตัจิาก ครม. 
คาดว่าสามารถเริม่การก่อสร้างในปี 2568

2. มอเตอร์เวย์หมายเลข 5 สายทางยกระดับ
อุตราภิมุข ช่วงรังสิต–บางปะอิน (M5) เป็นการ

“ซึง่จะด�าเนินการในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยเอกชนลงทนุ
ในส่วนก่อสร้างงานโยธาและงาน O&M โดยรัฐเป็นผู้ได้รับรายได้ 
ค่าผ่านทาง และจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการให้แก่เอกชน โดยสถานะ 
ปัจจุบนับอร์ด PPP เหน็ชอบในหลักการโครงการแล้ว”



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

นท่ีเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก (EEC) 
ถือเป็นเพชรเม็ดงำมด้ำนเศรษฐกิจ 

ทีส่�ำคญัของไทย เนือ่งด้วยเป็นแหล่งลงทนุส�ำคญั 
ของประเทศ จงึได้มแีผนพฒันำกำรลงทนุหลำกหลำย  
เช่น รถไฟควำมเร็วสูง เมืองกำรบินอู่ตะเภำ  
ท่ำเรือ เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 21 เขต  
กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว อตุสำหกรรมเดมิ และ
กำรเกษตรกรรม ซึง่แน่นอนว่ำ กำรพฒันำระบบ 
สำธำรณูปโภค เช่น “น�ำ้” ให้เพยีงพอต่อกำรใช้งำน 
ในรูปแบบอุตสำหกรรมและอุปโภค-บริโภค  
ในครัวเรือน ก็ถือเป็นหลอดเลือดส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้ EEC โตอย่ำงแขง็แกร่งเช่นกัน 

กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยที่เน้นทาง
เร่ืองวศิวกรรมศาสตร์ ซึง่ผมก็เน้นหนกัในเรือ่ง
วชิาการชลประทาน ไม่ว่าจะเรือ่งการก่อสร้าง 
ส�ารวจ ออกแบบ พจิารณาโครงการ ออกแบบ
คลองส่งน�้า ออกแบบคอนกรีต ออกแบบ
โครงสร้างต่างๆ รวมถึงหลักการชลประทาน  
ก ่อนจะจบการศึกษาก็ได ้รับการฝ ีกงาน 
ด้านการก่อสร้าง ส�ารวจ งานด้านชลประทาน 
การส่งน�า้ เป็นต้น” 

พี่เฉายังเล่าด้วยว่า นอกจากนี้ ตัวพี่เฉายัง
ไปศึกษาเพ่ิมเติมวุฒิปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชา การจัดการงานก่อสร้าง เรยีนมหาวทิยาลยั
เอเชยีอาคเนย์ คณะวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
วชิา วศิวกรรมโยธา เรยีนปรญิญาโทมหาวทิยาลยั
รามค�าแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา วศิวกรรม
ชลประทาน ก่อนจะไปเรียนจบปริญญาเอก 
ทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิา ยทุธศาสตร์การพฒันาภมูภิาค

ในส่วนของส�ำนักงำนชลประทำนที่ 9  
ทีต่นเองด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรอยู่ในปัจจบัุนนัน้  
เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนภูมิภาค 
ของกรมชลประทานและขึ้นตรงกับรองอธิบดี
ฝ่ายบ�ารุงรักษา และอธิบดีกรมชลประทาน  
ซึง่ส�านกังานชลประทานท่ี 9 มีหน้าทีดู่แลรับผิดชอบ 
ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 

อกีทัง้ ได้บริหารจัดการแหล่งน�า้ในรปูแบบอ่างฯ  
พวง หรอืโครงข่ายอ่างเกบ็น�า้ กล่าวคอื เป็นการ
จดัสรรน�า้จากแหล่งน�า้ท่ีมปีรมิาณน�า้มาก มาช่วย
ในอ่างเก็บน�้าที่มีปริมาณน�้าน้อย เป็นการผันน�้า 
จากอ่างฯ ทีม่ศีกัยภาพดีกว่า มาช่วยเหลอือ่างฯ ทีม่ี
ศักยภาพน้อยกว่า เช่น อ่างเกบ็น�า้ประแสร์ จงัหวดั
ระยอง ซึง่มปีรมิาณน�า้มาก ท�าให้น�า้ไหลลงทะเล
โดยธรรมชาตใินทกุๆ ปี เลยผนัน�า้จากอ่างเก็บน�า้
ประแสร์ ไปสูอ่่างเก็บน�า้ทีม่คีวามต้องการใช้น�า้ เช่น 
อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล 
เช่นเดียวกบัจงัหวดัชลบรุกีม็กีารบรหิารจดัการน�า้
ในกรณีที่ขาดแคลนน�้า อาทิ การผันน�้าจากอ่าง
เกบ็น�า้หนองปลาไหล จงัหวดัระยอง ไปอ่างเก็บน�า้
หนองค้อ จงัหวดัชลบรุ ีเป็นต้น ทัง้นี ้การด�าเนนิการ 
บริหารจดัการแหล่งน�า้ให้เพยีงพอ จะมุง่เน้นด้าน
การอุปโภค–บริโภคเป็นส�าคญั 

ซึง่แผนพฒันาแหล่งน�า้ในโครงการ EEC นัน้  
กรมชลประทานได้มกีารด�าเนนิโครงการกักเกบ็น�า้ 
ทีม่อียูใ่ห้เพิม่ขึน้รวมถงึการสร้างแหล่งน�า้เพิม่เตมิ  
เช่น จังหวัดชลบุรี ได้มีการส่งเสริมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน�้าให้อ่างเก็บน�้า 
คลองหลวงรัชชโลทร เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีแผน 
พัฒนาแหล่งน�้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก่อสร้าง
อ่างเกบ็น�า้เพ่ิมเตมิ เช่น อ่างเก็บน�า้คลองประแกด 
อ่างเก็บน�้าคลองหางแมว และอ่างเก็บน�้าคลอง
พะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้มีการสร้างอ่างเก็บน�้า อาทิ อ่างเก็บน�้าห้วย 
กรอกเคยีน และอ่างเกบ็น�า้หนองกระทงิ 

ขณะที ่จงัหวดัระยอง ได้มกีารหาแหล่งน�า้เพ่ิมเติม  
โดยปัจจบุนัได้มกีารก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้คลองโพล้ 
เพือ่ช่วยสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตรได้กว่า 30,000 ไร่  
รวมท้ังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน�้าหลาก 
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง และเป็นแหล่งน�า้ส�ารอง
เพือ่สนบัสนนุการใช้น�า้ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) หากด�าเนนิการก่อสร้างอ่างฯ  
แล้วเสร็จ จะเก็บกักน�้าได้ประมาณ 40 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง
ในปี 2566 และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ตามแผนงาน
ในปี 2569 โดยพีเ่ฉาได้กล่าวสรปุถงึเป้าประสงค์ 
ในการพัฒนาแหล่งน�้าภาคตะวันออกให้เข้มแข็ง
เอาไว้ว่า

“ปัจจบุนักรมชลประทานมกีารเตรยีมความ
พร้อมในการพัฒนาแหล่งน�า้ต่างๆ มเีป้าหมาย

เพือ่รองรบักบัการเตบิโตในมติต่ิางๆ เช่น ในด้าน 
การเกษตร สงัคม เศรษฐกจิ รวมถงึภาคการท่องเทีย่ว  
โดยมีการคาดการณ์ถึงความต้องการใช้น�้า 
ในแต่ละด้าน และทางกรมชลประทานมกีารจดัหา 
และพัฒนาแหล่งน�้าต่างๆ เพื่อให้กักเก็บน�้า 
ให้เพียงพอต่อความต้องการ ใน 10 หรอื 20 ปี 
ข้างหน้า ก็ต้องบริหารจัดการน�้าให้เพียงพอ  
ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้มีการพัฒนาแหล่งน�้าต่างๆ  
ได้อย่างต่อเนือ่ง หลงัจากนี ้ทางกรมชลประทาน
จะมกีารประชาสัมพนัธ์ และให้พีน้่องประชาชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้ทกุภาคส่วน 
ร่วมกัน” 

จากการพฒันาแหล่งน�า้ให้กบัพืน้ที ่EEC วิสยัทศัน์ 
และแนวคิดคือสิ่ งส� าคัญในการขับเค ล่ือน 
การพัฒนาได้อย่างถกูต้อง โดยเรือ่งนี ้พีเ่ฉา เผยว่า  
หวัใจส�าคญัของการท�างานตลอดระยะเวลาทีผ่่าน
มา คือการตัง้ใจท�างาน ศกึษาหาความรูใ้ห้ตวัเอง
สม�่าเสมอ รวมไปถึงหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเสริม
ศักยภาพในการท�างาน ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้าน
ช่าง รวมถงึเข้าร่วมอบรม ฝึกงาน สมัมนาต่างๆ 
เป็นการเปิดวสิยัทศัน์ใหม่ๆ เปิดการรบัรูเ้ทคโนโลยี
ใหม่เพือ่น�ามาพฒันางานของตนเอง สร้างทมีงาน
ทีเ่ข้มแขง็ สร้างความรกั ความสามคัคี ทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร 

พื้

จะด�าเนินการเตรียมแหล่งน�้าเพิ่มเติมหรือจัดหา
น�า้เพ่ิมเตมิ

“ประกอบกบัภาคตะวนัออกมพีืน้ทีท่ีส่�าคญั
ต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ คือ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 
เป็นพ้ืนที่ที่เน้นการส่งน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
ให้เพียงพอกับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อตุสาหกรรมต่างๆ ใน 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จงึต้องมีการคาดการณ์ว่าในพืน้ที ่EEC มีความ 
ต้องการใช้น�้าเท ่าไร ต ้องเก็บปริมาณน�้า 
มากเท่าไร ซึง่ปัจจบัุนเราสามารถเกบ็น�า้ได้ประมาณ  
2,500 ล้านลกูบาศก์เมตร ขณะทีม่คีวามต้องการ
ใช้น�้าอยู่ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร  

จงัหวัดระยอง จงัหวัดฉะเชงิเทรา จงัหวดัจันทบรุี 
จงัหวัดตราด จงัหวดัสระแก้ว จงัหวดัปราจนีบรีุ 
และจังหวัดนครนายก โดยดูแลด้านชลประทาน
ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อาทิ การบริหารจัดการน�้า  
การก่อสร้าง การเชื่อมโยงการส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถึงการบรหิารจดัการน�า้ในภาคส่วน 
พืน้ทีภ่าคตะวนัออก 

จากการได้รับหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
จดัการแหล่งน�า้ในภาคตะวนัออกประมาณ 2 ปี 
ท�าให้พบว่า มคีวามหลากหลายในการใช้น�า้ อาทิ 
การใช้น�้าเพื่ออุปโภค-บริโภค การรักษาระบบ

นเิวศ การใช้น�า้เพือ่การเกษตร การใช้น�า้ส�าหรบั
อุตสาหกรรม โดยกรมชลประทานจะโฟกัส 
การบรหิารจดัการน�า้เพือ่อปุโภค–บรโิภคเป็นส�าคัญ  
ถัดมาคือการใช ้น�้ า เพื่ อรั กษาระบบนิ เวศ  
การใช้น�า้เพ่ือการเกษตร รวมถงึการใช้น�า้เพ่ือการ
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยการบริหาร
จดัการน�า้ของภาคตะวนัออก จะม ี3 ลุม่น�า้หลกัๆ 
ได้แก่ ลุ่มน�า้บางปะกง ลุ่มน�า้ชายฝั่งทะเลตะวัน
ออก และลุม่น�า้โตนเลสาบ ทีต่ดิกบัประเทศกมัพชูา 
โดยจะมีการศึกษาและประเมินความต้องการว่า 
มกีารใช้น�า้อย่างไร รวมทัง้มกีารใช้น�า้ในแต่ละด้านเท่าไร  
พร้อมกับก�ากับพัฒนาแหล่งน�้าว่าเพียงพอต่อ
ความต้องการของพีน้่องประชาชนในทุกภาคส่วน 
หรือไม่ หากไม่เพียงพอ ทางกรมชลประทาน 

และจากทีต่วัเองได้ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
ส�านกังานชลประทานที ่ 9 ท่ีต้องรบัผดิชอบงาน
ชลประทานในพืน้ที ่8 จงัหวดั ซึง่ในแต่ละจงัหวดั 
มีลักษณะที่แตกต่างกัน มีความต้องการใช้น�้า 
ทีแ่ตกต่างกัน ด้วยเหตนุีต้นจงึมกีารศกึษานโยบาย
ของรัฐบาลให้ถ่องแท้ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา 
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ แผนปฏริปูประเทศ 
แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง 
ตลอดจนแผนงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ต้องเข้าใจและเข้าถงึความเดอืดร้อน 
ของพ่ีน้องประชาชนว่า ประชาชนประกอบอาชีพ
อะไร มีความต้องการใช้น�้าเพ่ือท�าอะไร เพราะ
แต่ละภาคส่วนมคีวามต้องการใช้น�า้ทีแ่ตกต่างกนั  
เช่น ประชาชนบางพื้นที่ท�านา ท�าสวนผลไม้  
จะมคีวามต้องการน�า้จดื ขณะทีบ่างแห่งประชาชน 
ท�าบ่อปลา บ่อกุง้ จะต้องการน�า้กร่อย ท้ังหมดน้ี
ต้องมกีารพดูคุยและการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งน�้าให้ครบ
ทกุมิตอิย่างมปีระสทิธภิาพนัน่เอง

อปท.นวิส์เชญิเป็นแขกฉบบัน้ี จึงอยากจะขอน�า
ท่านผูอ่้านมารูจ้กักับบุคคลผูห้น่ึง ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
พันธกิจส�าคัญในการพัฒนาแหล่งน�้าให้เพียงพอ 
ต่อพื้นที่ EEC เพื่อรองรับกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศ และเขาผูน้ัน้ก็คอื คณุทนิกร 
เหลอืล้น ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนชลประทำนที ่9 
หรอืพีเ่ฉำ 

คณุทินกร เหลอืล้น หรือพีเ่ฉา ในวยั 56 ปี 
ผู้อ�านวยการส�านกังานชลประทานที ่ 9 กล่าวว่า 
เขาเป็นคนพื้นเพแถวในภาคอีสาน เกิดที่จังหวัด
สรุนิทร์ แล้วมาศกึษาทีจั่งหวดัศรีสะเกษ โดยสาเหตุ
ที่ท�าให้ต้องเดินมาในเส้นทางราชการ เน่ืองจาก
มีคุณพ่อรับราชการ อีกทั้งได ้รับค�าปรึกษา 
จากอาจารย์แนะแนว ที่ ได ้แนะน�าสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ ว่า มีอะไรบ้าง ประกอบกับ 
ตัวเองมองว่า อาชีพราชการเป็นอาชีพที่ม่ันคง 
จึงได้ไปศึกษาที่โรงเรียนการชลประทาน หรือ 
วิทยาลัยการชลประทาน โดยเป็นสถาบันสมทบ
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีอ่�าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากจบ 
การศึกษาที่โรงเรียนการชลประทาน ก็ได้รับ 
การบรรจเุข้ารบัราชการเลย โดยพีเ่ฉา ได้เล่าสิง่ที่
เล่าเรยีนมาเอาไว้ว่า

“ขณะที่ ก� าลั งศึ กษาอยู ่ นั้ น  ก็ ศึ กษา
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถูกพร�่าสอนจาก
คณาจารย์ของโรงเรียนการชลประทาน ของ

ซ่ึงมีปริมาณน�้าที่เพียงพอ” พี่เฉา เล่าให้ฟังไว้
ตอนหนึง่

นอกจากนี ้ได้มกีารประเมนิในปี 2580 ในพืน้ที่
มคีวามต้องการใช้น�า้เท่าไร ถ้าหากน�า้ไม่เพยีงพอ 
จะมกีารจดัหาน�า้อย่างไร ซึง่ปัจจบุนัได้มกีารด�าเนนิ
โครงการพัฒนาอ่างเกบ็น�า้ต่างๆ เช่น อ่างเกบ็น�า้
บางพระ อ่างเกบ็น�า้นฤบดนิทรจนิดา อ่างเก็บน�า้ 
ขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน�้าคลองหลวง 
รชัชโลทร อ่างเกบ็น�า้คลองสยีดั อ่างเกบ็น�า้ดอกกราย  
อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ 
เพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน�้าในแต่ละอ่าง 
ให้มากขึน้ 

ทินกร เหลือล้น
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนชลประทำนท่ี 9

ปี 2531  บรรจุเข้ารบัราชการ ต�าแหน่ง นายช่างชลประทาน 2 

 สงักัดโครงการชลประทานยโสธร ส�านักงานชลประทานที ่5

ปี 2533 นายช่างชลประทาน 3  สงักัดโครงการชลประทานยโสธร ส�านกังานชลประทานที ่5

ปี 2535 นายช่างชลประทาน 4 สงักัดโครงการชลประทานยโสธร ส�านักงานชลประทานที ่5

ปี 2538 นายช่างชลประทาน 5 (หวัหน้างานส่งน�า้และบ�ารุงรกัษาท่ี 1)  

 สงักัด โครงการชลประทานยโสธร ส�านกังานชลประทานที ่5

ปี 2541 นายช่างชลประทาน 6 (หวัหน้างานส่งน�า้และบ�ารุงรกัษาท่ี 1) 

 สงักัด โครงการชลประทานยโสธร ส�านกัชลประทานที ่5

ประวตักิารท�างาน : ทินกร เหลือล้น

ปี 2548 นายช่างชลประทาน 7 (หวัหน้าฝ่ายวิศวกรรม) สงักดัโครงการชลประทานยโสธร ส�านกัชลประทานท่ี 7

ปี 2551  นายช่างชลประทานอาวโุส สังกดัโครงการชลประทานยโสธร ส�านกัชลประทานที ่7

ปี 2552 ผูอ้�านวยการโครงการ (ผู้อ�านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบัิตงิานช่างชลประทาน) อ�านวยการ ต้น)

 สงักัดโครงการชลประทานยโสธร ส�านักชลประทานที ่7

ปี 2557 ผูอ้�านวยการโครงการ (ผูอ้�านวยการเฉพาะด้าน (วศิวกรรมชลประทาน) อ�านวยการ ต้น) 

 สงักัดโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาพฒันาลุม่น�า้ชตีอนล่างและเซบายตอนล่าง ส�านกัชลประทานที ่7

ปี 2561 ผูอ้�านวยการโครงการ (ผูอ้�านวยการเฉพาะด้าน (วศิวกรรมชลประทาน) อ�านวยการ ต้น) 

 สงักัดโครงการชลประทานอ�านาจเจริญ ส�านกังานชลประทานที ่7

3 ม.ีค. 2564 ผูอ้�านวยการส�านัก (ผูอ้�านวยการเฉพาะด้าน (วศิวกรรมชลประทาน) อ�านวยการ สงู) สงักดัส�านกังานชลประทานที ่2

18 ส.ค. 2564 ผูอ้�านวยการส�านัก (ผูอ้�านวยการเฉพาะด้าน (วศิวกรรมชลประทาน) อ�านวยการ สงู) สงักดัส�านกังานชลประทานท่ี 9

ปัจจุบันกรมชลประทานมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งน�้าต่างๆ  
มีเป้าหมายเพือ่รองรบักบัการเติบโตในมิติต่างๆ เช่น ในด้านการเกษตร สังคม เศรษฐกจิ 
รวมถึงภาคการท่องเที่ยว โดยมีการคาดการณ์ถึงความต้องการใช้น�้าในแต่ละด้าน และ
ทางกรมชลประทานมีการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าต่างๆ เพื่อให้กักเก็บน�้าให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการ ใน 10 หรือ 20 ปี ข้างหน้า ก็ต้องบริหารจัดการน�้าให้เพียงพอ 


